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'वटवट'च्या आधीची 'कटकट'
आमच्या सोलापूरच्या वाचंनालयातील गोष्ट आहे ही. रविवारीं सकाळी

- टू२६५२७तू:?७लष्टःः-८-९टू
त्याच रविवारीं झाला असं नाहीं तर तो दर रविवारीं होतो. मी मात्र असल्या
भानगडींत पडत नाही. एखादा खवचटपणे विचारील तुम्ही कसे स्वस्थ
बसता? तर त्याला माझं असं सांगणं आहे कीं, 'बाबा' मी 'नवयुग'चा
वर्गणीदार आहे!

तो अंक हस्तगत करून त्या समासेदान काय केलं तुम्हांला माहीत आहे?
त्यानं टेबलावर ताहि ' ' ( तो त्यालाविनासायास ८५५८९७ २२८.ऽतें कर्जर्सर्ट बक
ठेवून तो खुशाल एकीकडे जाऊन वाचत बसला. अशा रीतीनं ते साप्ताहिक

-टे८७र.;.



(२)
-कित्येकसोईसाठी मीं हा संग्रह काढावयाचं ठरविलं.

आत्रेय साहित्याविषयी असणारी आसाक्त आणि त्यांच्याविषयी असणारा
उत्कट आदर व्यक्त करण्याची संधि या निमित्तानं मिळाली म्हणून 'मला
आनंद होत आहे

अतिक्रम, किंवा आक्रमण करतांना काटेरी तारेमुळे जर अंगावरचा कपडा
फाटला तर तो दोष त्या कुचक्या फडक्याचा आहे असं माझ्या बालबुद्धीला
वाटत.

यावर अधिकारयुक्तपणें ( म्हणजे काय?) बडे नि जाडे ( रडे आणि
वेडे यांचा समावेश करूं का?) साहित्यिक लिहूं किंवा बोलू शकतील.

शेवटीं जातां जातां एवढंच सांगायचं आहे. कीं संग्रहांत उलेखिलेल्या

२२यी५१ऽ३.९ इराजकळव,

'श्रीरामनिवासे, द. सदर बझार
हौसिंग सोसायटी सोलापूर.

२३१९४२, गडकरी स्मृतिदिन.
गोड्या काटकर



नवयुगांत दर आठवड्याला मी जें बोलतों त्यांतील कांहीं उक्तींचा
संग्रह खा पुस्तकांत केलेला आहे. ही 'लेखी भाषणें' ज्या वेळेला आणि
ज्या प्रसंगाला अनुसरून केलेली आहेत ती वेळ आणि ते प्रसंग, हे
कदाचित् तात्पुरत्या महत्त्वाचे आहेत असें कोणाला वाटण्याचा संभव
आहे. तथापि, ह्या नैमित्तिक 'वक्तव्या'त तरुणांच्या विचारांना आणि
भावनांना स्कृति देण्यासारखा थोडाफार मालमसाला आहे असें
कोणाला आढळून आल्यास ही 'वटवट' कांहीं तरी सार्थकी लागली असें
समजण्यास हरकत नाहीं. जे मनाला वाटलें, जें उचळें, जें स्लरले तें
बोलून गेलों! मनांत मागें कांहींच शिल्लक राहिलें नाहीं. ऐकणाराला
इच्छा असल्यास ऐकता येईल, इच्छा नसल्यास हे शब्द वण्यावर
विरून जातील!

१७ जानेवारी १९४२

पू । मि १५ऽ
?ईं.
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कै. गडकरी यांच्या-आठशी.८ र

ईं
आज एकवीस जानेवारी १९४०! राम गणेश गडकरी ह्यांची एकविसावी

पुण्यतिथि ता. २३ जानेवारी १९४० रोजी येते! गडकऱ्यांच्या मरणाला
इतकी वषें झाली! एकवीस! माझ्या आठवणीत ही गोष्ट अगदीं काल-
परवा घडली असा भास होतो! गडकऱ्यांची मूर्ति अजून डोळ्यांसमोर आहे
असें वाटते! गडकऱ्यांचें तें अरुंद जिन्याचें तीन मजल्यांचे कसबा पेठेतील
डगमगते घर डोळ्यांसमोर दिसूं लागतें! एक ना दोन- गडकऱ्यांच्या
अनेक आठवणी या प्रसंगीं मनांत जाग्या होतात ।- अणि अंतःकरण
क्षणभर विकल होतें!

कटेष्ट- व श ३?

गडकरी ज्या वेळीं वारले, त्या वेळीं मी फर्ग्युसन कॉलेजांत बी. ए. च्या
वर्गांत शिकत होतों. 'ज्ञानप्रकाश' छापखान्यासमोरील एका जागेत त्या वेळीं
मी राहत होतों. गांवांत जेवून मी संध्याकाळीं वसतीच्या ठिकाणी चालत



' २अन्न उवाच
०. ??????????????????????????????????????????

चालत येत असें! गडकऱ्यांच्या निधनाची वार्ता त्या दिवशीं संध्याकाळीं
मला कळली. मनाला केवढा मोठा धक्का वसला ह्याची कल्पनाहि आतां देता
येत नाहीं! वसतिस्थानाकडे रात्रीं येतांना लकडीपुलावर उभा राहून पली-
कडच्या स्मशानांत जळणाऱ्या एका भीषण चितेकडे पाहत मी किती तरी
वेळ उभा होतों! -आणि तशा स्थितींत मीं गडकऱ्यांच्या निधनावर एक
कविताहि रचून टाकली!

- 'इ रू
एक.दान दिवसांनीं किर्लोस्कर नाटकगृहात गडकऱ्यांच्या मृत्यूबद्दल

शोकप्रदर्शनासाठी जी जाहीर सुभा भरली होती, त्या सभेत ही कविता माझे
मित्र गिरीर येरनित्,.गाऊन दखब्रिली-१ जाहीर काव्यगायन करण्याची मला
त्या वेळीं हिंमैतच नव्हती. ह्या. ल्यच्या शीक्रूरसभेची आठवण झाली, कीं
एकात्यंत तिरस्करणीय नि अप्रियउग्शा- गोष्टीची मला आठवण होते!
गडांच्या मृत्यूबद्दल दुःखप्रदर्शन करण्यासाठी हजारों लोक जमलेले पाहून
अन्यसाध्याशाने कवि 'रेंदाळकरे उभे होते ते चमत्कारिक स्वरांत 'अनंत-
तनये कवींचा.म्हणाले, '' आपणमेल्यानंतर आता नक्की गर्दी जमणार बरं
का! '' अनंततेनंयानीं हसून त्याला साद दिली. बिचारे रेंदाळकर आणि
अनंततनय! काळाच्या पडद्याआड कधीं गेले त्याची किती थोड्यांना स्मृति
असेल! गडकऱ्यांचें स्मरण मात्र महाराष्ट्राला आहे तसेंच आहे.

ख ३० अ

गडकरी आपले थोरले बंधु श्री. विनायकराव गडकरी वकील,. ह्यांच्या घरीं
सावनेर येथें वारले. त्यांची प्रकृति त्यापूर्वी दोन वर्षे ढासळू लागली होती.
गडकऱ्यांच्या मृत्यूची वार्ता त्यांच्या हयातींतच मुंबईच्या इंदुप्रकाशांत प्रसिद्ध

झाली होती. त्याचें असें झालें, गडकरी फारआजारी होते. हवापालट करण्या-
साठी ते परगावी गेले म्हणून पुण्याचे त्यांचेंघर बंदहोतें. खालीं मारवाड्याचे
दुकान असे. मुंबईहून गडकऱ्यांची चौकशी करण्यासाठीं कोणी तरी आलें
आणि त्यानें विचारले, 'गडकरी कुठं आहेत ?' मारवाडी म्हणाला, 'ते गेले ।'
ह्या शब्दांचा भलताच अर्थ घेऊन त्या गृहस्थाने गडकऱ्यांच्या मृत्यूची वार्ता
वर्तमानपत्रांत जाहीर केली. गडकऱ्यांनीं स्वतःचा मृत्युलेख वाचला तेव्हां



३ कै, गडकरी यांच्या आठवणी
????? ???? -.,कका. -क. -करू ऽ-कळक क. ..-.-णक. ??????????????? --की

ते म्हणाले, '' मी मेल्यानंतर लोक काय म्हणतील हें निदान मला पाहायला
तरी मिळालें! ''

८ ६
गडकरी मित्रांचे अतिशय चाहते असले तरी, तिऱ्हाइत माणसांचा आणि

त्यांना आवडत नसलेल्या माणसांचा ते कधीं अपमान करतील त्याचा नेम
नसे! तिसऱ्या मजल्यावरच्या खिडकीत ते नेहमी बसलेले असायचे. खालून
कोणी मनुष्य त्यांना येतांना दिसला, कीं ते वरतून बहुधा ओरडायचे,
'' अहो, सध्यां मी कामांत आहे, उद्या या! '' ह्या बाबतीत ते कोणाहि
माणसाचा ?इ ठेवायचे नाहींत! त्यामुळें अनेक चांगल्या चांगल्या
लोकांचा त्यांच्यावर युस्ता झालेला होता. खालीं जिन्यावर त्यांची एक पाटी
नेहमी लागलेली असे-'गडकरी कामांत आहेत. संध्याकाळीं या! '' संध्या-
काळी गडकरी कधींच घरांत नसायचे. एकदा एक रवची गृहस्थ त्या पाटीची
पर्वा न करतां तसाच वर शिरला. गडकरी त्या वेळीं एकटेच विडी ओढीत.
वसले होते. ह्या गृहस्थाला पाहतांच ते रागावून म्हणाले, '' काय हो, मी
कामांत आहे हें दिसत नाहीं का तुम्हांला? '' तो गृहस्थ म्हणाला, '' तुम्ही
विडी ओढीत बसला आहात कामांत तर कांहीं दिसत नाहीं! '' त्यावर
गडकरी चटकन् म्हणाले, '' लोकांना ज्या वेळीं मी कामांत नाहीं असे वाटतें
त्या वेळींच मी खरा कामात असतीं! ''

ए.एकदा खालून श्री. नाथमाधव जात होते. नाथमाधव हे पायांनी सांगळे
होते. त्यांच्या कादंबरी-लेखनाबद्दल गडकऱ्यांना फारसा आदर नसे. त्यांना
पाहतांच गडकरी शेजारच्या एका मित्राच्या कानांत कुजबुजले, '' अरेरे, तो
गृहस्थ दोन्ही बाजूनी कीं हो अधूआहे! '' तात्या नेमिनाथ पांगळ आणि
दुर्गाप्रसाद आसाराम तिवारी या नांवांची गडकरी नेहमीं थट्टा करीत. असली
भयंकर नांवें धारण करून ही मंडळी कशी जगू शकतात ह्याचे त्यांना आश्चर्य

वाटे! एकदा पुणे स्टेशनवर 'राक्षसी महत्त्वाकांक्षेचे कर्ते वीर वामनराव जोशी
येत होते. त्यांना पाहतांच गडकरी शेजारच्या मिलाला म्हणाले, '' पळा-पळा,
तो महत्त्वाकांक्षी राक्षस इकडेयेऊ लागलाआहे! '' नांवावर कोड्या करण्याचा
गडकऱ्यांना फार २ग्रस असे!

२



०.४अन्न उवाच
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त्या त्या वेळच्या अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्तींवर गडकऱ्यांनीं अनेक विनोदी
ओव्या रचल्या होत्या. त्या आतां उपलब्ध नाहींत. त्या मिळाल्या तर खूपच
गमतीचें वाङ्मय वाचकांना वाचावयाला मिळेल. एका एका ओवींत त्या त्या
व्यक्तीचे स्वभाववैशिष्ट्य चितारण्याचा गडकऱ्यांनीं प्रयत्न केला होता, माझ्या
स्मरणांत फक्त दोनच ओव्या आहेत.

नद्धं म्हणूं तरी अच्युत कोल्हटकर ।

त्याचे घरावर जसी सदा!
नसू म्हणूं तरी कृष्णा प्रभाकर ।

गंधर्वाचा पदर आड येतो ।

३५. व;
पुण्यातील पुस्तकांचे एक दुकानदार श्री. अनंतराव बापट ( रा. ए. पी.

चापट) ह्यांच्यावर गडकऱ्यांचा फार लोभ असे. तथापि त्यांची थट्टाहि ते
कराव्याला मागेपुढे पाहत नसत. मागील लढाईच्या वेळेला अमक्याचें कसें
होईल, तमक्याचे कसें होईल अशा तक्सेसया अनेक प्रश्नांनी श्री. अनंतराव
बापट त्यांनीं गडकऱ्यांना एकदा मंडावून सोडले, तेव्हां गडकरी चिडून
त्यांना म्हणाले, '' अंत्या, लेका, जगाचे काय होणार ह्याची तुला काळजी
कां? '' ह्या विषयावर त्यांनीं 'चिंतातुर जंतू' ही व्यंजनापूर्ग कविता लिहिली.

०. ५९दबा, ता विप्रवसंसार राहू द्या राहिला तरी,
ह्मा चिंतातुर जंतूला एकदा मुक्ति द्या परी!!

असा त्या कवितेचा शेवट आहे. 'चिंतातुर जंतू ' म्हणजे ' चिंतातुर अंतू ' हें
पुष्कळांना माहीत नसेल.

६ व.गडकरी कवितालेखन फार झपाड्यानें करीत असत. बहुतेक कविता
चतकोर कागदावर पेन्सिलीने लिहीत असत, आणि त्याखाली दिवस वेळ,स्थळ
आणि मोडी सही करीत. 'र्थांस' ही त्यांची सुप्रसिद्ध कविता त्यांनीं लिहिली
त्या वेळीं मी त्यांच्या जवळ होतों, कागदाच्या एका बाजूला 'विदुर-कण्या',
'सुदामा-पोहे', 'द्रौपदीथाळी' असे त्रोटक शब्द त्यांनीं लिहिलेले होते. कविता
तयार झाल्यावर मला त्यांनीं ती म्हणावयास सांगितली-मीहि ती वेड्या-
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कै. गडकरी यांच्या आठवणी
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वाकड्या आवाजांत म्हणून दाखविली. बालगंधर्वाच्या गळ्यांतून तो 'वादे
जेव्हां बाहेर पडला तेव्हां माझ्या गळ्यांतून प्रथम बाहेर पडलेल्या घासाची
मला आठवण झाली आणि जेवतांना माझा घासच गळ्यांत अडकला!

राजहंस माझा निजला ' ही त्यांची अत्यंत लोकप्रिय कविता त्यांनीं
सकाळी ११ ते १२ चे दरम्यान अत्यंत झपाड्यानें रचली. अंगांत कसला
तरी संचार व्हावा अशी त्यांची ह्या वेळीं स्थिति झाली होती. एका एक्सर-
साईज बुकावर झपाड्यानें एकामागून एक ते कडवी लिहीत गेले. सुळांत
पुष्कळच जास्त कडवी होतीं. तीं प्रसिद्ध झालेल्या प्रतींत कमी करण्यांत
आलीं. कवितालेखन चालू असतां त्यांच्या भावानें त्यांना जेवांवयाला हाक
मारली. तेव्हां गडकरी वरून ओरडून म्हणाले, '' थांब जरा! जगाच्या
वाङ्मयांतील एका अत्यंत श्रेष्ठ काव्याला मी जन्म देत आहे! '' आणि हें
त्याचें भाकित पुरेपूर खरं ठरलें.

३६

गडकऱ्यांच्या इतका कोटिबाज, विनोदी आणि प्रहट्टमुट्रि संभचिक
माझ्या आढळांत अद्यापिहि आलेला नाहीं. एक गृहस्थ त्यांच्याशी रलयाने
भांडत होता. तो गडकऱ्यांच्यावर चिडून अखेर म्हणाला, '' तुमच्यासारख्या
मूर्ख माणसाशीं यापुढें बोलायचें नाहीं असें मीं ठरवले आहे! '' गडकरी
शांतपणे म्हणाले, '' मीं अजून असें ठरवले नाहीं, कारण मी तुमच्याशी
बोलायला तयार आहे.''

छ
लकडीपुलापाशी पूर्वी म्युनिसिपालिटीचा एक घासलेटी कंदील व त्याच्या-

शेजारीच एक ग्यासच्याबत्तीचा खांवहोता. म्युनिसिपालिटीचा कंदील आणि
गॅसची बत्ती इतक्या शेजारी कशी आलीं असावी याबद्दल जाणारे येणारे
अचंबा व्यक्त करीत असत. गडकरी तिकहूनहिंडायला जात असतांना त्यांना
तो प्रकार कोणी तरी दाखविला आणि विचारलें हें कसें? त्यावर गडकरी
गंभीरपणे म्हणाले. '' हे बरोबर आहे. गॅसची बत्ती लागली कीं नाहीं हें
पाहायला शेजारी कंदील ठेवलेला आहे! ''

ख लं. ४
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गडकऱ्यांच्या धाकट्या भावाच्या डोक्यारवाली विंचू निघाला. ती बातमी
त्यांना कोणी सांगितली कीं, '' मास्तर, मेंदूच्या डोक्याखाली विंचूनिघाला! ''
त्या?वर गडकरी ताबडतोब म्हणाले, '' दगडाखाली विंचूसापडायचाच! ''

रू यह रुंद
किर्लोस्कर नाटक मंडळींतले एक नट चिंतोपंत दिवेकर एकदा रागावले व

म्हणाले, '' कित्येक वेळां डोक्यांत राख घालून कुठं तरी जावं असं वाटतं!'
या दिवेकरांचे केस पांढरे होते. तेव्हां गडकरी म्हणाले, '' चिंतोपंत, तुम्ही
डोक्यांत राख घातली तर ती दिसणार कोणाला! ''

३' २ प्रम्

पुण्यातील कांही गोष्टींचा गडकऱ्यांना अत्यंत अभिमान असे. लोकमान्य
टिळक आणि गीतारहस्य; नामदार गोखले आणि सर्व्हटूत फ इंडिया
संस्था; रँग्लर परांजपे आणि फतर्मुसन कॉलेज हे त्यांच्या अभिमानाचे विषय
होत. रँग्लर परांजपे ह्यांच्या गणिती ज्ञानाबद्दल त्यांना अतिशय आदर असे.
रँग्लरांच्या मिशांच्या आकड्याची त्या वेळीं जहाल पक्षांतील लोक थट्टाकरीत.
त ऐकून गडकरी नेहमीचिडुन् म्हणायचे, '' रँग्लरांच्यामिशल्या आकड्याशी
ह्या लोकांना करायचें काय? त्या टोचत असल्याची तक्रार ह्यांना ह्यांच्या
ऽधरांतूनऽ थोडीच येते? ''

५ क '''फर्ग्युसन कॉलेज' म्हटलें म्हणजे गडकऱ्यांच्या भावना उचंबळून येत!
आपल्या मृत्यूनंतर आपली समाधि फर्ग्युसन कलिजच्या वळणावर बांधली
जावी अशी त्यांची इच्छा होती. म्हणजे जाणाऱ्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या

पायधुळीनें तरी आपणपुनीत होऊं असें त्यांना वाटत असे! ही त्यांची इच्छा
कर्धी तत होईल का?

७ अ
नाटककार, विनोदपंडित आणि कवि म्हणून गडकऱ्यांचें नांव तर अजरामर

झालेलेंच आहे; पण त्याहिपेक्षां त्यांचें व्यक्तिमत्व हें अद्भुतरम्य आणि अपूर्व
होतें हें त्यांना प्रत्यक्ष ओळखागाऱ्याविना इतरांना कचितच ठाऊक असेल!



मी काय होऊं शकलो असतो?
परव्रांच्या महाराष्ट्र विरुद्ध बडोदा क्रिकेटच्या सामन्यांत विजय हजारे त्यांनीं

तान शतकांचे वर धावा करून अफत पराक्रम केला ह्यांत संशय नाहीं!
सामान्यतः धावांचें एक शतक गाठले म्हणजे पराक्रमाची परिसीमा केली असें
समजले जातें! पण हजारे यांनी एक शतक नव्हे-दोन शतकेंच नव्हे-तर
तीन शतकांचा पण्या गाठला; आणि हिंदी क्रिकेट-खष्टींत आपलें नांव अजरा-
मर केलें. ह्या त्यांच्या पराक्रमाचा कोणालाहि हेवा वाटल्याशिवाय राहणार
नाहीं; निदान मला तरी त्यांचा हेवाच वाटला! कारण क्रिकेट हा लहान-
पणापासून माझा ऐच्छिक विषय आहे असें म्हटलें तरी हरकत नाहीं. मला
जेव्हांपासून कळू लागलें (किंवा कोणी म्हणेल अय्यहि कळतें कीं काय?)
तेव्हांपासून मी क्रिकेट खेळतो आहे. लहानपणची आठवण झाली कीं त्या
आठवणी क्रिकेटच्या सामन्यांनीं अगदीं बहरून गेलेल्या आढळतात. शाळे-
मध्यें मोड्या कष्टानें माझा शील्डरटीममध्यें मी अंतर्भाव करून घेतला होता.
कारण क्रिकेटच्या टीममध्यें गेलें, की बटाट्याची भाजी, पुरी आणि शिरा
मधल्या सुट्टीत खावयाला मिळतो हें आकर्षण क्रिकेटच्या खेळापेक्षां माझ्या
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मनावर जास्त पकड धरून होतें. म्हणून 'शील्ड टीममध्यें प्रवेश मिळविण्या-
करितां मीं नाना तऱ्हेचे वशिले लावून शेवटीं त्यांत यश मिळवले होतें; पण ऐन
वेळीं त्या वर्षी ग्रेग उद्भवला आणि क्रिकेटचे सामने तहकूब झाले! बटाट्या-
ची भाजी, पुरी, शिरा दुदैवानें माझ्या हातचा हिरावून नेला! जाऊं द्या,
तो विचारच आतां असह्य होतो! कॉलेजमध्यें गेल्यावर काव्य आणि क्रिकेट
या दोन नादांनी मीं माझ्या अभ्यासाची वाताहत करून घेतली. क्रिकेटची
मॅच चालू असली कीं, वर्ग चाल असतां बाकाखालून सरपटत सरपटत वर्गा-
बाहेर पडण्यांत मी वाकबगार होतों. कॉलेजमध्यें क्रिकेटच्या संघांत प्रवेश
मिळवणे ही गोष्ट मला अशक्यप्रायच होती. तेव्हां क्रिकेटचे सामने पाहण्यांतच
मला माझ्या क्रिकेटभक्तीचे समाधान करून घ्यावें लागलें! अशा तऱ्हेने धड
क्रिकेटहि नाहीं आणि धड अभ्यासहि नाहीं, अशी माझी स्थिति झाल्यास
नवल नाहीं!

४ ४५ ४
मीं क्रिकेटकडे लक्ष दिलें नसतें तरमी सर्व विश्वविद्यालयीन परीक्षांत उच्चांक

मोडला असता असें मला अश्वहि वाटतें! आणि तसेंझालें असतें तर मी काय
वाटेल तें होऊं शकलो असतो! आय् सी. एष., कलेक्टर, कमिशनर नाहीं तर
किमानपक्षी पुण्यांतल्या कॉलेजातला प्राध्यापक तरी! मीं नुसते क्रिकेटकडेच
लक्ष दिलें असतें तर-तर-बोलूच का ?-तर आज मेजर नायडू, प्रो. देवधर,
विजय मर्चट, विजय हजारे, ह्यांची नांवे तरी कोणी घेतली असतीं का? पंच-
रंगी सामन्यांत हिंदु टीमचा कॅप्टन बहुतेक मीच असतो आणि मेजर नायडू-
च्या बाबतीत कतानपद त्यांनाच द्यावे कीं नाहीं हा जो वाद सुरू झालाहोता,
तसा वाद माझ्या बाबतीत सुरू होण्याची सुल्लारसूरदेखील शक्यता उद्भवली
नसती! उत्तम चॅटस्मन होण्यास कोणते गुण लागतात? भरपूर उंची आणि
धिप्पाड शरीर! मग ह्या चावतींत मे. नायडू माझ्या पासंगाला तरी पुरतील
का? एक वेळ लांबून मी मेजर नायडूंसारखा दिसतो असे मला लोकम्हणत!
पण शारीरिक क्षेत्रफळाच्या वाढीबरोबर पुढें पुढें अनुक्रमे रामजी, अमरसिंह
आणि अखेर महंमद निसार ह्यांच्याशींमाझे साम्य असल्याचे आरोप माझ्यावर
येऊ लागले! कांहीं असलें तरी आज मी क्रिकेटच्या क्षेत्रांत असतीं तर एक
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-?....?. ५९. -.३.. - .क.? ०. -. .-----.- ----.... ०५०बिनजोड क्रिकेटपटू म्हणून माझी खात्रीने प्रख्याति झाली असती ह्याविषयीं
मला मुळींच शंका वाटत नाहीं! वर्षांतून एखादे वेळीं मी अश्वहि क्रिकेट
खेळत असतो-चुकूनूमाकून एकाद-दुसरी ओव्हर-बाउंडरीहि मी मारू
शकतो. तथापि चार तासांचा खेळ अन् पांच दिवसांचें लगडणें अशी सध्यां
स्थिति होते. काहीहि असो, मी क्रिकेटकडे द्यावे तितकें लक्ष न दिल्यानें
महाराष्ट्र एका सवाई प्रॉडमनला मुकला आहे हें वारंवार माझ्या मनांत येतें
आणि ह्या महाराष्ट्राच्या दुर्देवाबद्दल मला हळहळ वाटते!

५
उत्तम क्रिकेटपटू होण्याचेशिष्टसंड जसे माझ्यांतआहे, तसें उत्तम गवई

होण्याचीहि साधनसामुग्री निसगानें मला दिलेली होती! माझा आवाज
अतिशय चांगला आ-(कै० हाय) होता असें मीं जीव तोडून सांगितलें
तरी त्याच्यावर कोणी विश्वास ठेवीत नाहीं हें माझें दुर्देव आहे कीं नाहीं!
लहानपणी शाळेत बक्षिस-समारंभाचे वेळीं नमनाचीं गाणी म्हकयात-मेळ्या-
मधे टिपण्यांच्या तालावर रस्त्यारख्यांतून राष्ट्रीय गाणी गात फिरण्यांत माझा
हात धरणारा कोणी नव्हता. शाळेतील आयुष्याच्या उत्तरार्धींत तर मी मरहूम
खांसाहेब अबदुल करीमरवा यांच्या वर्गात माझें नांवदारवल केले! त्या वर्गात
मी अदमासे एक वर्ष होतों. तथापि मला शिकवण्याचे भाग्य या काळांत
खानसाहेबांना लाभले नाहीं. याबद्दल मला राहून राहून वाईट वाटतें! यमन-
कल्याण आणि भैरवी ह्या दोनच रागामधील सुरांच्या उलड्यापालड्या कसरती
कम्यांत माझें वर्ष कधींच संपून गेलें. पण खानसाहेबांची आणिमाझी समोरा-
समोर गाठ अशी कधींच पडली नाहीं. खानसाहेबांनी आपली विद्या मला
त्या वेळीं खरोखरच दिली असती तर कपिलेश्वरीबुवा, सुरेशवाघू, आणखी
ज्याची नांवें आठवत नाहींत असे अनेक खानसाहेबांचे शिष्य ह्यांचीं नांवेंहि
आज कुणी घेतली नसती. तुष्टीची गोष्ट आहे, कीं हे सारे लोक खान-
साहेबांचे उत्तमोत्तम शिष्य म्हणून आज महाराष्ट्रांत मोड्या गौरवाने वावरत
आहेत आणि खानसाहेबांचा एक भिकार शिष्य म्हणून मला अज्ञातवासांत
दिवस कंठावे लागत आहेत. व्याख्यानबाजीच्या परिश्रमानें शतधा विदीर्ण
झालेल्या माझ्या एक वेळच्या मधुर आवाजाला आतां 'कह्ययगायन' एवढीच
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एक समाधानाची जागा उरली आहे! आश्चर्य मात्र हें कीं, माझें 'काव्यगायन'
शांतपणे ऐकून घेणारे सहनशील ओते अद्यापि मिळतात!

५तसें म्हणाल तर मग मी नटहि उत्तमच झालो असतो! नट होण्यास
लागणार इतर साधने मला अनुकूल नसली तरी, नाटकांत काम करण्याची
माझ्याइतकी जचरदस्त हौस फारच थोड्यांना असेल! प्रो. काळे
यांच्या 'विक्षितरावा'तील चिकटंभटापासून तो देवलांच्या ' संशयकछोळा'तील
फाल्गुनरावापर्यत सर्व भूमिका मी माझ्या खेडेगांवांतील रसिक प्रेक्षकांपुढे
करून त्यांच्याकडून वाहवा मिळविलेली आहे. आतां बोला! पुण्यास
आल्यानंतर शाळेतील संमेलनांच्या प्रसंगीं होणाऱ्या नाटकांत उमेदवार नट
म्हणून मी स्वतःस दाखल करून घेण्यात गेलों; पण वशिल्याच्या आणि
सकृद्दर्शनी दिसणाऱ्या गुणांच्या अभावीं मात्र माझी डाळ कोठेंहि शिजेना!
शेवटीं 'झुंझारराव' नाटकांत 'सारजे'ची स्त्री-भूमिका करण्याचें मीं मान्य
केलें तेव्हां मला प्रवेश मिळाला! मीं एका वेळीं स्त्रीभूमिका केलेली आहे ही
गोष्ट एखाद्याला पंफअंत५ १८ प्रमाणें अद्मुत ( रम्य कांहीं म्हणतां येणार
नाहीं!) वाटल्याशिवाय राहणार नाहीं. ( आणि माझे मित्र दे. भ. शंकरराव
देव ह्यांनीहि माझ्या आधीं एक वर्ष माझ्याच शाळेत त्याच नाटकांत
स्त्री-भूमिका केली होती हें जर मीं सांगितलें तर ती गोष्ट अरबी भाषेतल्या
सरस आणि सुरस गोष्टींप्रमाणे अत्यंत रोमहर्षण वाटल्याशिवाय राहणार
नाहीं!) माझी ही खा-भूमिका पाहून त्या वेळीं प्रेक्षकांचेवर काय परिणाम
झाला असेल ह्याचा मला आजच्या स्थितींत तर्क करतां येत नाहीं. पण
एक गोष्ट खरी, कीं एका नाटक मंडळीचे मॅनेजर ( नांवच सांगतो,
' चित्ताकर्षक नाटक मंडळीचे मॅनेजर श्री. वामनराव गोखले हे बहुधा
आता जिवंत नसावेत!) मला आपल्या नाटक मंडळींत पळवून नेण्यासाठी
माझे मागें कित्येक तुरी दिवस लागले होते! आणि समजा, त्या वेळीं मी
नाटक मंडळींत पळून गेलों असतो तर- तर कल्पने, कल्पने अशी उद्दाम धाई
नकोस !-तर-आज एका मोठ्या नाटक मंडळीचा संस्थापक आणि मालकहि
होऊन बसलों असतीं! मात्र नारायणराव राजहंसाप्रमाणे मीं आरंभापासून
तो अखेरपर्यंत स्त्री-भ्रृमिका करण्याचा अविचारी हट्ट धरला नसता- अर्थात्



११ मी काय होऊं शकलो असत?
जरावा.वार ते मला 'शंंक्ंइंयांइrहंं झाले नसतें ही गोष्टकाळ!
चाकी मी स्त्री-भूमिका करणारा नट झालो असतो तर माझा अगदींच
'गोहरबाबा' खास झाला नसता असें मला वाटतें!

कार्लाइलनें आपल्या एका लोकोत्तर ग्रंथांत म्हटल्याप्रमाणें प्र १०५ व्र

६०३१३१ ताल या वचनाचे तत्त्व मला माझ्यापुरते तरी मान्य आहे.
मीं काय वाटेल ते होऊं शकलो असतो. उत्तम टांगेवाला, उत्तमोत्तम मोटार
ड्रायव्हर, सर्वोत्कृष्ट एंजिन द्राकहर-पण ही यादी सांगायलाच पाहिजे का?
मला काय म्हणायचें तें तुमच्या ध्यानांत आलेंच असेल! पण तुम्ही जर
मला असाच प्रश्न केला कीं, '' आपण 'हीरो' आहात ही गोष्ट गृहीत धरून
चालता! '' तर मात्र माझ्या कल्पनेचा कुतुबमिनार कोलमडल्याशिवाय
राहणार नाही? मी वाटेल ते होऊं शकलो असतो असें माझ्यापुरते जरी
मला वाटत असलें तरी मला एक गोष्ट मात्र कधीहि होतां आली नसती-
ती म्हणजे 'पहिलवान!' माझ्या शरीराकडे पाहून पुष्कळ लोक मला आदरानें
विचारतात कीं, 'लहानपणी तुम्ही तालीम केली असली पाहिजे.'

मी किंचितू स्मित करून दुसराच विषय काढत! झाकली ठ उघडू?
कशाला?

-



विवस्त्र स्नानाची समाजास जरूरी
आंघोळ आणि नीति :

मागे एकदा मी एका उर्दू प्राथमिक शाळेत तपासणीसाठीं गेलों असतां
मीं मुलांना सहज विचारले कीं, तुम्ही आघोळ रोज करतां का? त्यावर

त्यांनी मला उत्तर दिलें कीं, आम्ही आठवड्यांतून एकदा शुक्रवारी आघोळ
करतो. तें ऐकून मला चांगलाच धक्का बसला म्हणून मी हेडमास्तरांना
विचारले. त्यावर 'मी देखील आठवड्यांतून एकदाच आघोळ करतो!' असे
त्यांनीं मला उत्तर दिले. तेव्हां मीं सचैल सर्द झालों! मुलांना एक वेळ
सांगतां येईल, पण मास्तरांना काय सांगायचे? उष्ण हवेत आठवड्यांतून
एकदा आघोळ करणाऱ्या माणसाच्या स्वच्छतेच्या कल्पनेविषयीं अचंबा करीत
मी तेधून बाहेर पडला. आपण हिंदु लोक रोज आघोळ करतो ह्याबद्दल
मला अभिमान वाटला आणि मी रज्याने पुढें जाऊं लागलो त एका घराच्या
अंगणांत एक ब्राह्मण गृहस्थ बादलीभर पाणी बारक्याशा लोटीनें डोक्यावर
ओतीत असल्याचे माझ्या दृष्टीस पडलें! कमरेला धोतर तसेंच चिकटलेले.
तेव्हां त्या भागाच्या स्वच्छतेविषयी बोलण्याची आवश्यकताच नाहीं. वरच्या
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०.०.अंगाला काय थोडेंसें पाणी लागलें असेल. तेवढेच! आठवड्यांतून एक वेळ
आघोळ करणारा मुसलमान आणि रोज अशा तऱ्हेने आंघोळीचे सोंग करणारा
ब्राह्मण ह्यांमध्यें तत्त्वतः कांहींच फरक नाहीं. सवस्त्र स्नान करणें आणि
आंघोळ अजीबात न करणें ह्यांत फारच थोडा फरक आहे. विवस्त्र किंवा
नझस्तान करण्याची पद्धति आपल्या देशांत केव्हा रूढ होणार? असा साह-
जिकच विचार मनांत येतो. युरोपमध्ये 'स्नानपात्रा'चा ( १०) शोध फार
उशीरा लागला. जपानमध्यें मात्र स्त्री-पुरुष एकत्र व विवस्त्रच स्नान करतात.
आपल्या देशांत स्वतंत्र आणि बंदिस्त अशीं स्नानगृहें नसल्यानें विवस्त्र खान
करणें सामान्यतः अशक्यच होय. म्हणून उघड्यावर अंगावर वस्त्र ठेवून
गाळीव पाण्यानें खान करण्याची पद्धति आपल्याकडे प्रचारांत आली आहे.
ही पद्धति शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने जितकी घाणेरडी, तितकीच मानसिक
आरोग्याच्या दृष्टीनें किंवा नैतिक दृष्टीनेंहि घाणेरडी आहे. नग्नता ही आपल्या
समाजांत अस्थील, निषिद्ध आणि तिरस्करणीय समजली जाते ह्याचे कारण
स्वतःचें नग्न शरीर सवस्त्र खानपद्धतीमुळें पाहण्याची आपणाला सवय नसते.
त्यामुळें नसतेच्या नुसत्या दर्शनानेंहि दृष्टीला आणि मनाला धक्का बसतो,
'ओलेती'च्या चित्राबद्दलचे पूर्वी वादळ झालें, किंवा नस आणि अर्धनग्न चित्रे
मासिकांत प्रसिद्ध झाली असतां सामान्यतः सनातनी वाचकवर्गीत जी प्रति-

काराची चळवळ सुरू होते त्याचें कारण विवस्त्र खानपद्धतीच्या अभावीं नग्नता
ही समाजाला परिचयाची नाही. ही खानपद्धति जर समाजांत प्रचलित
झाली-विशेषतः सनातनी मंडळींनी जर ह्या पद्धतीचा अवलंब केला-तर
समाजाची प्रकृति आणि नीति जास्त आरोग्यपूर्ण होईल अशी अशा कराव-
याला हरकत नाहीं

६ ????

ह)हजामत आपण सुधारणा
मागें पुण्यातील समस्त सलूनवाल्यांची संघटना व्हावीला हेतूने एकजाहीर

सभा भरलेली होती. त्या प्रसंगीं मला अध्यक्षस्थानीं नियुक्त करण्यांत आलें
होतें. बरेचसे सलूनवाले माझ्या परिचयाचे असल्यानेंत्यांच्या विनंतीचा मजिर
अव्हेर केला असता तर त्यांनीं माझी चिनपाण्याने शोभा केली असती. न्हावी
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ऊर्फ नाभिक जात ही शंकराच्या नाभीपासून निर्माण झाली. अर्थात् शंकराचा
जो वारसोमवारत्या दिवशीं 'सलूने' बंद करण्यांत वावींत अशासारखी थोर्याशी
चर्चा ह्या सभेत झाली. न्हावी लोकांनीं आपल्या कलेत, साहित्यांत आणि
स्वच्छतेत सुधारणा करावी याविषयींहि सभेत एकमत झालें. तथापि प्रतिगामी
समाजाची सुधारणा करणें हें न्हावी लोकांच्या हातांत आपे हा मुद्दा मीं
प्रामुख्यानें त्यांच्यापुढे मांडला. न्हाव्याचें काम डोक्याचे मुंडन करण्याचें आहे
का डोक्याची केशभूषा करण्याचें आहे?

मनुष्याचे सौंदर्य त्याच्या केसांवर प्रामुख्यानें अवलंबून असतें. मनुष्याचा
धर्म, त्याची अबू आणि त्याचें महत्त्वहि त्याच्या केसांतच सामावले आहे.
शेडीच्या किंवा दाढीच्या एका केसासाठी प्राण देणारी माणसें समाजांतआहेत.
अशा केसांचें संगोपन नि संवर्धन करण्याचें काम न्हाव्याकडे आहे. डोक्याचे
मुंडन करून मनुष्याला कुरूप बनवल्याशिवाय त्याचें षड्रिपूपासूऽन संरक्षण होणे
शक्य नाहीं, किंवा त्याची आध्यात्मिक उलति होणार नाहीं, ह्मा आतापर्यत
रूढ असलेल्या तत्त्वज्ञानामुळे डोक्याची हजामत करण्याची पद्धति प्रचारांत
आली. न्हावी म्हणजे कुरूप बनविणारा एक इसम असा पर्यायच बनला.
आणि त्यामुळें न्हावी हा एक समाजातला तिरस्करणीय आणि निषिद्ध मनुष्य
ठरला. 'न्हावी हा केस काढणारा नसून केस राखणारा आहे, तो नुसता केश-
कर्तक नसून केशभूषक आहे, तो मनुष्याला कुरूप करून त्यालामोक्षाचा मार्ग

दाखवणारा एक इसम नसून, त्याला सुंदर बनवून त्याचें ऐहिक जीवन सुखा-
वह करणारा एक कलावंत आहे, साशा नवीन दृष्टीने जर न्हावी लोकांकडे
पाहिले, तर समाजाच्या प्रगतीचाचराचसा वाटाच्या लोकांना उचलता येईल.
तरुण लोकांच्या जीवनांत तरतरीतपागा आणि प्रसन्नता निर्माण करण्याचें काम
असें न्हावी लोकांना करतां येईल तसें मुंडनवाल्या सनातनी वृद्धांना सुधारक
बनविणे हेहि अवघड कार्य न्हावी लोकांना करतां येईल. विधवा स्त्रियांचै वपन
करण्याचें काम नाकारून पुष्कळ न्हाव्यांनी समाजसुधारणेस अप्रत्यक्षपणे मदत
केलेली आहे, तसें कोणत्याहि सनातन्याची हजामत करण्याचें गलिच्छ काम
आपण करणार नाहीं असें जर न्हावी मंडळींनी संघटितपणे ठरविलें, तर सर्व

सनातनी मंडळींना नाइलाजाने डोक्यावर केस ठेवावे लागतील. आणि
सुधारणेचा बाह्य गणवेष सनातनी लोकांवर जर अशा रीतीनें लादला गेला



१५ विवस्त्र स्नानाची समाजास जरूरी
Irं''??ं'IrंIrंIrं''Irं???ंंं??Irं'''ंIrंIrंं?'ंंं?'ंं?ं'ं'?Irंतर त्यांच्या मानसिक सुष्टींत सुधारणा घडून आल्याशिवाय राहणार नाहीं!
एवंच, समाजांतल्या सनातनी रूढीचा एक कुरूप आचार नाहीसा करून,
समाजांत सुधारणा घडवून आणण्याचें काम न्हावीलोकांना करतां येण्यासारखे
नाहीं काय? पण, त्यालोकांत ही संघटनापाहिजे! नाहीं तर त्यांच्यांतदेखील
खुंटावर बसणारे कांहीं सनातनी न्हावी सापडावयाचे!



हिंदी स्त्रियांच्या केशकर्तनासाठीं
'सलन्स' उघडा ४.
-गेच्या अंकी मीं न्हाव्याबद्दलचा एक नवीन दृष्टिकोन पुढें मांडला कीं न्हावी

हा निव्वळ केशकर्तक नसून केशविभूषक आहे. ह्या दृष्टीनें जर अधिक.
विचार केला तर न्हावी आणि स्त्री हें द्वंद्व जें आजपर्यंत अशुभ आणि अमंगल.
समजले जातें तें यापुढें तसें मानले जाणार नाहीं अशी आशा करावयाला
काय हरकत आहे? केसांमुळे मनुष्य सुंदर दिसतो. केस हा डोक्याचा अल
कार आहे. हा अलंकार भादरण्यासाठीं मनुष्याला दिलेला नसून तो सुंदर
तऱ्हेने डोक्यावर बाळगण्यासाठी दिलेला आहे. गेल्या पिढीतल्या मुंडन
केलेल्या डोक्याच्या पुरुषापेक्षा, डोक्यावर केसांचा संजाब राखणारी हल्लींची
पुरुषांची पिढी अधिक आकर्षक, निदान प्रेक्षणीय तरी आहे असें म्हणायला
हरकत नाहीं. ( अर्थात् एखादी स्त्री ह्या विषयावर जास्त अधिकारवाणीनें
वोलूं शकेल हें मला माहीत आहे!) पुरुषाच्या बाबतींत जर केस हे सौदर्याचे
साधन निर्विवादपणें ठरूं शकते, तर स्त्रीच्या बाबतीत ते किती तरी पटींनी
जास्त सौंदर्याचे भूषण ठरूं शकेल याची कोणालाहि कल्पना करतां येईल.



१७ हिंदी स्त्रियांच्या केशकर्तनासाठी 'सलून्स' उघडा
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आधुनिक स्त्रियांना आपली केशभूषा सुंदर तऱ्हेनें करण्याची समाजानें आज
कोणती सोय केलेली आहे? पूर्वीच्या पेडाच्या वेण्यांची जोंपर्यत फॅशन (!)होती तोपर्यंत घरांतल्या घरांत दोन स्त्रिया एकमेकींच्या साहाटयाने आपापल्या
केशभूषा करीत असत. पेडाच्या वेण्या जाऊन बुचडे आले-अंबाडे आले-
मुलींना शेपटे फुटली! जी ती स्त्री आतां आपापली केशभूषा घरोघर करूं
लागली. परंतु पाश्चात्य देशांतील स्त्रियांच्या केशभूषेच्या निरनिराळ्या पद्धति
आणि प्रकार पाहिले तर, आपल्या देशांतील स्त्रियांचे तेच तेच ठराविक अंबाडे,
बुचडे अन् शेपटें पाहून आम्हां पुरुषांच्या डोळ्यांना किती त्रास होतो हें
स्त्रियांना कसें सांगायचे? ह्या कंटाळवाण्या ठराविकपणांत वैचित्र्य, विविध-
पणा, नावीन्य कधीं येणार? आणि आमच्या स्त्रियांचे केशसौंदर्य अधिकाधिक
आकर्षक कधीं होणार? स्त्रियांचे केस कुरळे करण्याची, त्या केसांना लाटांच्या
आकाराची किंवा वर्तुळाची वळणे देण्याची शास्त्रीय साहित्ये आणि उपकरणे
आज उपलब्ध झालेलीं आहेत. त्यांचा उपयोग आमच्या स्त्रियांना केव्हा
करतां येणार? वयोमानानें किंवा बाळंतपणामुळें स्त्रियांचे केश गळून पडतात
किंवा कमी होतात; पांढरे होतात किंवा डोक्यांना कधीं कधीं टक्कल पडते.
केसांच्या ह्या व्याधींवर उत्तम तऱ्हेची औषधे आणि उपाय आहेत. पण
त्यांची माहिती दुर्दैवानें आमच्या स्त्रियांना मिळू शकत नाहीं. किंवा ज्या
ठिकाणी हे सर्व केशोपचार होऊं शकतील अशा तऱ्हेची स्त्रियांची 'केश-
-मृz।गालये' आमच्याकडे अद्यापहि नाहींत! पुरुषापेक्षा स्त्रिया अधिक द्रुत-
गतीनें वृद्ध होतात. त्यांचे शरीर निसर्गतःच नाजुक आणि दुर्बल असतें
आणि मातृत्वाच्या जचाबदारीमुळें त्यांची शारीरिक नासधूस जास्त होत
असते. एवढ्यासाठी स्त्रियांनीं आपलें सौंदर्य कृत्रिम साधनानी का होईना,
पण तें अगदीं कसोशीनें टिकवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आमच्याकडच्या
कित्येक प्रौढ स्त्रिया आपल्या गळलेल्या केसांचा चिमुकला अंबाडा बांधून
आणि त्याच्यावर जिवाला हौस म्हणून एखादे लहानसें गुलाबाचे ( खरें
किंवा सोन्याचे) फूल घालून रस्त्यानें जातांना दिसतात. हें दृश्य मला तरी
अत्यंत केविलवाणे दिसते. एवढ्यासाठी स्त्रियांची 'केशभूपणालयें' किंवा
'सत्वूनें' पुणे, मुंबई किंवा इतर शहरी अवश्य निघावयाला पाहिजेत असें
मी म्हणतो. बायकांसाठी सलूने उघडण्याच्या मताचा मी आहे या गोष्टीचा

उ. २



अत्रे उवाच ६८
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सनातनी लोकांकडून विपूस केला जाईल ह्याची मला जाणीव आहे; आणि
हा अत्रे आतां आमच्या सौभाग्यसंपन्न बायकांना न्हाव्याकडे जावयाला
सांगतो सासाहि त्याचा विपर्यास केला जाईल! तथापि तिकडे लक्ष देण्याचे
कासा नाहीं. स्त्रियांसाठी जर केशभूषागालये निघाली, तर अर्थातच
न्हाव्याला 'केशभूषक' असेंच नांव मिळेल आणि त्यामुळें स्त्रियांच्या दृष्टीने
'न्हावी' ह्मा शब्दाला आलेला अमंगळ अर्थ खात्रीनें नाहीसा होईल. कोणी
एखादा कल्पक केशभूषक 'न्हावी' ह्या सूचनेकडे लक्ष देईल काय?

३६

सुप्रसिद्ध ख्रिश्चन मिशनरी डॉ. स्टॅलूले जोन्स ह्यांचें परवा मद्रास येथें एक
जाहीर व्याख्यान झालें. त्या व्याख्यानांत त्यांनीं हिंदी स्त्रियांच्या रंगीबेरंगी
साड्यांची खूप स्तुति केली. साडीसारखा सुंदर पोषाक जगांत नाहीं असें तें
म्हणाले. पॅरिक्तया बदलत्या पॅ;शनप्रमतो हिंदी स्त्रियांनीं आपली ही साडीची
पद्धति बदलू नये अशी त्यांनीं विनंति केली. 'हिंदुस्थानच्या क्षितिजावर
चमकणाऱ्या स्त्रिया ह्या तारका आहेत !' असे त्यांनीं उद्गार काढले.
खरोखरच आपल्या स्त्रियांच्या चित्रविचित्र रंगांच्या साड्या आणि पातळे
डोळ्यांना अतिशय आकर्षक आणि मनोहर वाटतात, ह्यांत शंका नाहीं.
एखाद्या सार्वजनिक, राजकीय सभेच्या वेळीं जमणाऱ्या हजारों स्त्रिया एकत्र
बसल्या म्हणजे तो विभाग एखाद्या इंद्रधनुष्यासारखा दिसतो. तथापि ह्या

बाबतीत महाराष्ट्रीय स्त्रियांपेक्षा गुजराती आणि पाशी स्त्रियांच्या साड्या
जास्त आकर्षक आणि रंग सुंदर असतात हें मान्य केल्यावाचून गत्यंतर
नाहीं. महाराष्ट्रीय स्त्रियांमध्ये रंगीबेरंगी पातळें आणि साड्या नेसण्याची
पद्धति आतां रूढ होत आहे ही' आनंदाची गोष्ट आहे. तथापि सुगडी
नेसागल्या स्त्रियांची संख्या देखील फारच मोठी आहे! हातमागावर तयार
होग्गारीं सुंदर सुंदर लुगडी आतां नाहीशी झाली ही देखील मोठ्या दुःखाची
गोष्ट आहे. तथापि नऊ-दहावारी लुगडी अतिशय तलम अन् भारी
असल्याशिवाय तीं चापूनचोपून नेसत येत नाहींत. सामान्यतः मध्यमवर्गीय
स्त्रिया व्या तऱ्हेनें लगडी नेसतात ती तऱ्हा फारशी आकर्षक नाहीं. त्यांत
ठाकठिकीऐवजी बोंगेचाजपणाच जास्त असतो. शिवाय रोज ही लुगडी धुवावी



१९ हिंदी स्त्रियांच्या केशकर्तनासाठी 'सळन्स' उघडा
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-०लागत असल्यानें त्यांचा रंग नाहींसा होतो आणि तीं विटकीं होतात.
अपिल्याकडे घरांत नेसण्याची ल?गडीं आणि बाहेर जाण्यासाठीं नेसण्याची
लगडी त्यांमध्यें फरक केला जात नाहीं. त्यामुळें बहुतेक महाराष्ट्रीय स्त्रिया

विटक्या किंवा उदासवाण्या रंगाची लुगडी नेसून रतयानें वावरतांना दिसतात.
लग्नसमारंभाचे वेळीं तर ह्याच लुगड्यांवर धुरकटलेले जुनाट जरीचे शालू
पांघरून स्त्रिया रस्त्यांनीं जेव्हां जातात तेव्हां, तें दृश्य करुणरसपूर्णच जास्त
दिसते. गुजराती स्त्रियांनीं ह्या बाबतींत अभिनंदनीय प्रगति केलेली
आहे. काळबादेवी किंवा मुलेश्वर ह्या भागांतील स्त्रिया आपापल्या
विविध रंगांच्या सुंदर साड्या नेसून वावरतांना पाहिल्या म्हणजे तें दृश्य किती
नयनमनोहर दिसते हें सांगावयाला नको. महाराष्ट्रीय महिलांनीं आपली
वस्त्रभूषा अधिक सुंदर रीतीनें आणि रंगसंगतीची दृष्टि ठेवून सजविली
पाहिजे. अर्थात् ह्या बाबतींत प्रौढ महिलांपेक्षा तरुण स्त्रिया आणि मुली
यांच्याकडे जास्त आशेनें आम्ही पाहतों.

४५ ४
गेल्या आठवड्यांत स्त्रीविषयक प्रश्नावर निरनिराळ्या अधिकारी व्यक्तींनीं

मतप्रदर्शन केले आहे तिकडे वाचकांनी आवश्यक लक्ष द्यावयास हवें.
म्हैसूर येथें ना. श्रीनिवास शास्त्री त्यांनीं ह्याबाबत फारच मार्मिक आणि
उद्बोधक भाषण केले आहे. ते म्हणतात, '' आज स्त्रियांना विवाहाचे
मोठेच बंधन होऊन राहिलेले आहे. पुरुषाने स्त्रीला आपल्या मालकीची असें
म्हणण्याची कत्यना आल्यामुळे स्त्रीला स्वातंन्याच्या कल्पना सोडून द्याव्या
लागल्या आहेत.'' हिंदु विवाहामुळें स्त्रीला कचित प्रसंगीं जे असह्य क्लेश

सोसण्याची पाळी येते त्यांतून सोडविण्यासाठी 'घटस्फोट हवा आहेऽ असें
त्यांचें मत आहे. त्याप्रमाणें स्त्रियांवर लग्न करण्याची जी सक्ती करण्यांत
येते त्याच्या ते विरुद्ध आहेत. पुरुष जसे लग्नविरहित राहू शकतात
तसे स्त्रियांनीं राहण्यास काय हरकत आहे? संततिनियमनासहि ना. शास्त्री

अनुकूल आहेत. हा देशांतील चतुर्थांश लोकसंख्येला पोटभर अन्न खाण्यास
मिळणे अशक्य असत उगीच प्रजोत्पादन व्हावें हें बरें नाहीं. कारण त्यामुळें
स्त्रियांच्या प्रकृतीवर अनिष्ट परिणाम होतात असे त्यांचें मत आहे. मुंबईला



अत्र उवाच
इलाखा महिला मंडळाच्या वार्षिक सभेच्या वेळीं देवी सरोजिनी नाय
म्हणाल्या कीं, '' स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीनें जगाच्या संस्कृतीची निर्मिति
आणि संवर्धन करण्यासाठीं सेवावृत्तीने आणि घरोघरीच्या नात्याने पुढें
आला आहेत. आतां पुरुषांकडून दाक्षिण्याची स्त्रियांना अपेक्षा नसून
कोणत्याहि प्रकारची मेहेरबानी नसलेल्या समानतेचा दर्जा पाहिजे.'' मुंबईला
मधून आणि बसमधून जाणाऱ्या पुरुषांनीं हें वाक्य लक्षांत ठेवावे. आतां
स्त्रियांना वसावयाला जागा करून देण्यासाठी पुरुषांना आपापल्या जागा
सोडून उभे राहण्याची दाक्षिण्यवृत्ति दाखविण्याचे कारण नाहीं. एखादी स्त्री

जर चिडलीच तर तिला हें सरोजिनीबाईचें सुभाषित ऐकवावे.
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दि 'महाराष्ट्रकुबा'त 'सांसारिक जीवन स्त्रियांच्या ध्येयाच्या आड
येतें काय?' ह्या विषयावर फारच मनोरंजक आणि उपयुक्त अशी चर्चा

झाल्याचें वृत्त परवा वाचले. 'स्त्री ही पुरुषाच्या मार्गातील धोंड आहे काय?'
असल्या केवळ रिकामपणच्या वेळीं करमणुकीखातर बोलावयाच्या विषयापेक्षा
दिलीच्या महाराष्ट्र क्लबाने निवडलेला विषय किती तरी पटींनी समाजाच्या
दृष्टीनें महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा आहे. स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार आज
झपाड्याने होतो आहे. दुय्यम शाळांत आणि कॉलेजांत शिक्षण घेणाऱ्या
मुलींची संख्या सध्यां कितीतरीपर्टीनींवाढली आहे! आमच्या वेळीं कॉलेजांत
एखाद्या वर्गात एखादा आडवा बाक असला तर नशीब! आज कॉलेजांतील
पहिल्या वर्षांच्या वर्गांत इतक्या मुली आढळून येतात, कीं मुलांना कदाचित
आडव्या बाकावर बसावयाला सांगायची पाळी आल्यास आश्चर्य वाटावयाचें
कारण नाहीं. पूर्वी पदवीधर स्त्रियांची संख्या मोजावयाला हाताची बोटे पुरी
पडत असत; आतां पदवोदानसमारंभाच्या वेळीं पदव्या घेणाऱ्या पदवीधर
तरुणींच्या लांबलचक रांगा पाहतांपाहतां प्रेक्षकांची मान मोडावयाची पाळीयेते.



अन्न उदाच
??क. .अकऽ.

शिक्षणाच्या या वाढत्या प्रसारामुळें स्त्रीजीवनांत क्रांति घडून आलेली आहे.
स्त्रियांच्या आशा आणि आकांक्षा जागृत होऊन त्या वाहू लागलेल्या आहेत.
'चूल नि मूल' हा प्राचीन काळापासून स्त्रियांच्या कपाळावर मारला गेलेला
शिक्कामोर्तच त्यांना आतां गुलामगिरीच्या निशाणीप्रमाणें मानहानिकारक वाटूं
लागला आहे. स्वयंपाकघराचें आणि बाळंतघराचें क्षेत्र स्त्रियांच्या कर्तृत्वाला
आणि' बुद्धिमत्तेला आतां अपायकारक वारं लागलें आहे. ज्ञानदानाच्या,
संशोधनाच्या आणि समाजसेवेच्या विस्तीर्ण क्षेत्रामधून संचार करण्यास त्यांची
कल्पनाशक्ति आतां आतुर आणि उत्सुक झालेली आहे. आणि पुष्कळच
सुशिक्षित स्त्रियांच्या पुढें संसारसेवा का समाजसेवा हा कूट प्रश्न सध्यां तरी
उभा राहिलेला आहे. जोंपर्यत स्त्री ही लग्नाच्या बेडीनें जखडलेली आहे
आणि तिला संसाराची सक्तमजुरी सहन करावी लागत आहे, तोपर्यंत तिला
आपल्या बुद्धिमत्तेची वाढ करतां येणार कशी? किंवा तिनें आपल्या समाजाची
सेवा करावी कशी? पाठीमागे पोराबाळांचे लेंढार लागले असायचें. त्यांची
निगा राखणं, दुखणींचहाणींकाढणे, एवढेहि करून यजमानांची व्यत्रेत राखणे,
त्यांची सेवा करणें, त्याशिवाय दोन्ही वेळचा स्वयंपाक, चहापाणी करणें,
रवरकटीं भांडी धुणे, केर काढणें, पोतेरें करणें इत्यादि हजार भानगडींच्या
खोड्यांत जोंपर्यत स्त्री सापडलेलीआहे तोपर्यंत, तिला आपली शारीरिक आणि
यौद्धिक वाढ करतां योगे मुळीं शक्यच नाहीं! मग तिच्याकडून आणखी
समाजसेवेची अपेक्षा करण्यांत काय अर्थ आहे? अर्थात स्त्रियांना बुद्धि असते
ही गोष्ट ज्या पुरुषांना मान्य नाहीं आणि यदाकदाचित असली असें जर
त्यांनीं गृहीत धरले तर संध्याकाळीं देवळांत जाऊन पुराण आणि कथा ऐकागे
यापलीकडे बौद्धिक वाढीचें दुसरें साधन त्यांना नको आहे. वाती वळणें
ह्यापलीकडे स्त्रियांना दुसऱ्या 'हस्तव्यवसायाच्या शिक्षणाची ( १०९ति०९१
प्रवाणांगष्ट) जरुरी नाहीं असेंच त्या पुरुषांना वाटतें त्यांना अर्थातच ह्या
चर्चेत कांहीं तथ्य वाटणार नाहीं. पण स्त्रियांच्या सुदैवाने अशा विचाराचे
पुरुष दिवसेंदिवस घटत चाललेले आहेत.

दिली येथील ह्या विषयाच्या चर्चेतनिरनिराळ्या विचारिकेचे व६८-हा.
मनोरंजक परक्क उठले. एक भगिनी म्हणाल्या कीं, स्त्रियांचा सारा वेळ
घरांत मुलेबाळे आणि यजमान ह्यांच्या सेवेत जातो. त्यामुळें बौद्धिक उन्नति



२३ स्त्रियांचे सांसारिक जीवन व समाजसेवा

आणि समाजसेवा करण्यास त्यांना बिलकुल वेळ उरत नाहीं. म्हणून त्यांनीं
पुढील युक्ति सुचविली कीं, मुलांचाळांना वसतिगृहांत ठेवावे आणि रोजचे
जेवण तयार करण्याचा आणि घरकामाकडे लक्ष देण्याचा त्रास स्त्रियांना पहं
नये म्हणून तिने नवऱ्यासह एखाद्या हॉटेलमध्यें राहावें. सदर भगिनीने
स्त्रियांच्यापुढें चितारले समाजसेवेचे हें चित्र अत्यंत रम्य आहे यांत शंका
नाहीं. सत्यतष्टींत जर हें चित्र उतरविता आलें तर समाजाच्या सुखाला
पारावारच राहावयाचा नाहीं! मुलांना बोर्डिंगमध्ये ठेवावयाचे आणि स्त्रीनें

हॉटेलांत राहून समाजसेवा करावयाची! ह्या पद्धतीने स्त्रियांच्याहातून समाज-
सेवा चिकार होईल यांत शंका नाहीं; पण नवऱ्याने काय करावयाचें? नोकरी
करावयाची आणिबोर्डिगाची अन् हॉटेलाची नुसती बिले भरीत राहावयाचे?
आणि तसें पाहिले तर मुलाबाळांना ठेवण्यासारखी वसतिगृहें कोठे आहेत?
वसतिगृहांत राहून पोरं बिघडतात आणि जास्त चैनी आणि खर्चिक होतात
असा हछींच्या पुष्कळ वसतिगृहांवर पालकांचा आक्षेप आहे. आणि नवरा.
बायकोला सुखाने राहता येईल अशीं हॉटेले तरी आज किती आहेत? पति-
पत्नीला लागणारा एकान्त आणि निवान्तपणा हॉटेलसारख्या सार्वजनिक

जात औषधालासुद्धा मिळावयाचा नाहीं. येतां-जातां हॉटेलच्या पोऱ्याने
आणि गड्याने दार ठोठवायचें, नवीन येणाऱ्या प्रवाशाने खोलींत जिज्ञासेनें
डोकावून पाहावयाचें-छे:! हॉटेलांत राहून संसारहि करतां यावयाचा नाहीं
आणि समाजसेवाहि करतां यावयाची नाहीं!

ह्या चर्चेच्या वेळीं एक वक्ते म्हणाले कीं, '' ज्या स्त्रियांना समाजसेवेची
आवड असेल त्यांनीं संततिनियमन करावे आणि पोराबाळांच्या लेंढरापासून
स्वतःची मुक्तता करून घ्यावी. समाजसेवेची हौस पुरी झाल्यावर मग पाहिजे
तर संततिनियमन थाचवूथन मुलाबाळांचा आनंद उपभोगावा.'' स्त्री-पुरुषांच्या
मिश्र सभेत संततिनियमनाच्या आवश्यकतेची आणि उपयुक्ततेची चर्चा आतां
निःसंकोचपणे होऊं लागलेली आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. ना. श्रीनिवास
शास्त्री त्यांनीं म्हैषूर येथें जें नुकतेच भाषण केलें आहे त्यांतहि त्यांनीं संतति-
नियमनाची आवश्यकता निःसंदिग्धपणे प्रतिपादन केलेली आहे. केवळ समाज-
सेवा करूं इच्छिणाऱ्या स्त्रियांनीच नव्हे, तर सामान्यतः प्रत्येक संसारी स्त्रीने

संततिनियमन करणें इष्ट आणि आवश्यक आहे. समाजसेवा चालू आहे
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तोपर्यंत संततिनियमन करीत राहावें ह्या मुद्द्याला दुसऱ्या एका वक्त्यानें असें
उत्तर दिलें कीं, उत्तम माता होणे हीच स्त्रियांनीं करण्यासारखी समाजसेवा
आहे. स्वतःच्या मुलांना सुदृढ बनविणे, त्यांच्या आरोग्याकडे आणि शिष्टनागा-

कडे लक्ष पुरविणे, त्यांना समाजाचें उत्तम नागरिक बनविणे हीच खरी
समाजसेवा आहे. ह्यापेक्षा बाहेरच्या समाजाची जाऊन निराळी सेवा करण्या-
ची स्त्रियांना आवश्यकता नाहीं. तर एका सुवर्णमध्यवाल्या वक्त्यानें अस
सांगितलें की, स्वतःचा संसार संभाळून राहिल्यासाहिल्या वेळांत स्त्रियांना
थोडीफार समाजसेवा करतां येणे शक्य आहे. सौ.. सरोजिनी नायडू,
लो. टिळक वगैरे श्रेष्ठ देशसेवकांनीं स्वतःचा संसार संभाळून उत्तम प्रतीची देश-
सेवा केली आहे असा त्यांनीं दाखला दिला. ह्यावर अध्यक्ष सौ. मोटे त्यांनीं
जी टीका केली ती योग्यच होती. त्या म्हणाल्या, '' लो. टिळक किंवा
सौ. नायडू हे जरी श्रेष्ठ प्रतीचे देशसेवक असले तरी वडील आणि माता हा
नात्याने त्यांची किंमत ठरवतांना निराळीच कसोटी लावावी लागेल. लो.
टिळक हे आपल्या चिरंजिवाना अधूनमधून शिकवीत असत किंवा त्यांनी
त्यांच्यासाठीं शिक्षणाची आणि उपजीविकेची उत्तम सोय करून ठेवली हें
जरी मान्य केले, तरी टिळक हे आदर्श पिता होते असें निःशंकपणे म्हणतां
यावयाचें नाहीं. सौ. सरोजिनीदेवी ह्यानींहि आपल्या मुलांमुलींकडे योग्य
लक्ष पुरवले असें म्हणण्यास फारसा पुरावा नाहीं.

स्त्रियांपासून कोणत्या प्रकारच्या समाजसेवेची आपण अपेक्षा करतो ह्या

एकाच गोष्टीवर ह्या वादाचा निर्णय लागेल. सामान्यत्वें पाहता स्त्रियांना लग्न

करूनहि शिक्षकाची वृत्ति पत्करता येणे शक्य आहे. गाणें, मृत्य, चित्रकला,
शिवणकाम, कशिदाकाम इत्यादि कलांचे शिक्षण त्यांना देता येईल. त्याशिवाय
आरोग्य, गृहशास्त्र ह्या विषयांच्या अध्यापनाचें व साक्षरताप्रसाराचे कामहि
त्यांना फावल्या वेळीं करतां येईल. सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय चळ-
वळीत स्वयंसेविकांचें किंवा प्रचारकांचें काम करण्यास त्यांना अडचण पडूं
नये. तथापि, श्रेष्ठ प्रतीचें सामाजिक वा बौद्धिक कार्य जर त्यांना करावयाचें
असेल, तर त्यांना वैवाहिक मोहपाशाचीं त्यागच करावयाला पाहिजे-
( त्यांनाच काय पण पुरुषांनाहि तसेंच करावयाला पाहिजे) हा अध्यक्षांचा
निष्कर्ष चिंतनीय असला तरी तो सर्वांनाच मान्य न होणारा नाहीं. समाजा-
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साठी वैवाहिक मोहपाशाचा त्याग करणें हें ध्येययाजरा को४ ह्यांत

शंका नाहीं; पण हें ध्येय स्त्रियांना तश्यांच्या परिस्थितींत साध्य होण्यासारखे
आहे काय? समाजसेवेसाठी आजन्म अविवाहित राहण्याच्या घोर प्रतिज्ञा

करून शेवटीं विवाह होत नाहीं म्हणून निःश्वास टाकणाऱ्या कळ्यांच्या
करुणकथा श्री. विभावरी शिरूरकर त्यांनीं पूर्वीच सांगितलेल्या आहेत त्यांकडे
दुर्लक्ष करण्याइतकी समाजाची आजची परिस्थिति निवळलेली आहे असे
वाटत नाहीं!
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रणजी ट्रॉफी अखेर महाराष्ट्रानें जिंकली! क्रिकेटमधील महाराष्ट्राच्या

कौशल्याची परिसीमा झाली! आजपर्यंत क्रिकेटच्या क्षेलांत महाराष्ट्रनें
कमावलेल्या लौकिकाचें सार्थक झाले! महाराष्ट्रानें मिळविलेल्या ह्या विजयाच्या
दुदुभि आतां महाराष्ट्रभर दुमदुमल्यावांचून राहणार नाहींत. पुण्यामध्ये गेला
आठवडाभर मुलापासून म्हाताऱ्यापर्यत, पोरापासून पेन्शनरापर्यंत, ताज्या
तरुणापासून त थकलेल्या थोरापर्यंत, कारकुनापासून तो कलेक्टरापर्यत, पान-
पट्टीवाल्यापासून त प्राध्यापकापर्यत-सर्व वयाच्या, सर्व दर्जाच्या-आणि
सर्व धंद्यांच्या मंडळींना रणजी टमॉफीच्या सामन्यावांचून दुसरे कांहीं सुचत
नव्हतें, कीं रुचत नव्हतें! रमत नव्हते, कीं गमत नव्हतें! शाळा सकाळच्या
झाल्या होत्या, कचेऱ्या सकाळच्या झाल्या होत्या, तथापि मुलांचें आणि
मास्तरांचें अभ्यासाकडे लक्ष नव्हतें; कारकुनांचे आणि अधिकाऱ्यांचे कामा-
कडे लक्ष नव्हतें. शाळेची घंटा वाजते केव्हा-घड्याळाचा काटा अकरावर
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येतो केव्हा आणि कसेंवसें जेवण उरकून क्रीडांगणावर आपण जातो केव्हा
ह्यासाठी जो तो उतावीळ झाला होता. क्रीडांगणावर जाण्याचे श्रम ज्यांना
घेण्याची इच्छा नव्हती किंवा त्यासाठीं पैसे खर्च करण्याचें ज्यांना सामर्थ्य

नव्हतें ते ते लोक, तीं तीं मुले, रस्त्याच्या कोपऱ्याकोपऱ्यावर जमाव करून
हॉटेलामधुन्-सत्ढूनमधून ठेवलेल्या 'आकाशवाणी'तील बॉबी तल्यारखानाची
मनोरंजक, चटकदार आणि प्रक्षोभक मलीनाथी ऐकत उभी होतीं. एकंदर
गेला सबंध आठवडा पुण्यांत- आणि महाराष्ट्रांत क्रिकेटचा उरूसच भरला
होता असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. क्रिकेट हा असा एकच खेळ आहे, कीं
जो सबंध महाराष्ट्राला वेड लावू शकतो, जो महाराष्ट्रांतील आबालवृद्धांच्या
भावना हलवू शकतो; पक्ष, भेद, जाति, वैर ह्यांची जाणीव नाहींशी करून
जो सबंध महाराष्ट्राला प्रेमाच्या आणि ऐक्याच्या भूमिकेवर आणू शकतो.

क्रिकेट हा तरुणांचा खेळ आहे. क्रिकेट म्हणजे तारुण्य! क्रिकेट म्हणजे..

चैतन्य! क्रिकेट म्हणजे अनावर उत्साह! तरुण लोक क्रिकेट खेळतात
असें म्हणण्यापेक्षा क्रिकेट खेळणारे लोक तरुण असतात. जोपर्यंत ते क्रिकेट
खेळतात तोपर्यत ते तरुण राहतात-मग वयानें त्यांची चाळिशी उलटलेली
असो वा साठी लोटलेली असो. क्रिकेटच्या खेळापुढे काळाची किंमत नाहीं
कीं वयाची मिजास नाहीं! केस पिकलेले असोत-डोक्याला टक्कल पडले.
असो किंवा तोंडाला सुरकत्या पडलेल्या असोत-क्रिकेटचें नांव काढलें, कीं त्या
केसांवर कलप चढतो, टकलावर रोमांच उभे राहतात आणि सुरकत्यांवर
इस्त्री वसते! प्रो. देवधरांची पन्नाशी उलटली ह्याची कोण परवा करतो? त्यांनीं
दातांची कवळी बसवलेली आहे याला कोण भीक घालतो? प्रो. देवधर भुई-
सरपट जोरदार टोले कसे मारतात, धावांची संख्या भराभर कशी चढवीत
नेतात, चेंडूफेक कशी हिकमतीने करतात, सर्व खेळाडूंचे सहकार्य यशस्वी
तऱ्हेनें कसें साधतात इकडे लोकांचें लक्ष असतें. प्रो. देवधर हे जोपर्यंत क्रिकेट
खेळतात तोपर्यंत ते तरुण आहेत-ते सेवानिवृत्त केव्हा होतील असा प्रश्न

विचारणारा माणूस म्हातारा किंवा क्रिकेटचा (वेळ न जाणारा एखादा घर-
कोंबडा असावा! म्हणून ज्याला आपल्या तारुण्याचें संगोपन करावयाचें असेल
त्यानें क्रिकेटचा खेळ खेळावा-किंवा निदान क्रिकेटचे सामने तरी पाहावे.
बालगंधर्व जर आपल्या तरुणपणीं क्रिकेट खेळले असते, तर 'मी म्हातारा
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झालो!' असें त्यांच्या तोंडून उद्गार कधीं निघाले नसते. क्रिकेट हें तारुण्याचे
थर्मामीटर आहे! ज्याला क्रिकेटचा सामना पाहावयास जाण्याची इच्छा नाहीं,
निदान 'आकाशवाणीं'तून सामन्याचे रोमहर्षक वर्णन ऐकण्यासाठी ज्याला
आतुरता वाटत नाहीं, क्रिकेटच्या खेळाचें वर्णन निदान दुसऱ्या दिवशीं
सकाळी वर्तमानपत्रांत वाचण्याचेहि जो विसरतो, तो मनुष्य म्हातारा झाला
असें खुशाल समजावें!

तारुण्याचें संशोधन करण्याच्या कामी क्रिकेट. असें अमोघ साधन आहे,
तसें तरुणांच्या अंगांत राष्ट्रीय सद्गुण निर्माण करण्याचेंहि त्या खेळात
सामर्थ्य आहे. आज तरुणांच्या अंगांत कोणते गुण निर्माण व्हावेत असे
आपणांला वाटतें? उद्यांच्या राष्ट्राचे नेतृत्व स्वीकारण्याची जबाबदारी आजच्या
तरुणांवर आहे. राष्ट्राला उत्तम अनुयायी जसे हवे असतात तसे उत्तम नेतेहि
हवे आहेत. आजच्या शिक्षणसंस्थांमधून हें नेतृत्वाचे शिक्षण मिळू शकत
नाहीं. स्वतंल बुद्धि, धडाडी, धाडस, प्रसंगावधान, लोकसंग्रहात्मकता, दुर्दम्य

आशावाद इत्यादि गुणांची उत्तम नेतृत्वाला आवश्यकता आहे. हे गुण रोज
अकरा ते पाचपर्यत चालणाऱ्या शिक्षणक्रमांत निर्माण होऊं शकत नाहींत.
नेतृत्वाखेरीज खेळाडूपणा, सहकार्य, शिस्तपालन आणि. चिकाटी ह्याहि
गुणांची आजच्या तरुणांना आवश्यकता आहे. हे सर्व गुण निर्माण करण्याचा
एक कारखाना म्हणजे क्रिकेटचे क्रीडांगण! आज राष्ट्रामध्ये हजारों पंथ, पक्ष,

जाति यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. माऱ्यामाऱ्या, भांडणें आणि तंटे यांचे
चोहींकडे पीक आलेले आहे. दुसऱ्याची बाजू काय आहे हें समजावून
घेण्याची कोणाचीहि तयारी नाहीं. दुसऱ्याच्या समाधानाने आणि सोयीने
वागण्यास कोणीहि कबूल नाहीं. एका ध्येयासाठी, सर्वांच्या सुखासाठी,
सर्वांच्या कल्याणासाठीं वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवण्याची कोणाचीहि प्रवृत्ति

नाहीं-ह्येत्र आणि तिरस्कार त्यांनीं वातावरण धुंदकारलेलें आणि कोदटलेलें
आहे. खेळाडूपणा, मनमोकळेपागा, आनंदीपागा ह्यांचा राजकीय वा सामाजिक
जीवनांत मागमूसहि दिसेनासा झाला आहे! ह्या सर्वावर एकच रामबाण
उपाय म्हणजे क्रिकेट! निरनिराळ्या राजकीय विचारांचे प्रणेते जर दर
महिन्याला आपल्या विरोधी पक्षांशी क्रिकेटचा सामना खेळत जातील तर
त्यांच्यामधील विरोध आणि गैरसमज केव्हांच वितळून जातील! सावरकर,
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आंबेडकर आणि जिना हे जर क्रिकेट (वेळू लागतील, तर त्यांच्या विचारातील
निराशाजनक एकांतिकपणा औषधाला देखील राहावयाचा नाहीं. जो क्रिकेट
खेळतो तो हिंदुस्थानांत हिंदूंचे साम्राज्य स्थापले पाहिजे अशी भाषा कधींहि
काढावयाचा नाहीं! जो क्रिकेटचा वेडा आहे तो मी धर्मांतर करणार अशा
कधींहि वत्याना करणार नाहीं-आणि जो क्रिकेटचा नादी आहे तो
हिंदुस्थानचें मी पाकिस्तान करणार असले दुर्विचार मनांत कधींहि बाळगणार
नाहीं! स्वतःच्या धर्माच्या दृष्टीने किंवा स्वतःच्या जातीच्या हितानें विचार
करण्याची जी अनिष्ट प्रथा देशांत उत्पन्न झाली आहे ती क्रिकेटच्या
वेळाशिवाय नाहींशी व्हावयाची नाहीं.

क्रिकेटच्या खेळामध्ये जर राष्ट्रांतील सर्व जातींच्या, धर्माच्या आणि पंथांच्या
लोकांत व्यापक ऐक्य निर्माण करण्याचें सामर्थ्य आहे, तर जातीय सामने
खेळून क्रिकेटच्या खेळातील मलिक सामर्थ्यांचा नाश करावा का? असा
साहजिकच प्रश्न उत्पन्न होतो. आजपर्यंत हिंदु, मुसलमान, पाशी किंवा
इतर अशा धार्भिक दृष्टीने पाडलेल्या गटांमध्यें चौरंगी किंवा पंचरंगी सामने
खेळले जात असत. अशा तऱ्हेचे सामने खेळणें ही वास्तविक क्रिकेटची
नालस्ती. होय. खेळाडूपणाच्या क्लच पातळीवर जात आणि धर्म ह्यांचें जोखड
घेऊन जाणें खेळाला आणि खेळणारालाहि हानिकारक आहे. रणजी ट्रॉफीसाठी
झालेले सामने आतां इतके यशस्वी झाले आहेत, कीं जातीय सामन्यांऐवजी
प्रांतिक सामने व्हावयाला पाहिजेत अशा तऱ्हेची मागणी चोहोकडून होऊं
लागली आहे, आणि ती योग्यच आहे ह्यांत संशय नाहीं. ह्या मागणीचा
पुरस्कार मि. तल्याररवान त्यांनीं जोरानें केलेला आहे. प्रांतिक सामन्यांत
सर्व धर्माचे आणि सर्व जातींचे खेळाडू खांद्याला खांदा लावून, रवेळीमेळीनें
एकमेकांबरोबर सहकार्य करावयाला शिकतात. हॅरिस असे म्हणत नाहीं,
कीं मी देवधरांच्या बरोबर कसें खेळू? हजारे तक्रार करीत। नाहीं, कीं मी
सोहोनीबरोबर येणार नाहीं! एका ठिकाणी खेळलेले हे खेळाडू पुढें सामाजिक
आणि राजकीय आयुध्यांत एकमेकांचे शत्रु होतील ही कल्पनाच करणें अशक्य
आहे. 'म्हणून, काँग्रेसने राष्ट्रापुढे आज जें ध्येय ठेवलेले आहें तें साध्य व्हावे
म्हणून प्रांतिक सामनेच ह्यापुढे व्हावयास पाहिजेत!

माझे ज्येष्ठ मित्र दे. भ. अण्णासाहेब भोपटकर हे पट्टीचे खेळाडू आणि
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व्यायामप्रेमी आहेत. त्यांना कुस्ती येते, मलरवाय येतो, ते जोर काढतात,
जोडी फिरवतात- पण ते लहानपणीं क्रिकेट खेळले असावेत कीं नाहीं
ह्याबद्दल मला शंका वाटते. ते जर क्रिकेट खेळले असते तर त्यांच्या भाषणांत
अलीकडे दिसून येणारी घमेंड आणि दमदाटी कधीहि दिसली नसती. परवा
सोलापूर येथें अण्णासाहेब जे बोलले-किंवा बडबडले, तें कोणताहि खेळाडू
माणूस बोलला नसता! शब्दांच्या वायफट गोलंदाजीपेक्षां अण्णासाहेबांजवळ
आतां कांहीं उरले नाहीं हें स्पष्ट दिसते. अण्णासाहेब काय म्हणाले, कीं,
'आमच्या पूर्वजांनी दिलीचें तख्त फोडले- तसें आम्ही लितूलिथगोचें तख्त
फोडू !' आम्हांला अण्णासाहेबांना नसपणे विचारावयाचें आहे, कीं लिन-
लिथगोचें तख्त फोडावयाचें म्हणजे काय सोडावॉटरची बाटली फोडावयाची
आहे? अण्णासाहेब म्हणतात, आम्हांला वेस्ट मिन्स्टरवर राज्य करावयाचें!
वेस्ट मिन्स्टरवर राज्य करावयाचें म्हणजे काय सदाशिव पेठेच्या हौदावर बसून
मिशांना पोकळ पीळ चढवायचा! गलीच्या कोपऱ्यावर उभे राहूनपहिलवान
ज्याप्रमाणें उगाच दमदाटी करीत असतात तसला प्रकार अण्णासाहेबांनीं सरू
केलेला आहे!

शेवटीं तर अण्णासाहेबांनी कहरच केला! काँग्रेसचें राजकारण म्हणे
'कासोटा-फेहू राजकारण आहे-! सनातनी बंधूनो, स्ठीलमार्तडांनो, आणि
त्राणराव मराठ्यांनो, ऐकलेत अण्णासाहेबांचे हेमुक्त्राफळ!) खरोखर, अण्णा
साहेब जर क्रिकेट खेळले असते तर ही कासोटा फेडण्याची गलिच्छ भापा
त्यांच्या तोंडून कदापि निघाली नसती!
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परवा सहज मला कुणी तरी. एका गृहस्थाच्या नादिष्टपणाची गोष्ट सांगि-

तली. सदर गृहस्थ नेहमी हातांत 'पॉयशा'चा पंप घेऊन फिरत असतो.
सबंध जग दूपित जंतूंनी आणि कृमीनी भरले आहे असा त्याला श्रम झालेला
आहे. कोणी त्याला जेवावयाला बोलावले कीं, तो जेवण्याच्या जागी पॉयशा
.मारतो आणि मग पाटावर बसतो. नाटकगृहात किंवा उपाहारगृहांत गेला कीं,
तो 'पॉयशा'ची पिचकारी मारल्याशिवाय खुर्चीवर बसत नाहीं. दुकानांतून
नवीन सामान आणले तरी त्यावर पॉयशाचा संस्कार केल्याशिवाय तो त्याचा
उपयोग करीत नाहीं. जवळजवळ त्यानें आपलें आयुष्य 'पॉयशा'मय केले
आहे असें म्हणावयाला हरकत नाहीं. माझ्या माहितीचे एक सहस्त्रबुद्धे नांवाचे
बी. एस्सी. झालेले गृहस्थ होते. ह्यांचें शास्त्रीय ज्ञान अतिरेकाला गेलें होतें:
त्यांना देखील खाद्य पदार्थात वृहद्दर्शक भिंगाच्या साहामयावाचून नानातव्हेचे
जीवाणू (Z,प्प्टपूं,) वळवळ करीत असतांना दिसतअसत, त्यामुळें अमुक एक
पदार्थ खाण्य्यानंतर विशिष्ट प्रकारचे जीवाणू जास्त प्रमाणांत पोटांत गेले असें
त्यांना वाटलें तर,त्याजीवाणूंवरप्रतिक्रिया करण्यासाठीं दुसऱ्या प्रकारचे जीवाणू
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पोटांत पाठवलेच पाहिजेत अशा भावनेने, ते आणखी दुसरे खाद्यपदार्थ खात
असत. मनुष्याच्या पोटांत युरोपच्या महायुद्धापेक्षांहि जीवाणूंचें भयंकर युद्ध

चाललेले आहे असें तें भयंकर चेहरा करून सांगत. पुढें ह्या गृहस्थाचे काय
झालें हें मला माहीत नाहीं. पण बहुतेक ते एखाद्या जीवाणूला बळी पडले
असावेत. बाजारांतून आणलेल्या जिनसा धुऊन घेतल्याच पाहिजेत हा
नादाच्या अतिरेकानें तूप, तेल, साखर इत्यादि जिन्नस धूत बसलेल्या छांदिष्ट
माणसाची गोष्ट सुप्रसिद्धच आहे.

सुप्रसिद्ध असंल पंडित डॉ. जॉन्सच ह्याला रस्त्याने खांबांना हात लावीत
जाण्याचा नाद होता ही गोष्ट सर्वविश्रुत आहे. रख्यानें जातां जातां घराचे
नंबर मोठ्यानें वाचीत जाणारा एक इसम मीं पाहिला आहे. मागें पुण्यांत
बहुतेक दुकानांच्या फळ्यांवर आणि भिंतींवर ' ये भी दिन जाएंगे!' हें
सुमाषितवजा वाक्य मोठमोठ्या. अक्षरानी लिहिणारा कोणी तरी एक प्रेम-

विव्हळ मनू येऊन गेला होता. प्रत्येक पावलागणिक तोंडानें 'रॅदुदुम' अशा
उजाराने रामनामाचा जप करणारा एक सुप्रसिद्ध राममक्त पुण्यांत होऊन
गेल्याचें कित्येकांच्या स्मरणांत असेल. माझ्या माहितीचे रेव्हिन्यू खात्यांतील
एक कारकून होते. ते पराकोटीचे गणपतिभक्त होते. हायकोर्ट हीडरचे परीक्षेस
बसण्याचा त्यांना नाद होता. ( पूर्वींच्या काळीं हा नाद पुष्कळांना असे!)
सदर कारकून परीक्षेच्या पेपरांत 'गणपति' ह्या अक्षरांखेरीज कांहींच लिहीत
नसे. शेकडा दहांपेक्षां कमी मार्क मिळागाऱ्याला आतां परीक्षाचंदी होते. पपा
हा नियम त्या वेळीं नव्हता. त्यामुळें परीक्षकांचा आणि गणपतीचा त्यांनीं
कायमची परीक्षाबंदी होईपर्यंत अंत पाहिला!

पुष्कळांना बहुधा प्रकृतीचा 'नाद' विशेष असतो. पेन्शनर लोकांना हवा
आणि प्रकृति हे चिंतेचे निरंतर विषयच आहेत. हवेमधे नेहमी फरक हे होत
असणारच! कारण वोत्कूनचालून हवाच ती! तथापि हवा विशेष चमत्कारिक
झाल्याशिवाय तुमच्या-ओकयासारख्या माणसांचें तिकडे लक्ष जात नाहीं;
पण हवा एकसारखी बिघडत चाललेली आहे याच नादाने पुष्कळ वृद्धांना
पछाडलेले असतें. ( आणि समाजाची नीति बिघडत चाललेली आहे-पोरांनीं
आणि पोरींनीं तर ताळ सोडला आहे हाहि त्यांचा एक नाद असतोच!)
'' काय गणपतराव, आज हवा जरा चमत्कारिक आहे! '' असें एक पेन्शनर
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दुसऱ्या पेन्यानरालाम्हणाला नाहीं असा कचितच एखादा दिवस जात असेल.
प्रकृतीबद्दलदेखील तोच नाद! 'आज पोटांत कांहीं तरी होतं आहे !' ह्या बाधेने
पुष्कळ म्हाताऱ्यांना पछाडलेले असतें, परवा मला एक मित्र भेटले. त्यांना
'लिंबाचा नाद लागला आहे. पुरंदर किल्ल्यावर आम्ही गेलों होतों. गड
चढतांना पुष्कळांची धांदल उडाली. साहजिकच शरीराचें वजन कमी करण्या-
वद्दलगणानिघाल्या, तेव्हांसदरमित्रानें 'रोज सकाळी कागदीलिंघूघेतजावें!'
म्हणून सांगितलें. प्रथमतः त्यांच्या ह्या उपदेशाचें कांहीं वाटलें नाहीं; तथापि
पुढें सबंध दिवसभर प्रत्येकव्याधीवर 'कागदी लिंवूं हा एकच रामबाण उपाय
आहे असें सांगण्याचा जेव्हां ज्यांनीं सपाटा लावला तेव्हां त्यांच्या नादाचे
स्वरूप लक्षांत आलें!

सदर मित्रांना जसा लिंबाचा नाद आहे तसा महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध

डॉक्टर कै. वामन बाजी रुईकर ह्यांना मिठाचा नाद लागला होता. पोटांत
दुखते-मीठ! कपाळ दुखतें-मीठ! अंग खाजतें-मीठ!! ठेच लागली-
मीठ! कांहीं झालें तरी मीठ! शेवटीं सदर डॉक्टरांनी संन्यास घेतला व
'लवणानंद' हें नांव धारणकेले आणिमरणानंतर स्वतःला मिठात पुरूनघेतलें!
पुण्याचे किनरे ह्यांना एनिमाचानाद लागला आहे. आजपर्यंत त्यांनीं एनिमा-
वर शेकडोशे लेख लिहिले असतील. त्यांच्याकडे जो जाईल त्याला ते
एनिमाचा दिव्य संदेश देत असतात! मानवी सुखाच्या अभिवृद्ध्यर्थ परमे-
श्वरानें एनिमाचें भांडे हें पृथ्वीतलावर पाठवले. आहे अशी त्यांची समजूत
आहे. प्रवासाला जातांना 'थर्मास'पेक्षा 'एनिमा' घेऊन जाण्याची जास्त जरूरी
आहे असें ते प्रतिपादितात. अलीकडे डॉ. भागवत नांवाचे गृहस्थ 'पूर्णान्ना'चा
संदेश देत हिंडत असतात. कोठलाहि खाद्य पदार्थ न सोलता, न कापता, न
कुटतां, किंवा न दळता आहे त्या नैसर्गिक स्थितींत एकल शिजवून खाण्या
म्हणजे प्रकृति चिरेबंदी होते असे हे 'पूर्णान्न' भागवत सांगत असतात.

केडगांवचे नारायणमहाराज आणि चौडेमहाराज ह्मांना 'सत्यनाराका'
कम्याचा नाद लागला आहे! सेनापति बापट ह्यांना शहरसफाईचा नाद
लागला आहे! देशदास रानडे ह्यांना उपासाचा नाद लागला आहे! संबंध
असो अगर नसो-प्रत्येक सभेत जाऊन आगंतुकपणें बोलण्याना नाद पुण्याच्या
न. का. ना लागलेला आहे! समाजशास्त्री गो. म. जोशी ह्यांना आंगल ग्रंथ-

उ. ३
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???????????????? .का -.र,ऽ. क. ०कचे. ????????? ????? च्यार्मचे. ???????????? -ज.- -क.कारांची भरमसाट अवतरणें लेखांत आणि भाषणांत घुसडून देण्याचा नाद
लागलेला आहे आणि आमचे कृष्णराव मराठे यांना असीलतासंशोधनाचा
आणि संस्कृतिसरक्षागाचा नाद लागलेला आहे. मराठी वाङ्मयांत निर्माण
होणार प्रत्येक अम्हील वाक्य नि शब्द वह्यांत टिपून ठेवण्यांत कृष्णराव
जागरूक असतात. त्यांच्या घरांतल्या कपाटांत महाराष्ट्रांतील सर्व अस्कील
वाङ्मयाचा साठाभरलेला असावा. कृष्णरावांचा खाजगी वेळ कितीमौजेत जात
असावा ह्या कल्पनेने कोणालाहि त्यांचा हेवा वाटण्यासारखा आहे. भालाकर
भोपटकर ह्यांना शिऱ्याचा आणि नवीन शब्द बनविण्याचा नाद लागलेला
आहे, तर त्यांचे बंधु दे. भ. अण्णासाहेब ह्यांना अलीकडे लिचलियगोचे तख्त
फोडण्याचा नाद लागलेला आहे! बर्फाच्या दुकानांत बर्फाचा मोठा खडा
दुकानदार जसा आवशोने फोडीत असतो तसे अण्णासाहेब एक दिवस
दिलीला जाऊन लिन्लिथगोचे तख्त लाठीनें फोडून शतखंड करणार असें
चित्र माझ्या कल्पनेला दिसूंलागले आहे. सावरकरांचें हिंदुस्थानचें आणि
जिनांचें पाकिस्तानचें वेड त्यापैकींच आहे! सावरकरांचे भाषण ऐकल्यानंतर
सबंध हिंदुस्थानांत शेड्यांचें दंडकारण्य माजलेले आहे असा देखावा दिसतो;
तर जनाब जिनांचा फतवा वाचल्यानंतर साऱ्या देशांत उसाच्या शेतांत दिसून
येणाऱ्या पांढऱ्या तुऱ्यांप्रमाणें दाढ्या फडफडत आहेत असें चित्र दिसूं लागतें.

प्रत्येक माणसाला कमीजास्त प्रमाणांत कसला ना कसला तरी नाद हा
असतोच-आणि तो असलाच पाहिजे! नारामधून शोध लागतात आणि
जगाची प्रगति होते. तथापि नाद असला तरी नादिष्टपणा नसावा! छंद
असावा पण छादिष्टपणा नसावा! नादिष्टपणा आणि छादिष्टपागा ही मनाच्या
बुद्धीच्या अणि शरीराच्या प्रतिगामित्वाचीं लक्षणें आहेत. ग्रामोफोनच्या
तबकडीत चिरा पडला म्हणजे सुई तेथेंच अडकून राहते आणि गाण्याचे तेंच
तेंच कडवे पुनरावृत्त होतें. तसा बुद्धीच्या तबकडीत चिरा पडला, की छादिष्ट
णाची कंटाळवाणी बडबडसुरू होते. पोंयशाचें वेड, ऐनिमाचा नाद, अस्ठीलता-
संशोधनाचा छंद एथपासून तो लिदलिथगोचें तख्त फोडण्याची घोषणा किंवा
भारतवर्षांचे हिंदुस्थान पाकिस्तान करण्याच्या गर्जना- ह्या डोक्यांत कोठें तरी
चिरा पडल्याच्या द्योतक आहेत, दुसरें काय!
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२२ जी जीं कांहीं मनोहर आणि रम्य स्थळे आहेत त्यांत खडकीचे
' वनस्पति-उद्यान ' ००त्वांच्या ज्,प्तंण्ण) अत्यंत रमणीय आहे.

तथापि पुण्यापासून चार-पाच मैलांवर असें सुंदर उद्यान आहे हें पुण्यांतल्या
किती लोकांना ठाऊक असेल? गर्द-गार झाडी, द्राक्षांचे मळे, घनदाट
आंबराई, वनविहारासाठी छायाशील प्रशस्त जागा, आणि वागेच्या मागून
वाहणारी आणि पाण्यानें सदैव भरलेली नदी, असे ह्या बागेचं थोडक्यांत
वर्णन करतां येईल. शनिवारी आणि रविवारीं वनविहारासाठी आणि
जलविहारासाठी (म्हणजे प्राकृत भाषेत पोहण्यासाठीं) पुण्यातील पुष्कळ
पाशी, खिस्ती आणि युरोपिअन मंडळी येथें येत असतात. हिंदु कुडबातले
लोक आणि शाळेंतलीं मुले अलीकडे अलीकडे या बागेत यावयाला लागली
आहेत. आठवड्यांतून एखादा दिवस शहराच्या कंटाळवाण्या रहादारीपासून
दूर एखाद्या सुंदर निवान्त स्थळी जावें आणि मनाची रिझवणूक करून घ्यावी
अशी इच्छा किती थोड्या लोकांना होत असते! पुण्याच्या परिसरांत किती
तरी सौदर्यस्थळें ( ८२४५ २०७) आहेत. त्यांची माहिती करून
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कोणाला? गांवांतल्या गांवांत रज्यांतून आणि बोळांतून विनाकारण गर्दी
करून एकमेकांना धक्के देत हिंडणे, हाच पुणेकरांचा जास्तींत जास्त व्यायाम
झाला आहे! नाही तर नव्या पुलाच्या भिंतीवर रोज संध्याकाळीं बसून
चणेमुरमुरे आणि काकड्या खाणे म्हणजे अगदीं खिडळी-मुंबई केल्यासारखे
पुणेकरांना वाटतें! पुण्यातील साहित्यिकांची वार्षिक संमेलने अलीकडे
नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या मोकळ्या जागत मरू लागलेली आहेत. ह्या
उपक्रमाची सुरुवात खडकीच्या ' वनस्पति-उद्याना'पासूनच झाली. चार
भिंतींच्या आत एखाद्या कोंदट आणि अंधाऱ्या खोलींत बसून फुलांवर,
झाडांवर आणि पाखरांवर काव्य करणाऱ्या कवींनी जेव्हा खरोखरीचाच सुंदर
घाग पाहिला तेव्हां काव्य लिहिण्याच्या आधीं काव्य जगण्याचे महत्त्व त्यांना
पटून आलें.

खडकीच्या वनस्पति-उद्यानांत सुंदर वनस्पति आहेत, सुंदर झाडे आहेत,
सुंदर फुलें आहेत नि सुंदर मुले पण आहेत. आजपर्यंत मी ह्या ठिकाणीं
किती तरी वेळां गेलों आहे आणि तेथील सौंदर्यांचा आस्वाद पण घेतला
आहे. तथापि ह्या बात एक सुंदर संस्था आहे त्याची मला आजपर्यंत
माहिती नव्हती. तो शोध मला परवा लागला. ह्या बागेत फुलांचें आणि
फळांचे शास्त्र मुलांना शिकविणारी एक शाळा आहे! बागबगीचा कसा
करावा ह्याची सांगोपांग माहिती देऊन उत्तम बागवान तयार करण्याचें काम
हा शाळेंत होत असतें. त्याशिवाय फळांचे मोर्ये आणि पाक तयार कसे
करावेत, मधु-संचय कसा करावा ह्याचेंहि शिक्षण ह्या ठिकाणी दिले जातें
इतकें गोड आणि सुंदर काम करणारी एक संस्था त्या बागेत आहे ह्याची
मला कल्पना नव्हती. हिंदुस्थानच्या अत्यंत दूरदूरच्या विभागांतून आणि
संस्थानांतून आलेले सत्तर-ऐशी विद्यार्थी ह्या शाळेंत शिक्षण घेत आहेत ह्या
मुलांनी- आपल्या वार्षिक संमेलनाच्या प्रसंगी मला अध्यक्ष म्हणून पकडून नेले
आणि म्हणूनच मला ह्या संस्थेचा शोध लागला. त्या मुलांना वाटलें कीं
मुलांच्या शाळेतला हा शिक्षक फुलांच्या शाळेत देखील चालू शकेल!
फुलांफळांवर! कविता करणारा हा वेडा कवि फुलांफळांच्या शास्त्रावर देखील
बोलू शकेल!
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कवि या नात्यानें मीं फुलांवर पुष्कळच कविता केल्या आहेत. ( आतां

याबद्दल मला पश्चात्ताप होतो आहे!) फळांवर कविता केल्या जात नाहींत!
'उमलणारा गुलाब' या विषयावर कविता करण्याची प्रथा आहे, पण 'पाडाला
आलेला आंबा ' किंवा 'आबरस ओरपतांनो अशा मथळ्याची कविता

को वाचली आहे का? कां कोण जाणे, फळावर कविता करण्याचा संकेतच
वाङ्मयांत नाहीं! 'तूं कर्म म्हणजे कविती करीत जा-फळाची आशा धरू
नकोस!' असें भगवतांनी जे उद्गार काढलेले आहेत ते कवि लोकांना
उद्देशून काढले आहेत कीं काय कोणास ठाऊक! कानांला गोड लागणाऱ्या
मंजुळ गाण्यावर किंवा सुरावर काव्य होऊं शकतें, हाताला मृदुखदुल होणाऱ्या
स्पर्शावर आणि त्या स्पर्शानें सर्वांगावर उठणाऱ्या रोमांचांवर काव्य होऊं
शकतं. नाकाला प्रतीत होणाऱ्या सुगंधावर काव्य केलें जातें. ओठांना होणारा
गोड गोड स्पर्श आणि मिळणारा अमृतानुभव हाहि काव्यविषय होऊं शकतो;
तथापि नानाट्यहेडया रसांची आणि रुचीची प्रचीति देणारा जीभ ही कांहीं
काव्याचा विषय होऊं शकत नाहीं! म्हणून त्या शाळेतल्या फळांच्या शास्त्रावर
काव्यमय असें मला बोलतां येण्यासारखे कांहींच नव्हतें आणि फुलांवर तरी
काव्यापलीकडे आपल्याला काय करतां येण्यासारखे आहे? आपल्या आयुष्यांत
फुलांचा संबंध येतो कुठे-? देवाला वाहण्यासाठी आणि साहेबाच्या गळ्यांत
हार घालण्यासाठीच फक्त आपल्याला फुलांची जरूरी वाटते. केवळ स्वतःच्या
विलासासाठी फुलें विकत घेऊन त्यांच्या सुगंधाचा मनसोक्त आस्वाद घेणारे
रसिक मज्तू आपल्या समाजांत किती आहेत? मुली आणि तरुणी स्वतःच्या
डोक्यांत फुलें घालीत असतील; पण वासापेक्षां शोभेसाठीच ही पुष्पभूषा
असते हें नाकबूल करतां यावयाचे नाहीं. फुलांच्या वेडाचा ज्यांनीं कायमचा
मक्ता घेतलेला आहे त्या कवि लोकांना फुलांची आवड तर बाजूलाच राहो-
पण फुलाची नांवें तरी माहीत आहेत का? ज्या फुलाचे नांव माहिती नाहीं
त्याची 'विलायती कूल' म्हणून विल्हेवाट लावून टाकण्याची पद्धत जाहीरच
आहे. फुलांचे प्रेम, फुलझाडांची आवड, रंगवैचिटवाचा नाद आपच्या इकडे
लोकांना जवळ जवळ नाहींच असें म्हणावयास हरकत नाहीं.

फुलें म्हणजे काव्य-फुलें म्हणजे सौंदर्य-फुले म्हणजे आनंद-फुले म्हणजे
हर्ष-फुलें म्हणजे तारुण्य-पुले म्हणजे शृंगार- गाडी थांबली. सुंदर गोष्टीचा
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संबंध शृंगारापर्यंत येऊन ठेपतो म्हणून सनातनी तत्त्वज्ञानांतून आणि आयुष्यां-
तून सुंदर गोष्टींची हकालपट्टी केलेली आढळते. जीवन हें स्वप्न आहे, आयुष्य
ही माया आहे. ऐहिक संपत्ति आणि ऐश्वर्य नश्वर आहे. शारीरिक वा भौतिक
सौंदर्य हा मोह आहे. मेल्यानंतर मोक्ष मिळविणे हें जीवनाचे ध्येय आहे
आणि ह्या मोक्षप्राप्तीच्या वाटेंत इंद्रियांस आनंद देणाऱ्या, इंद्रियांत भूष-
विणाऱ्या, सौदर्य-रुंगारादि गोष्टी वर्ज्य आहेत. या तत्त्वज्ञानाचा पगडा
आमच्या लोकांच्या विचारावर आणि आचारावर पडला असल्यामुळें, आमच्या
जीवनांतून काव्य, सौंदर्य, संगीत, कला, विनोद, शृंगार ह्यांची हकालपट्टी
झाली आहे; आणि संसाराला बैराग्याच्या आयुष्याची कळा आली आहे.
आम्हांला काव्य म्हणजे मूरर्वपागा वाटतो. सौंदर्य काय आहे हें कळत नाहीं.
सौदर्य काय असतें हें दिसत नाहीं, संगीताची गोडी आम्हांला उमगत नाहीं.
उत्तम गाणे ऐकून माना डोलवावयाच्या आधींच झोपेच्या गुंगीने आम्ही
माना डोलवू लागतो. आमची चित्रकला तर अद्यापि प्राथमिक अवस्थेंत आहे.
नागनरसोबाचीं आणि जिवत्यांचीं चित्रे येथपासून आमच्या चित्रकलेला
प्रारंभ झालेला आहे. देवादिकांच्या ठराविक निर्जीव आणि भडकरंगी चिलांना
आमची चिलसमीक्षा दुबळी होऊन बसलेली आहे. विनोद आम्हांला ग्राम्य
प्राकृत आणि अश्रील वाटतो. नवरसांचा राजा जो शृंगार तो तर आम्हांला
तरुणतरुणींचें चारित्र्य बिघडवून टाकणारा, त्यांना वाममार्गाला लावणारा,
एखादा चंगीभंगी मवाली वाटतो! गोष्टी, कादंबऱ्या, नाटके, बोलपट हें सारे
ललितवाड्मय आम्हांला अधम कोटीतले वाटतें! भूमिति, त्रिकोग्गिमति,
सूपशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र ह्या विषयांवरील वाङ्मय म्हणजेच तेवढे उच्च वाङ्मय
असें समजणारी शिष्ट मंडळी आमच्याकडे निर्माण झालेली आहेत!

आमच्या सौंदडीची अशी दुर्दशा उडालेली आहे. साशा परिस्थितींत
फुलांचे आणि फळांचें शास्त्र शिकून तयार झालेल्या बागवानाचा बहुजन-
समाजाला काय उपयोग आहे? पाश्चात्य देशांत बागेवांचून घर नसतें बाग
ही घराची शोभा समजली जाते. इकडे आधुनिक पद्धतीचे नवनवीन बंगले,
टुमदार घरे बहुतेक सर्व शहरांतून अलीकडेबांधलीं जात आहेत तथापिबंगले
जरी पाश्चात्य पद्धतीवर बांधले गेले, तरी यंगल्याच्या बाहेर गच्चीवर धोतरे,
लुगडी नि कुपटी वाळत टाकलेली पाहिली, आणि दिवाणखान्याच्या भिंतीला
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ठोकलेल्या लाकडी खुंट्यांवर सदरे आणि कपडे लोंबत असतांना दृष्टीस पडले
म्हणजे, बंगल्याच्या मालकाची सौंदर्यदृष्टि काय किंमतीची असावी ह्याची
उत्तम कल्पना येते! असे बंगल्यांचे मालक आपल्याभोवती सुंदर बाग
लावण्यासाठीं तज्ज्ञ बागवान नेमतील अशी कल्पनाहि करण्याचें कारण नाही.
श्रीमंत लोकांच्या बंगल्यांभरवती सुंदर बागा असतात. पण 'येथील फुल-
झाडांना हात लादू नयेऽ अशा भीषण पाड्या बागेवर लावलेल्या असतात.
फुलांना हात लावायचा नाहीं, तर काय त्या फुलांच्या निर्बुद्ध आणि गलेलट्ट
मालकांना हात लावायचा? 'फुलें तोडू नयेत' असें म्हटलें तर एक वेळ
चालेल, पण फुलांना हात लावून, फुलांना जवळ घेऊन त्यांचा परिमल
हुंगावयाला काय म्हणूनसरकत असावी? कसेंहिअसो, खडकीच्या 'वनस्पति-
उद्यानांत बागवान तयार करण्याची शाळा ही एक निःसंशय सुंदर संस्था
आहे. फुलांच्या सहवासांत ण्याचें सबंध आयुष्य जाणार आहे, त्याला आपलें
तारुण्य, आपला आनंद, आपली सौदर्यदृष्टि शाबूत ठेवण्यास निराळें असें
कांहींच करावयास नको! मला तर बागवान होण्याइतका सुंदर धंदा दुसरा
एकहि दिसत नाहीं. महाराष्ट्राच्या सौंदर्यदृष्टीची जोपासना करणारे, महाराष्ट्रा-
मध्ये फुलांची आणि बागेची आवड उत्पन्न करणारे आणि महाराष्ट्राची
आयुष्याबद्दलची रसिकता वाढवणारे बागवान आज महाराष्ट्राला हवे आहेत!
तुम्हांला नाहीं असें वाटत?



मी जिवंत आह
गप्पा पंधरवड्यांत मी माझ्या कामासाठी पुण्याहून एका सकाळी निघालॉ.

प्रथम नाशिकला आलों. मी बहुशः सारा प्रवास मोटारीनेच करतो. त्या-
प्रमाणें ह्याहि वेळीं मी मोटारनेच प्रवास करीत आहे. नाशिकला येऊन
मी बारा तास देखील झाले नाहींत, तोंच माझ्या अनुपस्थितींत माझ्याविषयी
पुण्यांत भयंकर हलकलोळ उडाला. नाशिकला येतांना माझ्या मोटारीस
भयंकर अपघात होऊन त्यांत मी ठार झालों अशी बातमी दुसऱ्या दिवशीं
तीन वाजता कोणी तरी पुण्यांत आणून सोडली! प्रत्येक वर्तमानपत्राच्या
कचेरींत कोणी तरी टेलिफोन करून ह्या बातमीचा भयंकर प्रसार केला. एका
तासाच्या आत 'नवयुग' साताहिक्कया कचेरीत शेकडों टेलिफोन्स आले.
अनेक लोक प्रत्यक्ष येऊन विचारणा करूं लागले. माझ्या घरासमोर मित्रांची
आणि हितचिंतकांची मोठमोठी टोकळीं जमू लागली. पुष्कळांना मी कसा
अकाली मेलो म्हणून वाईट वाढल्यासारखे दिसलें. माझ्या कुटुंबीय मंडळींची
काय स्थिति झाली असेल ह्याची कल्पनाच करणें बरें. कोणाला कांहींच
माहिती नाहीं. जो तो एकमेकाला विचारतो आणि स्वतःच्या कल्पनेची भरे
त्यात घालून 'ऐकलीत का एक भयंकर बातमी?' अशा प्रस्तावाने दुसऱ्याला
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मी जिचंत आहे
ती सांगतो. ससून इस्पितळांत माझे अवशेष आणले गेले आहेत अशीहि एक
बातमी त्यांत उठली. त्याबरोबर तिकडेहि कांही मंडळी गेली. सायंकाळीं
नाशिक येथें फोन आला आणि माझ्या अस्तित्वाबद्दल विचारणा झाली तेव्हां
वातम्यांच्या पुराला उतार पडला! तथापि दुसऱ्या दिवशीं पुण्याहून पत्रे

आली तेव्हां मला तेथें उडालेल्या ह्या गोंधळाची कल्पना आली. तिसऱ्या
दिवशीं नाशिकला मला एका गृहस्थाने विचारलें, '' तुम्हांला कळले का? ''
मीं विचारले, '' काय? '' '' ते अत्रे म्हणे मेले! '' गृहस्थ म्हणाला. मी
म्हणालों, '' असं का? '' आम्हां दोघांनाहि थोडेंसें वाईट वाटल्यासारखें
दिसले. कल्याण स्टेशनवर ज्यांना ही बातमी कळली असे एक माझे मित्र

मला जेव्हां भेटले तेव्हां डोळे रोखून ते माझ्याकडे पाहत म्हणाले, '' बरे
भेटलात, आम्ही तुमच्याविषयी जी बातमी ऐकली ती खरी आहे का खोटी
आहे हें आतां तुम्हांलाच विचारलेले बरें! आतां सांगा, तुम्ही जिवंत आहात
का मेला आहात! '' मी म्हणाला, '' पुण्याहून आलेली पत्रे वाचल्यानंतर
मला स्वतःलाच हा श्रम पडलेला आहे! जरा विचार करून सांगतो! '' एकूण
काय, तर आठ-दहा तासपर्यंत मी पुण्याकथे मेलेला होतों. माझे मित्र,
स्वकीय माझ्यासाठी रडले- मला जाणारे लोक माझ्यासाठीं हळहळले, न
जाणणाऱ्या लोकांच्या कल्पनेला व्यायाम मिळाला-आणि विरोधकांना घटका-
भर मौज झाली! म्हणून सर्वांच्या माहितीसाठी मला फिरून सांगावे लागत
आहे कीं, ' मी जिवंत आहे! '

माझ्या अपघाताची आणि मृत्यूची काल्पनिक बातमी उठवणारा उपद्यापी
प्राणी कोण असावा ह्याची मला कल्पनाच होत नाहीं.! जनवातेंचा जन्म
इच्छेच्या पोटीं होत असतो असा एक नियम आहे. माझ्या मरणाची इच्छा
करणारा माझा मिल असणें शक्यच नाहीं. अर्थात् हा सगळा खटाटोपसकारण
वा अकारण बनलेल्या माझ्या एखाद्या हितशभूचा असावा असातर्क करण्यास
हरकत नाहीं. दुसऱ्यांच्या मरणाच्या बातम्या उठवून त्यामध्ये आनंदमानणें-
दुसऱ्याच्या यातना बघून त्यांत समाधान मानणे ही मनुष्यप्राण्यांत एक वृत्ति

असते, ह्याला मानसशास्त्रीय परिभाषेत ८५वींःता असें म्हणतात. अशाच
कोणा तरी एखाद्या 'परदुःखानदी इसमाने हा खटाटोप केलाअसावा. माझ्याच
बाबतींत असा प्रकार झालेला आहे असें नाहीं. मागें नाशिक येथें कविसंमेलन
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??????????भरलेलें होतें तें होऊं नये अशा मनाच्या एका दुष्ट माणसानें 'गिरीश' कवि
पुण्याला वारल्याची बातमीउठवून, कवि-संमेलनांत कांहीं काळ गोंधळ उडवून
दिलेला होता. लहानांबरोबर मोड्यांचे दाखले देण्याचें पातक जर केलें तर
गडकरी, दादाभाई नौरोजी, सर रामकृष्ण भांडारकर, श्रीमंत सयाजीराव-
महाराज ह्यांच्या हयातींत त्यांच्या मृत्यूच्या बातम्या उठलेल्या होत्या; त्यांच्या
मृत्यूवर दुःखप्रदर्शक लेखहि आलेले होते-अन् कांहीं वेळां शाळांना सुट्टयाहि
दिल्या गेल्या होत्या -तथापि ही मंडळी वृद्ध किंवा व्याधिग्रस्त तरी होती.
त्यांच्या मरणाच्या बातम्या ऐकावयाला लोकांच्या मनाची तयारी होती
व्याधि किंवा वार्धक्य ह्या दोन गोष्टींची माझ्या बाबतींत शक्यता नसल्यामुळें
मोटारीच्या अपघाताच्या बैठकीवर माझ्या मृत्यूची वार्ता उभारली जावी हें
क्रमप्राप्तच होते

ज्या कोणा महाभागाने हा सारा उपद्याप केला त्याला हें करून काय
मिळाले? मरणाची चेष्टा करणाऱ्या माणसाला काय म्हणावे? दुसऱ्याच्या
दुःखांत जो आनंद मानतो त्याला 'सैतान' अशी पदवी एका केंच नाटक-
कारानें दिलेली आहे. मी अशा माणसाला सैतान म्हणणार नाहीं! मला हा
माणूस भ्याड वाटतो. जो मरणाला भितो तो भ्याड! मृत्यु म्हटल्याबरोबर
ज्याच्या अंगाचा थरकाप उडतो तो भ्याड! जगांतील सर्व आपत्तीत मृत्यु

ही अत्यंत भीषण आपत्ति आहे असे जो समजतो तो भ्याड! ह्या भ्याड
माणसाला मृत्यूचे भय वाटत असलें पाहिजे. आपल्या स्वतःच्यावरून तो
माझीहि तशीच कल्पना करीत असला पाहिजे. त्याची अशी कल्पना, कीं
मीझ्या मृत्यूची बातमी उठवली म्हणजे मी घाबरून जाईन! माझा जीवना-
बद्दलचा विश्वास-माझी जगण्याची धडपड पांगळी पडेल--अतू मी हतबल
होऊन कांहींकाळ तरी निष्क्रिय होईन! मूर्ख बिचारा-त्यानेंमला ओळखलेच
नाहीं अजून! संकटांना मी भीत नाही, दुरवानें मी डगमगत नाही आणि
मरणाला मी उरत नाहीं! ज्याने आयुष्यांत कांहीं केलें नाहीं त्यानें मरणाला
कयावें! ज्याला आयुष्यांत कांहीं करावयाचें नाहीं त्यानें मरणाला त्याचें!
जगण्याचे हेतु ज्याने साध्य केले नाहींत त्याने मृत्यूला घाबरावें! जगण्याचा
अर्थ ज्याला कळला नाहीं त्यांनीं मृत्यूला भिऊन पळावें! '' आम्ही क्रुर मर्द

क्षत्री! नाहीं भिणार मरणाला '' अशी माझी वृत्ति आहे!



मी जिवंत आहे
माझ्या बुद्धीच्या मानानें मीं पुष्कळच साधलें, माझ्या कर्तुत्वाच्या मानानें

मीं पुष्कळच केले, माझ्या योग्यतेच्या मानानें मला पुष्कळच मिळाले-
माझ्या आयुष्यानें माझें फारच कोडकौतुक केलें! मीं जीवनाशीं कृतज्ञ

आहे म्हणून मरागाचें मला भय वाटत नाहीं! अंतःकरागानें मी पुष्कळच
मृत आहे. त्यामुळें माझ्या मनाची कोणत्याहि गोष्टीसाठीं तयारी आहे!

हें मी अगदीं एखाद्या पेन्शनर म्हाताऱ्याप्रमाणें बोलो असें कोणी
म्हणेल! जीवनांत ज्याला कृतकृत्यता वाटूं लागते त्याचा अवतार संपला
असें नक्की म्हणावयास हरकत नाहीं! मला तशी कृतकृत्यता किंवा कृतार्थता
मुळींच वाटत नाहीं! मीं अजून काय केले आहे? अजून मला किती तरी डोंगर
ओलांडून जावयाचे आहेत! अजून किती तरी पहाड चटून जावयाचे आहेत.
आजपर्यंत जेवढे केलें किंवा साधलें त्याच्या मानानें किती तरी अजून कराव-
याचे आहे! किती तरी अजून साधावयाचें आहे! आतापर्यत मीं फक्त आठच
नाटके आणि आठच बोलपट लिहिले आहेत; निदान पंचवीस नाट आणि
पन्नास बोलपट तरी मला लिहावयास नकोत का? दहा पांच 'ब्रह्मचारी' तरी
असून मला निर्माण करावयाचे आहेत! किती तरी काव्यें आणि विडंबने
रचावयाचीं आहेत! किती तरी व्याख्याने झोडावयाचीं आहेत! किती तरी
प्रतिपक्षांना लोळवून शिवाजी आरवाडे गाजवावयाचे आहेत! हास्यरसाच्या
महापुरात महाराष्ट्राला बुडवून टाकण्याची माझी आकांक्षा आहे! म्हणून मी
माझ्या पिंडासाठी टपून बसलेल्या ह्मा अज्ञात कावळ्याला सागू इच्छितो कीं,
'' बाबा, इतक्यांतच मला मारू नकोस -अन् मी तसा मरणे शक्य नाहीं!
निदान मला मारावयाचें असेल तर मोटारूया अपघातांत तरी मारू नकोस!
शिवाजी आखाड्यांत हजार. लोकांपुढे व्याख्यान देत असतांना मी मेलो
किंवा लोकांना हसवितां हसवितां हसत हसत मी मेल! '' अशी तरीबातमी
उठव, म्हणजे निदान तें मरण तरी अपमानास्पद वाटणार नाहीं!

उत्तम नटानें बाबाजीराव राण्यांप्रमाणें नाटकांत काम करतां करतां मरावे,
उत्तम लेखकाने गडकऱ्यांप्रमाणें लिहिता लिहिता मरावे, उत्तम गवयाने
हसपस्याप्रमाणे गाता गाता आणि तान मारता मारत मरावे, उत्तम कवीनें
काव्याच्या ललकाऱ्या देत देत थंडगार व्हावें! प्रेमवेड्या माणसाला आपल्या
प्रियतम व्यक्तीच्या बाहुपाशांत मृत्यु यावा! पेन्शनर लोकांना पहिल्या
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तारखेला पेन्शन पदरांत पडल्यानंतर मरण यावें--तसें विनोदी लेखकाला
हास्थरसाच्या कलोळांतच मरण यावें तरच मरणाला मौज येईल! तेव्हां माझ्या
मरणाची वार्ता निर्माण करणारा माझा सुतकी दोस्त फारच अरसिक, गंभीर
आणि गद्य दिसतो आहे. संस्कृति-संरटनाग-मंडळाचा सभासद होण्यास तो
योग्य असावा असा माझा कयास आहे. मला मोटारीच्या अपघातांत मारणारा
हा माणूस खरोखरच स्वतःचें उपरणे एखाद्या मोटार लॉरीच्या चाकांत
अडकून मेल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाहीं! पण तो मरावा अशी माझी
इच्छा नाहीं! कारण तो कोण आहे हें मला काय किंवा कोणालाच ठाऊक
नाहीं! ज्याच्या जन्माचा पत्ता नाहीं त्याच्या मरणाची कोणाला पर्वा आहे!
माझी परमेश्वरापाशीं प्रार्थना आहे, कीं माझा हा अज्ञात मित्र पुष्कळ वर्षेपर्यंत

जगावा. कमी पडलें तर माझें आयुष्य त्याला मिळावे! तो मरायचाच असेल
तर म्हातारपणानेच मरावा आणि त्याचा 'गूह्मसंस्कार' केसरीमध्यें प्रसिद्ध

व्हावा-म्हणजे तो कोण आहे हें मेल्यानंतर तरी लोकांना कळेल. मी पाहिजे
तर त्याचा 'गूह्यसंस्कार' आधींच लिहून ठेवतो-'' श्री... ...वय वर्षे ८५
हे काल रोजी अखेरशेवटीं संग्रहणीनें मरण पावले. ह्मांना दुसऱ्यांच्या मरणाच्या
बातय्या उठविण्याचा फार नाद होता. अर्थात ही माल त्यांच्या मरणाची
खरी बातमी आहे. ईश्वर आतां तरी त्यांच्या आत्म्याला शांति देवो! ''

माझ्या मरणामुळें जे माझे अनेक मित्र हळहळले, ज्यांनीं माझ्यासाठी
अश्रुसिंचन केले व ही बातमी खोटी ठरल्यानंतर माझें दीर्घायुष्य चिंतून पेढे
वाटले; आणि ' चांगला मनुष्य गेला!' म्हणून एकदा तरी तोंडांतून उद्गार
काढले त्या सर्वांचा मी आभारी आहे! त्या सर्वीचे वैयक्तिक आभार मानणे
शक्य नाहीं म्हणून त्यांचे मी जाहीर आभार मानतो आणि त्यांच्या माहिती-
साठी कळवतो, कीं अश्व मी जिवंत आहे-आणखीहि पुष्कळ वर्षे जिवंत
राहण्याची माझी इच्छा आहे--अर्थातू कर्ताकरविता परमेश्वर आहे! माझ्या
मरणासाठी टपलेल्या थोड्याशा मंडळींना मी जिवंत आहे हें वाचून मरणप्राय
दुःख होईल! पण त्याला माझा नाइलाज आहे. पण माझ्या मृत्युपत्रांत मीं
त्याच्यासाठी कांहीं एक ठेवले नाही हैं त्यांना कळविलें म्हणजे त्यांना
माझ्या मरणाबद्दल फारशी उत्कंठा वाटणार नाही.
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मी परवा एका वृद्ध गृहस्थाला भेटायला गेलों होतों. सदर गृहस्थाची आणि
माझी जुनी ओळख होती. त्यांची आणि माझी भेट झाल्याला किती

तरी वर्षे झाली असतील! पेन्शन घेऊन ह्या गृहस्थाला आतां पुष्कळ वर्षे

झाली आहेत. गांवाच्या अगदीं एका बाजूला एका अरुंद गलींत हा
गृहस्थाने एक नवें घर बांधले आहे. तेथें त्यांचा शोध काढीत काढीत मी
गेलों. संध्याकाळची वेळ होती.. हळूहळू अंधार पडूं लागलेला होता.
भोवतालचे वातावरण अगदींच विष असें दिसत होतें. रज्यांत पुष्कळच
घाण पडलेली होती आणि तेथें उघडींवागडीं पोरे आरडाओरड करीत खेळत
होतीं. आणि त्यामुळें आक्ताकला धूळ खूपच उधसलेली होती. माझें
मन दिवसाच्या दगदगीनें आधींच थकून गेले होतें. घरीं परत जाण्यापूर्वी
ह्या गृहस्थाला भेटण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून तशा थकलेल्या मनस्थितीत
शोध घेत घेत मी त्या घरापर्यंत तर जाऊन पोहोचलो. आजूबाजूचा देखावा
बघून मन अधिकच उदास झालें आणि मनांत .विचार आला कीं, आतां हा
गृहस्थ भेटूच नये. शिवाय संध्याकाळचे वेळीं तो घरांत सापडणे शक्य नाहीं
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अशी शंका मनाला वाटत होती ती निराळीच. पण इतकें माझें सुदैव कोठून
असणार! मी आली आहे असा आत निरोप पाठविताच तो वृद्ध गृहस्थ
माझ्या नांवानें ओरडत ओरडत बाहेर आला. त्यांनीं अत्यंत प्रेमानें माझें
स्वागत केलें आणि तो मला आपल्या खोलींत घेऊन गेला.

त्याच्या खोलींत जास्तच अंधार होता तरी त्यानें विजेचा दिवा लावला
नाहीं. उलट त्यानें मला हसून विचारले, '' काय तुमची दृष्टि अजून ठीक
आहे ना? ''

मीं अदबीनें म्हटलें, '' माझं तसं कांहीं असून वय झालं नाहीं! ''
'' माझं किती वय आहे हें ओळखा !'' म्हाताऱ्यानं हसून ताबडतोब

माझ्यापुढे कूट प्रश्न टाकला. त्याला वाटलें कीं पहिल्या प्रश्नांतच आपण
या गृहस्थाला चीत करणार!

सदर वृद्ध गृहस्थ पेन्शनींत केव्हा गेला हें मला माहीत होतें. त्यानंतर
किती वर्षे झाली होतीं हेहि मला माहीत होते. साधी बेरीज करून मला
त्याच्या वयाचा आकडा त्याच्यापुढे टाकता आला असता! पण- पण तसें
करण्याची मला छाती झाली नाहीं. मी म्हाताऱ्याच्या चेहऱ्याकडे लाजून
पाहिले, आणि 'नाहीं मी बोलत आतां! 'चा अभिनय करून भीत भीत
म्हणाली, '' कठीण आहे सांगणं! असेल जवळ जवळ त्रेसष्ट-''

'' त्रेसष्ट! '' म्हातारा गरजला, '' टाळी द्या! गेल्या महिन्यांत मला
वहात्तरावं वर्ष पूर्ण झालं! ''

ह्या उत्तराने मी चाट झालो असें दाखविले. मी ज्या: कामासाठी आलों
होतो त्या कामाचें सूतोदुवाच कसें कराव हें क्षणभर मला कळेना.

'' आपली प्रकृति खरोरवरचउत्तम आहे! '' कांही तरी बोलावयाचें म्हणून
मी बोललो!

'' उत्तम आहे १ अहो, गेल्या जानेवारीत मी जवळ जवळ मेलोच होतों.
परमेश्वराची कृपा होती म्हणून वाचलों! ''
'' म्हागजे-काय झालं बुवा! '' भयंकर आश्चर्य वाटल्याचे प्रदर्शन करीत

मी म्हणालों. मनांतल्या मनांत मी परमेश्वराला शिव्या देण्याच्या बेतांत होतों
'' त्याचं असं झालं-म्हणजे तशी माझी प्रकृति फारच दणकट जन्मांत

मी कधीं आजारी पडलो नाहीं; पण मूत्राशयाची मला थोडीशी व्यथा होती-
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मी १८९७ सालीं सिंधमधें होतों. तिथे पाण्यांत रेतीचे बारीक कण असतात
म्हणतात. त्या वेळीं कांहीं लक्षांत आलें नाहीं माझ्या. पण पेन्शन घेतलं मी-
१७ ऑक्टोबर १९२२! अजून स्मरणशक्ति धड आहे आमची-''

म्हाताऱ्याच्या स्मरणशक्तीला मीं मनांतून लाखोली वाहिली.
'' अन् अजून दातदेखील आमचे उत्तम आहेत-म्हणजे कवळी बसविली

आहे तशी मी. पण ती अलीकडे पाच-सात महिन्यांपूर्वी. तुमचा पुण्याचा
तो कोण डॉक्टर आहे ना लष्करांतला-उत्तम आहे बरं का!

मला काय उत्तर द्यावे तें कळेना. जीव अगदीं गुदमरतो आहे असें वाटलें.
'' हो- तर सांगत मी काय होतो--हो-तें ऑपरेशनचं. इकडे या.''

म्हातारा उभा राहून एकदम माझ्याकडे चालत आला. मला कल्पना होईना
हा काय करतो तें!
'' १७१ ५१०७ वार १२०५७०१५ रंधवट८६! '' तो म्हातारा

म्हणाला आणि त्यानें आपला सदरा उचरक्त ऑपरेशन केलेला पोटाचा
खालचा भाग दाखविला. कातड्यावर दोन मोड्या खुणा होत्या.
'' अरे बाप रे, काय भयंकर आहे! '' मीं पाहिले न पाहिल्यासारखे करून

म्हणालों.
'' वंडरफुल ऑपरेशन! देवाची खैर म्हणून वाचलो. आतून डॉक्टरनेकेवढा

मोठा खडा काढला म्हणतां! अरे कोण आहे तिकडे-'' आतून एक नोकर
आला.
'' त्या कपाटातली ती बाटली काढ पाहू-मी अजून. जपून ठेवला आहे

तो--'' म्हातारा म्हणाला.
नोकरानें बाटली काढली आणि माझ्या हातांत दिली. मी त्यांच्या

चाटलींतल्या खड्याकडे भयंकर चेहरा करून पाहूं लागल.
'' तुम्ही तो खडा हातावर घेऊन पाहा. अगदी अंड्याएवढा मोठा आहे-''

म्हातारा म्हणाला
'' हो, तें। दिसते आहे खरें! '' मी ती बाटली घाईघाईनें नोकराच्या हातीं

देत म्हणाला, '' आपण ह्या ऑपरेशनमधून वाचलात ह्याबद्दल मला खरोखर
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आनंद होतो आहे! '' मी बिचकून म्हणालों. मनांतून मला वाटत होतें कीं
मी कांहीं तरी बोलतों आहे.

म्हाताऱ्यानें माझ्या सदिच्छेचा हसून स्वीकार केला.
'' फार दिवसांनीं तुम्ही आलात,' तुम्हांला आता आमचें घर दाखवतो.''
'' मी पाहिले आहे बाहेरून; उत्तम आहे! सबंध गलत असें घर नाही!''
पण माझ्या बोलण्याकडे त्याचें लक्ष होतें कोठे?
'' या माझ्यामागून! '' असें सांगून तो उठला आणि चालू लागला. मी

एखाद्या निर्जीव पुतळ्याप्रमाणें त्याच्यामागून चालत गेलो. घराचा प्रत्येक

भाग च भाग मला त्यानें दाखवला. मधून मधून मी 'छान आहे!' 'सुंदर
आहे!' 'ग्रँड!' असे उद्गार असहायपणे काढीत होतों. पण त्यामुळें माझे
हाल जास्तीच वाढत गेले.

'' इकडे या! '' म्हातारा म्हणाला.

'' तिकडे काय आहे? '' मी निर्दोष चालकाच्या अज्ञानानें विचारले.
'' संडास! तुम्ही आजपर्यंत पुष्कळ संडास पाहिले असतील; पण आमचा

हा संडास अगदीं निराळा आहे! म्हणून मुद्दाम तुम्हांला दारववतों-ध्टp,Dp
मू1८ अं! ''

म्हाताऱ्याच्या मागून मी भीत भीत आत डोकावलो. मला त्यांत नवीन
असें कांहीं दिसेना
'' हा आत जो कुंडीचा स्कोप आहे कीं नाहीं, तो स्लोप मीं मुद्दाम करवून

घेतला! असा स्कोप तुम्हांला दुसऱ्या ठिकाणीं आढळायचा नाही; त्यामुळे
होतें काय कीं घाण एवढी सुद्धा राहत नाहीं! ''

एका भयंकर स्लोपवरून मी गडगडतों आहे असें मला वाटलें. पुन्हा
तळमजल्यावर कसा आलों ते मला कळलेच नाहीं!
'' आतां बोला! '' खालीं आल्यावर म्हातारा म्हणाला, '' किती खर्च

यावा ह्या घराला? ''
म्हाताऱ्याने पुन्हा भयकंर कूट प्रश्न टाकला.
'' पंचवीस हजार! '' मी भीत भीत म्हणालों
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'' पंचवीस -टाळी द्या--ग्धरा हजारांत आवरले सार! '' म्हातारा
विकट हास्य करीत म्हणाला. त्या वेळीं मात्र त्यानें कवळ्या बसविल्या आहेत
हें दिसून आलें. '' पण स्वत: सहा महिने रात्रंदिवस उमा राहून मीं काम
करून घेतलें हं! उगाच नाहीं! आतां तुम्ही म्हणाल कीं. ह्या गलींत तुम्-र्सी

४घर कां बांधले? ''
आतां मला असह्य झालें. खोकल्याची उवळ आल्यासारखे केलें आणि मी

उठलोच.
'' कां, निघालांत? आम्ही एक पुस्तक लिहले आहे! मला दाखवायचं

होतं कोणाला तरी तें !। तुम्ही बरे आलांत-तुमच्याशिवाय त्यांतली मौज
कुणाला कळायची नाहीं.'' असें म्हणून म्हातारा उठलाच.

'' मेलों--मेला--धावा! '' असा एकदम हंबरडा फोडावा असे मला
वाटलें. तोच म्हातारा कपाटांतून एक जाडें पुडके घेऊन आला.
'' योला--आम्ही काय लिहिले असावें तें! टाळी द्या, तुम्हांला सांगतां

योगे शक्य नाहीं तें! आम्ही भगद्गीतेवर एक नाटक लिहिले आहे! ''
मीं भगवाच कृष्णाचा धावा केला!
'' अरेच्या, मी दिवा लावावयाचे विसरलोच! ''
तें भयंकर हा-. वाचावयास सुरुवात करण्याचे वेळीं म्हातारा शुद्धीवर

आला. '' म्हणजे मद्यांपासून आपण अंधारांतच बोलत आहोंत कीं काय!
भले, तुम्ही तरी सुचवायचे! आमचे हें असें होतें कधीं कधीं.''

म्हातारा दिव्याचा स्विच् दाबायला उठला तसा मनाचा शेवटचा हिय्या
करून मी उठलो आणि दरवाजात जाऊन उमा राहिलो.

'' येत मी; मला जरूरीचे काम आहे--''
'' अस्तें! बरें-पण-उद्यां दुपारी चहालाच या आमच्याकडे--''
मीं चहा सोडला आहे अलीकडे! '' मी मधेच म्हणालों.
'' मग जेवायला या- उद्या नाहीं तर परवां-पण सकाळी मात्र कळवा अं-

म्हणजे हें तुम्हांला वाचून दाखवती! तुमच्यासारखे लोक आमच्याकडे येतात
कुठे नेहमी! ''

उ. ४



अन्न उवाच
मीं तशीच दरवाजातून बाहेर धाव चुली
'' अहो-पण! '' म्हातारा म्हणाहून म्हणाला, '' तुम्ही आला होतां कशाला

तें सांगितले नाही .!.५६..,६४६.'' ते मी -७ स्तइrरंलुऐऊाएं-म्हणजंएइं.मारत ४. वळून न पाहता तसाच
पसार झाल ८.पुन्हा त्या.एसी अद्यापि मी फिस्कल नाहीं
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अलीकडे जातीय आणि धर्मीय चळवळीला जी भरती येऊ लागली आहे ती

पाहून कोणाहि राष्ट्रीय विचाराच्या माणसाला दुःख झाल्याशिवाय
राहणार नाहीं. जनाब जिनांनीं तर लाहोरला 'सोन्याचा कळसच केला. मुसल-
मानांसाठी हिंदुस्थानचा निराळा तुकडा पाहून त्यांनीं मागितला, तसा
मद्रासला ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांनीहि ब्राह्मण नर्यात औषधालाहि सापडायचा नाहीं
असा 'निर्भेळ ब्राह्मणेतरांचा प्रांत आम्हांला पाहिजे अशी मागणी केली आहे.
डॉ. अरुंडेल म्हणाले त्याप्रमाणें हिंदुस्थानचे दोन तुकडे झाले कीं, त्याचे
लौकरच वीस तुकडे होणार त्यांत शंका नाहीं. कांहीं दिवसांपूर्वी आमच्या
मराठे बंधूंनी 'मुस्लिम लीगच्या चालीवर 'मराठा लीग' स्थापन केली. दहा
हजार मराठे नाशिक येथें गोदावरीच्या काठावर जमले आणि त्यांनीं बिटिश
साम्राज्याशी एकनिष्ठ राहण्याच्या शपथा घेतल्या व आपल्या जातींत 'शिवाजी'
निर्माण करावयाचेंहि ठरवले! ब्रिटिश साम्राज्याला एकनिष्ठ राहणारा हा
नवीन शिवाजी मराठे लोकांमध्ये केव्हा निर्माण होतो आहे इकडे आमचे डोळे
लागून राहिले आहेत.
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'मराठा लीगच्या मागून पुण्यास चित्तपावन लीग' स्थापन झाला.

आणि ह्या चित्तपावन मंडळींनी राष्ट्रीय आणि सामाजिक प्रश्नांचा व्यापक
दृष्टीनें विचार करण्याऐवजी तिकडे आपल्या -कोकणस्थी घाऱ्या डोळयानचि
पाहावयाचे ठरविलें. सबंध हिंदुस्थानला ज्यांच्या क्रिकेटपहुत्वाबद्दल आदर
वाटतो त्या प्रो. देवधरांचे ते 'चित्तपावन' आहेत म्हणूनच अभिनंदन कराव-
याचे, चित्तपावनांत आचाऱ्यापासून आचार्यापर्यंत लोकं आहेत म्हणून थोरवी
मिरवायची, जुहाल, मवाळ, सुधारक, दुर्धारक वगैरे प्रत्येक क्षेत्रांत चित्तपावन
अग्रेसर आहेते अशा फुशारक्या मारायच्या आणि चित्तपावन महिलांत १८१
व्यक्ति बेकार आहेत, ४०३ पेन्शनर आहेत आणि १८ वर्षांवरील ३४४ मुली
अईविवाहित आहेत अशी खानेसुमारी करीत बसावयाचे म्हणजे जातीय विचार-
सरणीची पराकाष्ठा झाली.

ह्याच्याहि पलीकडे 'आपटे' घराण्यांतील मंडळींचे 'संमेलन'; लिमये लोकांचयें
संमेलन, ढेकणे मंडळींचा वनविहार ह्या कौटुंचिक संमेलनांनी महाराष्ट्राला
आधींच बेजार केलेले आहे. आपटे मंडळी एकत्र बसून काय ठरवणार? एक
आपटे दुसऱ्या आपट्याला म्हणणार, कीं तूं हरि नारायण आपटे आहेस
आणि दुसरा पहिल्याला म्हणणार कीं तूं नारायण हरि आपटे आहेस! लिमये
लोक एके ठिकाणी येऊन कसली चर्चा करणार? तसेंच चित्तपावन लोक
आपली स्वतंल लीग स्थापन करून काय राष्ट्रीय कार्य करणार? आपला गोरा
रंग आणि घारे डोळे हे कसे टिकवावयाचे ह्याचा ते विचार करणार? कीं
आपल्यातला पिढीजाद चिस्कूपणा जास्त कसा वाढत जाईल याबद्दल ते
विचार करणार? चित्तपावनसंमेलन भरवण्याची कल्पना कोणत्या चित्त-
पावनाच्या चित्तांत प्रथम आली तें कांहीं कळत नाहीं. पण त्याचें 'चित्ते
खास 'पावन' नसलें पाहिजे!

ब्राह्मणसमाज शिक्षणांत आणि विद्येंत पुढारलेला समाज आहे; इतर
जातीला मार्गदर्शन देण्याची जबाबदारी ह्याच समाजावर आहे. जातिभेदानं
हिंदु समाजाचें अपरिभेत नुकसान केलेले आहे. राजकीय, सार्वजनिक आणि
सामाजिक जीवनांतून धर्म, पंथ आणि जात ह्यांची हकालग्ट्टी केल्याशिवाय
एकराष्टूयि वृत्ति निर्माण होणार नाहीं. जात राहावयाचीच असली तर ती
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एक वैयक्तिक गोष्ट म्हणून राहावी. कोणी कोणाला जात विचारू नये आणि
कोणी ती कोणाला सागू नये. ह्या सर्व गोष्टी ब्राह्मण लोकांना, विशेषतः
ब्राह्मणांत अग्रेसर असलेल्या चित्तपावन ब्राह्मणांना ठाऊक का नाहींत? जें
प्रत्येक सुशिक्षित माणसाला सहज कळतें तें का मुद्दाम सांगावयाला पाहिजे?
असें असून 'आम्ही चित्तपावन ब्राह्मण आहोंत! आमच्यांत आचारी आहेत
आणि आचार्य पण आहेत,' असें चव्हाड्यावर एकत्र जमून लोकांना
सांगावयाचें ह्यांत कोणता शहाणपणा आहे? मराठे लोक मागासलेले आहेत.
त्यांनीं 'मराठा लीग' काढली ही गोष्ट एक वेळ क्षम्य म्हणून समजता
येईल. न्हावी लोक आपली 'नाभिक परिषद, भरवतात किंवा भेगी लोक
आपले संमेलन भरवितात हेहि आम्हांला समजते. म्हणून त्याच ब्राह्मण

लोकांनी 'चित्तपावन संमेलन', 'थ्ययजुवेदीय संमेलन', 'देशस्थ कग्वेदी
संमेलन' भरवीत सुटावें ह्याला कांहीं अर्थ आहे काय? ही ब्राह्मण ज्ञातीची
प्रगति का परागति? ब्राह्मण लोक आपल्या ब्राह्मण्याची आठवण दुसऱ्याला
जितकी कमी करून देतील तितकी आज पाहिजे आहे! आधींच अब्राह्मणांचा
त्यांच्यावर अविश्वास आहे. 'ब्राह्मणाचे येथें कांहीं नाहीं काम! द्यावें हाकलून
जोती म्हणे !' ह्या महात्मा ज्योतिरावांच्या अभंगाचे पडसाद अजून महाराष्ट्रांत

ऐकू येत आहेत
अशा परिस्थितींत ब्राह्मण्याच्या भूमिकेवर नाह्मणसमाजाची संघटना करणें

हें ब्राह्मणांच्या दृष्टीने आणि राष्ट्रीय दृष्टीनेंहि घातुक आहे. श्री. शंकरराव
लवाटे चित्तपावन संमेलनांत म्हणाले कीं, शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थ्याकडे

पाहतांच तो धर्माने आणि जातीने कोण आहे हे ओळरवूयेत नाहीं. ब्राह्मणाची
पोषाकावरून ओळख पटत नाही. स्त्रियांनीं मात्र लाज राखली आहे. कारण
त्या बरोबर असल्या म्हणजे नवऱ्याची जात ओळखली जाते.'' हीविद्यार्थ्यांची किंवा सामान्यत: कोणत्याहि मागासाची पोषाकावरून जात
ओळखता येत नाहीं ही गोष्ट भूषणीय आहे का दूषणीय आहे? लवाटे ह्यांचें
म्हणणें काय कीं हल्ली सारे विद्यार्थी डोक्यावर केस राखतात, गंध लावीत
नाहींत, धोतरे न नेसतां चोळणे घालतात; त्या ऐवजी प्रत्येकानें हजामत
करून आणि डोक्याला गंध लावून रस्त्याने जावे, म्हणजे अमुक एक माणूस
कोकणस्थ ब्राह्मण आहे, का सोनार आहे, का महार आहे, हैं रस्त्यावरून
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जाणाऱ्या येणाऱ्याला कळेल! जेथें सोनार, शिंपी, तेली, महार, चांभार
अशीं जातिवाचक आडनांवें नसावींत येथपर्यंत विचाराची प्रगति झाली, तेथें
माणसाची जात ओळहुवली जावी असा त्यानें पोषाक करावा असें सांगगे
म्हणजे प्रतिगामित्वाची परिसीमा झाली.

जातीय संमेलने भरली म्हणजे तेथें आकुंचित आणि प्रतिगामीच विचार
व्हावयाचे हें क्रमप्रास आहे. 'चित्तपावन संमेलन' ह्या नियमाचे उत्तमउदाहराग
आहे. राष्ट्रापुढे सध्यां कोणता घोर प्रसंग आहेत्याविषयीं एक 'ब्र' देखील ह्या
ब्राह्मणानी काढला नाहीं. उद्या महात्माजींना सत्याग्रहाचा लढा सुरू केला तर
त्यांत 'चित्तपावना'नीं कोणता भाग घ्यावयाचा ह्याचा उल्लेखदेखील तेथें
झाला नाहीं; उलट धार्मिक भावनांचा होत असलेला ऱ्हास टाळण्याचा चित्त-
पावनांनी प्रयत्न केला पाहिजे, असा ठराव लवाटे त्यांनीं ह्या संमेलनापुढे
मांडून तो पास करून घेतला. हला चित्तपावनांची धार्मिक अवनति होत
चालली आहे, चित्तपावन पोरे इराण्याच्या हॉटेलांत जातात, त्यांची जात
ओळखू येत नाहीं; ते इंग्रजी ग्रंथ फार वाचतात असे पेन्यानरी तक्रारींचे
ठराविक चऱ्हाट रा. लवाटे त्यांनीं वळलें. रा. लवाटे ह्यांना समाजाचें आणि
जीवनाचें कायज्ञान आहे? त्यांना वाटतें बाह्मणांनी शेंड्यारारवाव्यात, जानवी
घालावीत, दोन्ही वेळां स्नानसंध्या करावी, देवदर्शनाला जावे, सोवळ्यानं
जेवायला बसावं. रा. लवाटे ह्यांच्या बेचाळीस पिढ्या खालीं उतरल्या तरी
आतां 'आधुनिक ब्राह्मण हा मागें फिरावयाचा नाहीं!

इराण्याच्या हॉटेलांत ब्राह्मण मुले कां जातात हें रा. लवाटे ह्यांना कसें
समजणार? तेथें अंड्यांचा 'ऑम्लेट' नांवाचा पदार्थ मिळतो, लज्जतदार

मटनाचे पदार्थ मिळतात हे त्या दाढीवाल्या म्हाताऱ्या ब्राह्मणाला काय ठाऊक
असणार? ज्यांची धर्माची कल्पनी केवळ बाह्य स्वरूपावर, पोषाकावर आणि
खाण्याच्या पदार्थीवर आहे, असल्या रा. लवाटे त्यांच्यासारख्या आउट फडेट वुद्रुक लोकांनी सुशिक्षित आणि सुधारलेल्या समाजापुढे व्याख्यान देणे
हा निवळ जुलूम आहे! हेंच व्याख्यान रा. लवाटे त्यांनीं शनिवारवाड्यापुढें
दिले असतें तर त्यांच्या दाढीचा एक केस! शिलक राहिला नसता--पण
जातीय संमेलनें भरली म्हणजे तेथें भिक्षुकी वृत्तीच्या म्हाताऱ्यांची गर्दी
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प्रष्टपा! पासुप-९-८हवे
व्हावयाचीच. संमेलनेच भरविण्याची जर ब्राह्मणांना हौस असेल तर त्यांनीं
सबगोलकारी वृत्तीच्या ब्राह्मणांचें संमेलन भरवावे. जे ब्राह्मण ब्राह्मण्याची
कोणतीहि बाह्य उपाधि ( शेडी, जानवे इ.) पाळीतनाहींत, जे चुकून देवळांत
जात नाहींत, आहारासंबंधी ज्यांना फाजील सोवळेपणा नाहीं, जे जातिभेद
मानीत नाहींत, अस्पृश्यता पाळीत नाहींत, अशा राष्ट्रीय वृत्तीच्या आधुनिक
ब्राह्मणांचे एक संमेलन भरावावयास हवें. मला वेळ असता तर मीं असें एक
संमेलन भरवले असतें!
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हे भयकरशव्दकोणबोलले? हेशब्दमाझेनाहीत! वाचकहो, लक्षांतठेवा, हे
शब्द माझे नाहींत. हे भयंकर शब्द चित्तपावन संमेलनाच्या सम्य स्त्री-

पुरुषांच्यापुढे मुंबईच्या दाबके नांवाच्या एका चित्तपावनाच्या मुखांतून निघाले!
चित्तपावनांचा धार्मिक ऱ्हास होतो आहे अशा कल्पनेने बावचाळलेल्या भाऊ-
साहेबलवाड्यांनींतद्विइयकजो एक ठरावचित्तपावनापुढेंमाडला त्याठरावावर
लवाट्यांपासून तो नका.पर्यत जोशिकारखानाबोलावयासउठला त्याशिकार-
खान्यांत मुंवईचादाबके नांवाचा एकप्राणीधुसलाआणि डोळ्यांत पाणीआणून
अंतःकरण सद्गदित करून, कोपरापर्यंत हात जोडून तो आपल्या चित्तपावन
भगिनींना म्हणाला, '' मगिनींनो,आपलीमहाराष्टईरावसंस्कृतिजरटिकवावयाची
असेल तर आपले कासोटे घट्ट ठेवा! '' दाबक्यांच्या तोंडून उफाळलेली ही
भीषण वाणी ऐकून चित्तपावन संमेलनांतील सभ्य स्त्री-पुरुषांनी काय केले?
त्यांनीं हे शब्द अगदीं शांतपणेऐकून घेतले काय? हे शब्द ऐकल्यानंतर त्या
चित्तपावनांची चित्ते कुलपी मलाईसारखीच थंडगार राहिली काय १ नाहीं-
उलट त्यांनीं टाळ्यांचा गजर केला आणि एकदम गंभीर चेहरे केले! बस,
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एवढेच! अरेरे, चित्तपावनांनीं हें काय केलें? हें चित्तपावनांनीं फार वाईट
केलें! '' बायकांनो, तुम्ही आपले' कासोटे संभाळा! '' असें चित्तपावन
भगिनींच्या तोंडावर एक इसम बिनमुर्वतरबोरपागॅ सांगत असतां 'चित्तपावना'
चे कणखर हात केवळ टाळ्या वाजविण्याकडेच वळू शकले! ज्याच्या हाताच्या
त्या क्षणीच त्वेषाने मुठी वळल्या असा एकहि स्वाभिमानी चित्तपावन त्या
सभेत हजर नव्हता? '' दाथके, आपल्या बहिणींना कासोटे संभाळा म्हणतां?
आधीं आपलें तोंड संभाळा! तुम्ही आमच्या बहिणींना काय समजता? का
स्वतःवरून दुसऱ्याची कल्पना करतां? '' असें खाडकन् सांगून दाबक्यांचें
तोंड दाबणारा एकहि तेजस्वी चित्तपावन तेथें नव्हता काय? सबंध चित्त-
पावन भगिनींचाहा अपमान आहे अशी जाणीव एकाहि चित्तपावन भगिनीला
त्या वेळीं कशी बरें झाली नाहीं! '' दाबके, ही सभ्य स्त्रीपुरुषांची सभा आहे,
चायकांच्या कासोड्याबद्दलबोलायला तुम्हांला शरम कशीवाटत नाहीं! '' असें
भर सभेत दाबक्यांना बजावणारी एखादी तडफदार सरस्वतीबाई शिंत्रे किंवा
सत्यवतीबाई बापट तेथें नव्हती काय? मराठी भाषेतील अस्पील भाषणावर
आणि लेखनावर जागरूकपणे पहाराकरणारे आमचे चित्तपावन कृष्णराव मराठे
त्या वेळीकायआपल्याखुर्चीतवामकुक्षी करीतहोते! डपडीच्या बाटलीतला
'एकच चान्स' ऐकून ज्या कृष्णरावांची बेचाळीस पिढ्यांची संस्कृति एकदम
जागी झाली, ती 'बायकांच्या कासोट्यांबद्दलची ही जाहीर चर्चा ऐकतांना
काय डोक्यावर वर्षांचा डोंगर ठेवून वसली होती? का अत्रे चित्तपावन नाहीं
म्हणून त्या बिचाऱ्याला ठोका; आणि दाबके चित्तपावन आहे म्हणून त्याच्या
ओंगळ संस्कृतीच्या प्रदर्शनाचे मात्र संरक्षण करा, असा वाङ्मयांत चित्तपावनी
पंक्तिप्रपंच करावयाचा असें कृष्णरावांनी ठरवले आहे काय? कुठे आहेत ते
आहिताग्नी राजवाडे? त्यांच्या अग्यारींत अश्व हा कासोद्याचे पडसाद कसे
उमटले नाहींत? बोला, आहिताटी, तुमच्याअग्निहोत्राचीशपथ आहे तुम्हांला!
तुम्ही ह्यासाठी निषेधाची सभा केव्हा बोलवणार?

जातीय संमेलने भरविणाऱ्यांचीं कुजकट मर्दे

जातीय संमेलने आणि सभा भरविणाऱ्या लोकाची मते किती आकुंचित,
धुंद, आणि कुजकट होतात याचे अनेक पुरावे ह्या 'चित्तपावन संमेलना'ने
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दिले. पपा ह्या सर्व कुजकट आकुंचितपणावर 'भगिनींनो, कासोटे संभाळा! '
ह्या दाब ह्यांच्या 'आकाशदाणी'ने कळत केला! ही भाषा एका
चित्तपावनानें दुसऱ्या चित्तपावनापुढे केली म्हणूनच ती शातपागे ऐकून घेण्यांत
आली. कारण कोणी कांहीं बोलला तरी तो आपलाच आहे; त्याला आपण
संभाळून घेतले पाहिजे अशा आकुंचित अभिमानाच्या दृष्टीने त्या सभेतील
प्रत्येक मनुष्य एकमेकांकडे पाहत होता! समजा, अखिल महाराष्ट्रीय हिंदु
समाजाच्या एकाद्या सामाजिक संमेलनाप्रुढें हेच दाथके जर असेच बोलले
असते कीं, 'भगिनींनो, आपले कासोटे घट्ट ठेवा! ' तर दाबक्यांची स्थिति
काय झाली असती १ ( आधीं त्यांना असली भापा तोंडांतून काढावयाची
छातीच झाली नसती, ती गोष्ट निराळी.) मुंबईला परत जावयाला दाबके
ह्यांच्या अंगावर एक वस्त्र तरी शिलक राहिलें असतें काय? ( मग कासोट्याची
गोष्टच नको!) त्या श्रोत्यांत, जर मडईतली एखादी माळीण असती तर
खाडकन् पायातली चप्पल काहून ती ओरडली असती, 'ए यामना, फिरून
आमच्या कासोट्याबद्दल बोलशील तर ही चप्पल भिरकावीन १' त्या सभेत
जर अडाणी, अशिक्षित कामकरी नि शेतकरी असते तर ते म्हणाले असते
कीं, ही वामन आमी वंगाळ बोलत म्हन आमास्नी नाकं मुरडत्यात, अन्
आपन मात्र खुशाल बायकांच्या कासोट्याच्या गोष्टी करत्यात! '' चित्तपावन
संमेलन हें जातीय संमेलन होतें म्हणूनच तेथें अशी घाणेरडी आणि कुजकट
भाषा बोली गेली; आणि लोकांनीहि ती कानांवर हात ठेवून ऐकून घेतली.
दावके ह्यांना कासोड्याचें सुगडें नेसवा

'' काँग्रेसचें राजकारण कासोटाफेहू आहे! '' ही भयंकर घोषणा अण्णासाहेब
भोपटकर त्यांनीं केल्यापासून मराठी भाषेत 'कासोटावाङ्मय' वाढीला लागले
आहे. त्याच्या आधीं 'तेलिण मारी सोटा, बापु गोखल्या संभाळ कासोटा! '
असा एकच कासोट्याचा उलेख मराठी साहित्यांत झालेला आमच्या
ध्यानांत आहे. 'काँग्रेसचें राजकारण कासोटाफेटूत्र आहे' ह्या अण्णासाठसूबानी
काँग्रेसवर केलेल्या आरोपाचा अर्थ आम्ही निराळ्या दृष्टीने घेत होतो; पण
दाबके ह्यानी अण्णासाहेबांच्या त्या भयंकर शब्दावर निराळाचप्रकाश पाडलेला
आहे. ते म्हणाले, '' आमच्या महाराष्ट्रीय महिलांची कासोटा नेसण्याची पद्धत
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फार चांगली आहे. पण अलीकडे विकच्छ नेसण्याची पद्धत रूढ होत चाललेली
आहे हें वाईट आहे. हा विकच्छ नेसण्याचा प्रघात १९३ ०च्या चळवळीमध्ये
देश-सेविका केशरी नेलं. लागल्या तेव्हांपासून सुरू झाला आहे. तेव्हांपासून
महाराष्ट्रीय महिलांच्या नेसण्यांतील कासोटा नष्ट झाला आहे! '' म्हणजे महा-
राष्ट्रीय महिलांचा कासोटा काँग्रेसने सोडला असा भयंकर आरोप दाबकेह्यांनीं
काँग्रेतवर केलेला आहे! कुंवा-मुंधईला किंवा महाराष्ट्रांतील कोणत्याहिशहरांत
सध्यां मुली आणि तरुणी बिनकासोड्याची पातळें नेसून फिरत असतात ही
काय कॉग्रेसची कामगिरीआहे? गेल्या पंचवीसवर्षात स्त्री-पुरुषांच्यापोषाकांत
जी आमूलाग्र क्रान्ति झाली आहे, ती कोणी केली? तरुणानी धोतरे सोडली
अन् चोळणे घातले, स्त्रियांनीं लुगडी टाकली अन् पातळें घेतली ह्याचे श्रेय
कोणाला? ही काळाची प्रगति आहे. हा सोईस्कर आणि समंजस सुधारणेचा
समाजजीवनावरील परिणाम आहे! हिंदुस्थानचें राजकारण ब्रिटिश सरकारशी
लढविणाऱ्या कॉग्रेसचा आणि ह्या वेषभूषेच्या कास्तीचा संबंध काय? नऊ
वारी लुगडे जड असतें, त्याचा रंग धुऊन ताबडतोब मळकट आणि कळकट
होतो, नेसतांना त्याचा बोंगा होतो. त्यापेक्षां पातळ हलकें, सुटसुटीत, रंगीत
आणि आकर्षक असतें म्हणून, हलींच्या मुली आणि तरुणी विकच्छ पातळे
नेसतात हें न कळण्याइतकें दाबके निर्बुद्ध आहेत काय? पातळ नेसण्याचे सुख
आणि सोय काय असते? दाबके ह्यांच्याघरांतली एखादी चिमुरडी पोरदेखील
सांगूशकेल! असें असतांना लुगड्याच अवजड जडजोखीम स्त्रियांनीं अंगावर
कां घ्यायचें-तर त्या पद्धतीने कासोटा घेता येतो म्हणून! रा. दाबके ह्यांना
हें कासोट्याचे लुगडें नेसवून काळवादेवी रख्यावर एक दिवसभर हिंडवायला
पाहिजे म्हणजे कळेल त्यांना कासोद्याची गंमत!
वेलणकरांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार

ह्याच चित्तपावन संमेलनांत सांगलीच्या 'गजानन मिल्स'चे मालक
श्री. वेलणकर हजर होते. महाराष्ट्रांत पातळे अत्यंत स्वस्त, सुंदर आणि
लोकप्रिय करण्याचें श्रेय वेलणकर ह्यांना आहे. दाबके ह्यांचे हे शब्द ऐकून
पातळांचे पुरस्कर्ते वेलणकर यांचा अभिमान कसा पातळ पडला! '' दाबके,
तो लुगड्याचा आणि कासोट्याचा काळ गेला; आतां हे विसावे शतक आहे



अत्रेउदचि??? -का ???

मेहेरबान! '' अशा कानपिचक्या वेलणकर त्यांनीं दाबके ह्यांना त्या सभेत
कां दिल्या नाहींत! पणतेक्कयनव्हत! कारण दोघेहि पडले चित्तपावन!
दोघांची चित्ते अत्यंत पावन होतीं, म्हणून कोणीहि कोणाला कांहींच बोलले
नाहीं! चित्तपावन भगिनींना कासोट्याची लगडी नेसावींत असा प्रसार
करण्यासाठीं 'चित्तपावन संमेलनांने जर एखादी पोटकमिटी नेमली असती
तर त्या कमिटीचे अध्यक्षस्थान पातळांचे पुरस्कर्ते रा. वेलणकर ह्यांनी आनंदाने
स्वीकारले असतें! त्यांची 'गजानन मिल' इकडे हजारों पातळें निर्माण करीत
-असतांना, तिकडे रा. वेलणकर त्यांनीं त्या पोटकमिटीचे अध्यक्ष ह्या नात्याने
आपल्या भगिनींना सांगितलें असतें कीं, '' भगिनींनो, कासोटे घट्ट घालता
यावेत म्हणून तुम्ही लुगडीच नेसा! '' केवळ चित्तपावन संमेलना'त भाग
.घेतला म्हणून रा. वेलणकर ह्यांना हा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन
करावा लागला असता! म्हणूनच आम्ही 'जातीय संमेलने' अनिष्ट म्हणतो!
दाबके म्हणतात कीं, काँग्रेसनें महाराष्ट्रीय महिलांच्या कासोट्यावर प्रहार केला
आणि ती प्रथा मोडली. नुसते उत्तराला उत्तरच द्यावयाचे म्हटलें तर आम्हां-
लाहि असें म्हणतां येईल कीं, '' दाबके, हा उद्योग कॉग्रेसनें केलेला नाहीं.''
हा उद्योग तुमच्याच एका चित्तपावन बंधूनें- पातळांचा महाराष्ट्रांत प्रचंड
प्रसार करणाऱ्या गजानन मिल्सचे रावेल'गकर हानचि-केलेला आहे. अण्णा-
साहेब भोपटकर म्हणतात, '' काँग्रेसचें राजकारण कासोटाफेडू आहे !' आम्ही
म्हणतो '' वेलणकरांचा व्यापार कासोटाफेहू आहे! '' म्हणून चित्तपावन समे
लनांत जशा अनेक पराक्रमी चित्तपावनांचीं अभिनंदनें झाली तसा ह्याहि
'पराक्रमी' चित्तपावनाचा निषेध त्याच संमेलनांत व्हावयाला पाहिजे होता.
बायकांचे कासोटे आणि नीति

वास्तविक कासोड्याचे लुगडे नेसावें का बिनकासोड्याचें पातळ नेसावे हा
प्रश्न वैयक्तिक सोईचा, सुखाचा आणि अभिरुचीचा आहे. मला स्वतःला
दोन्हीहि पद्धति आवडतात. पण त्याबद्दल एवढे जाहीर अकांडतांडव करण्याचें
कांहींच कारण नव्हतें. 'चित्तपावन संमेलनांत रा: दाबके ह्यांनी तर चित्त-
पावन भगिनींना नुसती अशी विनात केली असती कीं, '' आपली लगडी
नेसण्याची कोकणस्थी घरंदाज पद्धत मला फार आवडते. अतण ह्या दृष्टीनें



१ बायांनो, आपले कासोटे घट्ट ठेवा!
विचार करावा !' '' तर कोणाला कांहींच बोलावयाचे कारण नव्हतें. पण

रा. दाबके त्यांनीं स्त्रियांच्या नीतीचा आणि कासोट्याचा जो बळाप्रश्?--
संबंध लावला त्यामुळें त्यांचे हे भयंकर शv-५ महाराष्ट्राच्या निदर्शनाला मुद्दाम
आणणें हें आमचें कर्तव्य झालें. रा. दापके म्हणाले, '' चांगह्या. नीत्रिमातूरर
माणसासकासोड्य्रोंचाबळकट असें म्हणण्याची पद्धति आहे. पुरुषांविषयींची
ही गोष्ट,२ स्त्रियांच्यासबंधीं ही बाबत किती बळकट असली पाहिजे! ''
म्हणजे बायकांनी कासोटा घालणे ही केवळ आपली महाराष्ट्रीय पद्धति म्हणून
रा. दाबके त्या पद्धतीचे समर्थन करीत नाहींत, तर ' बायकांनी कासोटा
घट्ट घातल्याशिवाय त्यांची नीति बळकट राहणार नाहीं! ' असा जो
अर्थ रा. दाबके त्यांनीं सुचविण्याचा प्रयत्न केला आहे तो अत्यंत अधम-
पणाचा आणि क्षुद्र मनाचा आहे! ज्या बायका कासोटा घालीत नाहींत
त्यांची नीति सैल असते असें दाबके ह्यांना' म्हणावयाचे आहे? आमच्या
शेकडो मुलीबाळी, बहिणी, स्त्रिया आज बिनकासोड्याची पातळे नेसून
वावरतात; त्यांची नीति बळकट नाहीं असें म्हणावयाच्यी रा. दाचके ह्यांची
छाती आहे काय? आमच्या लाखों ब्राह्मणेतर भगिनी आज शेकडो वर्षें बिन-
कासोट्याची लुगडी नेसत आल्या आहेत, त्यांची नीति ढिली आहे असें
दाबके ह्यांना म्हणण्याचे धैर्य आहे काय? म्हणूनच सुरुवातीला मीं म्हटलें
कीं 'दाबके, हे शब्द तुम्ही चित्तपावन संमेलनांत काढले तेंच ठीक झालें.
बाहेरच्या हिंदु समाजांत हे उद्गार तुम्ही काढले असते, तर श्रोत्यानी तुमचा
कासोटा शास्त ठेवला नसता!'
मिशांचा आणि पौरुषाचा संबंध काय?

दाबके त्यांच्यासारख्या जाणें आणि प्रतिगामी विचारसरणीची सनातनी
मंडळी महाराष्ट्राच्या दुर्दैवानें अजून पुष्कळच हयात आहेत. आहाराचा,
वस्त्राचा, पोषाकाचा आणि बाह्यताधनांचा संबंध थेट नीतीशी आणि धर्माशी
नेमका नेऊन भिडविण्याची ही पद्धति जुनी आहे! शेडीचा, गंधाचा आणि
जानव्याचा हिंदु धर्मांशी काय संबंध आहे? शाकाहाराचें आणि ब्राह्मण्याचे

काय नाते आहे? इराण्याच्या किंवा खिस्त्याच्या हॉटेलांत जाऊन अंड्याचीं
ओंमलेटे किंग मटनाचे रुचकर वताकदवान पदार्थ आम्ही अलीकडचे ब्राह्मण



अत्रे उवाच
लोक खातो. डॉ. मुंजे (वातात,- दे. भ. अण्णासाहेब भोपटकर खातात,-
अन् मी देखील खातों-आमचे ब्राह्मण्य रा. भाऊसाहेब लवाटे, रा. भाऊ-
साहेब भोपटकर, धर्मवीर डावरे ह्यांच्या बाझण्यापेक्षा रतिभर कमी आहे असें
स्वप्नांत देखील माझ्या मनांत येत नाहीं. आमच्या पोटांत काय जातें ह्यावरच
जो धर्म आणि जी नीति अवलंबून राहते तिची फारशीपर्वा करण्याचें आम्हांला
कारण नाहीं! त्याचप्रमाणे कोण कसा पोषाक करतो ह्यावर का त्या स्त्रीची

किंवा पुरुषाची नीति अवलंबून असते? कासोट्याचा अन् नीतीचा जर एवढा
कार्यकारणभाव असता तर मागील पिढीतल्या बहुतेक सर्व वेश्या कासोड्यांचीं
सुगडीच नेसत होत्या, मग त्यांची नांवें पंचपतिव्रतांच्या यादींत कुठे आलीं
नाहीत तीं? कासोटा घालणारी स्त्री तेवढी नीतिमान हा न्यायाने लंगोट
घालणारा पुरुष तेवढा ब्रह्मचारी आणि नीतिमान; विजारी अलू चोळणे
घालणारे पुरुष म्हागजे-नीतीचा निकालच! असेंच समजायला हवें. ज्याच्या
ओठावर भरपूर मिशा असतात तोच तेवढा पुरुष! बाकीचे मिशा साफ
बोडणारे पुरुष म्हणजे नावाचेच पुरुष समजायला पाहिजेत! ज्याला भरपूर
दाढी आहे तो तेवढा पवित्र आणि सजन; आणि ज्याला दाढी नाहीं त्याचा
आणि पावित्र्याचा केसभरहि संबंध नाहीं, असेहि ह्यापुढे जाऊन म्हणायला
पाहिजे! एवंच, ह्याच कार्यकारणभावपद्धतीने जर जीवनाचा.आपण विचार
करूं लागलों किंवा ह्याच विचारसरणीनें आपण समाजाची पुनर्घटना करूं
लागलो, तर ढोंगी आणि भोंदू लोकांनी समाज बुजबुजून जाईल आणि
प्रामाणिक नि सजन लोकांना जगांत जगणें अशक्य होईल. कासोड्याचीं
लगडी नेसून वेश्या समाजांत वावरावयाला लागतील, लंगोटबंद पहिलवान
ब्रह्मचर्यावर व्याख्यानें देत हिंडतील व नुसत्या मिशांना पीळ भरून लोक
आपल्या पुरुषार्थाचे पराक्रम वर्णन करतील; आणि शुभ दाढीच्या आधारावर
डाकू लोक दिवसाढवळ्या तुमचे आमचे गळे कापतील! मिशांचा अणि
पौरुषाचा किंवा दाढीचा आणि पावित्र्याचा संबंध असता, तर प्रत्येक मिशाळ
बोका आणि दाढीवाला बोकड हा पुरुषार्थाचा नि पावित्र्याचा नमुना म्हणून
समजला गेला असता, नुसत्या लांबरुंद कासोद्यावर जर नीतीची लांबीरुंदी
अवलंबून असती; तर कोणत्याहि पोकळ कासोव्याच्यापायघोळ संतानेंआपल्या
कासोल्याचें तीर्थ जनतेला सदैव प्यावयाला लावले असतें. नाहीं-नाहीं-



६३ बायांनो, आपले कासोटे घट्ट ठेवा!
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
कासोट्याचा आणि नीतीचा, लंगोटाचा आणि बह्मचर्याचा, मिशांचा आणि
पौरुषाचा, खाण्याचा आणि धर्मांचा काडीमाख संबंध नाहीं. महाराष्ट्रांतली ही
प्रत्रिगामी जीर्ण सनातनी वृत्ति नाहीशी झाल्याशिवाय प्रामाणिक आणि
समजूतदार नीतीचें वातावरण निर्माण व्हावयाचें नाहीं.

म्हणूनच आम्ही म्हणतो कीं, 'भगिनींनो, कासोटे घट्ट ठेवा!' हें म्हणणे
निव्वळ ढोंग आहे, हें निव्वळ थोतांड आहे, हा निव्वळ दांभिकपणा आहे!
कासोट्याचा आणि नीतीचा कांहीं एक संबंध नाहीं.



ज्ञातीय संस्था व बेकारी १३
बेकारीचा वळी
पण्यातील अभ्यंकर नांवाच्या एका तरुण वकिलानें परिस्थितीला कंटाळून
५० आत्महत्या केल्याची बातमी कांहीं दिवसांपूर्वींवाचून माझ्या मनाला
धक्का बसला. बिचाऱ्या अकयकरांना तरुण पत्नी आणि दोन-तीन चिमुकली
मुलें आहेत असें म्हणतात! चांगल्या शिकल्यासवरलेल्या लोकांना सध्याच्या
कठीण काळांत असा प्रसंग यावा यावरून सध्याच्या बिकट परिस्थितीची
कुणालाहि कल्पना येईल. आयुष्यांत अपयश मिळालेले दुदैवी लोक
समाजाला नकोसे असतात कीं काय न कळे! त्यांना पोटभर भाकरी
मिळाली नाहीं तरी त्यांची पोटभर चेष्टा करून त्यांना हिणविणारे
'यशस्वी' हरीचे लाल समाजांत अनेक आहेत. सहानुभूतिशून्य वाता-
वरणांत या भाग्यहीन लोकांचे आयु:पथावर कष्टानें पडणारे पाऊल पाहून
त्यांच्याशी समरस होण्याइतके कष्ट समाजांतील खुशालचें लोक घेत नाहींत.
परवा येथे चित्तपावन लोकांचे संमेलन झाले त्या ळी स्त्रियांच्या घट्ट

कासोट्याच्या प्रश्नाच्या कच्छपी लागणाऱ्या कांहीं निर्धन वक्यांनी



६७1 ज्ञातीय संस्था व बेकारी
????????? -.करू -करू :ऽ.,. ?????????

नीतिबाजीवर जें दुष्ट प्रवचन श्रोत्यांना सुनविले त्यांना परलोकच्या प्रवासाचे
अकालीं प्रस्थान ठेवणाऱ्या अम्यकरांसारखा भाग्यहीन जीवांचें सोयरसुतक
अर्थातच नाहीं असें मला वाटतें. मदतीचा आणि सहानुभूतीचा हात देऊन
अकाली मरणाच्या मगरमिठींतून समाजांतील लाचार लोकांना वाचवून
त्यांच्या बायकामुलांचा दुवा केयाचे ज्ञातिनिष्ठ संस्थांचें कार्य नाहीं अशी
उपरोक्त लोकांची समजूत झाली असल्यास मला नवल वाटायचें नाहीं.
ज्ञातिविशिष्ट संघटनेच्या मी विरुद्ध आहे हें आतां तरी सांगण्याचे कारण
नाहीं. परंतु अशी संस्था काढण्याची खुमखुम ज्ञातिप्रेमानें अंध झालेल्या
लोकांना असेल तर विनाकारण फालतु लबेचौडे ठराव पास करण्यापेक्षा

जातींतील गरिबीचा विचार होऊन त्यावर प्रेमानें फुंकर मारण्याचा प्रयत्न

झाला तर भविष्यकालांतील आत्महत्या तरी वाचतील. परंतु कांहीं सुरववस्तु
शिष्टांना नीतिबाजीचें वेड लागल्यानें घट्ट कासाड्योपलीकडे त्यांचें लक्षच
जात नाहीं. मुलींनी पायांत चप्पल घातली कीं या शिष्टांची तळपायाची
आग मस्तकाला जाते. तरुणींनी पाठीवर शेपटे सोडले तर सौन्दर्याच्या अशा
मारेकऱ्यांच्या अंगावरील केस भीतीनें ताठ उमे राहतात. बायकांनी डोक्यांत
ताजीं फुलें घातली कीं, अशांच्या तोंडांचे निर्माल्य होतें. नीति! नीति!!
नीति!!! जणू काय आमच्या स्त्रियांना स्वतःची नीतिमत्ता राखता येतच
नाहीं.
उपाशीपोटी व्याख्याने नकोत

उपाशीपोटी असलेल्या समाजालानीतीवरचीं व्याख्याने पचणें शक्यनसतें.
उरात धडकी भरण्याइतकी कोणत्याहि समाजाची नीति अद्याप बिघडलेली
नाहीं. समाजांतील कांहीं सुखवस्तु शिष्टांनीं गर्भगळित होण्याइतके बायकांनी
ताळतंत्र आज सोडलेले नाहीं; परंतु प्रत्येक समाजाची आर्थिक स्थिति मात्र
आज इतकी खालावलेली आहे कीं, तिचा विचार समाजांतील शिष्ट लोकांनीं
आधीं करायला हवा. गरीबांना प्रत्यक्ष मदत करणें शक्य नसलें तरी समाजाने
त्याच्याशी प्रेमानें आणि सहानुभूतीनें वर्तन ठेवलें तरी, आपल्या लाडक्या
बायकामुलांना पृथ्वीतलावर असहाय स्थितींत टाकून त्यांना स्वर्गलोकांत
जाण्याची इच्छा होणार नाही. परंतुप्रत्येकानें हद-हड्केलें तर आत्महत्येखेरीज

उ. 6
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दुसरा मार्गच गरीबांना उरत नाहीं हें' प्रत्येकानें लक्षांत ठेवावे. मरणाची
हिंमत नाहीं म्हणून मृतबतू जीवन कठणारे हजारों लोक आज प्रत्येक समाजांत
आहेत. त्यांच्या पोटाचा प्रश्न शिष्टांनीं सोडविला नाहीं तोपर्यंत नीतीची तत्त्वें

त्यांना वेळीं-अवेळीं चारण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. पोटाची आग शमविण्याची
ज्या नीतितत्त्वांना आज ताकद नाहीं, त्या तत्त्वांना आग लावा असेंच
म्हणण्याची प्रवृत्त गरीबीने गांजलेल्या लोकांची झाली तर त्यांत त्यांचा दोष
नव्हे. पोटाचा प्रश्न नीट सुटला तर नीति आणि च्यूनतुआपोआपच सुधारते,
त्यासाठीं व्यासपीठावरून व्याख्याने देण्याची आवश्यकता खासच नाहीं.
आणि समाजाच्या नीतीची सर्व जबाबदारी फक्त स्त्रीवर्गावर टाकून, पुरुषांना
मात्र घट्ट कासोड्याचाहि दंडक दाबक्यांनी ठेवला नाहीं याचे मात्र कुणालाहि
आश्चर्य वाटल्यासारखें दिसत नाहीं. विकच्छ पातळ जर अस्कील आणि
नीतीला हानिकारक आहे, तरवेळ आल्यावरकमरेचें सोडून डोक्याला झटकन्
गुंडाळायला सोईचे असें धोतर तरी स्टील आणि नीतीला पोषक कसें होणार १

या सर्व गोष्टींचा नीट विचार करून ज्ञातिनिष्ठ संस्थांनीं आपापल्या समाजांतील
गरीबीचा प्रश्न हातीं घ्यावा आणि अडचणींत सापडलेल्या मानी माणसांना
मदत करून आत्महत्येचा प्रसंग शक्य त कुणावरहि येणार नाहीं अशी
खबरदारी ध्यावी

पुण्याचा हवा
पुण्याची हवा आजकाल 'केसरी'च्या अग्रलेखाप्रमाणें चमत्कारिक झाली

आहे. गेल्या आठवड्यांत नागपूरच्या दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी पुण्याच्या
हवेचा एकंदर तूर पाहून सध्याच्या वऱ्हाड-नागपूरच्या दौऱ्यांत फारसा लाख
होईल असें मला वाटत नाहीं. मी नागपूरला पोंचतांच मला माझ्या एका
रसिक वऱ्हाडी मित्राचें पुढीलप्रमाणे पत्र आलें. 'वऱ्हाडांतून मी येथें आल्यावर
आगीतून निघून फुपाव्यांत पडल्यासारखे मला वाटतें आहे. चाहेरगावचे
लोक या महिन्यांतच हवा 'खाण्यासाठी' पुण्यांत धडपडत कां येतात याचे
मला आश्चर्य वाटतें. एखादा मुकादम इतरांना ज्याप्रमाणें मुका दम देतो
त्याचप्रमाणे आकाशांतील ढगांनींहि पुणेकरांना विनाकारण दमदाटी देण्याचा
सपाटा लावला आहे. रमणीच्या मादक स्मिताप्रमाणे विद्युलतेची रमणीय
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जीवाची कालवाकालव होण्याचे टळत नाहीं. पुण्यीचे निसर्गरम्य सौंदर्य
वाढविणारे पुण्याचे विशाल वृक्ष, पुणेकरांप्रमाणें कांहींहि चळवळ न करतां
शुभासाररवे हात जोडून उभे आहेत! त्या वृक्षावरील घरट्यातील पाखरे
आपल्या चिमण्या बाळांना पंरवानें वारा घालीत हताशपणे रात्र कंठीत
असतील. काव्याची निशा चढलेले कांहीं कवि ढेकणांच्या त्रासामुळें
निशाचराप्रमाणें रस्त्यांतून भटकतांना पाहून मला वाचकांची कीव येऊ
लागली आहे. 'घर्मबिंदुमाला शोभतसे भाला' अशा थाटांत पुण्यातील
सुवासिनी चैत्रांतील हळदीकुंकवाचे समारंभ पार पाडीत आहेत. आकाशांतील
चन्द्रबिवाप्रमाणेंच तरुणींचे मुखचद्र निस्तेज झाले आहेत. भोपटकर-सत्कार-
समारंभाला जुंपलेली शिवा-कुशांची जोडी घामाघूम होऊन रख्यानें पायपीट
करीत असलेली परवा पाहिली. पुण्याच्या विद्वत्तेप्रमाणेच येथील चांगल्या
हवेचा जो पद्धतशीर बोभाटा तुम्ही लोक करतां याचें मात्र मला कौतुक वाटतें.
येथील टिळक तलावावर स्त्रीपुरुषांची खूप गर्दी होत असते. संस्कृति-संरक्षक-
मंडळ आणि कृष्णराव मराठे वगैरे मंडळी हे सर्व प्रकार निमूटपणे कसे पाहूं
शकतात याचे मला नवल वाटतें. जेथे थेंचभरहि पाणी नाहीं असा मुंबईचा
'धोबी तलाव' आणि आपल्या या पुण्यातील 'टिळक-तलाव' पाहिला
म्हणजे 'तलाव' या शब्दाला मुंबई-पुण्याकडे कांहीं तरी निराळाच अर्थ आहे
असें वाटूं लागतें. शब्दकोशकार यशवंतराव दाते भेटल्यावर या बाबतींत मी
त्यांचें मत घेणार आहे...'' वगैरे वगैरे. वऱ्हाडांत परत जाण्यापूर्वी पुण्या-
बद्दलचे आपलें मत माझा वऱ्हाडी मित्र पूर्णपणे बदलून टाकील असा मला
भरवंसा वाटतो
निनांवी पत्रे

मला येणाऱ्या पत्रांत बरीचशी पलें निनावी असतात; यावरून महाराष्ट्रांत
सध्यां रिकामटेकडे लोक किती तरी आहेत याची नीटशी कल्पना येते. अशा
पत्रलेखकांच्या वेळेला जरी किंमत नसली, तरी पोस्टाची तिकिटे जोंपर्यत
फुकट मिळण्याची सोय सरकारने केली नाहीं, तोपर्यंत माझ्या या सर्व अज्ञात
मित्रांनी या दिवसांत तरी काटकसर केल्यास अक्षरश चार पैसे वांचविण्याचें
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त्यांना पुण्य लागेल. कांहीं खमंग पत्रलेखक 'नॉट पेड' पत्रे पाठवून मला नसता
शूड भरायला लावतात. परतु त्या पत्रांच्या पोटांत साठविले रहस्य समजून
आध्यावर, झालेल्या करमणुकीची किंमत वाजवी होती असें म्हणण्यास हरकत
नाहीं. कांहीं पत्रे इतकी अश्वील असतात कीं, त्यांचें नुसते ओझरते दर्शन जरी
कृष्णराव मराठ्यांना झालें तर त्यांना खात्रीने झीट येईल! आचार्य शब्दावर
स्वतःच्या बुद्धीला झेपेल अशी एकाने कोटी करून मला त्यानें आपल्या घरीं
बोलाविले आहे. मी त्याची चांगली कणीक तिकयावर मात्र त्याला पश्चा-
त्ताप होईल हें मी जाणून आहे. 'पाक'स्थानाची कल्पना ज्या पत्रपंडितांनीं
उचलून धरली असेल त्यांच्याकडे वास्तविक वरील पत्र पाठविण्यांत यावयास
हवें अशी माझी माझ्या अज्ञात मित्राला सूचना आहे. एकदरीनें निनावी पटो
फार गमतीची असतात यांत शंका नाहीं. माझ्या 'अधार्गी' बोलपटाबद्दल
एका गूहस्थानें सुंदर इंग्रजीमध्यें प्रामाणिक मत माझ्याकडे कांहीं दिवसांपूर्वी
पाठविलें होतें. त्यानें आपलें नांव पत्ता कळविण्याची तकलीफ. घेतली असती
तर मला फार बरें वाटलें असतें. मला आलेल्या निनावी पंखांची. छाननी
केली तर त्या सर्वींची बैठक साधारणपणे विनोदावर असते हें पाहून मला
फार आनंद होतो. विनोदाचे लोण महाराष्ट्रांतील सर्व ठिकाणी पोचावे अशी
माझी फार मोठी महत्त्वाकांक्षा आहे. आणि मला शिव्या देण्याच्या निमि-
त्तानें का होईना, पण हे कार्य सहजासहजी झालें तर त्याबद्दल मला केव्हांहि
अभिमानच वाटेल
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नागपूर
मी आज हिंदुस्थानांतील एका अत्यंत गरम अशा शहरांत बसून हा मजकूर

लिहीत आहे. मध्यंतरी पावसाची एक चांगली खर येऊन गेल्यानें येथील
हवेची गरम मिजास कांहींशी थंड झाली होती. पण एकंदरीने येथील उन्हा-
व्ययातील आयुष्य कठीण खरेंच. लहानपणी भूगोल शिकतांना चिवड्यामुळें
सोलापूरचे, बोरामुळे बनारसचें आणि द्राक्षांमुळें कामूल-कंदाहारचे नांव
ज्याप्रमाणें माझ्या लक्षांत सहज राहत असे, त्याप्रमाणे संत्र्यासारख्या सरस
फळावरून मला नागापूरची तोंडओळख होण्यास पंचाईत पडली नाहीं. नागपूर
शहर प्रशस्त असून एकंदरीने सुंदर आहे. नारायणपेठी संस्कृतीचे अवशेष या
इतिहासप्रसिद्ध शहरांत आजहि सापडत असले तरी यापुढें प्रगतिप्रिय पुरोगामी
म्हणूनच हे शहर भावी इतिहासांत गाजणार आहे. .हिंदी-मराठी संस्कृतींचा
गोड संगम या शहरांत दृष्टीस पडतो. येथील तरुण पिढी शरीराप्रमाणें मनानें-
सुद्धा धडधाकट' आहे. येथे तालमीचे आणि कुस्ती मारण्याचे वेड इतकें आहे,
की म्युनिसिपल सभांनासुद्धां एखादे वेळीं तालीमखान्याचें स्वरूप येतें असें



अत्रे उवाच ७०
म्हणतात! येथील तरुण पिढीची दिलदार आणि सकस मनोवृत्ति पाहिली
म्हणजे मला फार समाधान होतें. केशाकर्षणाने तरुणांची मने खेचून घेणाऱ्या,
पाठीवर शेपटा सोडलेल्या मुली येथें आहेत. प्रणयाच्या चोरवाजारांतील चिजा
सनातनी विरोधाला न जुमानता आत्मसात करणारी तरुण पिढी नागपुरात
आहे. रमणीवलभांना मोकळेपणानें हिंडायला महाराजवाग आहे; तसाच
प्रेमभंग झालेल्या दुर्देवी क्यायीजनांना उदारपणानें पोटांत घेणारा तेलखेडी
तलावसुद्धां नागपुरात आहे. ओगले, माडखोलकर, मावकर यांसारखे पट्टीचे
पलपडित या शहरांत आहेत. ( पानपट्टी खाण्याचे व्यसन नागपूरला खूपसे
असल्यानें येथील सर्व लोक एका अर्थाने तरी अगदीं 'पट्टीचे' आहेत!)
बेहेरे, पेंडसे, बनहट्टी, भवाळकर, टेकाडे, भवानीशकर पंडित, आ. रा. आणि
पु. य. देशपांडे, शंकरराव शास्त्री यांसारखे खंदे साहित्यसेवक नागपुरात
आहेत. आजी बोबडे आणि बुवा उपाध्ये यांसारखे थोर दिवंगत कवि
काव्याचा नंदादीप तेवता ठेवून अजरामर झाले. वामनराव कोल्हटकर आणि
अच्युतराव कोल्हटकर या सामाजिक आणि राजकीय प्रांतांतील पराक्रमी पिता-
पुत्रांची जोडी याच गावातली. मोरूभाऊ अम्यकरांची मुलुखमैदान तोफ याच
नागपुरात गाजली. मुंजे खरे, केदार, डॉ. हेडगेवार, डॉक्टर चोळकर यांसारखे
खंबीर सार्वजनिक कार्यकर्ते आज नागपूरला लूरररल्रारमभूत झालेले आहेत.
विमलाबाई बेहेरे, अनसूयाबाई काळे, कुसुमावती आणि विमलाबाई देशपांडे
यांच्यासारख्या समाजसेविका आणि लेरिवका आज या शहरांत आहेत.
चिलकलेबरोबरच मृत्यकलचैं पाऊलहि येथे पुढें पडत आहे. आधुनिक
संस्कृतीला आवश्यक असें वेढ्यांचे इस्पितळहि या नागपुरात असल्यानें त्या
शहराच्या संस्कृतीबद्दल प्रश्न करणें म्हणजे शुद्ध वेडेपणाच होय असें मला
वाटतें. थोडक्यांत सांगायचें म्हणजे नागापूरच्या सुखद आठवणी माझ्या
स्कृतिपटलावर कायम राहतील अशी माझी खात्री आहे.

मेमानें जग जिंकतां येते!
कांहीं दिवसांपूर्वी एक गरीब मनुष्य दीर्घकारावासानंतर मोकळ्या जगांत

वावरण्यासाठी म्हणून तुरुंगाच्या दारांत आला. तुरुंगांत जातांना त्याला
भरल्या डोळ्यांनी निरोप देणारी त्याची घरधनीण स्मितमुखानें आपल्या



७१ प्रेमाने जग जिंकतां येतें

पर्लीचे स्वागत करायला त्या सुटकेच्या दिवशीं हजर नव्हती. बंदिवासांत
जाण्यापूर्वी त्याच्या पायांत. घालण्यांत अग्लेल्या वजासारख्या कठोर इरदला-
बरोबर त्याच्या चार चिमुकल्या लेकरांचे असलेले नाजुक करपाश सुटकेच्या
दिवशीं त्याला मुकले होते-अत्यंत गरिबीमुळें त्या सर्वांची वाताहत झाली
होती. त्याच्या प्रेमाचें सर्व धन अशा रीतीनें नाहींलें झाल्यावर तो विचारा
सुटलेला कैदी कोणत्याहि अर्थाने अक्षरशः निर्धन होऊन समाजांत आला.
राहिले आयुष्य प्रामागिकपणानें घालवा म्हणून त्या बंधमुक्त माणसाने
पोटासाठी धंदापाणी मिळविण्याची खूप खटरवट केली. परंतु त्याचें गतजीवन'
त्याच्या आड आलें; आणि जीवनासाठी त्याला पुन्हा चोरी करून तुरुंगांत
जाणें प्रात झालें. समाजाने त्याचा पदोपदी अपमान करून त्याचे पाय
तुरुंगाच्या दारांत पुन्हा वळण्याची खबरदारी घेतली. जगांत एका चुकीसाठीं
समाजाने एखाद्याला इतकी कडक शिक्षा खरोखरीच द्यावी का? दुदैवी
माणसाचा समाजाच्या सहानुभूतीवर खरोखरीच हक्क नाहीं का? सर्व पापांच्या
मुळाशी गरिबी असते हें समाजाला माहीत नाहीं कां? कांहीं पापे पोटाच्या,
तर कांहीं अंतःकरणाच्या तीव्र सुधेसाठीं माणसाच्या हातून घडतात. ही सर्व
परिस्थिति लक्षांत आणून समाजाने दुर्देवी लोकांना क्षमा करून त्यांना प्रेमानें
जिंकायला हवें. प्रेमानें जग जिंकता येतें. प्रेमानें निर्ढावलेले मनसुद्धां सुधारता
येतें. समाजाच्या क्षमेच्या आणि सहानुभूतीच्या अभावीं एखादा मनुष्य
तुरुंगांत गेला तर त्याच दुर्दैवी जागेत त्याला आमरण खितपत पडावे लागतें.
तुरुंगाची सुधारणा व्हावी असें समाजाला वाटतें; पण अपराधी लोकांकडे
पाहण्याच्या समाजाच्या दृष्टिकोनामध्ये फरक पडायला नको का? तुरुंगाला
इस्पितळाचे स्वरूप येऊन बंदिवान लोकांची प्रश्नाचे सुधारावी असें समाजाला
वाटतें; पण त्याच बंदिवानासाठी समाजाचेंसुद्धां कांहीं तरी पवित्र कर्तव्य

आहे याची दखलगिरी मात्र समाजाला नसावी याचे मलाहि आश्चर्य वाटतें!
दुदैवी लोकांनाच प्रेमाची आणि सहानुभूतीची जास्त जरूरी लागते हें
समाजानें विसरू नये

आधुनिक संस्कृतीचा शाप
कांहीं दिवसांपूर्वी माझ्या एका मित्रार्न एक वर्तमानपत्र विकत घेतलें,
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परंतु त्यांत कांहीं भयंकर आणि चटकदार बातम्या त्याला वाचायला
मिळाल्या नाहींत म्हणून त्याची निराशा झाली आणि आपला एक आणा
फुकट गेला म्हणून त्याला फार वाईट वाटलें. कांहीं तरी ताजी आणि
चटकदार बातमी आपल्याला प्रत्यहीं समजावी हा आजच्या संस्कृतीचा
अपिल्याला शाप आहे. सकाळी उठल्यावर एकादे वर्तमानपत्र समोर धरून
जगाची उठाठेव केल्याशिवाय आपल्याला जगण्याला हुरूपच येत नाहीं.
लढाईतील कामास आलेल्या लोकांच्या ताज्या बातमीनें आपण ताजेतवाने
होऊन आपलें कांहीं वेळ तरी काम भागते; एखादा भयंकर रूप वाचून
आपण हादरत नाहीं; आणि रेल्वेचा अपघात कळून आपली रोजच्या कार्य-
क्रमाची गाडी रुळावरून घसरतं नाहीं. एखादा थोर गृहस्थ हृदयाच्या
विकाराने मृत्यूमुखी पडल्याची वार्ता वाचून त्याला जिवंतपणी हृदय होतें या
कळूनेने आपला कलिजा थंड होतो. फार काय, मोटारीच्या अपघातांत मी

झाल्याची बातमी ऐकून कांहीं लोकांना त्या नवीन अनपेक्षित आणि
'चटकदार' बातमीने थोडेसे समाधान झालें असेल आणि ती बातमी खोटी
आहे हें समजल्यावर त्यांची निराशाहि झाली असेल. अशा मनोवृत्तीचे
लोक स्वभावत: दुष्ट नसतात; पण सध्याच्या धावपळीच्या आयुष्यांत ताजेपणा
आणण्यासाठी त्यांना ताज्या बातम्यांची जरूर लागत असते. ताज्या बातमीचें
निशापाणी असल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाहीं. म्हणूनच बातम्या
पिकविणारे लोक समाजांत लोकप्रिय झालेले दिसतात. मला तर पुष्कळ
वेळां असें वाटतें, कीं जगातली वर्तमानपत्रे बंद केली तर लढाया, अपघात,
आत्महत्या, धरणीकंप वगैरे गोष्टींना पायबंद बसेल. खाजगी पत्रांतूनच
वर्तमानपत्रांचा जन्म झाला असावा असें माझा एक मित्र मला नेहमी सांगत
असतो. त्या दृष्टीनें खाजगी पत्रेंसुद्धा कायद्याने बंद झाली तर अनेक भल्या-
भुऱ्या वास्तया आपल्या कानांवर येणार नाहीत; आणि अशानें खळखळणारा
आपला आयुप्रवाह जास्त धीरगंभीरपणानें चालू राहून आपल्याला खरोखरीची
शांतता मिळेल



शांतारामबापू आणि शृंगाराची गटारे १५
प्रभातचे सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि माझे सुपरिचित मित्र श्री. व्ही. शांताराम

त्यांनीं परवा 'झंकार'क्रयें एक मुलाखत दिलेली आहे. त्या मुलाखतींत
साहित्य आणि चित्रपट ह्या दोन्ही विषयांसंबंधी कांहीं महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर
त्यांनीं आपली मते व्यक्त केलेली आहेत. माझ्यामाहितीप्रमाणेआणि अटकळी-
प्रमाणे शांतारामवापू हे एक अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, महत्त्वाकांक्षी पण अबोल
आणि प्रसिद्धिपराडूमुख कलावंत आहेत. जाहिरातीचे वणवे पेटवल्याशिवाय
सामान्यत: चित्रपटाचा धंदा चालत नाही, असें असतांहि ह्या प्रसिद्धीच्या
भडाग्रीचा प्रकाश आजपर्यंत शांतारामबापूनी आपल्या अंगावर कधीहि पाडून
घेतलेला नाहीं. कचित कधींमधी त्यांचा एखादा लेख वा मुलाखत प्रसिद्ध

झालेली पाहण्यांत येते. पण सध्यां एखाद्या सिनेमा थिएटरच्या वा बोल-
पटाच्या उद्घाटनप्रसंगी त्याची व्याख्यानें ऐकण्याचाहि योग येऊ लागलेला
आहे ही आनंदाची गोष्ट होय. हें कार्य करीत असतां बाहेरच्या जगाची
वर्दळ त्यांच्या समाधीचा भंग केल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून जगाच्या
दैनंदिन ठराविक कार्यक्रमाच्या कुठाहुरापुमुन कलावंत जितका दूर राहील
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तितकी त्याची कलात्मक एकतानता राहू शकेल. हें जरी खरें, तरी हिंदु-
स्थानातील चिखपटधंद्याची सद्यःकालीन परिस्थिति पुष्कळच अपवादात्मक
आहे अशा वेळीं शांतारामबापूसारख्या अनुभवी, तज्ज्ञ आणि दूरदृष्टीच्या
कलावंतांनीं वेळोवेळी ह्या धंद्याबद्दल आपापली मते स्पष्टपणें लोकांना साग'गें
जरूर आहे असें मला वाटतें. आणि ह्या दृष्टीनं सदर मुलारवतीनें शांताराम-
बापूनी कांहीं महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आपली मते व्यक्त करण्याच्या प्रयत्न केलेला
आहे ह्याबद्दल मी त्यांचें अभिनंदन करतो. शांतारामबापूसारख्या अधिकारी
व्यक्तींनीं चित्रपटावरील कोणत्याहि मुद्द्यावर मत- व्यस्त केलें तरी तें चितनीय
ठरेल, पण मीनावीसारखी 'मॅट्रिक फेल' नटी ही जेव्हां 'अर्वागी'तील
वाङ्मयात्मक भागावर आपलें मत व्यक्त करण्याचें धाडस करते किंवा
सिनेमांत शिरणाऱ्या नटीच्या कुलीनत्वावर असिद्धारपू!-र्णांनेऽ.. बोषू शकते
तेव्हां छातीत धक्का बसल्याशिवाय राहत नाहीं.

५फार हळव
शांतारामबापूंनी जी कांहीं मते सदर मुलाखतींत व्यक्त केलेली आहेत

ती निःसंशय चिंतनीय आहेत पण विवाद्य आहेत; आणि ह्या दृष्टीने त्या
प्रश्नाची दुसरी बाजू विस्तुतपणे मांडता वन शक्य आहे. टीकेच्या वाचतींत
शांतारामवापू फार हळवे दिसतात. सद्धेतूनें केलेली टीका फार भरीव असेल
तर ते वाचतात- आणि दुष्ट हेतूनें केलेली टीका ते शेंगाच्या फोलपटांप्रमाणे
दूर भिरकावून देतात असें त्यांनीं आपल्या मुलाखतींत सांगितलें आहे. दुष्ट

हेतूनें शांतारामचापूंवर टीका करण्यासारखे त्यांचे आणि माझे संबंध नाहीत
हें उघडच आहे. तथापि शांतारामचापूचा दृष्टिकोन सुधारण्याच्या हेतूनें मी
हें लिहीत नाहीं, कारण ती गोष्ट आतां होणे शक्य नाहीं आणि कदाचित
तो माझा अधिकारहि नसेल! तथापि प्रेक्षक जनतेच्या विचारासाठी म्हणून
मी ह्या वादाला थोडीशी चालना देत आहे.
जातीचा कलावंत

जीवनाचें वातावरण समजावें व व्यक्तीच्या भावनांची ओळख व्हावी
एवढ्याचपुरती कलावंतांनीं जीवनांतील अनुभवांची ओळख करून घ्यावी
हें शांतारामबापूंचे मत सामान्यतः मान्य होण्यासारखे आहे. वेश्येचें जीवन
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समजण्यासाठीं 'वेश्यागमनच' केलें पाहिजे, किंवा 'एकच त्याच्यासारखे
नाटक लिहिण्यासाठी मदिरापानच केलें पाहिजे असा आग्रह कोणीच धरू
शकत नाहीं; निदान आजच्या समाजाच्या परिस्थितींत असा आग्रह जाहीर-
पणे तरी कोणीहि धरू शकणार नाहीं. कारण तसा आग्रह कोणी धरला तर
समाजाच्या संस्कृतीचें संरक्षण करण्यास धाबळ्या आणि मुकटे नेसून
बसलेली 'नीतीवाले, चारिव्यवाले आणि कंपनी अशा इसमाला समाजांतून
हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाहीं. एखादा कलावंत खरेखुरे जीवन सम-
जून घेण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करतो ही त्याची खाजगी आणि
वैयक्तिक बाब आहे. समाजाला त्याच्या ह्या वैयक्तिक गोष्टीबद्दल छाती.
पिटून घेण्याचें कारण नाहीं. वेश्येचे जीवन समजून घेण्यासाठी एखाद्या कला-
वंतानें खरोखरच वेश्यागमन केलें तर मला त्यांत गुट्टे आणि अनुररचित

कांहींच वाटावयाचें नाही. अर्थात तो खराखुरा कलावंत मात्र पाहिजे..
व्यसनाच्या मोहामुळें त्याच्या कलेची समाधि भग्न झाली तर तो कलावंतठरतच
नाहीं. कला ही एक योगसाधना आहे. हा योगसाधनेसाठीं कलावंताला
विविध साधनांचा उपयोग करावा लागेल. कदाचित ही साधने तत्कालीन
समाजाच्या नीतिविषयक कल्पनांना मान्य होण्यासारखी नसतील; पण त्याला
नाइलाज आहे. तथापि सध्याची सामाजिक परिस्थितीच अशी आहे कीं,
ढोंगी आणि मूरर्व लोकांचें मताधिक्य असल्यानें ह्या विषयावर स्पष्टपणें आणि
निर्भीडपणे मत व्यक्त करण्यापासून तादृश । होणार नाहीं. म्हणून
शांतारामबापूचा ह्या विषयावरचा दृष्टिकोन व्यावहारिक आणि चालचलाऊ
म्हणून मान्य करावयास कांहीं हरकत नाहीं. तथापि शांतारामवापर्या
व्रिच्राररसुररणुति एक असा दोष आहे कीं, जीवनाच्या वाह्यगोष्टी म्हणजेच
जीवन अशी त्यांची बहुधा समजूत असावी. 'माणूसे ह्या बोलपटांत वेश्येच्या
वसतीचा भाग दाखवलेला आहे. त्यांच्या त्या माड्या, खिडक्या, जिने,
जिन्यावरील म्हातारी, 'एक सिंगल-एक डब्बल' हा शब्दोच्चार हें अगदीं
हुबेहुब आहे हें कोणीहि 'तज्ज्ञ' माणूस सांगु शकेल. तथापि हें वातावरण
म्हणजेच वेश्यांचें जीवन असे समीकुरण जर शांतारामबापूमांडीत असतील तर
तें मात्र चूक आहे. शांतारामबापूजीवनाकडे ऽड्रेसेरासनुच्या-डष्टनें पाहतात.
चित्रपटकलेच्या दृष्टीने हें योग्य आहे. कारण छायाचिल हेंच चित्रपटकलेचें
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कहे. तथापि विशिष्ट जीवनाच्या मागची जी एक विच्रारिका वडांखा)असते त्या विचारिकेचें पृथक्कराग करण्याच्या दृष्टीनें मात्र शांतारामबापूचा
दृष्टिकोन अपुरा पडतो.

वेश्येचे जीवन
'माणूस' ह्या बोलपटांत वेश्येच्या जीवनाचा बाह्य देखावा जरी हुबेहुब

चित्रित केला असला, तरी वेश्येच्या जीवनाचे मानसशास्त्रीय पृथक्करण वा
विळेरण करण्याचा कोठेहि प्रयत्न केलेला नाहीं किंवा तसें करण्याची प्रवृत्ति

देखील कोठेहि दाखविलेली नाही. बोलपटाची नायिका ( किंवा नायकीण
म्हटलें तरी चालेल) मैना हिचें खरेखुरे प्रेम एका पोलीस शिपायावर बसतें.
तिला आपल्या निंद्य जीवनाचा वीट आलेला असतो. त्या घाणेरड्या
वातावरणांतून बाहेर येण्याची तिची मनापासून इच्छा असते. तिच्या
प्रियकराचेंहि तिच्यावर प्रेम असतें. किंबहुना लग्न करण्याचीहि त्याची
तयारी असते आणि त्या हेतूनें तो तिला आपल्या घरींहि घेऊन येतो. येथ-
पर्यत सर्व ठीक आहे. पपा येथून पुढचा कथाभाग विचारांत घेतला म्हणजे
शांतारामबापूंची विचारसरणी ही प्रतिगामी स्वरूपाची म्हणजे ठराविक, रूढ
आणि पारंपरिक साच्याची आहे हें स्पष्ट दिसून येतें. मैनाचे आणि त्या
शिपायाचे लग्न कां होऊ शकत नाहीं? तर जगदंबा देवता क्रुद्ध झाल्यासारखी
मेनेला दिसते व पोथीची पाने सैरावैरा उडू लागतात, हेंच कारण काय?
पावित्र्याचा जो ढोंगी बासब! समाजाने उभा केलेला आहे तो शांताराम.
बापू गृहीत धरतात आणि येनेला त्या घरांतून बाहेर काढतात. म्हणजे
एखाद्या वेश्येला आपला उद्धार करण्याची जर इच्छा झाली आणि सन्मान्य
संसारांत प्रतिष्ठित होण्याचा जर तिनें प्रामाणिक प्रयत्न केला, तर समाजाच्या
आणि कुटुंबाच्या पावित्र्याच्या दृष्टीने ते शक्य आणि इष्ट नाहीं असा ह्या

बोलपटाचा निष्कर्ष निघतो. एवढेच नव्हे तर, अशा निर्दोष आणि प्रामाणिक
वेश्येला प्रेमाची आणि लग्नाची लालूच दाखवून फसवणारा, पर्यायाने तिला
काळ्या पाण्यावर पाठविण्यात कारणीभूत होणारा, आणि स्वत: मात्र फिरून
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राजरोसपणे संसारांत पडणारा नायक जेव्हां 'जीवन हें जगण्यासाठीं आहे!'
अशी घोषणा करतो तेव्हां हाध्याश्यदतेबीप्रपुद्वावध होते.

जीवनाचा सखोल अभ्यास
इतकें विस्तूतपागें विश्लेषण करण्याचें कारण एवढेच कीं, शांतारामबापू

म्हणतात त्याप्रमाणें जीवनाचे नुसते बाह्य वातावरण समजून घेणे किंवा
एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या भावना समजून घे;गें म्हणजे जीवनाचा अभ्यास
करणे असें जें त्यांचें मत आहे तें बरोबर नाही. जीवनाच्या विविध प्रसंगां-
मागें वाहणारी जी विचारिका आहे ती अभ्यासाने, अवलोकनानें आणि
२वतनानें जर कलावंतानें समजावून घेतली नसेल तर नुसत्या बाह्य वाता-
वरणाच्या अम्यासानें व अवलोकनाने तत्त्वनिर्णय लावता येणे शक्य नाहीं.

पेमाची शास्त्रीय माहिती
शांतारामबापूचीं कला, तंत्र आणि संस्करण जरी अद्यावत. आणि चक-

चकीत असली, तरी त्यांची जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टि मात्र पुरोगामी
नाहीं ही गोष्ट स्पष्ट आहे. चित्रपटाचे आणि साहित्याचे पुएष्टःसंबंध किती
जिव्हाळ्याचे आहेत हें त्यांना माहीत आहे. असे असतां वाङ्मयशास्त्राचीं
त्येशॅमत्यय तत्त्वें त्यांना माहीत नसावींत ही मोठ्या दुःखाची गोष्ट आहे.
साहित्यांत आणि कलेत स्पष्टपणे तत्त्व वा तात्पर्य सांगणें ही गोष्ट दूषणीय
म्हणून समजली जाते. कला ही सूचनात्मक असली पाहिजे हा सर्वमान्य
सिद्धान्त म्हणून आज समजला जातो. बंगाली बोलपटाविरुद्धशातारामबापूंचे
असें मत आहे कीं, ( १) त्यांची कथानके प्रेमविषयक असतात; आणि ( २)
त्यांच्या बोलपटांतील तत्त्वज्ञान संबूश्चिम वा अस्पष्ट असतें. कथानक प्रेमविष-
यक असणें हा त्या कथानकाचा दोष आहे हा आक्षेप अत्यंत पोरकट आणि
हास्वास्पद होय. शातारामचाहेना प्रेमाचे एवढे कां पथ्य आहे हें कळत
नाहीं! 'माणूस' ह्या बोलपटांत त्यांनीं बंगाली प्रेमगीताचे व्रिडंबनू करड्याचा
हेतुपुरःसर प्रयत्न केलेला आहे. अर्थात् हा बहुधा सद्धेतूनें केलेला
-असावाअसवाटत!) जीवनांत प्रेमाचे स्थान काय आहे हें शांतारामबापूना
माहीत नाहीं असें मानण्याइतकें आम्ही मूर्ख नाहीं. अर्थात त्यांच्या वरकरणी
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समजुतीसाठी पाहिजे असेल तर आम्ही 'प्रेम' ह्या विषयाची शास्त्रीय.
माहिती त्यांना व्याख्यानरूमानें द्यावयास तयार आहोंत.
बापूच्या पोरकट कोड्या

प्रेमाप्रमाणेच शृंगार हा त्यांचा दुसरा शत्रु आहे असें वाटतें. माझ्या एका
मुलखातींत 'चित्रपटांत तरी दभुद्देशांच्याप्राणपोया-नकोत; कारण समाजांत
निरनिराळ्या ठिकाणी त्या आधींच उघडल्या गेल्या आहेत!' असें मीं विधान
केलें होतें. त्या विधानातील 'पाणपोया' ह्या शब्दावर शांतारामबापू त्यांनीं
कोड्या करण्याचा पोरकट प्रयत्न केलेला आहे. ते म्हणतात, 'चित्रपटांत
सर्व रसांच्या पाकोया हव्यात!' मग मीं काय चिलपटांत आबरसाच्या
पाणपोया असाव्यात असें सांगितलें आहे? शांतारामयापूचे शेवटचे विधान
असें आहे कीं, 'चित्रपटांत शृंगाराची गटारें असतां कामा नयेत! ' शृंगाराची
गटारे' हा शब्दप्रयोग करणाऱ्या व्यक्तीची मनोभूमिका कुजकट आणि
दूषित असली पाहिजे. शातारामबापू शृंगाराचे गटार कधींच होऊं शकत
नाहीं! शृंगार ही इतकी आरोग्यपूर्ण, पवित्र आणि आनंददायक चीज आहे,
कीं तिचें गटार होऊं शकतें असें म्हणाऱ्या माणसाला शृंगार ह्या

शब्दाचा अर्थ आणि व्यासि कळली नाहीं असेंच दुःखानें म्हणावे लागतें.
शृंगार आणि गटार
शृंगार हा शब्दच इतका सुंदर आहे, कीं त्याच्या शेजारीं 'गटार' हा

शब्द बसविणाऱ्या माणसाला साधी सदर्समुमीक्षामुक्रिनसावी असेंच म्हणावे
लागेल. बासुंदी आणि बोंबील, प्रो. फडके आणि तारुण्य, वसंतराव मराठे
आणि सौंदर्य हे शब्दप्रयोग जितके अशक्य आणि दुष्ट आहेत; तितकाच
-शृंगार आणि गटार हा शब्दप्रयोग तिरस्करणीय आहे. फुलांचा उकिरडा व
काव्याच खत जर होऊं शकलें, तरच शृंगाराचे गटार होऊं शकेल. शृंगाराची
गटारे चित्रपटांत नकोत!' ही वाणी शांतारामचापूच्या मुखांतून एखादा
कृष्णराव मराठे वा संस्कृतिसंरक्षणवालाच काढीत आहे किंवा काय असें
वाटतें. शृंगाराची गटारे कोणाच्या चित्रपटांत आहेत? बंगाली चितपटांत
आहेत? एखाद्या महाराष्ट्रीय चित्रपटांत आहेत? शांतारामबापूनीं तसा स्पष्ट
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ंंंं'?ंंं'ंंंंं'''आरोप करावा हवा तर, म्हणजे त्याचा योग्य समाचार येतां येईल. अरेरे! प्रेम

आणि शृंगार ह्या विषयावर शांतारामबापूची मतें इतकी प्रतिगामी, सनातनी
आणि मागासलेली असावींत ह्याबद्दल आम्हांला अत्यंत दुःख होतें. शांताराम-
बापू थोर आणि कर्तबगार कलावंत आहेत, त्यांच्या कुष्टापृष्ठा अखिल
भारताला वेड लावले आहे, हें सर्व खरे आहे. तें आम्हांलाहि मान्य आहे.
त्याहीपेक्षा श्रेष्ठ कलाकृति निर्माण करून ते लाखों प्रेक्षकांना आत्मुसातूड्यतील
ह्याविषयी आम्हांला पूर्ण भरवसा आहे. पण 'प्रेम आणि शृंगार! ह्यांना
अस्पृश्य समजून त्यांना आपल्या स्टुडिओबाहेर जोपर्यंत शांतारामबापू ठेवणार
आहेत तोपर्यत लाखों तरुणांची आणि तरुणींची अंतःकरणें तें कधींच काबीज
करूं शकणार नाहींत हें त्यांनी पक्कं समजून ठेवावे
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'सरूपाहरी'चा तरुण पिढीला

तेजस्वी संदेश १६
अखेरशेवटी 'सख्याहरि आला! मुंबईचा सख्याहरि पुण्याला आला!

आणि आता महाराष्ट्रांत संचाराला निघाला! साप्ताहिक वृत्तपत-तष्टींत
धुमाकूळ उडवून देणारा सख्याहरि आतां साहित्यसष्टीवर स्वारी करावयाला
निघाला! सख्याहरि म्हटलें कीं ढोंगी सनातनी लोकांच्या छातीत धसका
बसतो! पेन्शनर लोकांच्या घशात बेडका अडकतो! तरुण वयांत आत्याबाई
आणि काकूबाई बनलेल्या अविवाहित स्त्रिया कावऱ्याबावऱ्या होऊन पाहूं
लागतात! पण जगण्यांत ज्यांना आनंद वाटतो अशा हजारों तरुण-तरुणींच्या
कानांवर 'सख्याहरि हें नांव पडताच त्यांच्या काळजांत हर्षाचा चोरटा आणि
तरल रोमांच उठतो! 'सख्याहरि म्हटल्यानंतर लावणी वाङ्मयांतील
शंगारसंगीताशीं परिचित असलेल्या असंख्य मराठी बहुजन समाजांतील
बल्यवक व्यक्तीचा चेहरा प्रफुलित झाल्याविना राहत नाहीं! कारण, सख्याहहि
म्हणजे तारुण्य! सख्याहरि म्हणजे रंगेलपणा! सख्याहरि म्हणजे मस्ती
आणि धुंदी! सख्याहरि म्हणजे उन्माद! सख्याहरि म्हणजे शृंगाराचा
बादशाह! सख्याहरि म्हणजे जीवनाच्या जोबनवंतीवर तरडतनशीन झालेला:
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शहानशहा! सख्याहरीची ही निशा हिंदु मनावर हजारों वर्षांपासून नाचत
आहे. कारण, सख्याहरीचा जन्म गोकुळांत झाला. यमुनेच्या काठावर
रासक्रीडा खेळता खेळता बेभान झालेल्या ब्रजयुवतींनी धुंद नेत्रांनी त्या
श्यामल कृषगकन्हय्याला जेव्हां 'सख्याहरि' म्हणून हाक मारली, कुंजवनांतील
शिलातलावर मुरलीचे सूर आळवीत बसलेल्या मुरंलीधराच्या खांद्यावर बेहोष
होऊन मान टाकतांना राधिकेच्या थरथरत्या ओठांतून जेव्हां 'सख्याहरि'
असे शब्द निघाले, तेव्हांच आर्यावर्तत खऱ्या शृंगाराचा जन्म झाला; आणि
तेव्हांपासूनच 'सख्याहरी'ला शृंगाराच्या सर्व संबोधनाचे पुढारीपण मिळाले.
तेव्हांपासूनच कृष्ण हा तरुणांचा देव झाला व म्हातारे नि पेन्शनर लोक
मारुतीची पूजा करावयाला लागले.

म्हाताऱ्यांना वाटतें कीं, श्रीकृष्ण राक्षसांशी कुशया खेळला आणि शेवटीं
कुरुक्षेत्रावर त्यानें धाबळी नेसून भगवद्गीता सांगितली. असे जर कृष्णाचें
स्वरूप असतें तर त्याला 'हरि, हरि' कृष्ण असें म्हटलें गेलें असतें. पण
कृष्ण हा 'सख्याहरि' आहे. 'हरि-हरि' नाहीं. गृगारावाचून जीवनांत
पुरुषार्थाचे पराक्रम होऊं शकत नाहींत, हा तेजस्वी संदेश आर्यावर्तातील
तरुणांना ह्याच 'सख्याहरी'नें दिलेला आहे. श्रीकृष्ण हा गवळ्यांचा,
शेतकऱ्यांचा किंबहुना बहुजनसमाजाचा देव असल्यानें, हजारों वर्षे जनतेच्या
ओठांवर खेळत आलेली शृंगारिक कविता ही ह्या 'सख्याहरि' कृष्णाला
वाहिलेली आहे. महाराष्ट्रापुरतेच बोलावयाचें झाल्यास 'सख्याहरि हा
लावणी वाङ्मयाचा नायक आहे. अडाणी, अशिक्षित कामकरी बहुजन-
समाजाला 'सख्याहरि' हा पूर्ण परिचयाचा आहे- मात्र दिवसेंदिवस अधिक-
धिक ढोंगी बनत चाललेल्या सुशिक्षित पांढरपेशा वर्गाला 'सख्याहरी'चा
चेहरा फारसा ओळखीचा वाटण्याचा संभव नाहीं. ह्या दृष्टीनें 'सख्याहरी'ची
ही गद्य आणि आधुनिक अवतारातील ओळख महाराष्ट्रांतील तथाकथित
'सम्य, शिष्ट' आणि संभावित म्हणून स्वतःला समजणाऱ्या पांढरपेशा वर्गाला
करून देण्यांत श्री. दत्त चांदेकर त्यांनीं जें धार्ष्ट्य, प्रसंगावधान आणि चातुर्य
दाखविले त्याबद्दल त्यांचें अभिनंदन करणें आवश्यक आहे.

श्री. बांदेकरांचा हा 'सरध्याहीर' जवळ जवळ वर्षापूर्वी मुंबईच्या 'चिता
सासाहिकांत अवतीर्ण झाला. तेव्हांपासून महाराष्ट्रांत त्यानें अशी खळबळ

उ. ६
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??'??'ं'?'?'???'????ं?ंं?ं?ंं?'-----उडवून दिलेली आहे कीं, अच्युतराव कोल्हटकरांच्या वत्सला वहिनीनेहि
एवढी खळबळ त्या वेळीं उडवून दिलेली नसेल. तरुण आणि तरुणी मिटक्या
मारीत ह्या 'सख्याहरी'चें दर्शन तर घेतातच, पण म्हातारे लोक शिव्या
देत देत उपरण्याच्या आड धरून त्याला न्याहळल्याशिवाय राहत नाहींत.
दोन-तीन वृत्तपत्रांतून ह्या 'सख्याहरी'चे नकली नमुनेहि प्रसिद्ध झाले; पण
बांदेकरांचा 'सख्याहरि तो 'सख्याहरी'च राहिला. गृगाररसाच्या सरो-
वरात डुंबून ओले झालेलें आपलें साहित्य-शरीर आतां वार्धक्याच्या आणि
वैराग्याच्या वाळवंटावर उभे राहून 'झकार'च्या टॉवेलनें पुशीत प्रो. फडक्यांचा
ढोंगी विप्तसंतोषीपणा 'सख्याहरिनेंच बाहेर काढला. 'सरण्याहरींचा 'चित्रा'
सासाहिकांतून हकालपट्टी करण्यासाठीं प्रो. फडके ह्यांनी आटोकाट प्रयत्न

केले, त्यांत त्यांना यश आलें. पाम 'सख्याहरि' कांहीं नामोहरम झाला नाहीं.
तो मुंबईहून अदृश्य झाला, आणि आमच्या 'नवयुग' साप्ताहिकांत अवतीर्ण
होऊन आतां प्रो. फडके ह्यांच्या मानगुटीवर राजरोसपणे जाऊन बसला.

अलीकडे महाराष्ट्रांत पांढरपेशा वर्गामध्ये एक ढोंगी पंथ निघालेला आहे.
आणि सकृद्दर्शनी तो बळावत चाललेला आहे असेंहि वाटेल. ह्या पंथांत कांहीं
प्रतिगामी वृत्तीचे सुशिक्षित पदवीधर पुरुष आणि स्त्रिया, बरेचसे सनातनी,
म्हातारे, भिक्षुक, पेन्यानर, इ० मारुतीचे उपासक सामील झालेले आहेत.
साहित्यांत प्रेम, शृंगार, चुंबन, इत्यादि गोष्टी आल्या कीं, हे लोक झीट येऊन
पडतात ( किंवा तसें पडल्याचे सोंग करतात)! 'कला' हा शब्द त्यांना
'कलावतिणी'इतका तिरस्करणीय वाटतो. नग्न, अर्धनग्न, किंवा 'ओलेती'
चित्ते प्रसिद्ध होतांच समाजांतील नीति, स्वास्थ्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि सद्गुणांवर
जणू काय चौबगोळा पडला म्हणून हें लोक शरवच्चनि करूं लागतात.
तरुणांना जे जें आवडते तें तें ह्मांना अशील, ग्राम्य, पावित्र्यभंजक
आणि संस्कृतिविध्यंसक वाटतें. नाटके, कादंबऱ्या, पटकथा, काव्ये
हें ललितवाअय-- की .झ्यामध्ये निर्मळ हरिदासी थाटाचा उपदेश असे
शकत नाही- त्यांना कनिष्ट किंवा अधम दर्जाचे वाङ्मय वाटतें. ह्या

पंथाच्या विचारसरणीची वाढ. जर दिवसेंदिवस समाजांत होऊं लागली,
तर समाज रूक्ष, म्हातारा आणि कर्तव्यशून्य होऊन जाईल अशी भीति
मला वाटतें. एवढ्याचसाठीं समाजाचें तारुण्य, चैतन्य, रंगेलपणा, शृंगार,
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विनोद. आणि पराक्रम जागृत करणारें आणि शाबूत ठेवणारे वाङ्मय
महाराष्ट्रांत मोड्या प्रमाणावर निर्माण व्हावयाला पाहिजे अशा मताचा मी
आहे. थकलेल्या आणि कुजलेल्या मेंदूला शृंगार म्हणजे अस्तीलपणा वाटतो,
विनोद म्हणजे ग्राम्यपणा किंवा पाचकळपणा भासतो. 'संभावित' मनाला
वात्रटपणाचें वारेंहि सहन होत नाहीं. ही दुःस्थिति नाहीशी झाली पाहिजे.
महाराष्ट्रांत जातिवंत शृंगारिक आणि विनोदी वाङ्मय निर्माण व्हावयाला
पाहिजे, तरच महाराष्ट्राचें पराक्रमी तारुण्य जिवंत होईल. शृंगार आणि विनोद
ह्यांची महाराष्ट्राला अद्यापि पुरतीशी ओळख झालेली नाहीं. आरंभीच्या ह्या
संक्रमणकाळांत एकदम विशुद्ध शृंगारिक किंवा विनोदी वाङ्मय निर्माण
होणें कठीण आहे. म्हणून आरंभी आरंभी अकीलता आणि विनोदाबरोबर
वाक्यता ही वाङ्मयांत वाहत आली, तर त्यामुळें घाबरून जाण्याचे कारण
नाहीं. स्वच्छ आणि शुद्ध पाण्याचा झरा लागापूर्वी सुरुवातीला गढूळ पाणी
हे यावयाचेच. पण त्यामुळे अजीबात हें पाणीच नको म्हणून तो झरा
आततायीपणानें बुजवून टाकण्याचा मूर्खपणा करण्याचें कांहीच कारण नाहीं.
महाराष्ट्रांतील शृंगारिक आणि विनोदी वाङ्मयांत 'सख्याहरी'ने एक तेजस्वी
भर टाकलेली आहे असें मला वाटतें. आणि म्हणून महाराष्ट्रांतील सर्व

प्रामाणिक तरुणांच्या आणि तरुणींच्या वतीने मी 'सख्याहरी'चें अंतःकरण-
पूर्वक स्वागत करतों.

मी वर सांगितलेंच आहे कीं, बांदेकरांचा हा 'सख्याहरि' लावणी वाङ्मया-
तील 'सख्याहरी'चा गद्य आणि आधुनिक अवतार आहे. हा 'सख्याहरि'
मुंबईच्या एखाद्या मध्यमवर्गीय सामान्य चाळींत राहतो असें दिसते
आंबेवाडी, कांदेवाडी, चिखलवाडी इत्यादि विभागांतील चाळींचे वातावरण
ज्यांना पूर्ण परिचित आहे त्यांना, 'सख्याहरी'ची ओळख ताबडतोब
पटल्याशिवाय राहणार नाहीं. विसकटलेल्या केसांच्या झिंज्या कपाळावर
आलेल्या, रात्रीं जागरण झाल्यामुळें ( किंवा दुसऱ्या कांहीं कारणामुळे) डोळे
तारवटलेले, अंगांत थोडासा छिद्रायमान झालेला गंजीक्रॉक पेहरलेला, गळ्यांत
सरीसारखें जानवे घातलेले, तलम धोतराचा पुढचा सोगा निष्काळजीपणानें
(वांद्यावर टाकलेला, पायांत फाटलेली वहाणा, एका हातांत टमरेल आणि
दसऱ्या हातांत जळकी सिगरेट, तोंडांतून 'तुमने मुझको प्रेम सिरवाया'च्य;
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ललकाऱ्या निघत आहेत अशा थाटांत सकाळी सातसाडेसातचे सुमारास
ही 'सख्याहरी'ची स्वारी चाळीच्या सज्जांतून नळाच्या बाजूला जातांना
कोणासहि दिसून येईल; तर गोकुळांतला तो 'सख्याहीरे दिवसभर
यमुनेच्या तीरावर मुक्काम करून असे. कारण, पाणी भरावयास येणाऱ्या
गवळणींशी मनमुराद थट्टामस्करी करावयाला त्याला इतकी सोइस्कर जागा
दुसरी कुठे मिळणार १ त्याचप्रमाणे विसाव्या शतकातला हा चाळकरी 'सख्या
हरि चाळीतल्या नळावर बहुधा घुटमळत असतांना दिसेल. डोक्यावर नळाची
धार सोडून हा दोनदोन तास तरी आघोळ करीत बसतो. एवढ्या वेळांत
पाणी भरण्याची तो मोड्या 'औदार्या'नें संधि देत असतो. आणि आपल्या
खेळाडू आणि मनमिळाऊ स्वभावाचे जादा प्रदर्शन करून तो आजूबाजूच्या
आपल्या ओळखी वाढविण्याच्या उद्योगांत असतो.

बादेकरल्या या 'सख्याहरी'चे शिक्षण 'आर्यन एज्युकेशन सोसायटीच्या
किंवा बाळा देशपांड्यांच्या 'मराठा हायस्कूल'मध्यें २ इयत्तांपर्यंत झालेलें
असावें. तथापि मुंबईच्या वातावरणांत लहानपणापासून स्वारी मुरलेली अस-
ल्यानें त्याच्या शिक्षणाचा अभाव सकृद्दर्शनीं दिसून येण्यासारखा नाही.
अर्थात् सख्याहरीला कोणीहि नोकरीवर ठेवणे शक्य नाहीं. एका ठिकाणी
टिकून राहण्याइतकी निष्ठा आणि चिकाटी त्याच्या अंगीं असत नाहीं.
त्यामुळे हा निरनिराळे धंदे करून आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न

करीत असतो. कधीं कधीं हा फेरीवाला बनतो आणि लुगडी विकत चाळी-
चाळींतून दुपारी ( म्हणजे जेव्हां तिकडच्या स्वाऱ्या ऑफिसांत गुंतलेल्या
असतात!) हिंडतो. अर्थातू सुंदर गिऱ्हाइकांकडून हा रोख कधींच घेत
नसल्यामुळें ह्याचा हा धंदा लवकरच आतबट्ट्यांत येतो. खिशात पैसे नसले
तरी हा खुशाल इराण्याच्या हटेलांत जातो व पेशाऐवजी इराण्याला टोपी देऊन
एखाद्या कन्यूनिस्टाप्रमाणें बोडक्यानें बाहेर येतो. सुंदर स्त्रियांच्या अंगावर
पावसाळ्यांत चिखल उडवता यावा म्हणून हा मोटार ड्रायव्हर बनण्याच्याहि
कधीं विचारांत असतो. रवाण्यापिण्याच्याहि बाबतींत ऽसख्याहीर हा पक्का

पुरोगामी असतो. अर्थात तो व्यसनाधीन नसतो. पण केवळ 'गमतीरवातर
म्हणून तो वाटेल तें करावयाला तयार असतो. शिवरात्रीच्या दिवशीं हा
माधवबागेत भांग पिऊन जातो, गटारी अमावास्या साग्रसंगीत साजरी
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करावयाला त्याची तयारी असते, साहित्यसंमेलनाची सबब सांगून हा
रत्नागिरीला जातो आणि कोकणच्या ताडीची लज्जत चाखून येतो. पुढें
गोव्यालाहि एखादी चक्कर टाकून येण्याची ह्याची तयारी असते. इतकेंहि
असलें तरी त्याची धार्मिक मते पक्का सनातनी असतात. शिमग्याचा सण
आला म्हणजे त्याला हिंदु धर्माचा भयंकर उमाळा येतो. अंगांत रंगीत
कपडे घालून, हाताने डबा वाजवीत आणि तोंडानें अस्थील कोड्या करीत
हा साऱ्या चाळींतून हिंडून येतो. सुंदर सुंदर पोरींकडे हा शिमग्याचें पोस्तहि
मागावयाला जातो. रामनवमीच्या दिवशी हा उपास करतो; आणि ठाकुर-
द्वारच्या राममंदिराबाहेर पोलिसांनी हाकून देईपर्यंत घुटमळत असतो. त्यामुळें

तो सनातनी आहे का सुधारक आहे ह्याचा सहजासहजी कोणालाहि पत्ता
लागणे शक्य नसतें. काँग्रेसच्या प्रत्येक चळवळींत हा दंगाधोपा करून राहिल्या-
मुळें, राजकीयदृष्ट्या त्याची मतें राष्ट्रीय आहेत असा, साहजिकच कोणा-
चाहि (गैर )समज होणें शक्य आहे. कोणाचे तरी झोन तिकीट'उपटून हा
रामगडच्या काँग्रेसलाहि जाण्याची तयारी करतो. प्रभातफेरी म्हटली म्हणजे
'सख्याहरी'च्या अंगावर रोमांच उठतात! चाळींतल्या प्रत्येक खोलीतल्या
पोरींना हा भल्या पहाटे जाऊन स्वत: उठवतो आणि गळ्यांत तबलाभेटी
अडकवून आपल्या भसाड्या सुरांत 'उठा बंधुनो, उठा भगिनिनो' हें
पाजुपद गात हा ऐन विनीला चालत असतो.

आतां प्रेमाबाबत 'सख्याहरि' हा आपल्या आराध्यदेवतेला एकनिष्ठेच्या
वचनानें बांधलेला असतो; आणि त्याबाबत तो बहुधा प्रामाणिकहि असतो.
तथापि तो मुंबईच्या मोहमयी वातावरणांत राहणारा एक रंगेल, बेफिकीर
आणि वात्रट माणूस असल्यानें अधूनमधून त्याच्या हातून 'गलती' होते.
पण त्यामुळें आपल्या प्रेमाच्या एकनिष्ठतेला बाध येतो असा त्याला चुकूनहि
संशय येत नाहीं. 'ब्लॅक आउट'चा फायदा घेऊन हा रात्रीं चाळींतून
खुशाल हिंडतो. सावरकरांची नेमबाजी ह्याला माहीत नसल्यानें एखाद्या
पोरीला उद्देशून मारलेला खडा तिच्या वडिलांना लागून ह्याला चाळींतून
पोबारा करावा लागतो. पावसाळ्यांत फुटपाथवरून जातां जातां ज्या बाजूला
एखादी सुंदर स्त्री चाललेली असेल तिकडेच नेमकं घसरून पडण्यांत हा
मोठा कुशल असतो. इतकेंहि असले तरी त्याचें आपल्या वलभेवृरील प्रेम



अत्रे उवाच ८६
रूखकळकनकन -.व.

अढळ असतें. आर्थिक परिस्थितीमुळें त्याला लग्न करणें शक्य नसतें. त्यामुळें
त्याला सक्तीचें ब्रह्मचर्य पाळावें लागते; आणि आपल्या प्रियतमेची गुजराण
केवळ थापाथापीवर करावी लागते. त्यांत गांवांतव्या पुष्कळशा तरुण व
अक्कडबाज पोरींशी त्याची दोस्ती असल्याने त्याच्या प्रियतमेला त्याच्या
प्रेमाचा अधून मधून जबर संशय येत असतो. त्यामुळें त्या दोघांचा कलह
एकसारखा चालच असतो आणि त्या कलहानें त्याच्या प्रियाराधनाची.
लज्जत एकसारखी वाढतच वसते. एकूण बांदेकरांनी चित्रित केलेला हा:
'सख्याहरि' रंगेल, रोमँटिक, वात्रट, क्वचित् फाजील पण प्रामाणिक आणि
खेळाडू असा एक गुंड तरुण आहे. त्याचें अगदीं थोडक्यांत वर्णन करावयाचे
झाल्यास मी त्याला 'वात्रट आणि खेळाडू गुंड' असेंच म्हणेन. ऽसख्याहीर.
हा कांहीं उदात्त गुणांनी काठोकाठ भरलेला आदर्श नायक नाही. पण
आजच्या मध्यमवर्गीय समाजांतील तो एक प्रातिनिधिक तरुण आहे. त्याच्या
अंगांत पुष्कळसे दुर्गुण आहेत. कदाचित त्याबद्दल त्याच्या शेजाऱ्यांचें मतहि
फारसें चांगले नसेल! पण तो त्याच्या दोषांसकट सर्वीना आवडणारा,
सर्वीच्या उपयोगी पडणारा, दारिद्याशीं झगडतां झगडतां आयुष्यांतील मौजा
चारवागारा असा एक जिवंत आणि जोमदार तरुण आहे. तथाकथित अभि-
जात वाड्य्यामध्ये नायक म्हणून वावरण्यास जरी तो कुणाला नालायक
वाटला, तरी बहुजनसमाजासाठी निर्माण होणाऱ्या आजच्या लौकिक वाकूम-
यांत तो 'रकैर्ड बेकर' नायक म्हणून ठरल्याशिवाय राहणार नाही.

वाङ्मयाचया दृष्टीनें सख्याहरीकडे बघावयाचे झाल्यास एखादा काटेकोर:
व कुजकट कृष्णराव मराठे 'सख्याहरीमधून चारदोन वाक्यें अखील म्हणून
सहज काहून दाखवील. पण प्रत्येक वाक्या-वाक्यांतून वाहणारा तारुण्याचा
निरागस प्रवाह आणि खळखळाट व त्यांतून अंगावर उडणाऱ्या वात्रट
विनोदाचा थंडगार शिडकावा वाचकांच्या अंगावर आनंदाचे रोमांच निर्माण
तल्याशिवाय राहणार, नाहीं. रेखीव आणि डौलदार भाषा, कलात्मक लेखन-
पद्धति, सूक्ष्मम अवलोकनशक्ति आणि खुसखुशीत पण रोचक विनोद हें
'सख्याहरी'च्या प्रतिभाशैली लेखकाचे तेजस्वी गुगावैशिष्टय आहे. कांहीं कांहीं
ठिकाणी शब्दचित्रे इतकी हुबेहुब रेखाटली आहेत कीं, तीं दृद्दथें प्रत्यक्ष

आपण डोळ्यांनी पाहतों आहोंत असेच कोणालाहि वाटेल. इतकें आकर्षक-
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आणि आरंभापासून अखेरपर्यंत वाचकांना खेळवीत आणि सुलवीत नेणारे
मराठी भाषेत आजच्या घटकेला एकहि पुस्तक नसेल! 'देवळांत आणि
हॉटेलांत स्त्रिया आणि छडया नेहमी हरवल्या जातात', 'बायकांना बरोबर
नेल्याशिवाय गर्दीत तिकीट मिळत नाहीं, 'कुरूप वेश्या आणि रवोर्टी नाणी
रात्रींच चालताचे, 'प्रेम हें एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे चारस्थांच आठवड्यांपेक्षा
जास्त काळ टिकत नाहीं', 'स्त्री ही इस्त्रीसारखी आहे; एकदा बिघडली कीं
कायमची बिघडली' अशा तेजस्वी सुभाषितांची आल्हाददायक पखरण ठिक-
ठिकाणी पसरलेली वाचकांना आढळून येईल.

शृंगार व विनोद ह्यांचें गुलाबपाणी प्रत्येक वाक्या-वाक्यावर शिंपडले
असल्यानें, त्याच्या सुगंधाने क्षणभर आपले देहभान विसरल्यासारखेंच कोणा-
लाहि वाटेल आणि डोके धुंद होईल. विश्रामधामांतील म्हाताऱ्या मंडळींनी
'जवानमर्द मोदक' खाण्याऐवजी रोज सकाळीं 'सख्याहरि' वाचण्याचा परिपाठ
ठेवला तर हिमालयाची चक्कर वाचून घरबसल्या कायाकल्पाचें पुण्य त्यांच्या
पदरी पडल्याशिवाय राहणार नाहीं.

आतां वाङ्मयाकडे मनोरंजनापेक्षां उपदेशाच्या अपेक्षेने पाहणाऱ्या
वाचकांना 'सख्याहरी'कडून बोध असा काय मिळणार? तथापि, त्याच दृष्टीनें
पाहिले तर पुस्तकी शिक्षणाच्या निष्क्रिय वातावरणांत दुबळ्या होत चाल-
लेल्या आजच्या तरुण पिढीला 'खेळाडू गुंड व्हा!' हा महत्त्वाचा संदेश
सख्याहरीनें दिलेला आहे असे आढळून येईल. आणि हा संदेश मोलाचा
नाहीं असें कोण म्हणेल?

ाऊइ 'सख्याहरि' या पुस्तकाला लिहिलेली प्रस्तावना



'समाजांत शृंगाराची सोय नाहीं'
जोशीबुवा बोलले १७

महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कथालेखक आणि माझे मित्र श्री. यशवंत गोपाळ जोशी
यांनी परवा मुंबईला ब्राह्मणसभेंत एक साहित्यविषयक व्याख्यान दिलें.

जोशीबुवल्या लधुकथांमधून लेखकावर, कवींवर, साहित्यावर अप्रत्यक्ष स्वरूपांत
चुरचुरीत आणि बोचक अशीं टीकात्मक विधानें अनेक वेळीं वाचावयाला
मिळतात. तथापि 'साहित्थं ह्या विषयावर सुसंगतपणें आपली मतें बोलून
दाखवण्याचा प्रयत्न जोशीबुवांनी आतापर्यत केला नव्हता. त्याबद्दल त्यांचें
अभिनंदन तर करावयाला पाहिजेच, पण त्याहीपेक्षा आजपर्यंत धारण केलेले
मौन सोडूनदेऊन त्यांनीं जाहीरपणे व्याख्यान देण्याचा दिरथ्रा केला याबद्दल
त्यांची पाठ थोपटायला पाहिजे. पुष्कळसे लेखक देखणीचे बाक्रे.आणि
जिभेचे दुबळे असतात. जोशीबुवांची लेखणी भारी तिखट असते. वाचकांचे
हृदय थोड्याशा शब्दांत कसें अचूक छेदून काढावें ही कला त्यांच्याइतकी
फारच थोड्या लेखकांना साधली असेल. हिंदु मध्यम कुटुंबांत अशा पुष्कळ
अशिक्षित बायका असतात, कीं दुसऱ्यांना घालूरनपासून-सें बोलावे हें कसब
त्यांना सुरेख साधलेले असतें. एकच शब्द त्या बोलतील पण ऐकणाराच्या
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डोळ्यांत टचकन् पाणी उभे करतील. ही बायकी विद्या जोशीबुवांनीं कशी
साध्य केली आहे कोण जाणे. पण त्यांचें एक एक वाक्य असें ठेवणीतले
असतें, कीं ऐकणाराच्या स्मरणांतून तें मरेपर्यंत जाऊं नये. 'माझा मुलगा' ह्या
बोलपटाच्या मोबदल्याबद्दल जोशीबुवा आणि शांतारामबापू त्यांच्यामध्यें जो
लेखी आणि तोंडी झगडा झाला असें म्हणतात, आणि जो कांहीं भाग विश्वस-
नीय रीत्या माझ्या कानांवर आला, त्यावरून जोशीबुवा हे लेखणीप्रमाणें
वार्णाचेहि मोठे बराज आहेत एवढे मी निश्चितपणे सागू शकतो. म्हणून
वक्तत्वाच्या क्षेलांत जर जोशीबुवांनी पदार्पण करण्याचें ठरवले, तर जिव्हाळ्याचें
पण खवचट अणि खोचक बोलणारा एक प्रभावशाली वक्ता कदाचित्
महाराष्ट्राला लाभेल अशी आशा करावयाला हरकत नाहीं.

मुंबईच्या ब्राह्मणसभेत जोशीबुवांनी जें भाषण केलें त्याचें प्रतिवृत्त दैनिक
पत्रांत मला वाचावयाला मिळाले नाहीं. त्यामुळे त्यांच्या बोली व्याख्यानाचा
श्रोत्यांवर काय परिणाम झाला हें कळावयाला मार्ग नाहीं. तथापि, त्यांच्या
भाषणातल्या मुद्द्यांचा सारांश लेखरूपानें खुद्द जोशीबुवांनी 'अग्रणी' नांवाच्या
एका साताहिकात नुकताच प्रसिद्ध केलेला आहे तो वाचून मात्र माझी फारच
निराशा झाली. आधुनिक साहित्याघद्दलच्या त्यांच्या ज्या तक्रारी आहेत
त्या त्यांनीं या लेखांत मांडलेल्या आहेत. ज्या आविर्भावानें आणि इररेसुरीन्ये
ह्या तक्रारी मांडण्याचा जोशीबुवांनी आव आणलेला आहे, तो प्रत्यक्ष त्यांच्या
तक्रारी वाचल्यानंतर केवळ फुसकट, पोकळ आणि वरुपांगी वाटूं लागतो!
आणि जोशीबुवांच्या ह्या तक्रारी नसून केवळ तो त्यांचा दुरराग्रह आणि त्या
त्यांच्या कुरापती आहेत असेंच वाटूं लागतें.

जोशीवुवांची हेषुभूरवार आणि केशूभूषा- ( यांत त्यांच्या फुगेदार मिशांचाहि
समावेश होतो,) जशी बाष्टोधुचळाची.लेणी सनातनी आहे तशी त्यांची
साहित्यविषयक दृष्टिहि सनातनी आणि सोवळी आहे ही गोष्ट उघड आहे.
मी त्यांना त्याबद्दल दोष देऊं शकत नाहीं. व्या संस्कृतींत जोशीबुवा वाढले
आणि जें शिक्षण त्यांना मिळाले त्याचा हा परिणाम आहे हें उघड आहे. ते
'सदभिरुचीचे पुरस्कर्ते आहेत; मात्र 'सदभिरुचि' म्हणजे काय हें कोडे
त्यांनीं कोर्टच उलगडलेले नाहीं. अश्नीलतेची व्याख्या करतांना 'चार स्त्री-

पुरुषांनी एकत्र बसून वाचतांना ज्यामुळें संकोच उत्पन्न होतो ते अलील
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मानणे' ही व्याख्या जितकी घोटाळ्याची व गोंधळाची आहे, तशीच बाब
'सदभिरुची'ची आहे. कित्येक लोकांना ज्याप्रमाणें चार स्त्री-पुरुषांनी एकल
बसून वाचणे हेंच मूलतः अस्कील वाटण्याचा संभव आहे, त्याप्रमाणें 'सद-
भिरुची'चेहि धिंडवडे निघण्याचा संभव आहे. आधीं अभिरुचि आणि
त्यांतून ती सदू! अभिरुचि ही व्यक्तिनिष्ठ ( अ४८ष्ट७०) आहे, वस्तुनिष्ठ

(ष्टप६) नाहीं. ओठावरच्या मिशा साफ काढून टाकणे ही माझी
'सदभिरुचि' आहे, तर ओठावर मिशांचा लोंबता वेल वाढविणे ही जोशी-
बुवांची सदभिरुचि आहे. 'ओलेती' चित्र हें कृष्णराव मराठे कंपूला-कदा-
चितूजोशीबुवांनाहि-हीन अभिरुचीचे द्योतक वाटत असेल; आम्हां लोकांना
तो कलेचा अस्कृकृष्ट नमुना वाटतो. तेव्हां 'सदभिरुची'च्या निकषावर
काही वाङ्मयकृतीच्या गुणावगुणांचा निर्णय लागूशकणार नाहीं.

'सदभिरुचि' हें थोतांड आहे असें मात्र माझेंमत नाहीं. पण ती सद-
भिरुचि वाकूमयशास्त्राच्या आणि कलेच्या निःसीम अम्यासानें आणि आसक्ती-
ने बनलेली पाहिजे. कृष्णराव मराठे कंपूला वाङ्मय आणि कला समज-
ण्याची काय अक्कल आहे? 'प्रेम आणि 'चुंबन' हे शब्द छापलेले दिसले
आणि एकादे चित्र नागवें पाहायला मिळाले कीं, ही मंडळी अस्टीलतेचापाच्-

ल?न्यरऽसुरुवात करतात! जोशीचुवांची खरी तक्रार आहे ती भूगारा-
बद्दलची आह. जेथे शृंगार आहे तेथें 'सदाभिरुचि' असणें शक्य नाहीं असें
समीकरण त्यांनीं मनाशी बांधून ठेवले आहे असें दिसतें. शृंगाराविरुद्ध
जोशीबुवांनी जो दावा केलेला आहे त्यांतील मुद्दे वाचल्यानंतर जोशीबुवांच्या
बावळटपणाचे हसंयेतें. जुन्नरचा किंवा बारामतीचा एखादा १. वकील-
म्हणजे मुखत्यार वकील-मुघईच्या हायकोर्टात केस चालवायला गेला ( अशी
आपण सुरेसुना केली) तर तो ज्या तऱ्हेचा युक्तिवाद करील त्याच तऱ्हेचा
कोटिक्रम जोशीबुवांनी केलेला आहे. जोशीबुवांनी अलंकारिक भाषेत आपले
मुद्दे मांडले आहेत. अर्थात उदाहरण, रूपक किंवा उपमा म्हणजे शाचिती
नाहीं हें त्यांना माहीत नाहीं. ११५८०७15१०६!) ते म्हण-
तात कट्ट्याप्रमाणे शस्त्रबंदीचा कायदा असतांना सशस्त्र बंड करण्याचा उप-
देश जर एखाद्या पुढाऱ्याने केला तर तें जसें हास्वाक्षद ठरते-कारण
लोकांच्या हातांत शखें नाहींत तर बंड कसें करावयाचे! ( जोशाक्यच
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जपत वाचकांच्या शृंगाराची सोय समाजांत नाहीं, तोपर्यंत त्यांचा शृंगार
आपल्या शृंगारिक लेखनाने चेतवण्याचा लेखकाला अधिकार नाहीत

जोशीबुवांनी हा कोटिक्रम करून 'ओव्हरबाउडरी' मारली आहे. म्हणजे
त्यांचें म्हणणें असें-मग तो शृंगार असो किंवा कोठलाहि रस असो-
त्याच्या अनुभवाची सोय आधीं समाजांत असल्याशिवाय त्या भानगडींत
लेखकांनी पडता कामा नये. मग आम्ही सुद्धा जोशीबुवांना विचारत कीं,.
समाजांतील दारिद्याबद्दल आणि कौतुघिक अडचणीबद्दल तुम्ही तरी आपल्या
लघुकथांमधुपन एखाद्या दुरवागेकऱ्याप्रमाग्गें कां विव्हळत असतां? जोपर्यत
समाजांतील दारिद्य नाहींसें होण्यासारखी परिस्थिति उत्पन्न झालेली नाहीं,
तोपर्यंत दरिद्री वाचकांना त्यांच्या दारिद्याची आठवण वाङ्मयांतून वारंवार
करून देणे हा निव्वळ दुष्टपणा आहे. ह्याच न्यायाने विधवा-पुनर्विवाहा-
बद्दलहि लिहावयाला नको. कारण एखादा गडकरी विधवा-पुनर्विवाहाचें
भेसूर चित्र जर एखाद्या नाटकांतून रंगवायला लागला तर हे जोशीबुवा
ओरडत सुटावयाचे आणि म्हणावयाचे कीं, '' अहो, विधवेच्या पुनर्विवाहाची
समाजांत जोंपर्यत सोय नाहीं तोपर्यंत तुम्हांला ह्या विषयावर लिहावयाचा.
अधिकार नाहीं! '' अणि सगळ्याच गोष्टींची सोय समाजांत जर समाधान-
कारक तऱ्हेनें लागली, तर लेखक कशाला पाहिजे आहेत त्या विषयावर
वाङ्मय निर्माण करावयाला! समजा, एखाद्या गुलहौशी वाचकाचीसुगाराची
सोय जर शेजारीपाजारी झाली असती तर तो शृंगारिक वाङ्मय वाचतोयू
कशाला? तो प्रत्यक्ष शृंगारच करील २परि वाङ्मयाची लज्जत ही
ज्याच्या शृंगाराची व्यावहारिक सोयझाला आहे त्याला वाटत नाहीं-पण
ज्याच्या शृंगाराची अजीबात सोय नाहीं त्यालाचवा सांसारिक माणसा-
पेक्षां 'ब्रह्मचारी' ( म्हणजे तथाकथित ट्रेच जास्त रंगेल असतात असें मी जें
आजपर्यंत ओरडून सांगती त्याचा अर्थच हा!

शृंगारिक वाङ्मयाच्या वाचनानें शृंगारिक प्रवृत्ति चेतकया जात नाहींत
पण त्यांचें आंतरिक समाधान होते व त्याला मानसिक स्वास्थ मिळते ही
गोष्ट जोशीबुवा आणि त्यांच्या विचाराचे लोक विसरतात. दीड रुपयाची
फडक्यांची कादंबरी घेतली की, ग्रँट रोडवर जाऊन दीड रुपया (कर्च करण्याची
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एखाद्या अडलेल्या वाचकाला इच्छा होत नाही हेंच फडक्यांच्या वाङ्मयाचे
थोर यश आहे! उलट तो दीड रुपया सत्कारगी लागतो, वाङ्मयाला मदत
मिळते आणि त्यांतले निदान बारा आणे तरी फडक्यांच्या खिशांत पडतात
हा केवढा फायदा आहे! '' अहो, तुम्ही शृंगारिक वाङ्मय लिहूं नका-
कारण आमच्या शृंगाराची सोय नाही-आणि अःम्हांला कसंच वाटतं 1''
हे म्हणणें म्हणजे हास्यास्पदतेची पराकाष्ठा आहे. एकाद्या मिठाईवल्हयालाहि
उद्या एखादे गिऱ्हाईक म्हणेल कीं '' ए, हे तुझे पेढे, बर्फी, जिलेब्या आत:
ठेव; त्यांचें असें प्रदर्शन करूं नकोस, कारण आमच्या तोंडाला पाणी सुटतें
आणि आमच्या खिशांत दमडीहि नाहीं! '' भले जोशीडवा, खूप डोके चाल-
विलेत! अहो, तुमच्या शृंगाराची जर समाजांत सोय नसेल तर ती करून घ्या;
म्हणजे तुम्हांला जरा 'वर वाटेल, मनस्वास्थ लाभेल, आणि ' सदभिरुची'ची
ढेंागी भाषा तुमच्या तोंडून पुन्हा कधीं निघणार नाही! तुमच्या दुर्बळतेचे
कारण वाढ्ययातल्या शृंगाराच्या मार्थी तुम्ही कां फोडता?

आणि खरेंच विचारतों, शृंगाराची सोय समाजांत नाहीं असे तुम्हांला
सांगितले कोणी? शृंगाराची सोय' म्हणजे खिशांत आठबारा आणे घालून
'माडी चढणे' किंवा शेजारींपाजारी एखादे लफडे करणें' असली तुमची
घाणेरडी कल्पना आहे कीं काय? बहुतेक सनातनी लोकांची अशीच गलिच्छ
कल्पना असते., गायन, मृत्य, चित्र, शिल्प, साहित्य इतक्या कला समाजांत
असताना आणि कलेच्या अनुभवांत आणि आनंदांतच शृंगाराचा खरा प्रत्यय

असतांना शृंगाराची सोय समाजांत नाहीं असा शंखध्वनि करण्याचें तुम्हांला
कारण काय? जोशीबुवा, शृंगाराचद्दलच्या तुमच्या कल्पना अत्यंत हीन आणि
कुजकट आहेत. एकाद्या मानसस्त्रज्ञाकडे ( बिचारा डॉ. गणपुले गेला!)
जाऊन चांगली ट्रीटमेंट घ्या; ओठावरच्या मिशा आणि डोक्यावरचा घेरा
'कटाप' करून टाका. मन, बुद्धि आणि शरीर सुंदर करा, म्हणजे तुम्हांला
शृंगार काय असतो हें कळेल. शृंगार म्हणजे भानगड नव्हे, शृंगार म्हणजे
'अडुपुरझडप! नव्हे, शृंगार म्हणजे लफडे नव्हे, शृंगार म्हणजे तन्मयतेचा,
प्रीतीचा, आत्मीयत्वाचा विशुद्ध आणि सात्त्विक आविष्कार! शृंगार म्हणजे,-
पण जाऊं द्या; सध्यां तुम्हांला ह्या गोष्टी कळावयाच्या नाहींत-पुढें आपण
बोलू केव्हां तरी!
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अरे! हे कोण बोलले, की पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत! महाराष्ट्राचे केंद्र जें पूर्ण.

महाराष्ट्राचे नाक जें पुणे, अहम् हिंदुस्थानाताल विद्येचे नामवंत माहर-
घर जे पुणें, पेशवाईच्या काळापासून ब्राह्मणी संस्कृतीचें आणि विद्येचें आद्य-
पीठ जें पुणें, गेली पन्नास वर्षे शाळा आणि कॉलेजे, मास्तर आणि प्रोफेसर,
संशोधक आणि परीक्षक, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी, शालेय पुस्तकांचे
प्रकाशक आणि मुद्रक त्यांनी काठोकाठ भरून वाहणारें जे पुणे-त्या ह्या
पुण्यामध्यें ब्राह्मण नाहींत असें कोण म्हणाले? ज्या आमच्या पुण्यांत 'लाल
शालजोडी जरतारी' पांघरून, मुंडित मुंडावर आणखी एक शालजोडी लपेटून
आणि भल्याचे ४' ४ ३' चे पट्टे सर्वांगावर रंगवून आहिताग्नि शंकरराव
यजवाडे आपल्या अग्यारींतला ज्ञानाचा विस्तव फुकीत चोवीस घंटे मांडी
ठोकून चसलेले आहेत, त्या आमच्या पुण्यांत म्हणे ब्राह्मण नाहींत! ज्या
आमच्या पुण्यांत केवळ हिंदुधर्माच्या आणि ब्राह्मण्याच्या पुरश्चरणार्थ तुळशी-
बाग आणि बेलवाग हीं दोन देवळे उघडून तेथले पिढ्यान् पिड्याचे. पुजारी
हजारों भाविक म्हाताऱ्यांना आणि विधवांना ह. भ. प.च्या कीर्तनांचे आणि
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-मोबदला घेऊन का होईना!) आज अनेक वर्षे पाजीत आहेत त्या ह्या
पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत? ज्या पुणे शहरांत अनेक चित्पावन ( चुकलो!)
चित्तपावन ब्राह्मणांचे, दे. क. ब्राह्मणांचे ढ्य का कृष्ण ( राम जाणे! १, बच्चन

बेडी, माध्यंदिन, अपस्तंभ, उपटसुंभ, सोमवंशीय, रामवंशीय अशा चार-दोन
डझन प्रकारच्या ब्राह्मणांचे संघ आहेत, ज्या पुणें शहरांत वेदपाठशाळा आहेत,
वेदोत्तेजक सभा आहेत, जेथे सालोसाल श्रावण्या आणि शिमगे मोठ्या
थाटामाटानें आणि विधिपूर्वक साजरे केले जातात, जेथे मनगटापासून तीं
करंगळीपर्यंत निरनिराळ्या जाडीची मंतरलेली जानवी सनातनी आणि सुधारक
ब्राह्मणांसाठी निर्माण केली जातात, त्या पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत असें कोण
म्हणते? आणि रोज सकाळ-संध्याकाळ इराण्याच्या हटेलांत जाऊन अंड्या-
वर आणि कोंबडीवर ब्राह्मणाचीं तरुण पोरं ( आणि थोड्याशा पोरी देखील!)
.ताव मारीत असतां, बाह्मणांनी वंशाच्या आणि ब्राह्मण्याच्या शुद्धथर्थ शाकाहारी
राहिले पाहिजे एवढ्यासाठी इरल्याच्या हॉटेलावर पिकेटिंग करण्याच्या भीषण
वलाना प्रो. माटे ज्या पुण्यांत करीत आहेत, सनातनी ब्राह्मणांच्या संस्कृतीचे
.धाबळी आणि मुकटे शृंगारिक, अकील आणि अपवित्र वाङ्मयाच्या वाचनाने
अधिक दूषित होऊं नयेत म्हणून ज्या पुण्यांत एजिनियरिग कॉलेजच्या
वर्कशॉपमधील माजी 'फिटर' श्री. कृष्णराव मराठे हे रालंदिवस डोळ्यांत तेल
घालून बसले आहेत, त्या पुण्यांत काय ब्राह्मण नाहींत? ज्या पुण्यातले
थकले-भागलेले पेन्शनर लोक 'हरिहरि म्हणत स्वस्थ बसावक्तयाऐवजी
आपल्या वाळलेल्या कमरा उपरण्यांनीं करकचून बांधून ब्राह्मण्याच्या संरक्षणाचें
ओझे आपल्या वाकलेल्या पाठीवर घेण्यासाठी 'विश्रामधाम मंडळे' स्थापण्याचे
उपद्याप करीत आहेत, त्या पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत? ज्या पुण्यांत वर्णाश्रम-
संघवाले धर्मवीर डावरे आहेत, ज्या पुण्यांत हिंदुमहासभेचे कर्णधार कर्मवीर
अण्णासाहेब भोपटकर आहेत, ज्या पुण्यांतल्या गायकवाडवाड्यांत एक वेळ
हिंदी राष्ट्राची सूर्वे हालली जावयाची आणि आतां मात्र जेथे लोकशाही
स्वराज्य पक्षाचें आणि हिंदुमहासभेचे सनातनी धाबळीवाले राजकारण जीव
धरून बसलें आहे, त्या पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत अस कोण म्हणतो -आणि
विसरलो- ज्यांच्या नांवाचा उच्चार आधींच करावयाला पाहिजे होता ते
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सनातन धर्माचे गडूडे- ब्राह्मणी भोजनाच्या पावित्र्याचे कट्टे पुरस्कर्ते आणि
लोकमान्यांचे घट्ट, मट्ट आणि लहू शिष्य भालाकार भोपटकर बुजलेल्या
सदाशिव पेठेंतल्या हौदाशेजारील आपल्या घरांत रोज सकाळी चमचमीत
शिऱ्याची वाटी मटकावीत बसले असतांना पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत असें
म्हणावयाची कोणाची छाती आहे?

हें जरी खवरे असलें तरी 'पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत' असें भर पुण्यांत, शेकडो
पुणेकरांच्या तोंडावर 'टिरनन' श्री. पुरुषोत्तम मंगेश लाड, आश् सी. एष.
यांनी सांगितले! लाड ही व्यक्ति वयानें लहान असली तरी वुद्धीने आणि
व्यासंगानें एखाद्या आहिताग्नीच्या तोंडांत भडकावील इतकी अधिकारी
आहे! वुद्धिसामधुर्याच्या बाबतीत परमेश्वराने ह्या लाडांचे भरपूर लाड
पुरविले आहेत! ज्या महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल परंपरेत लोकहितवादी, न्या.
तेलंग, न्या. रानडे, लो. बाळ गंगाधर टिळक अशीं तेजस्वी विद्वरलें चमकून
गेली, त्याच परंपरेत शोभण्याइतकें बुद्धीचे भांडवल, आणि व्यासंगाची एका-
ग्रता लाडांना लाभलेली आहे. सरकारी नोकरीच्या शृंखला जर लाड तोडून
टाकण्याचा पराक्रम दाखवतील तर त्यांच्या त्रुद्धिमत्तेचे तेजस्वी भांडार महा-
राष्ट्राच्याजनतेला मनमुरादछटतां येईल! पण जाऊं द्या; तो ह्या वेळीं मुद्दा नाहीं.
पणअशाह्यालाडांनीं भर पुण्यांतयेऊनपुण्यांतीलब्राह्मणांनाकानपिचक्यादेऊन
त्यांना सांगितलें कीं 'लोक हो, तुमच्या ह्या पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत! ' अरेरे,
लाडांनी हें काय सांगितले! ओंकारेश्वराच्या घाटावर बसलेल्या हे ब्रह्मवृंदानो,
रामेश्वरापासून सोमेश्वरापर्यंत रोज संध्याकाळीं फिरणाऱ्या हे पुरोहितांनो,
ऐकलेत हे लाडांचे उद्गार? मग अजून तुम्ही स्वस्थ कसे? तुमच्या धाबलया
अन् पागोटीं अजून कशी फडफडली नाहींत? आहिताग्नीच्या मंदिरांत धुमसत
पडलेल्या हे असिनारायणा! अजून तुझ्या निषेधाच्या आणि क्रोधाच्या ज्वाळा
सदाशिव पेठेच्या पुण्यभूमीमधून बाहेर कशा उफाळल्या नाहीत? हें संस्कृति-
संरक्षणमंडळा, नागव्या चित्रावर आणि चुंबनाच्या कवितेवर निषेधाच्या सभा
भरविण्याच्या ऐवजी डीच्या बाटलीमधील १०२ फुटांचा तुकडा तूं जसा
यशस्वी रीतीनें उडवलास, त्याप्रमाणें लाडांच्या जिभेचा निदान पाव इंच तुकडा
छाटून काढण्यासाठीनंसरकारदरबारी अजून कशी धाव घेतली नाहींत! पुण्यांत
ब्राह्मण नाहींत हें काय म्हणणें आहे! मग आजपर्यंत पुण्यातील ब्राह्मणांनी
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आपल्या शेंड्या आणि घेरे जे जपून ठेवले, आपली जानवी आणि धावळ्या ज्या
राखून ठेवल्या त्या काय फुकटच? छे, छे! पुण्यांत ब्राह्मण नाहींत हें लाडांचे
म्हणणें अगदीं खोटें आहे! लाड हे नखद्वेषी आहेत, महात्मा ज्योतिराव फुले
ह्यांचा संचार कदाचित लाडांच्या अंगांत झालेला दिसतो आहे! पुण्यांत
ब्राह्मण नाहींत असें कसें होईल?

लाड एवढेच बोलून थांबले नाहींत, तर हा त्यांच्या विघातानें झालेल्या
जखभेंत त्यांनीं आणखी मीठहि घालून ठेवले आहे! ते म्हणाले कीं, खरे
ब्राह्मण जर कोठे असतील तर ते विलायतेंतच आहेत. आतां मात्र कमाल:
झाली! काय म्हणतां खरे ब्राह्मण विलायतेत आहेत! ज्या विलायतेंत धोतरे
नाहींत, ज्या विलायतेंत शेंड्या नाहींत, ज्या विलायतेंत सुकटे अन् धाचळ्या
नाहींत, जेथे स्नानसंध्या करायला उदंड पाण्याची सोय नाहीं, त्या विलायतेत
ब्राह्मण आहेत असे म्हणणे म्हणजे धर्मलंडपणाचा अतिरेकचहोय! पण लाडांची
ब्राह्मणाची व्याख्या अगदीं निराळी आहे! जो शेंडी राखतो, जो जानबे
घालतो, जो गंध अन् भस्म लावतो, जो अंडी अन् कोंबडी खात नाहीं, जो
अर्थ न कळता वेदाची पोपटपंची करतो तो ब्राह्मण; ही ब्राह्मणाची व्याख्या
लाडांना मान्य नाहीं! ब्राह्मण्याचा आणि ह्या बाहेरच्या 'मेक-अरचा कांहीं
एक संबंध नाहीं! जो विद्येची उपासना करतो, जो विद्येचे संरक्षण आणि
संवर्धन करतो, जो विथेचें कुंड अहोरात्र तेवत ठेवतो तो खरा ब्राह्मण! तोच-
तोच खरा ब्राह्मण! ही ब्राह्मणाची व्याख्या डोळ्यांपुढें ठेवली म्हणजे मात्र
दुःखाने म्हणा लागतें कीं, 'अरेरे, ह्या पण्यात ब्राह्मण नाहींच नाहीं- जे
ब्राह्मण्याचा आव आणतात ती नुसती भटें अन् भिक्षुकच! आहिताझींनी
आपल्या व्ययसित जो विस्तव पेटवीत ठेवला आहे तो ज्ञानाचा विस्तव
नाहीं! तो. जर ज्ञानाचा विस्तव असता. तर त्या अन्नीवर आपल्या प्रज्ञेचे

स्कूलिंग पेटवण्यासाठी महाराष्ट्राची अलसू तरुण पिढी त्या ठिकाणी जमा
झाली असती; आणि आहिताग्नीच्या अग्निहोत्राला ज्ञानसत्राचे पवित्र आणि
भव्य स्वरूप आलें असतें! पण आहितासींच्या अग्यारींत कोण जमते? तर
ज्यांच्या तारुण्याचे अन् बुद्धीचे कोळसे झाले आहेत, वार्धक्याची पांढरी राख.
ज्यांच्या डोक्यावर अन् सुरकुतल्या गालफडांवर जमलेली आहे असे बुट्टे

त्या ठिकाणीं चकाड्या पिटावयाला जमतात! आहिताग्नी, तुमचा विस्तव



९७ अरेरे! पुण्यांत ब्राह्मण नाहीं
खुशाल फुकीत बसा तुम्ही! पण खरा ज्ञानाचा विस्तव टेम्स नदीच्या कांठींच
आहे हें लाडांचे म्हणणें अगदीं खरें आहे!

आणि पुण्यांत आधुनिक ज्ञानाची इतकी विद्यालथें, अन् पाठशाळा आहेत,
इथें इतके प्राचार्य अन प्राध्यापक आहेत, विश्वविद्यालयांत पदव्या मिळवण्या-
साठी हाडाची काडे करून परीक्षा देणारी आणि जाडे जाडे निबंध लिहिणारी
इतकी विद्यार्थी मंडळी आहेत, तरी पुण्यांत खरे ब्राह्मण नाहींत असें लाडांचें
म्हणणें खरें आहे काय? आमच्या मतें अगदीं खरें आहे! ज्या पुण्यांत सॅलर
परांजपे, रँग्लर महाजनीसारखे सर आयझॅक न्यूटनच्या थोबाडींत मारणारे
प्रज्ञावंत गणितज्ञ आपला गणिताचा उद्योग सोडून मवाळांचे बुळबुळीत राज-
कारण चिवडीत असले आहेत, त्या पुण्यांत इतर प्राध्यापकांची स्थिति काय
असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी! ज्या श्रीकृष्ण नीळकंठ चाफेकरांना
एखाद्या भाषांतरित कादंबरीच्या आणि पाचपंचवीस चोरलेल्या कवितांच्या
आधारावर पुण्यांत प्रोफेसरकी मिळू शकते, एवढेच काय पण मराठी भाषा
ज्याची मातृभाषा आहे एवढ्याच आधारावर न. का. घारपुरे नामक इसमाला
ज्या पुणें शहरांत 'मराठीचा प्राध्यापक म्हणून मिरवता येतें, त्या पुणें शहरांत
विद्येचे जातिवंत उपासक म्हणजे अर्थात् खरे प्रगहाण आहेत असें म्हणणें
म्हणजे श्रीविद्यादेवीची बदनामी करण्यासारखे आहे! पुण्यांत विथेची दुकानें
गछोगली उघडलेली आहेत! तेथें एक वर्षांत तीनपासून सात-सात इयत्ता-
पर्यंतची विद्या दोन-चार रुपयांमध्ये मिळू शकते! पण हे विद्येचे दुकानदार
म्हणजे विद्या विकणारे वाणी होत; हे खरे ब्राह्मण नव्हेत! विद्येचे कारखान
दार हेच खरे ब्राह्मण! विद्येचे कारखानदार ब्राह्मण पुण्यांत नाहींत! जे
ब्राह्मण म्हणून लाथा खातात ते विद्येचे वाणी तरी आहेत, नाहीं तर तीं
निव्वळ भट्टे आणि भिसुके आहेत!



पण्याचा तेजस्वी ब्राह्मण-
प्रो. दत्तो वामन पोतदार १९

पण्यांत ब्राह्मण नाहींत अशी घोषणा श्री. पुरुषोत्तम मंगेश लाड त्यांनीं करून
७ पुण्यपत्तनस्थ ब्रह्मवृंदाला धरणीकंपाचा धक्का दिलेला आहे. विद्येचे उपासक,
विद्येचे व्यासंगी, अहनिश आणि आमरण ज्ञानसाधनाच्या पवित्र कार्याला
ज्यांनीं वाहून घेतलेले आहे, चिंतन, मनन आणि संशोधन ह्यांच्यासाठी
ज्यांनीं आपल्या व्यावहारिक जीविताचा होम केलेला आहे, अशाच विभूतीना
ब्राह्मण्याची पदवी प्रात होऊ' शकते. आईबाप ब्राह्मण म्हणून मुलगा ब्राह्मण

ही समजूत आजच्या घटकेला तरी, आईबाप डॉक्टर म्हणून मुलगा जन्मतःच
डॉक्टर, आईबाप मास्तर म्हणून मुलगा मास्तर, आईबाप शिंपी म्हणून मुलगा
शिंपी, ह्या समीकरणाइतकीच हास्यास्पद आहे. लाडांनी केलेल्या ब्राह्मण्याच्या
व्याख्येच्या चौकटींत बसण्यास लायक असे फारच थोडे ब्राह्मण महाराष्ट्रांत

.सापडतील. मग पुण्यांत ते कितीसे सापडणार! एवंगुणविशिष्ट पुण्यातील
ब्राह्मणांची नामावळी आठवण्यासाठी डोक्याला हात लावतांक्षणींच पहिलें नांव



९९ धुण्याचा तेजस्वी ब्राह्मण

प्रामुख्यानें डोळ्यांसमोर जें येतें तें म्हणजे राजवाडे होय. अर्थात् हे राजवाडे
म्हणजे डोक्याचें क्षौर करून आणि वर 'लाल शालजोडी जरतारी गुंडाळून
आपल्या अग्निक्षेत्रांतील विझलेला विस्तव फुगीर गालांनीं फुकीत बसणारे
आहिताग्नी राजवाडे नसून, ज्यांच्या वयाला ऐशी वर्षे पुरी होऊन गेली आहेत,
ज्यांचे चर्मचक्षू अंध झालेले आहेत तरी वैदिक वाङ्मयाच्या ज्यांच्या दीर्घ-
तपचश्चर्येत एका क्षणाचाहि खण्ड पडलेला नाहीं आणि सर रामकृष्ण भांडारकर
ह्यांच्यानंतर महाराष्ट्रांचे महर्षि म्हणून ज्यांना खरोखरच संबोधता येईल ते
प्रो. वैजनाथ काशिनाथ राजवाडे हे होत! 'झ्यॅलेट' नाटकांतील भाषा वापरून
म्हणावयाचे झाल्यात असें म्हणतां येईल कीं, कुणीकडे हे राजवाडे आणि
कुणीकडे ते राजवाडे! महर्षि राजवाडे ह्मांच्यानंतर निदान माझ्यासारख्या
'बाह्मणेतरांच्या डोळ्यांसमोर दुसऱ्या तेजस्वी बाह्मणाचें नांव उभे राहतें तें
म्हणजे प्रोफेसर दत्तो वामन पोतदार यांचें!
सुरेख संगम किती!

दत्तोपंत म्हणजेजुनें आणि नवेंयांचा मोठा हृदयंगम सगमआहे! जुन्याचा
भरीवपणा आणि नव्याची लकाकी, जुन्याचापौष्टिकपणा आणिनव्याची लजत,
जुन्याचा सुगंध आणि नव्याचा सुरंगा, जुन्याचे गांभीर्य आणि नव्याचें लालित्य,
जुन्याचें सोने आणि नव्याची नकशी ह्यांचा नयनमनोहर समन्वय म्हणजे
दत्तोपंत! दत्तोपंतांइतकाशुचिर्मूत आणि प्रसन्न फेचाब्राह्मण सबंध महाराष्ट्रांत
आढळून यावयाचा नाहीं! मात्र त्यांच्या शुचिर्भूतपणामागें सनातनी रूढीचा
ढोंगीपणानाहींकींत्याच्याप्रसन्नतेमागेआधुनिकत्वाचाउथळ छचोरपणा नाहीं!
म्हणूनच दत्तोपंतांच्या सनातनी आकाराबद्दल आणि आचाराबद्दल तिरस्कार
वाटत नाही; किंवा त्यांच्या कल्पनेच्या आणि धडाडीच्या पुरोगामित्वाबद्दल
भयहि वाटत नाहीं! शिवाय दत्तोपंतांचे जें 'सनातनी'त्व आहे तें देखील
इतकें आधुनिक आणि बुद्धिवादावर आधारलेलें आहे, कीं त्याच्या जीर्णत्वाची
शंकाहि कोणालायावयाची नाहीं! दत्तोपंतडोक्यालारूमाल बांधतात, गळ्या-
भोंवतीं उपरणे लोटतात, अंगांत गळेबंद शेरवानी घालतात-पण त्यांतहि
त्यांची 'दत्तोपंती' फॅशन आहे. रुमाल बांधणारी आणि उपरणीं गुंडाळणारी
शेकडो पात्रे पुण्यांतून वावरतांना दिसून येतात; पण रुमालाच्या आणि उपर-
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ण्याच्या पिढीजात बावळटपणावर आधुनिकत्याची इस्त्री. फिरवून त्यांत एक
प्रकारची ऐट आणि -ठाकठिकी केवळ दत्तोपंतांनी उत्पन्न केलेली आहे!
दत्तोपंत डोक्याची हजामत करतात-गोटा करतात आणि त्यांचेवुद्धिमातू
गंडस्थळ आणि भालप्रूदेश हा नेहमी चंदनानें चर्चिलेला असतो; आणि त्या
चंदनाच्या सुवासांत त्यांच्या बुद्धीचा सुवास मिसळला जातो; त्यामुळें त्यांच्या
भोंवतालचें वातावरण सदैव सुगंधमयच असतें! पण त्यांच्या कपाळाला आणि
डोक्याला फासलेले गंध हें खऱ्याखुऱ्याचंदनाचे असतें. देवघरांत साठविलेल्या
सनातनी गंधगोळ्यांचें नसतें! तुम्ही जर त्यांना त्याबद्दल विचारलेत तर
चटकन् त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्मितासह ते सांगतील, ''-म्हणजे-अहो, चंदन
हे ठतp,ध्प्थ्त्णूंp आहे-आरोग्यासाठी म्हणून मी तें लावतो, उगीच
लावायचें म्हणून नव्हे १

वॅगमध्ये सोवळें-भांडें
भर चारा वाजतांदत्तोपंत जर उन्हांतूनजातांनादिसले आणित्यांच्याहातांत

जर खाकी रंगाची एखादी कल्याण बॅग दिसली तर त्या 'बॅग'मध्यें काय असेल
अशी तुमची कल्पना आहे? आश्चर्यानं थक्क व्हाल, मीं जर तुम्हांला सांगितलें
आत काय आहे तें! त्या कल्याण कॉमध्यें दत्तोपंतांचे 'सोवळें भांडे तुम्हांला
आढळून येईल-अन् दत्तोपंत कुठच्या तरी मित्राच्या घरच्या लग्नसमारंभांतील
शेवटची पंगत गाठायला चाललेले असतील! कल्याण-चेंगमधून सोवळे-भांडें
नेणारा दत्तोपंतांखेरीज दुसरा आधुनिक सनातनी कोणीहि आढळणार नाहीं!
जुन्यांतल्या ज्या गोष्टी राखण्यासारख्याआहेत त्या दत्तोपंत निश्चित राखतील;
पण त्यांचा निष्कारण बकवा करणार नाहींत; किंवा दुसऱ्याच्या सुधारकी
चाडगेपणामुळें आपला सोवळेपणा विटाळण्याची तक्रार ते कधींहि करणार
नाहींत. कृष्णराव मराठे जर पंगतीला जेवावयाला बसले तर काटकोन करून
बसतील, निदान पाण्याची एक रेघ तरी शेजाऱ्यामध्यें आणि स्वतःमध्यें
शिंपडल्याखेरीज ते राहणार नाहींत. जेवण्यास श्रीखंडपुरीचा बेत असला तर
स्वतःला एकादशी किंवा एखादा 'वार' असल्याचा बहाणा करून इतरांपेक्षा
निराळे खाद्य-पदार्थ मागवतील पण दत्तोपंतांमध्ये हें ढोंग आढळावयाचें नाही.
ते पितांबर नेसून पाटलोणवाल्याया शेजारी बसतील! शेजारचा माणूस
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मटणाचा रस्सा अशीत असा 'तरी दत्तोपंत अगZईंऋग्नइ?ःऊसंक्रााऋएंउचइ??पें आपल्या
कढीचे भुरके घेत असतांनाजुम्हांला-सितीलर पल्य;मतभेदामुळें किंवा
आचारभेदामुळें दुसऱ्याला .संकोच. वटिल किंवासुरूइंडचवर्ण उत्पन्न होईल असें
दत्तोपंतांच्या हातून केव्हाहि घडणार नाहीं.

- -नाष्ठक ब्रह्मचारा
दत्तोपंत ब्रह्मचारी आहेत! अगदीं नैष्ठिक-उह्मचारी आहेत! त्यांच्या ब्रह्म

चर्याबद्दल संशय येणार नाहीं! पण इतडे धंदेवाईक ब्रह्मचाऱ्यांप्रमाणें त्यांनीं
आपल्या ब्रह्मचर्याचे प्रदर्शन किंवा स्तोम केऐधंाइंइrंहिऐ केलेले नाही किंवा. आपण
आयुष्यांत कांहीं तरी अपूर्व साधलें आहे असा अमिमानहि त्यांच्या अंगांत
उत्यन्न झालेला नाहीं. कारण ब्रह्मचर्याकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन अगदी
व्यावहारिक आणि कोणालाहि पटण्यासारखा आहे. '' माझ्यापुढे इतकी
महत्त्वाचीं कामे आहेत कीं लग्नाचा विचार करायला मला वेळच नाहीं! ''
पे त्यांचें अविवाहित राहण्याचें समर्थन कोणालाहि पटण्यासारखे आहे. आणि
खरोखरच त्यांनीं गेली अडीच तपें अंगावर घेतलेले कामाचे अजस्त्र डोंगर
बघितले, म्हणजे खरोखरच त्यांच्या डोक्यांत लग्नाचा विचार चुकून देखील
येणे शक्य नाहीं अशी कोणाचीहि खात्री होईल. मी पुष्कळ वेळां विनोदानं
स्वतःशीच म्हणत असतीं, कीं खरोखरच दत्तोपंतांचे लग्न ठरलें असतें तर
त्यांच्या कामाच्या गर्दीमुळे स्वतःच्या लग्नालाहि हजर राहायला त्यांना वेळ
मिळाला असता कीं काय याची शंका आहे! त्यांनीं भटजीला असें निश्चित
सांगितलें असतें कीं, हें पाहा, आज आमच्या भारत इतिहास संशोधक मंडळा-
चा वार्षिक उत्सव आहे. मला वेळेवर यावयाला मिळायचे नाहीं. तुम्ही
आपलें तुमचे मंत्रतंत्र काय तें उरकून टाका. मी शेवटच्या घटकेला येईन!
अन् नाहींच आलों तर संध्याकाळीं तरी येईन! सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट

सांगायची म्हणजे ही कीं, दत्तोपंत ब्रह्मचारी असले तरी स्त्रीपुरुषमिश्रित
समाजांत मिसळतांना त्यांना कसेंच वाटत असल्याचें कर्धीहि दिसून येत
नाहीं, इतक्या मोकळेपणानें आणि आनंदाने स्त्रियांशीं ते वोलूंशकतात. इतर
ब्रह्मचाऱ्याची स्त्रियांशीं बोलतांना जी तिरपीट होते, विशेषतः डोळ्याला डोळा
भिडतांना त्यांची जी धांदल होते ती लक्षांत घेता दत्तोपंतांच्या या सम.



- १०२अन्न उवाच???????????????????????????????????शीतोष्णवृत्तीथद्दल कौतुक वाटतें. तसेंच त्यांच्या बह्मचर्यामुळें त्यांच्या सांसारिक
प्रेमालाहि मुरड बसलेली नाहीं. त्यांच्या धाकट्या बंधूच्या मुलाला 'टोम्योला
अंगाखांद्यावर खेळवतांना दत्तोपंतांना पाहिले म्हणजे कोणत्याहि प्रेमळ
पित्याच्या वात्सल्यापेक्षां त्यांचें अपत्यप्रेम कांकणभर जास्तच आहे असें

येईआढळून ल
??आल्हाददायक भूत

दत्तोपंत म्हणजे शुचिर्भूतता, प्रसन्नता आणि समाधान यांची अत्यंत
आल्हाददायक मूर्ति! दत्तोपंतांच्या चेहऱ्यावर मालीन्य, औदासीन्य आणि
थकवा औषधाला देखील कधीं सापडावयाचा नाहीं. केव्हांहि तुम्ही त्यांचेकडे
जा, मुद्रेवर प्रसाद नुसता नाचतो आहे-कधीं कंटाळा नाहीं-आळस नाहीं-
आजार तर नाहींच नाहीं! दत्तोपंत आजारी पडल्याचें मीं कधीं पाहिले
नाहीं-किंवा ऐकले नाहीं! पडसे, खोकला, पोटदुखी असल्या मामुली तक्रारींनीं
त्यांना कधीं तकलीफ दिल्याचे मला कधीं दिसलें नाहीं. केव्हांहि अगदीं
सकाळी जा; स्वच्छ आंघोळ करून, धाबळीचे जाकीट घातलेले, डोक्याला
गंध फासलेले, अशी प्रसन्नमुख मूर्ति तुम्हांला आढळून येईल-कदाचितू
पावलोणी, टोमाटोची अत्यंत आधुनिक अशी 'ब्रेकफस्ट' घेतांना तुम्हांला
स्वारी दिसेल!
फडकेगिरीचा धुव्वा उडविणारे दत्तोपंत!

दत्तोपंत म्हणजे गडबड आणि बडबड! त्यांच्या तोंडाची टकळी एकसारखी
अत्यंत सफाईने चाललेली असते! महाराष्ट्रांत त्यांच्याइतका बडबड्या
( चांगल्या अर्थाने मी हा श-०द वापरतो आहे!) गृहस्थ मीं पाहिला नाहीं.
एकसारखे अहर्निश आपले बोलताहेत! शब्दांच्या पलटणी हात जोडून
त्यांच्यापुढे खड्या आहेत. भाषेचे वैपुल्य तर विचारू नका. एका शब्दाला
पंचवीस विशेषणे वापरतांना मीं मोजलेलीं आहेत! इतक्या लवकर कृत्रिम
दात त्यांना वापरावे लागले ह्याचे कारण देखील त्यांना पडलेला अतिरिक्त
व्यायाम हेंच असावें असे मला वाटतें.) इतकेंहि असून त्यांच्या बडबडीचा
ऐकणाराला कंटाळा वाटत नाही. पुण्याच्या नव्या पुलावर उभे राहून मुठेर्ला
आलेला पूर पाहतांना जी मौज वाटते तीच मौज तासन् तास, दत्तोपंताच्या
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रसवंतीचा दुथडी भरून वाहत असलेला ओघ ऐकून श्रोत्यांना वाटतें. उफर्डे
आणि ऐटबाज बोलावें असें दत्तोपंतांनीच! त्यांचें वक्तत्व अगदीं जन्मसिद्ध

आहे! त्यांच्या वक्तूत्वात जो एक तेजस्वीपणा आणि जी एक धार आहे
तशी महाराष्ट्र्रांतील फारच थोड्या वक्त्यांत आढळून येईल. कोणताहि विषय
असो, त्यावरील त्यांचें म्हणणें अगदीं आत्मप्रतीतीचें आणि आत्मप्रत्ययाचें
म्हणून निश्चित असावयाचें! त्यामुळें विषयाशी ते एकदम तादात्मय पावतात
आणि त्यांच्या भाषणाला पहिल्या वाक्यापासून रंग चढतो! तासचे तास रंगत
कायम ठेवून ते अखवलितपणे बोलू शकतात! विशेषत: एखादा वादविवाद
ऐन रंगाला आला असला आणि उत्तरपक्ष करावयाला दत्तोपंत उठले म्हणजे
मात्र त्यांच्या वक्!त्वाची प्रखरता अत्यंत देदीप्यमान असते. फड जिंकायचें
आणि सभा मारायचे काम करावें दत्तोपंतांनीच! अपयश म्हणून कधीं यायचेंच
नाहीं! आज गांधींना शिव्या देणारे प्रो. फडके हे १९२० च्या असहकारिते.
च्या चळवळीच्या वेळीं कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांना कॉलेजें सोड्ययाविषयी
व्याख्यानबाजी करून राहिले होते. विशेषतः ज्या कॉलेजच्या संस्थापनेत खुद्द
त्यांचा भाग होता तें न्यू पूना कॉलेज' बंद पाडण्यासाठी त्यांनीं स्वतःच
हत्यार उचलले. प्रो. फडके हे त्या वेळीं विद्यार्थिवगार्त अत्यंत प्रिय! ते काय
म्हणतील तें ऐकायला विद्यार्थि एका पायावर तयार! त्यामुळें विद्यार्थि अगदीं
हवालदिल होऊन गेले आणि कॉलेज आतां जवळ जवळ बंद पडतें आहे
अशी वेळ येऊन ठेपली. अशा आणीबाणीच्या वेळीं त्या कॉलेजचे संरक्षण
दत्तोपंतांनीं केवळ आपल्या प्रभावशाली वक्तृत्वामुळेच केलें. त्यांनीं मोड्या
धाडसानें आणि चिकाटीने विद्यार्थ्यांना एकत्रित करून त्यांच्या प्रत्येक शंकेला
समाधानपूर्वक उत्तर दिले, त्यांची खात्री पटवली आणि फडकेगिरीचा
धुव्वा उडवला! १९३१ च्या कोल्हापूरच्या साहित्य-संमेलनांत दहा हजार
श्रोत्यांपुढे अगदीं सुरुवातीला दत्तोपंतांनी जें भाषण केले तें ह्या हयातींत तरी
मी विसरणें शक्य नाहीं. त्या सभेचे स्वरूपच इतकें विरार होतें कीं, कोणताहि
दुसरा वक्ता ऐन आघाडीला इतक्या दिमाखानें बोल-शकला नसता! नगर
साहित्य-संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानावरून त्यांनीं केलेले भाषण तर त्यांच्या
वक्तूत्वाचा परमोत्कर्षच होय! मराठी मापेबद्दलच्या अभिमानानें, तळमळीनें
आणि कळकळीनें त्यांतील शब्दतू शब्द ओथंबलेला आहे! विचार आणि
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भाषाशैली ह्या दोन्ही दृष्टींनीं हें भाषण म्हणजे 'दत्तोपंती' वक्तूत्वाचा एक
तेजस्वी नमुना होय! अत्यंत महत्त्वाचीं भाषणें दत्तोपंत जितक्या जबाबदारीने
बोलू शकतात तितकीच अगदीं मामुली स्वरूपाची भापणेंहि ते मनोरंजक
करूं शकतात. आभाराचे भाषण करा असें दत्तोपंतांनीच! मात्र दहा
मिनिटांच्या आत खुर्चीवरून अर्धवट उठलेली श्रोते मंडळी पुन्हा खालीं असून
मनापासून हसत असलेली दिसलीच पाहिजेत! भाषण करतांना दत्तोपंत
जितके खेळकर होऊं शकतात तितके रागावले म्हणजे त्यांच्या संतापाला सीमा
राहत नाही! मात्र तो संताप इतका सात्त्विक असतो, कीं कसलाही अवखळ
श्रोतृवृंद असला तरी तो चपापून स्तब्ध बसल्याविना राहत नाहीं. भाषाप्रभुत्व
हें दत्तोपंतांच्या अंगीं आनुवंशिक आहे. त्यांचे वडील श्री. बाबासाहेब
पोतदार हेहि मोठे ओघवातूआणि बहुश्रुत वक्ते म्हणून त्यांच्या वेळीं प्रसिद्ध
होते. केवळ मराठीमध्येच नव्हे तर दत्तोपंत इंग्रजी, संस्कृत, उर्दूमध्येंहि
असवलित बोलू शकतात. मराठी बोलण्यांत जो ठसका आणि जी ऐट तीच
इंग्रजीमध्यें! मराठी जितके द्रुत गती बोलतात तितकेंच ते संस्कृतमध्येहि
वोलूं शकतात. एखाद्या महामहोपाध्याय पाठक किंवा अम्यकरशात्म्याप्रमाणें
दत्तौपंत सबंध व्याख्यानच्या व्याख्यान संस्कृतमध्यें देऊं शकतात. नागपूरचे
श्री. कृष्णशास्त्री धुळे त्यांचें संस्कृत वक्तृत्व पाहून थक्कच झाले! तसेंच
हैदराबादमध्ये त्यांनीं आपल्या उर्दू भाषणानी तेथील लोकांनाहि चकित
करून सोडले! एरवी देखील दत्तोपंतांची मुळीं पद्धतच आहे कीं किंजवडेकर-
शास्त्री भेटले तर त्यांच्याशीं संस्कृतमध्यें ते गप्पा मारतील-अन् खानबहादुर
महंमद हिदायतुला भेटले कीं त्यांच्याशी उर्दूमध्यें बातचीत करतील!
विसराळूपणाचे नमुने

दत्तोपंतांचा व्याप आणि धांदल ह्यांना कांहीं माप नाहीं गडबड, धडपड,
गोंधळ हा गोष्टी त्यांच्या पाचवीला पूजलेल्या आहेत. एखाद्या गांवीं साहित्य-
संमेलनाला गेले असतील तर बरोबर चार-पाच अर्धवट लेखांची हस्तलिखिते
झोळीत असतील, कांहीं सुक्रे असतील, साहित्य-संमेलनाच्या ऐन धांदलींत
गांवांत चार-पाच ठिकाणी कार्यक्रम असतील, कुठे एखाद्या मोफत वाचना-
लग्यांत समारंभ असेल, कुठे कऱ्हाडे ब्राह्मणसंघाची एखादी बैठक असेल, कुठें
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एखादा जुना कणानुक्यधी दाढीवाला म्हातारा आजारी असेल त्याच्या
प्रकृतीची तेवढ्यांत चौकशी करून येतील. कुठें एखाद्या देशपांड्यांच्या किंवा
बोकिलांच्या घराण्याचा एखादा वंशज राहत असेल आणि त्याच्या घरीं एखाद्या
ऐतिहासिक कागदपत्रांचा गट्टा किंवा सनदा असतील तर त्याच्याकडूनहि
एवढ्यांत ते चक्कर मारून येतील; आणितेवढेहि करून विषयनियामक मंडळी-
च्या बैठकीच्या वेळीं महत्त्वाच्या ठरावांवर बोलण्यासाठी अर्धवट घामाघूम
झालेल्या परिस्थितींत घाईघाईने घेऊन उपस्थित होतील! दत्तोपंतांच्या जिवाची
अन् मनाची एकसारखी धांदल चाललेली असते-नाहीं असें नाहीं-पण
त्यामध्यें कोठल्याहि तऱ्हेचा धांदरटपणा! चुकून देखील आढळून यावयाचा
नाहीं. दत्तोपंतांचे वागणे आणि बोलणे इतक्या धकाधकीच्या माभ्यपयांतहि
अगदीं सूतबंद असल्यामुळें, कोणत्याहि कामांत पडते खाण्याचा, ओशाळण्याचा
प्रसंग त्यांना कधींहि आला नाहीं. उलट दत्तोपंत आपलेच दोन शब्द वर
ठेवून दिल्याशिवाय राहणार नाहींत! नूतन मराठी विद्यालयाचे ते व्यवस्थापक
असतांना, हिशेबाच्या बाबतींत शाळेच्या एका ऑडिटरनें त्यांच्या हिशेबांत
कांहीं महत्त्वाचे आक्षेप काढले. सदर ऑडिटर त्याच्या हुशारीबद्दल आणि
चोखपणाबद्दल फारच प्रसिद्ध होता. पण दत्तोपंतांच्या चुका दाखवून देण्याचा
उपद्याप त्यानें केल्याबरोबर दत्तोपंतांनी त्याच्या पदरांत सव्याज माप घालून
त्याच्या शहाणपणाची अशी भंबेरी उडविली, कीं त्याला दत्तोपंतांची सपशेल
माफी मागावी लागली! एवंच, दत्तोपंत बाहेरून थोडेसे धांदरट दिसले तरी
त्यांच्यासारखा हिशेबी आणि पक्का माणूस कचितच। आढळून येईल. दत्तो-
पंतांच्या गडबडीचे आणि विसराळूस्वभावाचे नमुने अगदीं नाहींत असें नाहीं.
आगगाडींतून प्रवास करीत असतांना, खिडकींतून बाहेर भुंकतांना त्यांनीं
आपली दाताची कवळी गमावली. घरीं येऊन ती कवळी पुन्हा करावयाला
दंतवैद्याला सांगितलें तर शौचकूपांत शिंक येऊन उरलेली कवळी त्यांनीं कशी
गमावली त्याबद्दलची मनोरंजक गोष्ट सुप्रसिद्धच आहे. तसेंच बाहेरगांवचा
एक पाहुणा दत्तोपंतांच्या घरांत एक महिनाभर जेवत होता. दत्तोपंतांना वाटे
कीं हा वडिलांचा पाहुणा आहे; तर त्यांच्या वडिलांना वाटे कीं हा दत्तोपंतांचा
पाहुणा आहे. दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी राहतो असें म्हणतात; पण दोन
माणसांचा पाहुणा एका घरांत महिनाभर पोटभर जेवू शकतो हें त्या वेळीं
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दिसत असला तरी, त्यांच्या स्वभावाची बैठक अगदीं कडक आहे ह्यांत शंका
नाहीं कोपात्याहि सभेचे किंवा कमिटीचे अध्यक्ष त्यांना करा; मग त्यांच्या
स्वभावातली मK(वी ध्यानांत येते. सभेचे काम इतकें झपाड्यानें, कडकपणाने
आणि निपुरतेने ते करतात कीं अगदीं त्यांचे जवळचे मित्रदेखील त्यांच्यावर
नाखूष होतील! मुद्द्याबाहेरचा एक शब्द ते कोणाला वोलूं द्यावयाचे नाहींत-
अगदीं तोडून आणि फटकळपणानें अनावश्यक चोलणाऱ्यास ते खालीं
वसवतील! एखाद्या कामाची वकिली ते जितकी आर्जवाने आणि जबाबदारीने
करतील तितकेंच न्यायाधीशाचें काम ते निपुरतेने आणि निःपक्षपातीपागाने
करतील त्यांच्या बरोबरीचा एक प्राध्यापक मित्र, जो लहानपणापासून त्यांचा
संवगडी होता आणि त्यांच्याबरोबरच ज्याने ब्रह्मचर्याची प्रतिज्ञा केली होती
( पण पुढें ती ज्याला कांहीं पाळताआली नाहीं!) असा, एका जबाबदारीच्या
जागेवर त्यांच्याच सस्थेंत काम करीत होता. ह्या मित्रावर पैशाच्या आणि
व्यवहाराच्या बाबतींत कांहीं आक्षेप आले आणि त्याची चौकशी करावयास
नेमलेल्या कमिटीवर त्या मिलाच्या सांगण्यावरूनच दत्तोपंतांची नेमणूक झाली.
दत्तोपंतांनीं त्या मित्राला त्याच वेळीं सांगितलें कीं, '' तूं माझें नांव सुचवू
नकोस, तुझें चुकले असेल तर तुझ्या वर्तनाचे समर्थन मी कालत्रयी करणार
नाहीं! '' पण मित्राने ऐकले नाहीं. पुढें चौकशीत त्या मित्राचें वर्तन दत्तो-
पंतांच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह ठरलें व त्यांनीं स्पष्टपणें तसें आपल्या प्रतिवृत्तांत
नमूद केलें. त्या मित्राला सेवानिवृत्त व्हावें लागलें आणि इतक्या वर्षांच्या
दोघांच्या मैत्रींत अंतराय उत्पन्न झाला! 'प्रतिभासाधन' कमिटीचे दत्तोपंत
अध्यक्ष होते. प्रो. फडके त्यांचे शिष्य; पुढें सहकारी. पण त्यांची भीडमुर्वत न
बाळगता दत्तोपंतांनीं फडक्यांच्या उसनवारीचे माप बरोबर त्यांच्या गळ्यांत
अडकवले. 'प्रतिभासाधन' चौकशीचा सर्व वृत्तान्त स्वत: दत्तोपंतांनीं लिहिलेला
आहे., त्यांत दत्तोपंतांच्या लेखनशैलीचा उन्मेष मोड्या तेजस्वितेनें चमकलेला
दिसून येईल.। दत्तोपंतांच्या ह्या कडकपणाची बैठक त्यांच्या तत्त्वनिष्ठेवरच

झालेली आहे. काय वाटेल तें।झालें तरी दत्तोपंत आपले तत्त्व म्हणून कधीहि
सोडणार नाहींत. दत्तोपंतांनीं राजकारणांत जर का भाग घेतला असता तर
ते फारच मोड्या दर्जाचे पुढारी झाले असते! ते काँग्रेसमन नसले तरी त्यांची
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राष्ट्रीय वृत्ति फारच जाज्वल्य आहे! ते हिंदुत्वाचे अभिमानी असले तरी ते
हिंदुसभावाले खास नाहींत! सावरकरांची उर्दूद्वेषावर उभारलेली मराठी-
करणाची चळवळ त्यांना मुळींच पसंत नाहीं! मराठी इतिहासाचा सावरकरांनीं
चालविलेला दुरुपयोग त्यांना सुतराए मान्य नाहीं! महाराष्ट्र साहित्य-परि-
षदेच्या घटनेबद्दल अनेक वर्षें वाद चाललेला सुप्रसिद्धच आहे. त्यांत दत्तोपंत
एका वादस्तंभाचे नेते होते. बहुमत जरी त्यांच्या विरुद्ध गेलें तरी त्यांची
तात्त्विक भूमिका त्यांनीं सोडली नाही. ऐतिहासिक संशोधनाचे बाबतींत
त्यांचा सर जदुनाथ सरकार, रा. व. सरदेसाई, वाकसकर त्यांच्याशी मूलभूत
मतभेद आहे. विशेषत: शिवाजीमहाराजांच्या जन्मतिथीबाबत हा वाद तर
विकोपाला गेला होता. पण दत्तोपंतांनीआपल्या प्रतिपक्षाची हडी नरमकेल्या-
शिवाय सोडले नाहीं. विश्वविद्यालयांत कोणत्याहि परीक्षकाच्या! जागेसाठी
आपण अर्ज म्हणून करणार नाहीं; आपली विद्वत्ता आणि व्यासंग विश्वविद्या-
लयाला मान्य असल्यास त्यानें आपणांस परीक्षक होण्याबद्दल आमंत्रण द्यावें
असा दत्तोपंतांचा हट्ट होता. त्याप्रमाणें दत्तोपंत आमंलणानेंच परीक्षक झाले
-अजीने नव्हे! विश्वविद्यालयाच्या एका निवडणुकीसाठी हेडमास्तरांच्यातर्फे
ते उमे राहिले. पण 'ळ्यॅहसिंग' कम्याच्या ते विरुद्ध! त्यांच्या शाळेच्या-
समोर असलेल्या मुलींच्या शाळेच्या मुख्य अध्यापिकेलाहि ते स्वतःबद्दल
सांगावयाला' गेले नाहींत! ते म्हणत, '' माझ्याबद्दल मी अधिक तें काय
सांगणार! हेडमास्तर लोक काय मूर्त आहेत? त्यांना मी लायक वाटल्यास
त्यांनीं जरूर आपापली मते मलाच द्यावयास पाहिजेत! '' शेवटीं त्याचा
परिणाम असा झाला कीं दत्तोपंत निवडून येऊ शकले नाहींत. त्यांच्या एका
अत्यंत परिचित, पूर्वी त्यांचाच विद्यार्थी असलेल्या एका हेडमास्तरानें त्यांना
मत देतो असेंवचन देऊन अखेर त्यांच्याच प्रतिपक्षाला जेव्हां मत दिले तेव्हां
तेअगदीं चिडूनम्हणाले, '' महाभूर्खआहेतहे हेडमास्तर! '' फिरून अर्थातच
ते कोणत्याही निवडणुकीला उभे राहिले नाहींत-आणि उभे राहिलेच तर
'क्तॅ-हसिगच्या अभावीं आजच्या परिस्थितींत ते निवडून येणेहि कठीण!

अनेक संस्थांचे चालक
महाराष्ट्र साहित्य-परिषद, साहित्यसंमेलन, भारत इतिहास संशोधक
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मंडळ, महाराष्ट्र शारदा-मंदिर, शिक्षण प्रसारक मंडळी, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी,
गडकरी पुण्यतिथि इत्यादि संस्था आणि कार्ये अगदीं धार्मिक नियमितपणानें
इतकी वर्षें दत्तोपंत चालवीत आले आहेत. यांपैकीं कित्येक संस्थांसाठी तर
त्यांनीं आपल्या जिवाचे रान केलेले आहे-आपले रक्त ओतले आहे-आपला
पैसा खर्च केला आहे. कित्येकांना आज त्यांच्या श्रमाची किंमत वाटत नसेल,
कित्येकांना दत्तोपंतांनीं आपला वेळ निष्कारण दवडला असेहि वाटत असेल,
.पण दत्तोपंतांच्या निष्ठेची, कर्तृत्वाची आणि उद्योगाची जोड जर वरील
कार्याला नसती, तर महाराष्ट्राचे केवढे नुकसान झालें असतें ह्याच्यी कल्पनाच
केलेली बरी!
.दत्तोपंत व लफडीं

नसत्या हजारों लफड्यांत दत्तोपंत आपला वेळ निष्कारण घालवितात
असा त्यांच्यावर त्यांच्या मित्रांचा आणि हितचिंतकांचा आक्षेप आहे
गोव्यापासून बडोद्यापर्यंत आणि हैदराबादपासून नागपूरपर्यंत; गणेशोत्सवांत
आणि अनेक सामान्य उत्सवांत व्याख्याने द्यावयास त्यांची नेहमीं तयारी
असते. ह्या बाबतींत त्यांच्या उत्साहाला सीमा नाहीं! ऐन उन्हाळ्यांत
जाकोबाबादला एखाद्या मोफत वाचनालयाच्या उद्घाटनसमारभाला हे
.जातील असें मी प्रो. श्री. ना. चाफेकरांबद्दल एकदा बोललो होतों; पण मला
वाटतें हें विधान दत्तोपंतांना अधिक लागू होईल. केव्हांहि जा, दत्तोपंतांच्या
भोवताली कुठल्या तरी अलबत्या-गलबत्यांचें कडे पडलेले असावयाचेंच.
आणि दत्तोपंत न कंटाळता तासन् तास त्यांच्याशीं बोलत बसलेले आढळून
-येतील. उलट त्यांना असेहि सांगत असतील की, मला फार काम आहे-मला तुमच्याशी बोलायला सुद्धा वेळ नाहीं-अगदीं डोके खाजवायलाहि
सवड नाही-''इ. इ. एकदा मॅस्किच्या वर्गातील एक विद्यार्थी पूर्वपरीक्षेत
नापास होऊनहि दत्तोपंतांकडे ' फॉर्म ' मागावयाला आला. दत्तोपंत तीन
तासपर्यंत त्याला व्याख्यानाचे डोस पाजीत होते. '' आयुष्य हें असे आहे.
जगाची परिस्थिति अशी आहे इ. इ. '' तीन तासानंतर दत्तोपंतांनी त्याला
विचारले कीं '' बोल, अशा परिस्थितींत तुला कसा फॉर्म देता योगे शक्य
आहे? '' त्यावर तो विद्यार्थी अगदीं निर्ढावलेल्या माणसाप्रमाणे शांतपणे
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की- ?? ????? का -णे- -र्फी- ???? कर्करर्फी- ???? ???????????? -म्हणाला, 'जाऊं द्या-देऊन टाका मला फॉर्म झालं! ' त्यावर दुसरा एखादा

माणूस दत्तोपंतांच्या जागी असता तर त्यानें त्या विद्यार्थ्यांच्या मुस्कटातच
भडकाविली असती. पण दत्तोपंत एखाद्या स्थितप्रज्ञाप्रमाणे त्याला म्हणाले,
'' आतां फिरून पहिल्यापासून तुला मला तीन तास सांगावें लागेल! '' अशा
ह्या वातावरणांत दत्तोपंतांच्या हातून भरीव 'लिखाण' होऊं शकले नाहीं असा
त्यांच्या मित्रांचा आक्षेप आहे-अर्थातू दत्तोपंतांना ही गोष्ट मान्य नाहीं तें
निराळें! दत्तोपंतांजवळ 'ग्रथसग्रहा'चा डोंगरच्या डोंगर पडलेला आहे! सर्व

दुर्मिळ हस्तलिखिते, पुराणग्रंथ दत्तोपंतांजवळ हमखास सापडावयाचेच. एवढा
प्रचंड ग्रंथसंग्रह एका व्यक्तीजवळ असा महाराष्ट्रांत कचितच आढळेल. ह्या:

ग्रंथसंग्रहाकडे बोट दाखवून दत्तोपंत म्हणतील, कीं '' पुढील दहा वर्षीचा
माझा लेखनकार्याचा कार्यक्रम तयार आहे! '' आतां हा कार्यक्रम त्यांच्या
हातून केव्हा पार पडेल तो पडो! 'मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार' हा
उस्कृष्ट संदर्भ ग्रंथ त्यांनीं लिहिलेला आहेच. तथापि मराठी भाषा व इतिहास
ह्या दोन विषयांवर कांहीं तरी मौलिक ग्रंथरचना त्यांच्या हातून व्हावी अशी
महाराष्ट्राची त्यांच्याबद्दलची अपेक्षा आहे. दत्तोपंत ग्रंथरचना करोत वा न
करोत; विचेच्या व्यासंगांत त्यांनीं आपलें सारे आयुष्य खर्च केले आहे.
अध्ययन व अध्यापन ह्या दोन कार्यामध्यें ते नेहमीं निमग्न असतांना, मराठी
भाषा, संस्कृति आणि इतिहास ह्यांबद्दल त्यांच्याइतका जाज्वल्य अभिमान
इतरांना कचितच असेल! आणि ह्या अभिमानाचा प्रसार महाराष्ट्रांत त्यांनीं
अगदीं पोटतिडीक घेऊन केलेला आहे. आपल्या आदर्शभूत चारित्र्याने,
निर्मळ विचारानें आणि सामर्थ्यवान् कर्तृत्वाने दत्तोपंतांनीं महाराष्ट्रांतील

हजारों तरुणांना स्फूर्ति दिलेली आहे, आणि त्यांच्या आयुष्याला योग्य तें
वळण लावले आहे. म्हणूनच आम्ही त्यांना उस्कृष्ट शिक्षक आणि अतएव
'उत्कृष्ट ब्राह्मणा समजत! इतिहास-संशोधनांत आजपर्यंत त्यांनीं आपला
सर्व काळ घालविलेला आहे म्हणून सकृद्दर्शनी ते 'जुनाट पुरुष' आहेत असें
वाटतें. तथापि भूतकाळाच्या रद्दींत जरी ते लोळत असले तरी त्या रद्दीमधून

रलें हुडकून काढण्याची त्यांची दृष्टि व मनोभूमिका पाहिली म्हणजे त्यांचें
महत्त्व लक्षांत येतें
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विणुशास्त्री चिपळूणकरांपासून ते मराठी भाषेचा अभिमान शिकले,
विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे ह्यांच्यापासून त्यांनीं इतिहास-संशोधनाची आणि
नद्यचर्थीचीडदीक्षाघेतलीलोकमान्यटिळकांपासूनत्यांनीनिर्मीड वृत्तीचाराष्टीय
बाणा पत्करला, न्यायमूर्ति रानडे ह्यांच्यापासून मराठ्यांच्या संस्कृतीविषयीचा
अभिमान त्यांच्या मनावर बसला आणि विनायरावजी आपटे ह्यांच्यापासून
साधेपणा, चिकाटी, आणि प्रसिद्धिपराच्छरवता ते शिकले. एवढ्या श्रेष्ठ महा-
पुरुषांच्या अंगातले गुण अंशतः एकत्र करून त्यांच्यावर आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण
व्यक्तिमत्वाचा 'दत्तोपंती' छाप मारावयाला त्यांनीं कमी केलें नाहीं. म्हणूनच
आम्ही त्यांना पुण्यातले एक 'तेजस्वी ब्राह्मण' समजतो. असा प्रतिभाशाली
ब्राह्मण शतकांत एकदाच जन्माला येतो असें आमचें ह्या क्षणाला स्पष्ट मत
आहे. त्यांतील सत्यता काळ पटवून दाखवीलच.

पुण्यातील ह्या तपस्वी आणि तेजस्वी ब्राह्मणास आमचें वंदन असो.
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पर मुंबईला सत्यशोधक समाजाची पंधरावी! पखिद् लूयाचवघानैंतर
भरली. ह्या परिषदेचे अध्यक्ष सातारचे एक प्रसिद्ध कार्यकर्ते -कुदेःशवराव विचारे हे होते; आणि स्वागताध्यक्ष श्री. स्तस्करराव जाधव हे५श्री भास्करराव जाधव हे एक महाराष्ट्रांतले अत्यंत विद्वान आणि व्यासगा

गृहस्थ आहेत. ब्राह्मणेतरांचे पुढारी म्हणून जरी आज ते इतकी वर्षे प्रसिद्ध

असले तरी विथेने, वृत्तीनें, आचरणाने आणि संस्काराने ते 'शंभर नवरी
ब्राह्मण' आहेत वास्तविक ब्राह्मणेतर चळवळीचा त्यांच्यामार्गे आधार नक्या,
तरी मंत्रिपदापर्यंत ते आपल्या बुद्धिबळानें खास पोंहोचूशकले असते. पेण३२;२.२: -२.ही ३२ईजखाच
ळ्यैमकै?८.आहे.२जार्तींचा त्यांचा अभिमान -नऽ२ह.

आणि इतकें वय झालें, आयुष्यांत इतका अनुभव आला तरी बाह्यीउचलबांगडी करण्याची भाषा खेडेगांवांतल्या एखाद्या९;७-तिराइतकीच ते आवशोनें करूं शकतात. भास्कररावांच्या बुद्धि
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मला आदर आहे. पण ब्राह्मणेतर चळवळीचा विपर्य्रास्र ते जाणूनबुजून
विशिष्ट हेतूनें करतात असा माझा त्यांच्यावर दावा आहे. मला स्वतःला कांहीं
माहिती नाहीं; पण मराठा ज्ञातीतील माझे कांहीं मित्र मला नेहमीं सांगतात
की, भास्कररावजींनी ब्राह्मणेतरांसाठी किंवा बहुजन समाजासाठी स्वतःच्या
पदराला कवडीचाहि खार कधीं लावून घेतला नाहीं. ब्राह्मणेतरांचे पुढारी
होऊन त्यांनीं मंत्रिपद मिळवलें, लाखों रुपये कमावले; पण त्यांपैकीं कितीसा
भाग त्यांनीं ब्राह्मणेतर चळवळीसाठी जाहीरपणे खर्च केला आहे? बहुजन-
समाजासाठी स्वतःच्या पदरच्या पैशाने कांहीं त्यांनीं सार्वजनिक संस्था स्थापन
केलेल्या आहेत? का विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या दिल्या आहेत? का वसतिगृह
उघडली आहेत? किंवा डोंगरीवर त्यांनीं दोन लाखांची जशी उत्पन्नासाठी
चाळ बांधली आहे तसें, दहावीस हजार रुपये खर्चून त्यांना 'महात्मा फुले-
मंदिर बांधता आलें असतें, पण तसेंत्यांनीं केल्याचे कांहीं ऐकिवात नाहीं!

मी असें म्हणत नाहीं, कीं भास्कररावांनी ब्राह्मणेतर चळवळीसाठीं पैसे
खर्च केले नाहींत! तथापि एवढे मात्र नक्की कीं पुढारी होण्यासाठी जी श्रेष्ठ

दर्जाचा त्याग आणि सेवाबुद्धि मनुष्याच्या अंगीं लागते ती भास्कररावांजवळ
सुतराम नाहीं! ह्याहिपेक्षां माझा भास्कररावांविरुद्ध मोठा आक्षेप आहे.
मी जाहीररीत्या त्यांना सांगतो कीं, भास्करराव, तुम्ही सत्यशोधक तर नाहींच
नाहीं, पण सत्यशोधन म्हणजे नाह्मणेतरी चळवळ असें सुमीकरण मांडून तुम्ही
महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पवित्र नांवाला डांबर फाशीत आहां! महात्मा
फुले हे ब्राह्मणांविरुद्ध नव्हते-ते भटांविरुद्ध होते. आणि भटांविरुद्ध तरी यांची
चळवळ असण्याचे कारण म्हणजे भट हा जन्मानें भट आहे म्हणून नव्हे, तर
तो अडाणी बहुजनसमाजाचा देवभोळेपणा वाढविण्यास मदत करून त्याला
धार्मिक व सामाजिक गुलामगिरीत ठेवण्याचें काम करतो म्हणून! महात्मा
ज्योतिराव फुले ह्यांची चळवळ बहुजनसमाजाच्या जागृतीची होती. दलिताचा
उद्धार करावयाचा आणि जातिभेदाचे स्तोम माजविणाऱ्या वर्णाश्रमी सनातनी
भिक्षुकवृत्तीचा ( जातीचा नव्हे) नायनाट करावयाचा हें महात्मा फुले ह्यांच्या
सत्यशोधक चळवळीचे रहस्य होतें आणि आहे! तथापि भास्कररावांसारख्या
ब्रह्मह्या आणि स्वार्थसाधु पुढाऱ्यांनी स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढून घेण्या-
साठी, ह्या थोर आणि राष्ट्रीय चळवळीचा विपर्यास केला आणि ब्राह्मण-



११३ सत्यशोधक म्हणजे बामणेतर नव्हे

ब्राह्मणेतर वादाचा भयंकर भडका महाराष्ट्रांत पेटवून देऊन दोन तपेपर्येत तरी
महाराष्ट्राचे अपरिमित नुकसान केलें हें सत्य आहे! ब्राह्मणाला अचकट
विचकट शिव्या देणारा माणूस म्हणजे सत्यशोधक हा पर्याय निर्माण झालेला
पाहून महात्मा फुल्यांच्या आत्म्याला अत्यंत वाईट वाटत असलें पाहिजे!
पण हा पर्याय भास्कररावी वृत्तीच्या नाह्मणेतरांनी हेपुरसर बनवला!

सत्यशोधक समाजाच्या ह्या परिषदेच्या वेळीं स्वागताध्यक्ष म्हणून भास्कर-
रावानी जें भाषण केलें त्यांत त्यांनीं हेंच धुरए-एंनविष -सुकुटें-आहे.आ! ब्राह्मण

आणि ब्राह्मणेतर हा शब्दप्रयोग त्यांत छपन्न वेळां आला असेल. काँग्रेसफये
ब्राह्मणेतर सामील होत आहेत हें पाहून त्यांना अत्यंत वाईट वाटत असल्याचें
दिसते. ब्राह्मणेतरांनीं आपले राजकारण स्वतंत्रपागें चालू ठेवले पाहिजे असें
त्यांचें मत आहे. आणि ह्या कामी सत्यशोधक चळवळीचा जीणार्द्धोर केला
पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. आणि शेवटीं मूर्तिपूजा नष्ट करणेंहि सत्य-
शोधकाचे कर्तव्य आहे असा त्यांनीं संदेश दिलेला आहे. भास्कररावांचे
भाषण जितके विकृत, प्रतिगामी आणि अराष्ट्रीय आहे तिकच परिषदेचे
अध्यक्ष श्रीयुत केशवराव विचारे ह्यांचें भाषण अत्यंत मुद्देसूद, पुरोगामी आणि
खऱ्या सत्यशोधकाला शोभण्यासारखे आहे. त्यांच्या भाषणात ब्राह्मण ब्राह्मणे-
तर हा शब्दप्रयोग औषधाला सुद्धा मिळावयाचा नाहीं! त्यांच्या भाषणातील
एक महत्त्वाचे वाक्य-'तशात बनावट सत्यशोधक निर्माण होऊन त्यांनीं
आपापसांत मतभेद उत्यन्न केले आणि मत्सरबुद्धीनें जातिभेद जागृत केला
आणि समाजकार्य करण्यापेक्षा एकादी कृत्रिम मानाची जागा मिळण्यासाठीं
अहमहमिका सुरू केली. '' हें बहुतेक भास्कररावांना उद्देशूनच ते बोलले
असावेत असें वाटतें. समता आणि बंधुभाव ह्या दोनच भावनांवर सत्यशोधक
समाजाची चळवळ उभारली आहे हें श्री. केशवराव विचारे ह्यांचें वाक्य
अत्यंत विचारसरणीय आहे. आम्ही भास्कररावाच्या असत्य शोधकी भाषणाचा
उपहास करतो आणि श्री. केशवराव विचारे ह्मांच्या भाषणाचें अंतःकरणपूर्वक
अभिनंदन करतो. महात्मा फुलें यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक
समाजाच्या कार्याची परंपरा जर महाराष्ट्रांत चालू ठेवावयाची असेल तर
जातिभेद न मानणारे आणि सर्वाशी बंधुत्वाने आणि समतेने वागणारे लोक
पुढे यावयाला पाहिजेत.

उ. ८
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????????? ????????? ४० ????? -५४०७.ज्याला स्वतःला आपण अमुक अमुक जोताचे आहोत अशी जाणीव आहे,
त्याला आपल्या जातीचा अभिमान आहे, जो दुसऱ्या जातीचा द्वेष करतो
त्याला सत्यशोधक केव्हांहि होतां यावयाचे नाहीं. सनातनी ब्राह्मण लोक
जन्मावर आधारलेल्या ब्राह्मण्याच्या आणि वर्णाश्रम पद्धतीचा पुरस्कार करतात.
ह्या प्रतिगामी आणि अराष्ट्रीय वृत्तीच्या लोकांना जसें सत्यशोधक होतां
यावयाचे नाहीं त्याप्रमाणें जो स्वतःला मराठा म्हणवतो, आपण शहाण्णव
कुळांपैकीं एक आहोत असा ज्याला अभिमान आपे, जो इतर जातींबरोबर
रोटी-बेटी व्यवहार करण्यास तयार नाहीं, असा सनातनी मराठा हा महात्मा
फुले यांचा सच्चा सत्यशोधक केव्हांहि होऊं शकणार नाहीं! ब्राह्मणवर्गीतील
सनातनी वृत्तीचा नायनाट होत चालला आहे. इतर जातींबरोबर रोटी-बेटी-
व्यवहार करणारे पुष्कळ ब्राह्मण आज नामनिर्देश करून दाखवता येतील.
त्या दृष्टीने मराठा समाज अत्यंत सनातनी आहे. जातीवांचून तो एक
क्षणभर देखील विचार करूं शकत नाहीं. अशा परिस्थितींत तो '' ब्राह्मणेतर
समाज म्हणूनच केवळ सत्यशोधक चळवळींत सामील होऊं शकतो! '' हा
खोटा आणि असत्य प्रचार भास्कररावजीसारख्या मंडळींनी जो चालू केलेला
आहे तो अत्यंत निंद्य आहे. मीं वर म्हटल्याप्रमाणे भास्करराव हे सत्यशोधक
होऊं शकत नाहींत. भास्करराव हे जातिभेद मानणारे सनातनी मराठे आहेत.
त्यांनीं दुसऱ्या जातीशी बेटीव्यवहार केलेला नाही. त्यांच्या सुना आणि
जावई मराठेच आहेत. ब्राह्मणांच्याविरुद्ध चालविलेली ब्राह्मणेतरांची
चळवळ म्हणजेच सत्यशोधक समाजाची चळवळ असा त्यांनीं दुष्ट विपर्यास
केलेला आहे. ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर ही नांवें आणि त्यामागे असलेल्या
कल्पना गाडल्याशिवाय खरी सत्यशोधक चळवळ निर्माण होणारच नाहीं!
ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर ह्या शब्दांच्याऐवजी जातिभेदे आणि जातिमोडे
अशी दोन नांवें ह्यापुढे वापरली गेली पाहिजेत.

जो जातिभेद पाळतो मग तो कोणत्या का जातीचा असेना- तो
जातिभेदे १ असा जातिभेदे माणूस सनातनी, प्रतिगामी आणि अराष्ट्रीय
म्हणून समजला जावा! आणि जो मनुष्य जात मानीत नाहीं, जातिभेदामुळे
हिंदी राष्ट्राचे स्वातंत्र्य दुरावले आहे अशी ज्याची मुरमुनखाडी.१ झाली आहे
तो जातिमोडे! असा जातिमोडे माणूस राष्ट्रीय वृत्तीचा, प्रागतिक आणि
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खरा सत्यशोधक समजला जावा. मग त्याची जन्मजात कोणती का असेना!
सदर सत्यशोधक समाजाच्या परिषदेला एकहि जातिमोड्या ब्राह्मण हजर
नव्हता! व्यासपीठावर बसलेली बहुतेक माणसे पटकेवालीं आणि शेमले-
वाली- अतएव सनातनी मराठी किंवा माळी होतीं! सत्यशोधक चळवळीकडे
बघण्याचा हा दृष्टिकोन मूलतःच बदल्याशिवाय फक्त ब्राह्मणेतरांनाच
सत्यशोधक परिषदेला आमंलण करण्याची ही परंपरा नष्ट व्हावयाची नाहीं.
सध्यां जातीय आणि धार्मिक पायावर आधारलेल्या आकुंचित चळवळीला
ऊत आलेला आहे! हिंदु महासभा, मुस्लिम लीग, मराठा लीग, चित्तपावन
लीग ही ह्या अराष्ट्रीय आणि घातुक चळवळीची विषारी फुलें आहेत.
सावरकरांसारखा कडवा जातपाततोडक देखील हल्ली सनातनी ब्राह्मणांना
खूष करण्यासाठीं जातिभेद मोडण्याची किंवा सहभोजन भरविण्याची भाषाच
काढीत नाही! जिनासाहेब पाकस्तान तोडून मागत आहेत! डॉ. पंजाबराव
देशमुख म्हणतात, '' ज्यांचे आईबाप मराठे नाहींत तो. मनुष्य श्रेष्ठ होणे
शक्य नाहीं! '' आणि आतां भास्करराव गर्जना करीत आहेत कीं '' ब्राह्मणे-

तरांची स्वतंल राजकीय चळवळ पाहिजे! '' ह्या आकुंचित, अराष्ट्रीय आणि
घातुक मनोवृत्तींचा नाश करण्यास समर्थ असा एकच जर तोडगा असेल तर
तो महात्मा फुले ह्यांचा सत्यशोधक समाज होय. कॉग्रेसने देशाला स्वातंन्य
मिळवून देण्यासाठी ज्या तऱ्हेचें राष्ट्रीय वृत्तीचें राजकारण चालविले आहे
त्याचा सामाजिक आणि धार्मिक बाबतीत पुरस्कार करण्यासाठीं, बहुजन-
समाजाला अज्ञानांतून आणि दास्यांतून बाहेर काहून विचारवंत आणि
स्वयंजीवी बनविण्यासाठी म्हणून महात्मा फुले ह्यांच्या सत्यशोधक चळवळीचा
उपयोग करावयाला हवा.

श्री. केशवराव विचारे ह्या विचारी सत्यशोधकाला ही विचारसरणी पटली
म्हणूनच सत्यशोधक परिषदेतील त्यांचें भाषण अत्यंत पुरोगामी आणि राष्ट्रीय
वृत्तीचे झालें. भास्कररावांसारखे सनातनी जात्त-मेद हळद हे सत्यशोधक
चळवळ चालविण्यास अगदीं नालायक आहेत. राष्ट्रीय वृत्तीच्या जातिमाख्यो
सुधारकांनी सत्यशोधक समाजाच्या कायोंची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली
तरच महात्मा फुले ह्यांची खरी उज्जवल परंपरा चालविली जाईल. महात्मा
गांधी आणि महात्मा फुले ह्याची जीवनकार्य अत्यंत व्यापक अशा जनहित-
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बुद्धीवर आधारलेली अस्त परस्परांना पोषक अशींच आहेत. समता, बंधुभाव
दलितोद्धार हीं तत्त्वें दोघांच्याहि तत्त्वज्ञानांत आहेत. हा दृष्टीनें जो खरा
सत्यशोधक आहे तो राजकारणांत काँग्रेसमनच असावयाला पाहिजे! ब्राह्मणे-

तरी आकुंचित वृत्तीचीं माणसे ही सत्यशोधक होणें शक्य नाहीं. खऱ्या
कॉग्रेसमनाला महात्मा ज्योतिराव फुले किंवा सत्यशोधक समाज त्यांच्याविषयी
जो आदर आणि जिव्हाळा वाटतो तो भास्कररावासारख्या अंध जात्यभिमानी
माणसांना वाटणे शक्य नाहीं. पुणें म्युनिसिपालिटीत काँग्रेसपक्ष अधिकारारूढ
असतांनाच रे मार्केटचे नामांतर 'महात्मा फुले मार्केट' असें होऊं शकले!
महात्माजीचे एवढें प्रचंड स्मारक केवळ काँग्रेसमनच करूं शकले! भास्कर-
रावांनी ब्राह्मणेतर चळवळीचे स्मारक डोंगरीवर दोन लाखांची इमारत बांधून
केलेले आहे! सदर इमारतीला निदान 'फुले-मुवन' नांव दिलें असतें तरी
भास्कररावांच्या सत्यशोधकत्वाला कांहीं तरी शोभा आली असती! भास्कर-
रावांना आमची प्रेमाची विनीत आहे कीआता वृद्धपणी तरी ब्राम्हण-ब्राह्मणेतर
वादाच्या विषाची वाढ करण्यासाठीं सत्यशोधक समाजाचा उपयोग करून
त्यांनी महात्मा फुले ह्यांची बदनामी करूं नये!

आमची खाली आहे कीं श्री. केशवराव विचारे ह्यांच्या अध्यक्षत्वाखालीं
सत्यशोधक समाजाची वाढ व्यापक आणि राष्ट्रीय पायावर होईल. ब्राह्मण हा
कधीं 'सत्यशोधक' होऊंच शकणार नाही आणि ब्राह्मणेतर म्हणजेच सत्य-
शोधक ह्या मूरर्व आणि वेडगळ कल्पना नाहींशा झाल्या पाहिजेत. प्रस्तुत

लेखक स्वतःला कट्टा सत्यशोधक समजतो आणि महात्मा फुले ह्यांच्या कार्याचा
तो अनुयायी आहे. माझ्या विचाराचे जे ज्यमानें अर्थात् निरुपायाने ब्राह्मण
जातीचे झालेले असे अनेक जातिमोडे लोक समाजांत सामील व्हावयास तयार
आहेत १ आमची सत्यशोधक समाजाच्या क्रयलया चालकांना प्रेमाची विनंति
आहे कीं त्यांना महात्मा फुले ह्मांच्या पवित्र कार्याबद्दल जर खरा आदर
असेल तर त्यांनीं भास्करराव जाधवासारख्श सनातनी जातिभेद्या मंडळींची
समाजांतून हकालपट्टी करावी व समता, बंधुभाव हीं तत्त्वें ज्यांना मान्य आहेत
अशा हिंदु समाजांतील सर्व जातींमधील 'जातिमोड्या' वृत्तीच्या माणसांचा
समाजांत अंतभीव करून सत्यशोधक समाजाच्या कार्याचें क्षेत्र व्यापक व
राष्ट्रीय करावे; तरच महात्मा फुले त्यांच्या कार्याचा खरा गौरव होईल.



बोलपटाच्या भरमसाट जाहिराती
बोलपटांच्या निर्मितीइतकेंच त्यांच्या जाहिरातीला महत्त्व असतें. कारण

बोलपटनिर्मिति हा एक धंदा आहे. एक बोलपट निर्माण करण्यासाठीं
लाखों रुपयांचे भांडवल गुंतवले जातें. म्हणून निर्माण केलेल्या मालाकडे जन-
तेचें चित्त तात्काळ वेधले जाव, जनतेच्या मनांत त्या मालाबद्दल आतुरता
उत्पन्न व्हावी आणि माल तात्काळ खपला जावा, मूळ भांडवल सव्याज परत
मिळावे, एवढेच नव्हे तर त्याच्यावर चांगलाच फायदा मिळावा एवढ्यासाठी
विविध तऱ्हेच्या जाहिरातींचा आणि प्रमुडीम्हणाचा चित्रपटाच्या धंद्यांत
फारच मोड्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. सामान्यत्वेंकरून बोलपटाला
लागणाऱ्या खर्चाचा सहावा हिस्सा तरी ह्या जाहिरातीवर खर्च केला जातो.
अर्थात् हा खर्च निर्मात्या कंपनीकडून केला जातो. त्याव्यतिरिक्त सिनेमा-
गृहांत बोलपट दाखविला जातो त्या गृहाच्या मालकाकडून वा चालकाकडूनहि
त्या बोलपटाची निराळी जाहिरात केली जातेच. एवंच, बोलपट म्हणजे
जाहिरात-रवूपच खूप जाहिरात--प्रचंड जाहिरात असें समीकरण होऊन
वसलेले आहे. निदान आतां आपल्या देशांत तरी सिनेमाच्या भरमसाट
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जाहिरातीची लोकांना इतकी सवय होऊन बसलेली आहे, कीं डोळ्यांत भरेल
अशी जाहिरात जर एखाद्या बोलपटाची केली नाहीं तर तो बोलपट यशस्वी
होणे फारच इंशुमुहुतूर२८ष्टठरेल! एवढ्यासाठी बहुतेक मोठमोठ्या निर्मात्या
कंपन्यांची स्वतंत्र प्रसिद्धीकरणाची स्वतंत्र खाती आहेत. ह्या खात्यांत निर-
निराळ्या भाषा जाणारे प्रसिद्धिपदु लेखक, चित्रकार इत्यादिकांचा भरणा
केलेला असतो. बोलपटाच्या जाहिरातीचे विविध प्रकार जरी असले तरी त्या
जाहिरातींपैकीं सर्वात मोठा हिस्सा वृत्तपत्रांच्या आणि नियतकालिकांच्या
वाड्याला येत असल्याने, वर्तमानपत्रांतील सिनेमाच्या जाहिरातींना आज
अत्यंत अव्रास्तव महत्त्व येऊन बसलेले आहे. किंबहुना पुष्कळशा वृत्तपत्रांचे
अस्तित्व आणिउपजीविका, सिनेमाच्या जाहिरातीपासून होणाऱ्या
उत्पन्नावर अवलंबून असल्यानें बोलपटाच्या धंद्याशी वृत्तपत्रांच्या धंद्याचें
नात एखाद्या आश्रितासारखे ओशाळेपणाचें होऊन वसलेले आहे. 'आम्ही
वर्तमानपलें जगवतो' अशा तऱ्हेची घमेंडखोर जाणीवहि पुष्कळशा बोलपट
निर्मात्यांच्या मनांत आजकाल तीव्रतेने वास करीत असल्यानें, एकाद्या
बोलपटावर निर्भीडपणे टीका करून त्यांतील गुणदोष निष्पक्षप्रातडळीनें.
जनतेच्या निदर्शनास आणणे सामान्यत्येकरून वृत्तपत्रांना अशक्य झाले
-आहे. कदाचित एखाद्या तत्त्वनिष्ठ वृत्तपलानें असें धाडस केलेंच तर त्याची
जाहिरातीची चुंदी ताबडतोब तोडली जाते व त्याचें नांव 'काळ्या यार्दीत
सुम्रारविरष्टकेले जातें. अशा तऱ्हेची उदाहरणे अलीकडे घडल्याचे पुष्कळांना
माहीत आहे. म्हणून वृत्तपत्रांतील सिनेमाच्या भडक जाहिरातींना वृत्तपत्रीय
स्तंभांतील ठराविक ठशाच्या आंधळ्या स्तुतीची आणि खुशामतीची जोड
मिळत गेल्याने त्या जाहिरातींच्या खरेखोटेपणाबद्दल स्वतःचें मत बनवागें
जनतेला अशक्य होऊन बसतें. निर्मान्यांची जाहिरात आणि वर्तमानपलांची
स्तुति ह्यांना सिद्धसाधकस्वाचें स्वरूप येतें आणि त्यामुळें लोक फसले गेले
म्हणजे त्यांचा जाहिरातीवरील विश्वास अजीबात उडून जातो; आणि अशा
तऱ्हेनें जाहिरातीवरील लोकांचा विश्वास उडून गेला तर कालांतरानें बोल-
पटाच्या धंद्याचे फारच मोठे नुकसान झाल्याविना राहणार नाहीं.

जाहिरात ही एक कला आहे-? एक शास्त्र आहे. पाश्चात्य देशांत हें
शास्त्र पूर्णावस्थेला पोहोचलेले आहे. ह्या शास्त्राच्या अध्ययनाची आणि
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??????????????????????????

अध्यापनाची सोय करणारीं विद्यालयें तिकडे आहेत, त्याच्या परीक्षा आहेत,
आणि पदव्याहि आहेत. उत्तम जाहिरातीवर धंद्याचे यश अवलंबून असतें ह्या
गोष्टीवर तिकडच्या व्यापाऱ्यांचा विश्वास आहे. जाहिरातीचीकुलाआणि?तूंच.
अगदीं स्वतंत्र असल्यानें जाहिरात हा साहित्याचा एक प्रकार म्हणून समजला
जाण्याइतकी त्याची आज प्रगति झाली आहे. सामान्यत्बेंकरून वाङ्मयांत
भाषालंकृति, त्रोटकपणा आणि सूचकता हे गुण जसे आढळतात, तसेच ते
उत्तम जाहिरातींतहि आढळले पव्हिजत लंडनमध्यें जमिनीसाहून जाणल्या
विद्युतूगाडीतून मी एकदा जात असतां ज्या डब्यांत धूम्रपानाला बंदी असते
अशा एका डब्यांत अचदुला सिगारेटची पुढील जाहिरात वाचून मी सुईच.
झाल. '' ठळहणमु ००p ४११क७०४; १०१६४१ झण्तंणूं!डध! '' सदर
????जाहिरात ही उत्तम वाङ्मयाचा नमुना नाहीं असें कोण म्हणेल? अशा तऱ्हेच्या
सुंदर कलात्मक जाहिराती आपल्या येथें कितीशा आढळून येतील! पूर्वीच्या
काळी मालाचें नुसते वर्णन देणे एवढीच जाहिरातकेली जात असे. उदाहरणार्थ,
एखाद्या नाटक मंडळीच्या नाटकाची जाहिरात पुढीलप्रमाणे येत असे:-
'' राजापूरकरनाटक मंडळी; बुधवार दामाजी, शनिवारी पुंडलीक : नट आणि
तबलजी पाहिजेत. विजयानंद नाटकगृह, पुणें.'' एवढ्याशा मजकुरात किती
तरी गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न केला जात असे. त्या वेळीं जाहिरातशास्त्र हें
वास्तवावस्थेंत होतें असें वाटतें. सध्यां तें अबुभुतुरध्या-त गेले आहे किंवा
काय असो मनाला श्रम पडतो. विशेषतः जलजाचा ज्या भरमसाट, अस्पष्ट,

आणि पोरकट जाहिराती ठळक अक्षरांत आपणांला वर्तमानपत्रांत वाचावयाला
मिळतात, त्या पाहूनआपण 'अरबी भाषेतील सुरस चमत्कारच वाचतो आहो
किंवा काय असाच मनाला भास होतो. '' प्रेमासाठी प्रियकर पहाड चढून
गेला-तुफान समुद्रांत त्यानें उडी मारली--दुष्ट प्रधानाने आपल्या काळ्या
कारवाईचा कहर केला-तथापि शेवटीं प्रेमाचा विजयच झाला-कसा तो
रुपेरी पडद्यावर पाहा-इ. इ.'' ही जाहिरात वाचून वाचकांच्या मनांत काय
उजेड पडतो? प्रियकर कोण, पहाड काय, प्रेमाचा विजय काय? कशाचा
कशाला पत्ता नाहीं! बहुतेक जाहिरातींच्या आरंभी अशी कांहीं तरी सूत्रमय
चार-पाच वाक्यें असतात, कीं त्या वाक्यांचा परस्परांतील संबंध उकलावयाला
स्वर्गातून प्रत्यक्ष पाणिनीलाच प्राचा! करावयाला हवें. आणि ह्मा वाक्यांचा



अत्रे उवाच १२०
??????????????????????????????????????????????????????????
अर्थ कळण्यासाठी करा काय, तर 'काळा पहाडे अन् 'फौलादी मुका' म्हणे

रुपेरी पडद्यावर जाऊन पाहा! ज्यांना 'स्टंट बोलपट म्हणतात अशा प्राकृत
बोलपटांच्या जाहिराती वरील स्वरूपाच्या असतात असें नसून, सभ्य आणि
आणि सुसंस्कृत प्रेक्षकांसाठींजेबोलपटतयार केले जातात त्यांच्या जाहिरातीहि
अत्यंत पोरकट आणि मूर्खपागाच्या लिहिल्या जातात ही अत्यंत खेदाची
गोष्ट आहे.
-रीउदाहरणार्थ: सिकोंच्या 'गीता' या बोलपटाची जाहिरात! बोलपटांच्या
गेल्या पंचवीस वर्षांच्या इतिहासांत इतक्या क्के जाहिराती कोणी खरडल्या
नसतील! सदर बोलपटाच्या जाहिराती ज्या कोणा इसमानी लिहिल्या
असतील त्यांना जाहिरातशास्त्राचा तर श्रीगणेशासुद्धां माहीत नाहींच नाहीं-
पण सामान्य व्यवहारज्ञान, अक्कल इत्यादि गोष्टीशी त्यांची संपूर्ण फळ्यत
झाली असली पाहिजे असें समजावयास हरकत नाहीं! गीतेचा आणि हा
बोलपटाचा वस्तुतः कांहीं एक संबंध नाहीं! वेदांचा आणि तड्या भिलाचा
जेवढा संबंध, चायचलचा आणि हिटलरचा जेवढा संबंध, महाभारताचा
आणि उमाजी नाइकाचा जेवढा संबंध, ताजमहाल आणि बापू चष्मेवाला
ह्यांचा जेवढा संबंध, तितकाच गीतेचा आणि ह्या 'गीता' नामक बोलपटाचा
संबंध! तथापि ह्या बोलपटाची जाहिरात करतांना, भगवान श्रीकृष्ण,
भगवान बुद्ध, ज्ञानेश्वर, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, विवेकानंद, थेंनी
बेझट-हरे राम राम! हिंदुस्थानांतला असा एकहि श्रेष्ठ विचारवंत वा
तत्त्वज्ञानी मनुष्य राहिला नाहीं, कीं ज्याच्या नांवाची सार्वजनिक राष्ट्री
ह्या बोलपटाच्या जाहिरातींत केली गेली नाहीं! आणि हा बोलपट म्हण
'चैतन्यपटे, ज्ञानपट, मोक्षपट, ब्रह्मांडपट आणि विश्वपट! ह्या बोलपटाचा
पहिला प्रयोग झाला त्याचें वर्णन 'अखिल जगतातील पहिला प्रयोग' असे
करण्यांत आलें! नशीब वाचकांचें कीं, 'परमेश्वराने खष्टि निर्माण केल्यानंतरचा
हा पहिला प्रयोग' अशी त्या प्रयोगाची जाहिरात केली गेली नाही! ह्या

अखंड विश्वातील प्रथम-प्रयोगासाठीं अमेरिकेतील रेड इंडियन लोक, आइस-
लंडमधून एस्किमो लोक, शफिकेमधून हॉटेतूटॉद् लोक, रशियामधून
किरगीसू लोक आलेले होते व मॅजेस्टिक सिनेमासमोर विमानांची प्रचंड आर्दी

झाली होती असें त्याचें विडंबन एका लेखकाने त्या वेळीं केलेले होतें. एवढी
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प्रचंड जाहिरात करून आणि निर्मात्याचा पैसा पाण्यासारखा खर्च करून
'गीता' बोलपटाचें काय झाले, तर आठ आठवड्यांनंतर हा महार विश्वपट
भगवान् श्रीकृष्णाला भेटावयाला वैकुंठाला गेला!

गीता ह्या बोलपटाइतकीच मूर्खपणाची नसली तरी भरमसाट आणि
अवास्तव जाहिरात 'बहुराणी' ह्या बोलपटाची करण्यांत आली आणि त्याचा
??? न्यू.

परिणाम व्हावा तसाच झाला. खोड्या जाहिरातीने लोक तात्कालिक फसले
जातात; पण अवाढव्य जाहिरातीच्या जोरावर भिकार बोलपट यशस्वी होतात
ही समजूत अजीबात चुकीची आहे. आम्ही जाहिरातीच्या जोरावर वाटेल
तो बोलपट चालवून दाखवूअशी घमेंरडष्टणाऱ्या ज्या प्रसिद्धीकरण संस्था
आहेत त्यांच्या जाहिरातींचा आतापर्यत चांगलाच बोजवारा वाजलेला आहे.

??ही गोष्ट विसरता कामा नयेकीं, जाहिरात हें साध्य नसून साधन आहे. ह्या

साधनाचा अत्यंत कलात्मक दृष्टीनेच उपयोग केला पाहिजे. भिंतीवर जाहि-
राती डकविणें किंवा रस्त्यांतून जाहिरातींची गाडी ढकलीत नेणें हीच ज्यांची
योग्यता आहे अशी मंडळी जोंपर्यत जाहिरातपटु म्हणून सिनेमातष्टींत वावरत
आहेत तोपर्यंत सिनेमांच्या भरमसाट जाहिरातींवर जनतेचा विश्वास बसणे
शक्य नाहीं ही गोष्ट स्पष्ट आहे!



विनोदी बोलपटांचा प्रवर्तक काण. २२
'नवयुग चित्रपट'चा दुसरा बोलपट 'लग्न पहावं करून' हा गेल्या आठ-

वड्यापासून पुणे आणि मुंबई येथें सुरू झालेला आहे. सदर बोलपटाचे
दिग्दर्शन विनायक त्यांनीं केलेले असून, त्यांत मध्यवर्ती भूमिका दामूअण्णा
मालवणकर ह्यांची आहे-किंबहुना एकमेव दामुअण्णांच्या कर्तत्वावरच
ह्या बोलपटाचा एकखांबी तंधू उभारलेला आहे. सदर बोलपट मीं अद्यापि
पाहिलेला नाहीं. तथापि, पुणे आणि मुंबई येथें ह्या बोलपटाचे प्रेक्षकांनीं जें
स्वागत केले आहे त्यावरून, सदर बोलपट यशस्वी निघालेला आहे असें
म्हणावयास हरकत नाहीं. आणि असा यशस्वी बोलपट काढल्याबद्दल त्या
बोलपटाच्या निर्मात्याचे अभिनंदन करावयास पाहिजे. सदरहू बोलपटाची कथा,
घटना, आणि संवाद बुद्धिप्रधान आणि चतुर विनोदाच्या कसोटीला सर्वस्वी

उतरणारे नाहींत असें मला सांगण्यांत आले आहे. त्यामुळें 'ब्रह्मचारी',
'ब्रॅडीची बाटली आणि 'अर्धागी' ह्या बोलपटांत ज्या दर्जाच्या विनोदाची
परंपरा निर्माण झालेली आहे, त्या परंपरेच्या पातळीवर सदर बोलपटांतील
विनोद जाऊन बसणारा नाहीं असा पुष्कळांचा अभिप्राय आहे. कसेहि असो,
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तो मतभेदाचा आणि प्रेक्षकांचा अरभिरुचीच्या प्रश्न आहे. चिं. वि. जोशी,
खांडेकर किंवा मी ह्यांच्या विनोदी लेखनाची तुलना आणि तफावत करण्यास
जनता समर्थ आहे. त्याचद्दल बोलण्याचा निदान मला तरी अधिकार नाही;
म्हणून सदर बोलपट हा यशस्वी आहे असें गृहीत धरून, त्यांतील विषया-
बद्दल व विनोदाबद्दल मौन पत्करून मी एका निराळ्याच मुद्द्याकडे वळतो.

सदर बोलपटाची जाहिरात करतांना, जाहिरातीच्या मथळ्यावर 'मराठी
विनोदी बोलपटाचें युग सुरू करणाऱ्या दिग्दर्शक विनायकांची सर्वोत्तम

विनोदी कलाकृति' असा जो मजकूर टळक टाकामध्ये छापला जात आहे तो
मजकूर माझ्या दृष्टीने आक्षेपार्ह आहे; निदान विवाद्य्र तरी खास आहे. हा
वाद दुसऱ्या कोणी सुरू करण्यापूर्वी त्या वादाशी प्रत्यक्ष संबंध असलेला जो
मीं, त्या 'मी'नेंच त्या वादाला तोंड फोडावें हें अधिक बरें, ह्या दृष्टीनेच मी हें
लिहीत आहे. स्वतःसंबंधीं माणसानें लिहूं नये असा जुना शिष्टाचार आहे.
तथापि स्वत: ढोंगीपणाचे मौन स्वीकारावे आणि भगतगणाकडून स्वतःच्या
गौरवाचे ढोल पिटवून घ्यावें ह्या अशिष्ट शिरस्त्यापेक्षां स्वतःबद्दल काय
वाटतें हें निःसंदिग्धपणे शेष्टभूपु! जनतेपुढे स्वतःच मांडणे हैं अधिक
प्रामात्यीकपणाचें आणि आधुनिकी वृत्तीचे द्योतक आहे असें मला वाटतें.

-बोलपटांच्या जाहिराती ह्या भरमसाट अतिशयोक्ति आणि दिशास्त्रकर-
णाऱ्या असतात असें मीं ह्याच स्तंभांमध्यें मागें लिहिलेले आहे. पुष्कळदां त्या
असत्य विधानाने भरलेल्या असतात अशीहि पुस्ती, त्यामध्यें आतां केली तर तें
चुकीचे होणार नाहीं. असत्य विधानानी परिपूर्ण अशा जाहिरातीपेक्षा एक वेळ
अतिशयोक्त आणि आत्मस्तुतिपूर्ण विशेषणानी काठोकाठ भरलेल्या जाहिराती
पत्करल्या! 'गीता' बोलपटाच्या जाहिरातींत 'विश्वपट', 'मोक्षपट', 'चित्रपट'
'आजपर्यत जगांत झाला नाहीं असा पट' अशा तऱ्हेची विशेषणे नव्हती का?
अशा विशेषणानी लोक फारसे फसत नाहींत, कारण हा विशेषणांच्या आड
दडलेला पोकळ मूर्खपणा जनतेच्या सहजच लक्षांत येतो. म्हणून 'सदर बोलपट
तुम्हांला वेड लावील'! 'सदर बोलपट तुम्हांला चारीमुंडे चीत करील!' किंवा
'कित्येक शतकांत तुम्हांला असा बोलपट पाहावयाला मिळावयाचा नाही.'
अशा घोषणा बोलपटाच्या जाहिरातींत जर केलेल्या आढळल्या तर त्या एक
वेळ क्षम्य ठरतील. कारण ह्या वल्गना तुलनात्मक नाहींत, किंवा कोणत्याहि
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पण उद्या एखाद्या 'हळदीकुंकूं नामक बोलपटाच्या जाहिरातीमध्ये '' 'कुंकू'
बोलपटाचे कंबरडे मोडणारा महान सौभाग्यपट'' अशी जर त्याची जाहिरात
कोणी केली किंवा '' 'प्रेसिडेंट' बोलपटाच्या थोबाडींत मारील असा नवीन
बोलपट चेअरमन '' असें कोणी छापले,'' शांताराम, देवकी बोस,ह्यांनामुठींत
नाके धरावयाला लावील असा नवीन दिग्दर्शक 'बापूराव भोपळे' '' अशी कोणी
घोषणा केली तर ती एखादे वेळीं सत्य असूनहि गर्ह्य आणि अशिष्ट ठरेल. पण
च्या जाहिरातींत सत्याचा अंशमालहि नाहीं अशा जाहिराती छापण्याचा जर
कोणी प्रयत्न केला, तर त्या जाहिराती छापण्याचे हेतु अप्रामाणिक आणि अधम
आहेत हें सांगण्याची आवश्यकता नाहीं. जाहिरातीचा आत्मा पुष्कळ वेळीं
अतिशयोक्ति हा असला तरी, अतिशयोक्ति म्हणजे कांहीं असत्य नव्हे. 'मराठी
विनोदी बोलपटाचें युग दिग्दर्शक विनायक त्यांनीं सुरू केले' हें विधान
नुसते अतिशयोक्त आहे एवढेच नव्हे, तर तें निर्भेळ सत्य नव्हे ही गोष्ट
खुद्द दिग्दर्शक विनायकहि कघूल करतील. आणि म्हणून ही असत्य जाहिरात
जाणून बुजून करण्याच्या मुळाशी अप्रामाणिक हेतु तर नसावा, असा मला
साहजिकच संशय आल्यास तो माझा दोष नाहीं; कारण पुष्कळशा वृत्त-
पत्रांतून 'बॅण्डीची बाटली', 'नझचारी' ह्यांना मागें टाकणारा 'लग्न पहावं करून'
हा बोलपट आहे असें मला चिडवण्यासाठी मुद्दाम लिहिले आहे असें
माझ्या आढळांत आले आहे. ज्या शिडीवरून मनुष्य भिंतीवर चढलेला
आहे त्या शिडीला भिंतीवर चढल्यानंतर लाथ मारणे हा कांहीं शहाणपणा
नाहीं! 'नह्मचारी', 'ब्रॅण्डीची बाटली' किंवा अर्धांगी ह्यांतील विनोद एक
वेळ उच्च दर्जाचा नाहीं असें कोणी म्हटलें तर तो वादाचा प्रश्न म्हणून
क्षम्य म्हणतां येईल. पण ज्या बोलपटानी दिग्दर्शक विनायक, दामुअण्णा
किंवा हंस कंपनी ह्यांना सिनेमासष्टींत स्थान दिलें, जगविलें आणि वांचविलें
त्या बोलपटांना काम साधल्यानंतर आतां कमीपणानें किंवा उरणेपणाने लेख
हें कृतन्नतेपेक्षां जास्त हलकट मनाचे लक्षण आहे! 'ज्यालो ह्या बोलपटाच्या
निखाऱ्यांत 'हंस' कंपनी भाक्त-होरपळून तिची मुरगी झालेली होती.

त्या मेलेल्या मुरगीला फिरून जीवन देऊन तिला पिसे आणि पंखे आण-
वून तिचा हंस बनविण्यास 'ब्रह्मचारी' बोलपटाने मदत केलेली आहे
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एवढेच नव्हे, तर विनोदी बोलपटाच्या क्षेत्रांत न भूतो न सक्रियति' असा
विक्रम 'ब्रह्मचारी ,चोलपटाने करून दाखविलेला आहे. 'तुकाराणं आणि
ऽतुलसीदासऽ असे सतपट चाळीस अन् पन्नास आठवडेपर्यत चाळू शकतात,
त्याप्रमाणें विनोदी बोलपटहि सतपटाएवढी पाच-पन्नास आठवड्यांची दौड
मारू शकतात हें ब्रह्मचारी'नें सिद्ध केलेले आहे! 'लग्न पहावं करून'
हा बोलपट कितीहि यशस्वी झाला म्हणून त्याचा हात 'ब्रह्मचारी'च्या
लंगोटाच्या नाडीपर्यंत तरी पोंहोचू शकेल काय? 'यमुना जळींसारखें
गाणें पुन्हा आपण देऊं शकू असें म्हणण्याची दिग्दर्शक विनायक ह्यांची
छाती आहे काय? 'अर्धागी' ह्या बोलपटानें दोन अडीच लाख कर्जाच्या
गाळांत रुतून वसलेल्या 'हंसाला सपशेल बाहेर काहून हवेत उडायला
लावले; आणि 'नवयुग'च्या आरामशीर, सुसंपन्न आणि सोनेरी पिजऱ्यांत
आणून सोडले आहे; हा पराक्रम 'लग्न पहावं करून' हा बोलपट करूं
शकेल काय? पण मूळ वादाशी ह्या गोष्टीचा कांहीं एक संबंध नाहीं.
आम्ही असेहि म्हणतो कीं, दिग्दर्शक विनायक ह्यांना ह्या जाहिराती-
मधील सदरील खोटी आणि कृत्रिम विधाने मान्यहि नसतील. मी
स्वत: 'नवयुग' कंपनींत आज असतो तर अर्थातच हीं विधाने
कल्याची कोणाची. छातीच झाली नसती. तथापि मी गेल्यानंतर
माझ्यामागे माझी निंदा करून विनायकांच्या तोंडपुजेपणा करणारी जी
कोणी हजीहांजीचेर कुटुंगी कुत्री 'नवयुग' कंपनीच्या दरवाजात अद्यापि
लागुलचुर्लिन करीत आहेत, त्यांचा हा उपद्व्याप असेल अशी माझी समजूत
आहे. मी त्यांची उपेक्षा करतो. एवढेच नव्हे पण 'ब्रह्मचारी' आणि 'अर्धागी'
हे अगदीं भिकार बोलपट होते अशी जरी आतां 'नवयुग' ने जाहिरात कर-
ण्यास सुरुवात केली, तरी त्यामुळें ( प्रो. माटे ह्यांचा ऐतिहासिक शब्दप्रयोग

करून म्हणावयाचे झाल्यास) माझेंच काय पण कोणाचेहि ग्रेत्रचॉकडें व्हाव-
याचे नाहीं! मूळ वादाचा मुद्दा असा आहे कीं, मराठीत विनोदी बोलपटाच्या
युगात दिग्दर्शक विनायक त्यांनीं सुरुवात केली किंवा काय? माझें स्वतःचें
म्हणणें असें आहे कीं, सदर विधान चूक आहे. याउलट माझें स्वतःचें असें
म्हणणें आहे कीं, मराठीत विनोदी बोलपटाचे युग जरी नसलें, ( कारण
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केलेली आहे.

मराठी भाषेत रुपेरी पडद्यावर विनोदी बोलपटांची परंपरा जी सुरू
झालेली आहे त्या परंपरेचा जनक मी आहे, विनायक नाहीं! तसें
ऐतिहासिक दृष्ट्याच पाहिले तर मराठीत पहिला विनोदी बोलपट निर्माण
करण्याचें श्रेय दिग्दर्शक विश्राम बेडेकर ह्यांनाच द्यावयास पाहिजे-मराठी
भाषेतील पहिले दीर्घ विनोदी बोलपट, कै. गडकरीकृत 'ठकीचें लग्न'-ज्याचे
संवाद मीं लिहिलेले होतें तो-आणि चिं. वि. जोशी ह्यांचे 'सत्याचा प्रयोग'
हे होते. हे बोलपट श्री. हरिभाऊ मोटे ह्यांच्या भट-बेडेकर प्रॉडक्शननें
सांगली येथें काढले होते. तत्पूर्वी अगदीं छोटे छोटे चित्रपट श्री. दादासाहेब
फाळके त्यांनींच मुक्या जमान्यांत काढलेले होते. तथापि एकामागून एक
अडीई सामाजिक विनोदी बोलपट मींच हंस कंपनीला लिहून दिले; आणि
विनोदी बोटपटाचा प्रचंड रसिक प्रेक्षकवर्ग महाराष्ट्रांत निर्माण केला. विनायक
पं माझ्या विनोदी बोलपटांचें यशस्वी दिग्दर्शक होते ही गोष्ट मला मान्य
आहे. पण तो केवळ यकुछया जुळून आलेला योगायोग होता. मी कोणत्या-
हि बोलपट कंपनींत लेखक म्हणून प्रविष्ट झाली असतो तरी तेथें विनोदी बोल-
पट लिहून त्या कंपनीकडून विनोदी बोलपटांची परंपरा सुरू करवून घेतलीच
असती. पण मी जर 'हंस पिक्चर्सच्या लेखक झालो नसती तर दिग्दर्शक
विनायक त्यांनीं विनोदी चित्रपटांचें दिग्दर्शन यावज्जन्म केलें नसतें. हा ह्या

वादाचा मुख्य भाग आहे. कारण दिग्दर्शक विनायक आणि विनोद ह्यांचा
सुतराम सबंध नाहीं. विनायक हे एक उत्तम नट आहेत; कोगत्याहि तऱ्हेचा
अभिनय ते यशस्वी तऱ्हेने करूं शकतात. ते एक उत्तम दिग्दर्शक आहेत
ह्मा सर्व गोष्टी मला मान्य आहेत. तथापि विनोद हा विनायकांचा स्वभाव-
धर्मच नाहीं. विनायकांच्या मनाची ठेवण गंभीर भावनाप्रवण, आणि करुण-
रसास जास्त अनुकूल अशी आहे. तो जितका वेळ हसतो त्यापेक्षां जास्त
वेळ तो रडतो. हें सत्य आहे! विनायकाशी ज्यांचे प्रत्यक्ष संघटन झालें असेल
त्याला हें सांगावयाला नको कीं, विनायकाला आपल्या डोळ्यांत अधू जितक्या
चटकन् आणता येतात तितकें हास्य त्याला ओठावर आणता येत नाहीं.

'छाया' ह्या बोलपटापर्यंत विनायकाचे विनोदी काम कोठे आलें आहे



१२७ विनोदी बोलपटांचा प्रवर्तक कोण?

हें कोणीहि दाखवून द्यावें असें माझे. उघुडआव्हान आहे! मी असें मुळींच
म्हणत नाहीं कीं तोपर्यंत विनोदी काम त्याला मुळींच करतां आलें नसतें!
पण तोंपर्यत विनोदी बोलपटाकडे तो वळला नाहीं हें ऐतिहासिक सत्य आहे!
माझ्या 'धर्मवीर' बोलपटांत 'जगदीश' ही विनोदप्रधान भूमिका यशस्वी
रीतीनें विनायकाने केल्यानंतर विनोदी अभिनयाचे नवीन दालन त्याच्यापुढे
उघडले! आणि संपूर्ण विनोदी बोलपट यशस्वी करून दाखवता येतील ही
कल्पनाहि त्याचमुळें आम्हांला शक्य वाटली. त्याबरोबर मी 'प्रेमवरि' हा
संपूर्ण विनोदी बोलपट लिहिला. 'प्रेमवीर'चें ध्वनिमुद्रण जर भिकार झालें
नसतें तर तो बोलपट विलक्षण यशस्वी झाला असता. तथापि ह्या आहे परि-
स्थितींत त्या बोलपटाने यश मिळवले व त्याच्या मागोमाग 'ब्रह्मचारी' व त्याचे
भाऊबंदपरिणामकारक तऱ्हेनेयेऊ शकले, हा खरा इतिहासआहे. विनोदाच्या
प्रवाहांत मीं विनायकाला हात धरून ओढीत आणले मी विनायकाच्या वाटेंत
आलो नसत व 'छाया', 'ज्वाला', 'देवता', 'अमृत', अशाच कहेच्या
बोपलटांचें दिग्दर्शन आणि अभिनय तो करीत गेला असता, तर विनोदी नट
किंवा विनोदी पटांचा दिग्दर्शक म्हणून त्याचा उल्लेख करण्याची आज पाळीहि
आली नसती. विनायकाने मला विनोदी बोलपटांचा लेखक बनविला नसून
मीं विनायकाला विनोदी बोलपटाचा दिग्दर्शक बनविले आहे हें एखादे
पोरदेखील कबूल करील. आतां कदाचित् कोणी असा कोटिक्रम करील कीं
' अत्रे, तुम्ही विनोदी बालेपटाचें युग निर्माण करणारे लेखक असाल, तुमचे
थेमुहिरावून कोणी घेत नाहीं; पण विनोदी बोलपटांचें युग निर्माण करणारे
दिग्दर्शक तर विनायकच ना?' हा कोटिक्रम दिशाभूल करणारा आहे.
सामान्यत्वेंदिग्दर्शकआणि लेखक ह्यांमध्येंमहत्त्वाचाअवयव कोणताअसा वाद
निघाला तर बोलपटाच्या कथेचे महत्त्व अतिशय आहे ही गोष्ट मान्य करूनहि
मी असें म्हणेन की, लेखकापेक्षा दिग्दर्शकाचे महत्त्व जास्त आहे. नुसती गोष्ट

लिहून भागत नाहीं. ती पडद्यावर उत्तम वठविण्याचें कार्य दिग्दर्शकाचे आहे.
दिग्दर्शक हा लेखकाचा पडद्यावरचा भाष्यकार आहे. अगदीं सामान्य गोष्ट
उत्तम दिग्दर्शकाच्या हातांत गेली तर ती पडद्यावरच पुष्कळच यशस्वी होऊं
शकते. उदाहरणार्थ 'माणूस' हा बोलपट. ह्या बोलपटाचे दिग्दर्शक शांताराम
नसते तर निम्म्या दरांत देखील ती गोष्ट पडद्यावर कोणीहि पाहावयाला तयार
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झालें नसतें. म्हणून सर्वसामान्यत्वेंकरून सिनेमातष्टींत लेखकापेक्षा दिग्दर्शकाचे
महत्त्व जास्त असतें. तथापि विनोदी बोलपटांच्या बाबतींत माल हें त्रैर्राश्रिकुर.

छळू आहे. विनोदी बोलपटाच्या दिग्दर्शकापक्षों त्याच्या लेखकाचे महत्त्व
जास्त आहे. कारण, कथा, प्रसंग आणि संवाद जर खरोखरच विनोदी असले
तर दिग्दर्शक सामान्य असला तरी तो बोलपट यशस्वी झाल्याशिवाय राह-
णार नाहीं; आणि बोलपटांतील विनोद जर सामान्य, मामुली आणि कृलिम
असला तर माल कसलाहि दिग्दर्शक आणला तरी त्या विनोदाचा दर्जा वाटूं
शकणार नाहीं. म्हणून विनोदी बोलपटाचे युग सुरू करण्याचें श्रेय दिग्दर्शका-
पेक्षां लेखकाकडेच अधिक सार्थकतेनें जाऊं शकते! वाकी, 'मराठी विनोदी
बोलपटाचे युग सुरू करण्यातले अर्धवट भागीदार विनायक' असें त्यांचें
जाहिरातींत वर्णन केले गेलें असतें तर तें सत्याला अधिक धरून झालें असतें!
म्हणजेप्रातीचा अर्धावाटा माइयाबरोवरत्यांनाहिमिळालाअसता. 'लग्न पहावं
करून ' हा बोलपट पुष्कळ आठवडे चालावा, नवयुग कंपनीला पुष्कळ पैसा
मिळावा, एवढ्याचसाठीं दिग्दर्शक विनायक ह्यांची वाटेल ती स्तुति त्या
बोलपटाच्या जाहिरातींत केली तरी आमंचें कांहीं म्हणणें नाहीं! मराठी
विनोदी बोलपटाचें युग सुरू करणारा दिग्दर्शक एवढंच काय, पण मराठी
बोलपटांचा बाप आणि हिंदी बोलपटांचा 'चाचा' म्हणून जरी विनायकांची
जाहिरात करण्यांत आली तरी त्यामुळें आमचे कवडीचेहि नुकसान होणार
नाही! तथापि, ऐतिहासिक सत्य म्हणून कांहीं एक गोष्ट असते आणि
तिची बाड समंजस आणि सुशिक्षित माणसानें व्यवहारांत धरावयाला
पाहिजे. तिचा विपर्यास करणें ही सभ्य गोष्ट नव्हे एवढी जाणीव ज्यांना
असेल त्यांच्या हातून असल्या जाहिराती लिहिल्या जाणार नाहींत असें
आम्हाला वाटतें!



महाराष्ट्राच रिपू व्हॅन विकल
तात्याराव सावरकर २३

प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक वॉशिंग्टन आयर्ठिंहग त्यांनीं (रद् व्हॅन विकलसु नांवाच्या एका. झोपाळू माणसाची फारच अफत पण अर्थपूर्ण गोष्ट

लिहिलेली आहे, ती सुप्रसिद्धच आहे. रि९ व्हॅन विकल हा तरुणपणी एका
डोंगराच्या कडेला भटकत असतां तेथें त्याला झोप लागली. ही त्याची झोप
चाळीस वर्षेपर्यंत टिकली. झोपेंतून जागा झाला तेव्हां तो साठऱ्यासष्ट वर्षांचा
बुट्टा होऊन उठला आणि परत आपल्या गांवीं आणि घरीं जातो तो चाळीस
वर्षात केवढे तरी स्थित्यंतर झालेलें होतें! पूर्वीची राजसत्ता जाऊन तिच्या
जागी प्रजासत्ताक शासनपद्धति चालू झाली होती. लोकांच्या विचारांत आणि
आचारांत केवढी तरी क्रांति झाली होती! चाळीस वर्षांपूर्वीच्या जुन्या जगा-
तून आलेल्या ह्या बुट्ट्याची त्या नवीन वातावरणांत जी हास्यास्पद आणि
केविलवाणी स्थिति झाली त्याचें अत्यंत हृदयस्पर्शी चित आयर्व्हिगने त्या

७२ -चऽ आहे. रिपू व्हॅन विंकलप्रमाणेच चाळीस वर्षे-पण मानसिक
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??????????????????????निद्रेंत घोरत पडलेली आणि जागृत झाल्यानंतर आमूलाग्र बदललेल्या परि-
स्थितीशी समरस होऊं न शकल्यामुळे हास्यास्पद ठरलेली झोपाळू माणसे प्रत्येक
समाजांत आणि प्रत्येक काली असूशकतात. आजच्या घटकेत महाराष्ट्राचे
रिपू व्हॅन विकल श्री. तात्याराव सावरकर हे आहेत असें आम्हांस मोठ्या
दुःखानें म्हणावे लागतें.

श्री. तात्याराव सावरकर हे एक अलौकिक बुद्धीचे, गुणांचे आणि कर्तृत्वाचे

पुरुष आहेत याविषयी कोणाचेंहि दुमत नाहीं. त्यांच्या त्यागाला, सहन-
शीलतेला आणि धैर्याला सीमा नाहीं आणि तुलना नाही! देशाच्या
स्वातंत्र्यासाठी त्यांनीं आपल्या सर्वस्वाचे बलिदान केलें! त्यांच्या वाणीचे
आणि लेखणीचे स्वातंत्र्यप्रीतीचे प्रतिभाशाली उन्मेष बघून महाराष्ट्र

आणि भारत दिपलेला आहे -हें अगदीं-अगदीं अक्षरशः खरें आहे!
पण हा निधड्या छातीचा स्वातंत्र्यवीर सावरकर १९०६ सालीं अंदमानांत
दीर्घ आणि खडतर अशी काळ्यापाण्याची शिक्षा भोगावयास गेल्यानंतर
पुन्हा त्या देदीप्यमान स्वरूपांत महाराष्ट्राला पाहावयाला मिळालेला नाहीं.
१९२४ सालीं सावरकर अंशतः मुक्त होऊन रत्नागिरीत आले आणि त्या-
नंतर जवळ जवळ आणखी एका तपानें ते पूर्ण निर्बधमुक्त झाले. आज सावर-
कर अप्रतिहतपणें जरी हिंदुस्थानांत संचार करीत आहेत, तथापि १९०६
मधील स्वातंत्र्याचें तें कडकडीत आणि जागृत स्वरूप आज त्यांच्यामध्ये उरले
नाहीं. दीर्घ शिक्षेच्या आणि निबंधाच्या काळझोपेहनू बदललेल्या जगांत
जागृत झालेले ते रि९ व्हॅन विकल आहेत! अरेरे, बिटिश सरकारने ही
आमची केवढी हानि केली! त्यांनीं आमच्या स्वातंत्र्यवीराचा रिपू व्हॅन
विकल करून टाकला! १९०६ सालीं काळ्यापाण्याच्या पिंजऱ्यात जेव्हां हा
सिंहाचा चच्चा सरकारने जबरदस्तीनें लोटला, तेव्हां त्याचें स्वरूप बघून
आणि गर्जना ऐकून मी मी म्हणणाऱ्या वीरांच्या छातीत धडकी भरली
असती! पण दोन तपांनीं त्या गुहेंतून बाहेर आलेला तो सिंह आज एखाद्या
सर्कशीतल्या सिंहाप्रमाणे किंवा 'केसरी' पत्रावरील छापील 'सिंहाप्रमागे
गलित-नखदंत झालेला आहे. त्याची आयाळ झडून गेलेली आहे, गाल
लोवूं लागले आहेत, आणि शेपूट सैल पडलेले आहे! हा त्या सिंहाचा
दोष नव्हे- दीर्घकालीन झोपेतून उठलेल्या रिपू व्हॅन विंकलचा हा दोष नव्हे!
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हा दोष सर्वस्वी सरकारचा आणि काळाचा आहे. अरेरे! सरकारने ही
आमची केवढी जबरदस्त हानि केली, कीं त्यानें स्वातंत्र्यवीराचा रिपू व्हॅन
विकल करून टाकला!

ज्या परिस्थितीने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना जन्म दिला ती परिस्थिति दोन
तपांत किती तरी बदलून गेलेली होती! त्यांतल्या त्यांत मध्यंतरी उद्भवलेल्या
महायुद्धाने तर इकडचें जग तिकडे करून टाकले होतें! पूर्वचीं ध्येये,
आकांक्षा, साधने पार- पार बदलून गेलेली होतीं! पाश्चात्य देशांत
साम्राज्यतत्तावादासारखी प्रचंड शक्ति जन्मात आली होती; तर हिंदुस्थानांत
महात्मा गांधींच्या अहिंसात्मक सत्याग्रहाने हिंदी राजकारणाला एका विरार
बलाची जोड दिलेली होती. हिंदी स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा मेल आणि
तंत्र अजीबात बदलून गेले होतें. अशा परिस्थितींत सावरकरांचा हा रिप
व्हॅन विकल पुन्हा आपल्या देशांत आणि गांवांत परत आला. १९३६ च्या
जगांत १९०६ चा माणूस हिंडू लागला!

जग बदलले होतें पण तो होता तेथेंच होता. म्हणून त्याची भाषा
जगाला कळेना आणि जगाची भाषा त्याला कळेना! त्यामुळें त्याच्या
डोक्यांत जुन्या आणि नव्या गोष्टींचा सावळागोंधळ उडून गेला. ब्रिटिश
सिंहाच्या दाढीला गदगदा हलवणारा हा पूर्वीचा वीर आतां मुसलमानांची
दाढी हलवण्याच्या गोष्टी करूं लागला! हिंदुस्थान स्वतंत्र व्हावा म्हणून
विलायतेंत आणि जगभर चळवळ करणारा एक वेळचा आंतराष्ट्रीय वृत्तीचा
हा माणूस आतां फरक हिंदु स्वातंन्याच्या आणि हिंदु राज्याच्या गोष्टी बोलू
लागला. तरुण पिढी मार्क्स, लेनिन आणि ट्रॉटूस्कीच्या तत्त्वज्ञानाची भाषा
बोलत होती, तर ही स्वारी नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, गुरु गोविंदसिंग,
उमाजीनाईक आणि वासुदेव बळवंत फडके, ह्यांच्यागुगगौरवातच गुंग झालेली
होती! राजकीय पुढारी अहिंसेवर आणि सत्यावर आधारलेल्या चळवळीची
भाग करीत होते, तर ही स्वारी हवाई बंदुकीच्या, नेमबाजीच्या, तरवारीच्या
आणि तिरकमठ्याच्या जोरावर स्वातंन्य मिळण्याची चळवळ करा म्हणून
व्याख्याने देत होती. अशा रीतीनें बदललेल्या परिस्थितीशीं आणि समाजा-
च्या नव्या आकांक्षांशीं सावरकर समरस होऊं शकले नाहींत, म्हणूनच त्यांचा
असा हा हास्यास्पद आणि केविलवाणा रि९ व्हॅन विकल झाला! आजच्या
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हिंदुस्थानांत पृथ्वीराज चव्हाण, राणा प्रताप, किंवा शिवाजीमहाराज फिरून
अवतरले तरी, त्यांचा देखील असाच रिपू व्हॅन विकल होईल! १९४० च्या
जगाला वाघनखे बोटांत घालून शत्रूचा कोथळा फोडण्याची, पेटाऱ्यात बसून
पळून जाण्याची किंवा घोरपडीच्या पाठीवर किला चद्वन जाण्याची भाषा
जर शिवाजीमहाराज सांगूलागले तर त्यांचे देखील हसूच होईल! सावरकरांचे
आज जें हसूहोत आहे तें देखील ह्याच कारणामुळे! विमानें, टॅक्स, विषारी
धूर, व्लिटूझ-क्राइग इत्यादि युद्धाच्या नवीन तंत्रांशी परिचित झालेल्या
जगाला ते हातांत तरवारी आणि बंदुका घ्या, क्षात्रतेज वाढवा, आणि
स्वातंत्र्य मिळवा असें सांगत आहेत! आतां अशा माणसाला रिपू व्हॅन
विकल म्हणावयाचे नाहीं तर काय म्हणावयाचे?

नाशिक येथें परवा सार्वजनिक वाचनालयाचा जो शतसांवत्सरिक महोत्सव
झाला, त्या. वेळीं तात्यारावांनी त्या समारंभास अनुसरून साहित्यविषयक जें
भाषण केलें त्यामध्येंत्यांनीं मॅच उद्गारकाढले! ते म्हणाले, '' जिवंत साहित्य
निर्माण करावयाचें असेल तर लेखण्या टाका आणि हातांत बंदुका घ्या!
पारतंत्र्यांतील लेखकांची कुचंबणा होते; म्हणून आधी क्षात्रबळ निर्माण करा.
सैनिका झाल्याशिवाय तुम्हांला काव्य निर्माण करतां यावयाचे नाहीं. आज
देशासाठी सैनिक पाहिजेत, लेखण्या पुष्कळ झाल्या आहेत. हिंदुस्थानांत
प्रथितयश लेखक. गछोगछी लोळत आहेत. शेक्सपिअरच्या तोडीचेहि कवि
आहेत. त्यांच्या साहित्याचें संरक्षण करण्यात सैनिक हवे आहेत. म्हणून
हातांत तरवारी आणि बंदुका ध्या, क्षात्रबळ संपादन करा आणि मग साहित्य
निर्माण करा! '' तात्यारावांनी हे विचार मागें साहित्यसंमेलनाच्या वेळीं
अध्यक्षपदावरूनहि व्यक्त केलेले आहेत. सदर उद्गारांत ग्रथित झालेल्या
विचारांत रिपू व्हॅन विंकल लापाच्या विचारसरणीची आणि तर्काची गलत
झालेली आढळून आल्यामुळेंच, आम्हांला तिकडे लक्ष देणे भाग पडलें. तात्या-
रावांच्या ह्या हेमाडपंती भाषणांत पुढील मुद्दे निघूशकतात:- ( १) तात्या-
रावाच्या मतें आधीं स्वातंन्य अणि मग साहित्य! ( २) स्वातंत्र्य हें क्षात्र-.
बलानेच मिळू शकेल! ( ३) क्षात्रचल अंगीं आणण्यासाठी हातांत तरवार
आणि बंदुकाघेऊन सैनिकव्हावयाला पाहिजे.! ( ४) आज राष्ट्राला साहित्यि-
कापेक्षां सेनिकांची जास्त जरूरी आहे. ( ५) राष्ट्रांत सैनिक निर्माण झाले
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म्हणजे साहित्यनिाईमैति आणि ताहित्यसंरक्षण होऊं शकेल. तात्यारावांच्या वरील
पांच मुद्यांपैकीं एकहि मुद्दा तर्काच्या व सत्याच्या कसोटीला उतरेल असें
आम्हांला वाटत नाहीं. 'लेखण्या नकोत, बंदुका पाहिजेत !' हें धुवपद
असलेले तात्यारावांचे हें भाषण रवाडीलकरम्युगतील एखाद्या ऐतिहासिक
नाटकामधील नायकाच्या तोंडी फार झालें तर शोभेल, इतकी त्यांतील भावना
आणि आवेश कृत्रिम आणि नाटकी आहेत!

देश स्वतंत्र असो वा परतंत्र असो, देशाच्या किंवा समाजाच्या कोणत्याहि
अवस्थेंत साहित्याचें महत्त्व आणि सामर्थ्य हें अरऽब्राधित्र आहे. साहित्युम्हणूरज्रे
उरस्कृष्ट्र भाषेत सांगितले उत्कृष्ट विचार! मग ते तोंडी असोत वा लेखी असोत.
गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या राष्ट्राला जागृत करण्याचें सामर्थ्य साहित्यांतच
आहे! स्वातंन्याच्या युद्धासाठी रणांगणावर जाणाऱ्या लढाऊ सैनिकाच्य्रा।

अंगांत वीरश्री आणि आवेश उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य साहित्यांतच आह.
आणि राष्ट्र स्वतंल झाल्यानंतरहि स्वातंन्याच्या फळाचा मधुर आस्वाद चिरकाल
टिकवण्याचें सामर्थ्यहि साहित्यांतच आहे! अमुकच वेळी साहित्य पाहिजे
आणि तमुकच वेळीं साहित्य नको असें म्हणाऱ्या माणसाला प्रो. माटे
ह्यांच्या शब्दांत सांगावयाचे म्हणजे 'साहित्याचें कूसोपे कळलेले ९पराष्ट्राला आग लागलेली आहे, तुम्ही आम्ही सारे गुलाम आहॉत, ह्या वळ
लग्ने कसली करतां? -संसार कसला थाटता? -पोरेंबाळें ह्यांना कशाला जन्म

'! '' असेंदेतां--पोटांत तुमच्या अन्न कसें जातें -नाट, सिनेमा कसले पाहता
म्हणणार! जो ढोंगी आणि सोंगाड्या देशभक्तांचा वर्ग आहे, त्यांच्याच ठरावि-विचारसरणीची पुढची पायरी तात्यारावानी गाठलेली आहे-''५४परतवआहे, आम्हांला सैनिक हवेत--कवि आणि लेखक नकोत! '' शिव१ -राजाच्या काळी देखीड राष्ट्रांत नवचैतन्य निर्माण करण्याचें कार्य तुकर्ह्यींम्र,

रामदास च्यी साहित्यिक संतांनी आणि तुळसीदात, आर्गनदास ह्या शाहीरान
केलें नाहीं को? शिवाजीमहाराज रामदासांना असें म्हणाल्याचा कोठेंहि दुष्टनाहीं कीं, '' समर्थ, हा तुमचा दासबोध राहू द्या दतरात--हातर्ति अचूक
आणि तरवार घ्या! आधीं तुम्ही आम्ही मिळून स्वराज्य मिळवूं८४तुम्ही छपन्न दासबोध लिहा. आणि कविता करा! '' लोकमान्य टिळक
आगरकरांनी, महात्मा फुले ह्यांनी देखील राजकीय आणि सामाजिकें गुलाम
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गिरीतून राष्ट्राला जागून करण्यासाठीं साहित्याचाच उपयोग केला नाहीं काय?
आणि स्वत: सावरकर ह्यानींहि सिंहगडाचे सूर्तिदायक पोवाडे लिहूनच
१९०५-६च्या काळांतील तरुणांना जिवंत केलें नाहीं का? स्वातंत्र्यकवि गोविंद
ह्यांचें आज नाशिक येथें जेंस्मारक होतआहे त्याचें कारण देखील पारतंत्र्याच्या
पहाटेला स्वातंत्र्याच्या गोड गोड भूपाळ्यात्यांनीं गाऊनतरुण पिढीलाउठविले
म्हणूनच ना? मग लेखण्या टाकूनद्या आणि हातीं बंदुकाधरा हें सावरकरांचे
म्हणणें हास्यास्पद ठरत नाहीं काय? राष्ट्रांत खरें क्षात्रचळ निर्माण करावयाचें
असेल तर तें तरवारी-चतुकांनी निर्माण होऊं शकणार नाही--तें महात्मा
गांधींच्या 'हरिजन'मधील लेखांनीं, जवाहरलाल नेहरू ह्यांच्या व्याख्यानांनी
आणि सरोजिनी नायडू ह्यांच्या मधुर कोकिळकूजितांनींच निर्माण होऊं शकेल!
पारतंत्र्यांत उत्तम तव्हेचें वाङ्मय निर्माण होऊं शकणार नाहीं हें तात्यारावांचे
म्हणणें खोटें आहे! उत्तम वाङ्मय हें कांहीं कायम ठशाचे ठरलेले वजलेप
वाङ्मय नव्हे! काळाला आणि परिस्थितीला अनुसरूनच त्या त्या ज्यहेचें
वाय निर्माण होऊंशकतें. पारतंत्र्याच्या काळातनिर्माणहोणाऱ्या वाङ्मयाची
तुलना स्वातंत्र्याच्या काळांतील वाङ्मयाशी होऊं शकणार नाहीं; म्हणून कांहीं
तें वाङ्मय तुच्छ आणि हिणकस ठरत नाहीं. परकी राजसत्तेच्या कायद्यामुळे
कित्येक वेळीं लेखकांची कुचंबणा होते. बंड करा, संप करा, बॉब तयार करा,
असा उपदेश करणारे लिखाण कायद्याच्या कचाड्यांत आलें तरी त्याव्यतिरिक्त
किती तरीमोलाचें आणिसामर्थ्याचं वाङ्मय निर्माण करणें जातिवंत लेखकांना
पारतन्यातहि शक्य आहे!

सावरकर आज ज्या क्षात्रयलाची राष्ट्राला आवश्यकता आहे असें प्रति-
पादीत आहेत त्याहून अधिक प्रभावशाली आणि व्यापक अशा राष्ट्रीय बलाची
देशाला जरूरी आहे. हातांत तरवार आणि बेडूक घेऊन क्षात्रबल निर्माण
होतें हा युक्तिवाद मानसशास्त्राच्या अज्ञानावर उभारलेला आहे. दाढी राखलो
म्हणजे मनुष्य साधु होतो, लंगोट नेसला म्हणजे मनुष्याचें नह्मचर्य टिकते,
हातांत लहू ग्रंथ घेतला म्हणजे मनुष्य विद्वान् होतों, हातांत कुबडी घेतली
कीं रामदासी होतां येतें, ह्याच दर्जाचे हें तर्कशास्त्र आहे. बाह्य साधनांनी
आणि उपचारानी जगाला फसवितां येतें; पण स्वतःला फसवितां येत नाही!
सैन्यांत शिरलें आणि सैनिक झालें म्हणजे प्रत्येक मास क्षात्रबलान्यित होतो
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हा युक्तिवादहि श्रममूलक आहे. असल्या क्षात्रबलाची आज राष्ट्राला जरूरहि
नाहीं आणि त्याचा उपयोगहि नाही! एवढे मोठे लढाऊ फ्रेंच राष्ट्र त्याचें
आज काय झालें? पोलंड, झेकोस्लोव्हाकिया, अचितीनिया येथील लोक
स्वतंतच होते; त्यांच्या हातांत तरवारी-बंदुकाच होत्या! मग त्यांना आपलें
स्वातंत्र्य कां टिकवता आलें नाहीं? तेव्हां तरवारी-बंदुकांच्या योगानें क्षात्र-

बलहि अंगांत निर्माण होत नाहीं आणि स्वातंत्र्यहि मिळवता येत नाहीं;-
आणि मिळविले तर आजच्या काळांत टिकविता येणार नाहीं! स्वार्थत्याग,
धैर्य, सहनशीलता, समता आणि ऐक्य इत्यादि गुण जर स्वातंत्र्यसनिकाच्या
अंगीं आज नसतील, तर नुसत्या बंदुकींच्या फुका आणि तरवारींचे कोयते
हातांत घेऊन कोणालाहि सैनिक होतां यावयाचें नाहीं. आज तरवारी-चंदुकां-
चा उपयोग जर कोठे असेल तर तो ऐतिहासिक नाड्यप्रयोगामध्यें आहे.
.स्वातंत्र्याच्या युद्धांत नाहीं. एवंच, स्वातंत्र्य आणि साहित्य त्यावरील तात्या-
रावांचे विचार नॉर्वे देशांतील भाकरीप्रमाणे अत्यंत बुरसलेले आणि आधुनिक
कालाला न शोभणारे आहेत. म्हणूनच आम्ही तात्यारावांना दोन तपाच्या
झोपेंतून उठलेले महाराष्ट्राचे रिप व्हॅन विकल अशी पदवी देतो!
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नरहे:मुल आणि कुर्षीचे-कुळ कधी शोधू नये म्हणतात. ह्या संशोधनाचे
पयवस्रान नसत्या भानगडी बाहेर येण्यांत होतें असा जो सामान्य क्य

आहे तो माझ्या मते खोटा असून हें संशोधन अत्यंत बिकट आहे म्हणून
त्या भानगडींत पडूं नये असा त्या वचनाचा अर्थ असावा असें मला वाटतें.
ह्याची प्रचीति मी खांडेकरांचें मूळ शोधण्याचा प्रयत्न करूं लागलो तेव्हां
मला आली. खांडेकरांचें बालपण आणि शिक्षण सांगली येथें झालें. त्यांचा
पुष्कळसा काळ कोंकणामध्यें कोठल्याशा गांवीं गेला. ह्मा गोष्टी मला स्वतःला
प्रत्यक्ष माहीत नाहींत. माझी खांडेकरांबद्दलची पहिली आठवण १९१४ च्या
सुमाराची आहे. मी त्या वेळीं फर्ग्युसन कलिजमधें पहिल्या वर्षांत होतों.
खांडेकर माझ्या वर्गीत होते कीं नाहीं हें मला माहीत नाही. कदाचित
एखादे वर्ष ते माझ्यापुढे देखील असतील. पण ते फर्ग्युसन कलिजमधे पहिल्या
वर्षाच्या वर्गात होते एवढे मला अंधुकपणें आठवतें.

रवाडकेराचेएक थोरले बंधु त्यांच्याच अंगकाठीचे आणि त्यांच्यापेक्षा वयानें
फार मोठे नसलेले माझ्या चुलत्यांकडे कांहीं निमित्तानें येत. ते डोक्याला
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एक बारीक पांढरा रुमाल बांधीत. त्यांच्या आणि खांडेकरांच्या आकृतीबद्दल
माझ्या मनांत पुष्कळ दिवस संरभुमुरर होता. पुष्कळ वर्षेपर्यंत माझी अशी
कल्पना: होती कीं, खांडेकर कॉलेजमध्यें असतांना रुमाल बांधीत असत. हा
माझा श्रम खुद्द खांडेकरांनीं दूर केला, आणि त्या वेळीं मला कळलें कीं, रवांडे-
करांना एक वडील भाऊ असंशकतो म्हणून! खांडेकरांचें नांव प्रथम गड-
कऱ्यांच्या बोलण्यांत आलें. मी, कमतनूरकर आणि इतर कांहीं थोडी उमेद-
वार लेखकमंडळी गडकऱ्यांच्यापेक्षां वयानें किती तरी लहान असतां त्यांच्याशीं
शिष्यत्वापेक्षां मैत्रीच्या सलगीने वागत असू गडकरी देखील आमच्याशी
इतक्या मोकळेपणानें वागत असत, कीं इतरांना त्यांच्या सडेतोड स्वभावाचें
भय वाटत असलें तरी आम्हांला तसें कधींच वाटलें नाही. गडकरी एके
दिवशीं खांडेकरांबद्दल सहज बोलतां बोलतां म्हणाले, '' महा हुशार आहे
पोरगें! हें नांव काढणार पुढें! '' मीं विचारले, '' कशावरून? '' तेव्हां
गडकरी आपले आधींच मोठे असलेले डोळे जास्त बटबटीत करून म्हणाले,
'' अहो, माझें प्रेमसंन्यास मीक्रेंचभाषेमधूनचोरले असाधडधडीतआरोप केला
ह्या पोराने माझ्यावर! आणि माझें 'राजसंन्यास' मीं ह्याला वाचून दाखवले
तेव्हां आपण तें पुरे करून दाखवणार म्हणून त्यानें आश्वासन द्यायला मला
कमी केलें नाहीं! आतां ह्या पोराला काय म्हणावे! जो पोरगा गडकऱ्यावर
असले आरोप करायला भीत नाहीं, तो कांहीं तरी आयुष्यांत भयंकर करून
दाखवणार! '' गडकरी आपल्या विशिष्ट विनोदी तऱ्हेने म्हणाले. ते उद्रार
आज अनेक वर्षांनीं आणि अनेक अर्थानी खरे ठरले आहेत. गडकऱ्यांवर
वाच्चयचौर्याचा आरोप करणारा तो हुशार मुलगा आज मराठी साहित्य-
संमेलनाचा अध्यक्ष झालेला आहे! वास्तविक पाहता खांडेकर हे गडकऱ्यांचे
शिष्य! आज खांडेकर हे कोल्हटकर ह्यांना आपल्या गुरुस्थानी मानीत असले,
आणि माडखोलकर देखील त्यांच्याबरोबर सामील असले, तरी खांडेकर,
माडखोलकर ह्यांच्या लिखणावर गडकऱ्यांच्या लेखनाचा जितका परिणाम
झालेला आहे तितका कोल्हटकरांचा झालेला नाहीं. खाडेकर-माडखोलकर
ह्यांच्या पिढीला कोल्हटकर हे दूरचे डोंगर होते! त्यांच्या समोरचा तेजस्वी
आदर्श म्हटला म्हणजे गडकरी हाच होय. पुढें उतारवयांत खांडेकर-

गुरव- ह्यांची वृद्ध कोल्हटकरांशी परिचय-मैली झाली आणि त्या वेळीं
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ही नदी नातीं जाहीर करण्यांत आली-हें सर्व खरें! पाम खरें सांगायचे म्हणजे
ही मागून सुचलेली सबब आहे! खांडेकरांनीं कांहीं म्हटलें तरी त्यांचे गुरु
गडकरी हेच होत! गडकऱ्यांच्या पावलावर पाऊल टाकूनच खांडेकरांनी
मराठी साहित्यांत पदार्पण केले हें निर्भेळ सत्य आहे. १९१५ ते १९१८
पर्यत खांडेकर हे काय करीत होते हें मला माहीत नाहीं. पण कॉलेजचा
अभ्यासक्रम सोडून तें एका श्रीमंत वडिलांचे दत्तक पुत्र झाले आहेत असें मीं
त्या वेळीं ऐकले होतें. त्यानंतर त्यांची प्रकृति बिघडली. त्यांच्यावर चेटकें
करण्यांत आली, त्यांना भूतवाधा झाली इत्यादि अनेक वातम्याहि मी मधून
मधून ऐकत होतो. तथापि खांडेकरांचें लेखन त्या सुमारास माझ्या वाचनांत
आलें नाहीं. त्या सुमारास 'मनोरंजन', 'उद्यान' इत्यादि मासिकांत माझ्या
कविता प्रसिद्ध होत होत्या. कमतनूरकर ह्यांच्या नवीन पद्धतीच्या गोष्टीहि
'मनोरंजन' आणि 'नवयुग' मासिकांत त्या वेळीं प्रसिद्ध होऊं लागल्या
होत्या. तथापि खांडेकरांचें लिखाण त्या वेळीं प्रसिद्ध होते नवावेंसें वाटतें. एके
दिवशीं 'उद्यान' मासिकाचे संपादक गणपतरावकुळकर्णी गडकऱ्यांच्याकडे आले
होते. 'उद्यान' मासिकांत त्या वेळीं 'आदर्श' ह्या सहीनें कांहीं विनोदी लेख
प्रसिद्ध होत होते. मला स्वतःला 'आदर्श' हा लेखक अतिशय बुद्धिमान वाटत
होता.त्याच्या सदरील विनोदीलेरवामध्येंगडकरी-कोल्हटकरपद्धतीच्याकोड्यांचा
पाऊस पडलेला होता. हा लेखक कोण म्हणून मीं विचारणा केल्यावर मग मला
कळले कीं, 'आदर्श' म्हणजे खांडेकर! माझी आठवण जर बरोबर असेल
तर मला असें वाटतें कीं, त्या वेळीं खांडेकर विनोदी लेखक बनण्याच्या
अवस्थेंत होते. आणि ज्या तऱ्हेचे विनोदी लेख त्यांच्या लेखणीतून त्या वेळीं
बाहेर पडत होते त्यांवरून, विनोदी लेखक होण्याचा ते अत्यंत कसून प्रयत्न

करीत असावेत असेंच त्या वेळीं मला वाटलें. तथापि पुढें खांडेकर निर्मळ
विनोदी लेरवक कां झाले नाहीत ह्याचें कारण माझ्या मते हेंच असावें कीं, त्या
वेळीं त्यांनीं आपल्या एका हेडमास्तरांना उद्देशून कांहीं तरी तिरट विनोदी
लेख लिहिला आणि त्यामुळें आपली बदनामी झाली असें त्या हेडमास्तरांना
वाटून त्यांनीं उद्यान मासिकाच्या संपादकांना वकिलामार्फत नोटीस दिली.
हें प्रकुरण पुढें फारसें च्रिघळलें नाहीं, पण त्यामुळें खांडेकरांच्या विनोदी
प्रतिभेला कांहीं काळ चांगलीच दडस बसलेली असावी असें वाटतें!
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त्यानंतर फिरून कांहीं वर्षे म्हणजे जवळ जवळ १९२५ पर्यंत खांडेकराचे
लिखाण माझ्या वाचण्यांत आलें नाहीं. मध्यंतरी ते कविता करीत असावेत
असें वाटतें. मी स्वत: ' केशवकुमार' ह्या टोपणनांवानें कविता प्रसिद्ध करीत
असे. केव्हा तरी मीं 'कुमार' ह्या नांवानें कांहीं कविता प्रसिद्ध झालेल्या
वाचल्या. तेव्हां माझ्या नावाशी अर्धवट स्पर्धा करणारा हा नवीन कवि कोण
म्हणून मी रागारागानें चौकशी करूं लागल तेव्हां मला कळले कीं, 'कुमार'
म्हणजे खांडेकर! ही खांडेकरांची दुसरी अवस्था म्हणजे कवि बनण्याची!
लघुकथाकार ही खांडेकरांची तिसरी अवस्था माझ्या आठवणीप्रमाणें 'रत्नाकरे
मासिक निघाल्यापासून सुरू झाली. 'रत्नाकर' मासिकांत खांडेकरांच्या
एकाहिपेक्षां एक तेजस्वी लघुकथा जेव्हां प्रसिद्ध होऊं लागल्या, तेव्हां अखिल
महाराष्ट्राचे लक्ष ह्या तरुण प्रतिभावान् लेखकाकडे प्रथम वळले. खांडेकरांच्या
गोष्टींमध्यें काव्यमय वाक्यें, विनोदी कोड्या, साहित्यविषयक संदर्भ पुष्कळ
विखुरलेले असत. तथापि, ह्या वैशिष्ट्यापेक्षां गोष्टीच्या विषयाचा ताजेपणा,
विषय रंगवण्याचा त्यांचा जिव्हाळा आणि लेखनशैलींतील चटकदारपणा
ह्यामुळें खांडेकरांच्या गोष्टी त्या वेळीं एकदम लोकप्रिय झाल्या. खांडेकर
आपल्या गोष्टींशी पूर्ण त्रार्दुत्यय पावले असावेत असें' चटकन् कोणाच्याहि
ध्यानांत येत असे. फडके ह्यांच्या गोष्टींमध्ये लेखकाचा प्रामाणिक जिव्हाळा
आढळून येत नसे. लेखक आतल्या कलेचें आणि प्रतिभेचे हेतुपूर्वक प्रदर्शन

करीत आहे असाच त्यांच्या गोष्टी वाचीत असंतांना वाचकांचा ग्रह होई.
त्यामुळें खांडेकरांच्या आधीपासून फडके लघुकथा लिहीत असूनहि, खांडेकर
लघुकथेच्या क्षेत्रांत ओल्याबरोबर ते फडक्यांना सहज बगल मारू शकले!
ह्याच सुमारास मला वाटतें खांडेकरांनीं 'रंकाचे राज्य' नांवाचें म्युनिसिपालिटी
विषयावर एक नाटकहि लिहून टाकले. ही खांडेकरांची चवथी अवस्था. हे
नाटक रंगभूमीवरहि अवतीर्ण झालें; तथापि तें आलें केव्हा अन् गेलें केव्हा
ह्याचा कोणाला फारसा पत्ता लागला नाहीं. लघुकथालेखन हा खांडेकरांच्या
प्रतिभेचा एकच तेजस्वी उन्मेष महाराष्ट्राच्या डोळ्यांत भरला; आणि त्या-

-बाबत महाराष्ट्रा त्यांच्याकडून ज्या ज्या अपेक्षा केल्या त्या त्या खांडेकरांनीं
भरगचपणें पुरवल्या ह्यांत कांहीं संशय नाहीं! लघुकथाकार म्हणून खांडेकर
लोकप्रिय झाले. त्यामुळें त्यांचा लेखनातील आत्मविश्वास वाढला, त्यांच्या
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शिक्षकाची वृत्ति पत्करून खांडेकरांनीं एकनिष्ठतेनें आणि त्यागवृत्तीनें मराठी
भाषेची जी थोरऑणि तेजस्वी सेवा केलेली आहे तिला मराठी साहित्यांत
दुसरी तोड नाहीं. हरि नारायण आपटे जाणि विठ्ठल सीताराम गुर्जर ह्यांच्या
इतकेंच विपुल आणि चपल लेखन जर कोणी केलें असेल तर ते खांडेकरांनींच!
मराठी साहित्यांतील खांडेकरांचे स्थान अढळ आहे. त्यांनीं विनोदी लेख
लिहिले, टीका लिहिल्या, नाटके लिहिली, कादंबऱ्या लिहिल्या, काव्यें
लिहिली किंवा पटकथा लिंहिच्या तरी खांडेकरांच्या प्रतिभेची बैठक ही
निःसंशय कवीची आहे. खांडेकरांची बुद्धि आणि भावना ही केवळ कवीमधेंच
वैशिष्ट्याने आढळून येणारी अशी आहे. खांडेकर हे उत्तम लघुकथाकार
किंवा कादंबरीकार असले तरी, कथेपेक्षां काव्यामधेच त्यांचें मन जास्त
तन्मयतेनें रमतें. खांडेकर पद्यात्मक काव्य करीत असले तरी त्यांच्या
ऽउस्केत जेवढें काव्य आहे तेवढे त्यांच्या 'कुमार' कृत प्रासबद्ध काव्यांत
आढळून येणार नाहीं. म्हणूनच मी खांडेकरांना मराठी भाषेतील एक श्रेष्ठ

गद्य-कवि म्हणून संबोधतो. खांडेकरांच्या लेखनांत अलंकार, उत्प्रेक्षा,

कोड्या ह्यांची गर्दी फार असते असें जें म्हटलें जातें त्याचीहि मीमांसा तरी
हीच आहे कीं ते एक श्रेष्ठ दर्जाचे गद्य-कवि आहेत! वाचकांनी पाहिजे तर
फिरून रवाडेकर-वाड्मय एकदा ह्या दृष्टीनें वाचून पाहावें म्हणजे त्यांची
देखील खात्री होईल, कीं खांडेकर हे केवळ लघुकथाकार किंवा कादंबरीकार
नसून, ते प्रामुख्याने एक प्रतिभाशाली गद्य-कवि आहेत. अशा ह्या
कविश्रेष्ठाचा गौरव आज महाराष्ट्रांतल्या साहित्यिकांनीं केलेला आहे ह्याबद्दल
आम्हांला हर्ष होत आहे. खांडेकरांच्या हातून ह्याहीपेक्षां उज्जवल साहित्यसेवा
घडो आणि त्यांच्यावर संपत्ति आणि आरोड- खाच्यी ६ -०० वजे, ४८वा
आमची प्रार्थना आहे!
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खांडेकरांचे सोलापूरचे भाषण

सो;साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षस्थानावरून खांडेकरांनी केले भाषण। आमच्या अपेक्षेप्रमाणे झालेलें नसलें तरी, फडके ह्यांच्या गेल्या
वर्षीच्या भिकार आणि रद्दी भाषणापेक्षा तें सहस्त्र पटींनी श्रेष्ठ आहे यांत शंका
नाही. उत्तम कादंबरीकार आणि कर्तूत्ववातू साहित्यिक म्हणून फडके ह्यांची
अध्यक्षस्थानी निवड झालेली होती आणि म्हणून फडके ह्यांच्याकडून साहित्य-
विषयक विद्वत्ताप्रचुर आणि व्रिचारपरिवूरतु भाषणाची महाराष्ट्राला अपेक्षा
होती. पण केवळअध्यक्षहोण्यापलीकडेफडके ह्यांना साहित्यसंमेलनाची किंमत
वाटत नव्हती. कॉलेजातीलवाड्मयमंडळाचें एखादेंसमेलन हें मराठी साहित्य-
संमेलनापेक्षां जास्त मोलाचें आहे असें त्यांचें मत होतें. अध्यक्ष होईन तरच
साहित्यसंमेलनाला जाईन असा त्यांचा पण होता. म्हणून साहित्यसंमेलनाचे
महत्त्व त्यांना सुतराम कळलेनव्हतें-आणित्यांना तेंमान्यहि नव्हतें. साहित्य-
.संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांनीं ओळखलीनव्हती. म्हणून मधुचंद्र
साजरा करावयास जाणाऱ्या एखाद्या तरुण नवऱ्याच्या रंगेल नाचरेपणानें ते
रत्नागिरीला गेले. दोन-चार दिवस पाहुणचार घेऊन आणि हवापालट करून
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--.श्न------?'???' '?ं????ं?ं?ंं?'?ं???'?'???ं??ं???ं?ं?ं???ं?'??'???ं?त्यांनीं मौज केली आणि मराठी साहित्यसंमेलनाची आतां कॉग्रेस करून
टाकती अशा पोरकट वलाना मारीत ते माघारी परत आले! मराठी साहित्य-
संमेलनाचें पवित्र व्यासपीठ व्यासगलय आणि रहामु. भाषण करून आणि
आपल्या वैयक्तिक विलासाचें सार्वजनिक प्रदर्शन करून त्यांनीं विटाळून
टाकले! साहित्यसंमेलनाच्या व्यासपीठाचे वैचारिक आणि भौगोलिक पावित्र्य
राखण्याविषयी यंदा संमेलनाचे प्रतिनिधि किती जागरूक होते हें पाहिले
म्हणजे गेल्या वर्षी फडक्यानी विटाळलेल्या व्यासपीठाबद्दल त्यांच्या मनातली
चीड अद्यापिहि किती जागी आहे हें दिसून येतें. त्याचप्रमाणे वसईपासून
वेंगुर्ल्यापर्यत सशिष्या प्रवास करणारे फडके सोलापूरला सदे गेले हें पाहिले
म्हणजे साहित्यसंमेलनांत आपल्या रंगेल बुवाबाजीचे प्रदर्शन केल्याने आतां
आपली कशी संभावना होईल ह्याचे चित्र त्यांच्या कल्पनेने चितारून त्यांना
पुष्कळच शहाणपणा शिकवलेला दिसतो. असो.

मराठी साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदाचें महत्त्व, पावित्र्य आणि जबाब-
दारी ओळखून खांडेकरांनीं आपलें भापण केलें ह्याचद्दल आम्ही त्यांचें अंत:-
करणपूर्वक अभिनंदन करतो. खांडेकरांच्या भाषणामध्यें त्यांचासाहित्यविषयक
व्यासंग, अम्यात, मार्मिक अवलोकन, त्यांचा लेखनविषयक दीर्घ अनुभव,
सूक्ष्म विश्लेषण करण्याची त्यांची टीकापद्धति इत्यादि त्यांच्या अनेक गुणांचा
पूर्ण पडताळा पटण्यासारखा आहे. खांडेकरांच्या भाषागातील मुख्य सूर मला
मान्य नसला, किंवा त्यांचे पुष्कळसे विचार आणि मुद्दे मला पुरंमुष्ठ२८मु
वाटत असले, तरी खांडेकरांच्या भाषणामध्ये त्यांचा एक विशिष्ट दृष्टिकोण
आहे; आणि हा दृष्टिकोण निःसंशय साहित्यिकाचा आहे. त्यांचें भाषण
चिंतनीय आहे, मननीय आहे ह्यांत मला मुळींच शंका वाटत नाहीं. आतां,
व्यक्तिशः खांडेकरांकडून मी ह्यापेक्षांहि जास्त समतोल आणि मार्मिक भाषणाची
अपेक्षा करीत होतों. पुणें येथें भरलेल्या शारदोपासक-संमेलनाच्या वेळीं किंवा
पूर्वी सोलापूरच्या प्रांतिक साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षस्थानावरून त्यांनीं
केलेली भाषणें मला ह्या भाषणापेक्षां जास्त मोलाची। वाटतात. खांडेकरांच्या
या भाषणात विचारापेक्षा काव्यच अधिक भरलेलें आहे. खांडेकर हे एक
उत्कृष्ट गद्य-कवि आहेत हें त्यांच्या प्रतिभेचे मागील अंकांत मींकेले निदान
किती अचूक आहे हें ह्या भाषणावरून कळून येण्यासारखे आहे, 'सैनिकाच्या
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हातांत तरवारी नाहींत अलगुजें आहेत!, 'ललित वाङ्मयाचे सौंदर्य अद्यावतू
वेपभूषा आणि केशभूषा केलेल्या फिक्कट तरुणीसारखें आहे!, 'तळ्यांत नुसता
चिखल राहिला तर कमळेंहि कमी फुलतात हा सुष्टीचा नियम वाडूमयालाहि
लागूआहे', 'सध्यां काव्याच्या सतारीचे कोमल स्वर नगाऱ्याच्या धांगड-
धिंग्यात बुडून जात आहेत', 'मुंबईच्या जीवनाच्या उकाड्यांत विनोदाच्या
शीतळ वायुलहरी हव्याच असतात', करवंदे द्राक्षे म्हणून खपतात तिथें
द्राक्षांना कोण विचारणार?, 'चिवड्याला काजूची लज्जत तशी शृंगाराची
कादंबरीला लज्जत ' इत्यादि अनेक काव्यमय सुभाषितांची, उत्प्रेक्षांची,
उपमांची आणि भाषालंकारांची खांडेकरांच्या भाषणांत नुसती गर्दी उडून
राहिलेली आहे. तथापि आलंकारिक भाषणानें विषयाचें स्पष्टीकरण सुलम होत
असलें, तरी सिद्ध कांहीं एक होऊं शकत नाहीं ही गोष्ट खांडेकरांना माहीत
असेलच! .ाऊ1ं!ंZ8प्प्ग्नp1ं०ाऊाऊ ५०० ०१ हा शिक्षणशास्त्रांतला नियम
रवाडकेरानीं एष. टी. सीच्या परीक्षेचा अभ्यास करतांना पाठ केला नाहीं
असें मीं कसें समजू? साहित्याच्या शरीरप्रकृतीचे निदान नुसत्या काव्यानें

सें होईल? वैद्यकशास्त्राचे ग्रंथ जरी काव्यांत लिहिलेले असले, तरी रोग्याची
नाडीपरीक्षा करतांनापढीक वैद्यनुसतेंच काव्य गाऊं लागला तर त्यानें रोगाचे
निदान कसें होणार? खांडेकरांच्या ललितकृतीमधे जो प्रधान दोष आहे तोच
त्यांच्या सर्व भाषणांमध्येहि आहे-आणि ह्या भाषणामध्ये तर वैपुल्यानें आहे.
सुंदर विचार सुंदर भाषेत उत्तम खुलतात हे खरें असलें, तरी भाषालंकाराच्या
अतिरिक्ततेनें विचारांची गळचेपी झाल्याविना राहत नाहीं. म्हणून रवांडे-
करांच्या दृष्टीनें आजच्या ललितवाङ्मयाचें सौंदर्य एखाद्या रोगट आणि फिक्कट

तरुणीप्रमाणें असलें तर माझ्या दृष्टीनें खांडेकरांचें हें सदर भाषण एखाद्या
रोगट आणि फिक्कट बाईने सर्वांगावर जडजवाहिराचें प्रदर्शन केल्याप्रमाणे मला
दिसत आहे.

१९२० च्या एप्रिलमध्यें एक विशी उलटलेला उंच आणि हडकुळा मुलगा
जाड भिंगांचा चष्मा डोळ्यांवर घालून शिरोड्याला शिक्षक होण्यासाठी चाक
लेला होता. हा मुलगा १९४१ च्या एप्रिलमध्ये सोलापूरला मराठी साहित्य-
संमेलनाच अध्यक्ष झाला. या वीस-एकवीस वर्षांत मराठी भाषेत जें ललित-
वाङ्मय निर्माण झालें त्या ललितचाङ्मयांतील वैगुण्याची चर्चा हा ह्या

उ. १०
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????????????हडकुळ्या आणि उंच मुलाच्या अध्यक्षीय भाषणाचा. विषय होता. ह्या वीस-
एकवीस वर्षांत भराठी दुनियेत आणि साहित्यांत प्रचंड घडामोडी झाल्या,
इकडचे जग तिकडे झालें, पण १९२० मध्यें शिरोड्याला शिक्षक झालेला हा
मुलगा १९४१ मध्यें देखील तसाच उंच आणि हडकुळा राहिला आणि
त्याच्या नाकावर वीस वर्षांपूर्वी चढलेला जाड भिंगांचा चष्मा तसाच कायम
राहिला-कदाचितू त्याच्या चष्कयाचा नंबर अधिक वाढलाहि असेल!
म्हणून आम्ही म्हणतो कीं खांडेकरांचें हें भाषण म्हणजे एका उंच आणि
हडकुळ्या मतासाने हातांत ' केशवसुतांची कविता ' घेऊन जाड भिंगांच्या
चक्क्यांतून वाङ्मयाचें केले निरीक्षण होय! कारण त्या भाषणात काव्य भरपूर
आहे, पण त्यांतील आशावाद हा एका हडकुळ्या आणि व्याधिग्रस्त माण-
साचा आहे, त्यांतील समालोचन हें जाड भिंगांच्या चष्म्यांमधून केलेले अबु
दृष्टीचें आहे! म्हणून मीं सुरुवातीला म्हटले आहे कीं खांडेकराच्या भापणा-
तले काव्य सुंदर आहे पण त्यांत प्रकट झालेला सूर निराशेचा आहे; आणि
वाङ्मयाचे त्यांनीं केलेले निदान हें पूर्वग्रह दूषित आहे.

फडके जसे अंतर्बाह्य म्हातारे झालेले अकाहेत-सध्या नुसता ओठांचाम्हणजे
शब्दांचा शृंगार त्यांच्याजवळ राहिलेला आहे-तसें खांडेकर हे कांहीं म्हातार्रें
झालेले नाहींत. पाम खांडेकर हे व्याधिजर्जर झालेले. आहेत. त्यामुळें त्यांचा
स्वभाव चिरचिरा, पिरपिरा आणि तऱ्हेवाईक झालेला आहे. त्यांना कद्यांत

कांहीं चव राहिलेली नाही. पित्त झालेल्या माणसाला व्याप्रमाणें कशात गोडी
वाटत नाहीं, पकान्नाचा वास तर दूरच राहो पण दर्शन देखील त्याला असह्य
होते; कोणी बोलले किंवा हसले तर त्याचें मस्तक उसळते. जो कोणी समोर
दिसेल त्याच्या अंगावर तो भडकून धावतो, आपण स्वत: आजारी आहोंत
ही गोष्ट तो चुकून देखील कबूल करायला तयार नसतो, तसें सध्यां खांडेकरांचें
झालेलें आहे. ललित-वाड्ययाचा आपल्या भाषणांत आढावा घ्यावयाचा ही
खांडेकरांची कल्पनाउत्तम आहे, पण ललितवाड्ययाच्यागुणाचागौरव न करतां
केवळ त्यांतील वैगुण्याचीच चर्चा करावयाची ही कोठली पद्धति? निःपक्षपात:
बुद्धीनेच पाहावयाचे तर गेल्या वीस वर्षांत मराठी साहित्यातील ललितवाङ्मय
किती तरी समृद्ध झालेले आहे! इतर प्रांतांतील वाङ्मयाशी जर मराठी
साहित्याची तुलनाकेली तर केवढा अभिमान वाटण्यासारखी परिस्थिति आहे!
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मराठी ललितवाङ्मयांतल्या प्रत्येक क्षेत्रांत नवीन नवीन अशा किती तरी गोष्टी
साध्य झालेल्या आहेत! शास्त्र, संशोधन, निबंध, नाट्य, कादंबरी, काव्य,
लघुकथा, पटकथा, वृत्तपत्रे इत्यादि प्रत्येक शाखेंत नामवंत लेखकांनी थोर थोर
कर्तुत्व करून दाखवलेले आहे. श्री. तात्यासाहेब केळकरांसारखे साहित्यभीष्म
अद्यापिहि आपल्या प्रतिभेच्या तेजाने महाराष्ट्राला थक्क करून टाकीत आहेत.
रावसाहेब सरदेसाई, प्रो. माटे, प्रो. बाबूराव फाटक, प्रो. दत्तोपंत पोतदार,
प्रो. नाना कुलकर्णी, आचार्य जावडेकर,प्रो. शेजवलकर, प्रो. बनहट्टी,प्रो.आळते-
कर याच्यासारखे रथी-महारथी महाराष्ट्राच्या संशोधक आणि विचारी बुद्धीला
अजूनहि चालनादेत आहेत! त्यांच्या मागोमाग श्री. क्षीरसागर, श्री. सरवटे)
श्री. अनंत काणेकर, प्रो. वि. पां. दांडेकर, श्री. वा. ना. देशपांडे, श्री. पां. वा.
गाडगीळ, श्री. अंबेकर, श्री. तळवलकर आणि निरंतरही ताज्या दमाची तरूण
मंडळी रस्ता कापीत चाललेली आहेत. खुद्द खांडेकरांनादेखील ही गोष्ट मान्य
आहे. कादंबरीआणि लघुकथांच्या क्षेलांतप्रो. वामनराव जोशी, प्रो. फडके, खांडे-
कर, पु. य. देशपांडे, माडखोलकर, मामा वरेरकर, ना. वि. कुलकर्णी, य. गो.
जोशी, तळवलकर, बेडेकर, दिवाकरकृष्ण, बोकील, विभावरी शिरूरकर, कृष्णा-
चाई, शांता नाशिककर ह्यांनी केवढी प्रचंड कामगिरी करून ठेवलेली आहे.
नाड्यक्षेत्रात मामा वरेरकर, शं. प. जोशी, माधवराव जोशी आणि मी त्यांनीं
मिळविलेले यश कांहीं सामान्यदर्जाचे नाहीं. विनोदाच्यादालनांत प्रो. चिं. वि.
जोशी, प्र. श्री. कोल्हटकर, रांगणेकर, बांदेकर, शामराव ओक ह्यांनीकाय कमी
चमत्कार करून दाखविले आहेत? काव्याच्या वाटिकेत गिरीश आणि यशवंत
ह्यांच्या प्रतिभेला पूर्वीप्रमाणेच बहर येत आहे! त्याचप्रमाणे ठोकळ, ना. घ.
देशपांडे, काणेकर, काळे, भवानीशंकरपंडित, शांताराम आठवले हे कवि गेल्या
वीस वर्षांतच उदयास आले ना? वृत्तपलांमध्यें देखील ज्ञानप्रकाश, नवाकाळ,
लोकमान्य, सकाळ, लोकशक्ति,विविधवृत्त, चित्रा, प्रतिभा, मौज, नवयुग त्यांनीं
किती तरी नवीन नवीन टीकापद्धति आणि वाङ्मयप्रकार महाराष्ट्रात उपलब्ध
करून वृत्तपत्रवाचकांची संख्या हजारोंनी वाढवून ठेवलेली आहे.. गेल्या वीस
वर्षांत मराठी भाषा अत्यंत सुलभ आणि ठसठशीत झालेली आहे, त्यामुळें ती
बहुजनसमाजाच्या जास्त आटोक्यात आलेली आहे. लेखनपद्धति जास्त कला-
त्मक, तंत्रबद्ध आणि म्हणून अधिक आटोपशीर, आकर्षक आणि सुटसुटीत
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दीर्घ लघुकथा, लघुतम लघुकथा, लघुनिबंध, दिडब, व्यंगटीका असे किती
तरी नवे वाङ्मयप्रकार मराठी वाङ्मयांत रूढ झालेले आहेत. लेरवकवर्ग जास्त
व्यासंगी आणि विचारी झालेला आहे आणि नवनवीन विचार निर्भीडपणे,
व्यक्त करण्याइतके धाडस त्याच्या अंगीं आलें आहे. वाचकवर्ग जास्त वाङ्मय-
प्रेमी, जास्त रसिक पण अतिशय३७झालेला आहे! सगळ्यांतमहत्त्वाची
गोष्ट म्हटली म्हणजे वाचकवर्ग आतां जास्त जिवंत: आणि प्रामाणिक झालेला
आहे! तो पोट भरून मनसोक्तपागें हसूशकतो, ही गेल्या २० वर्षांत केवढी
तरी मोठी सिद्धि प्रात झालेली आहे! त्यामुळें लेखनांत आणि भाषणांत
लेखकांना आणि वक्त्यांना हास्यविनोद, चटकदारपणा आणि लालित्य ह्यांचें
संगोपन करणें आजे अमुष्टि, झाले आहे. वीस वर्षापूवर्डिया सामान्य
साहित्यांतील कदाचीआणिविचाराचीक्लिष्टता,रूक्षता नि नीरसता आतां पार
नाहीशी झाली आहे. ळृत्तपत्रांमधेनिस 'पत्रकर्त्याच्या स्फुट सूचना', 'लिआम'
इत्यादि भानगडी नाहीशा होऊन त्यांतील मजकूर आणि मथळे जास्त खमंग
आणि चटकदार झालेले आहेत. गेल्या वीस वर्षांत मराठी साहित्याची एवढी
सर्वागीण प्रगति झालेली असतांना, (दांडेकरांना ती जाड भिंगांच्या चल्यातून
दिसूं शकत नाहीं हा केवळ त्यांच्याच अधू डोळ्यांचा दोष म्हटला पाहिजे.
शिक्षणाचा, संस्कृतीचा आणि ज्ञानाचा वर्षानुवर्षे स्वतःकडे मक्ता घेणाऱ्या
पांढरपेशा वर्गाच्या उद्बोधनासाठी निर्माण होणार आकुंचित विचाराचे आणि
वर्गीय दृष्टीचें वाङ्मय, आतां जास्त व्यापक सुलभ व सुगम झाल्याने त्याचा
फायदा बहुजनसमाज आज अधिक प्रमाणांत घेऊं लागलेला आहे, हा काय
त्यावास्तूमयाचाअधःपात म्हणायचा? ललितवाङ्मय बहुजनसमाजामध्येंसाक्षर-
तेचा केवढा प्रचंड प्रसार करीत आहे हें त्या वाङ्मयाचें राष्ट्रीय स्वरूप विसरून
कसें चालेल? वाचकवर्ग आज वाङ्मयांतील सर्व रसांचा आस्वाद घेण्यास
शिकलेला आहे. त्याला हास्य आणि शृंगार हे रस अत्यंत आवडतात. आणि
त्यामुळें सामान्य वाचकवर्गाचा जीवनाबद्दलचा उत्साह आणि आशावदि
जास्त जास्त वाढत चाललेला आहे, ही गोष्ट नाकबूल करण्यांत काय अर्थ

आहे! लेखकांनी वाचकवर्गामध्ये ही जी जारीतकेलेली आहे त्याबद्दल त्यांचें
अभिनंदन करावयाचें कींत्यांची निर्भर्त्सना करावयाची? मी म्हणत लेखकांचे



१४९ एक म्हातारा अलू दुसरा आजारी
??????????? -रू-ऊळकनेक्रीकी-क्री ????????? -.ळे४५६४ ०. ???????????????? ??????????????????????????????????? ??

थोडेफार चुकलेले असेल! शृंगार आणि हास्य हे दोन असे चमत्कारिक रस
आहेत, कीं त्यांची भट्टी जर नीट साधली नाहीं तर त्यांचें अलीलता आणि
ग्राम्यता ह्यामध्यें सहजच पर्यवसान होतें. वीररस, वत्सलरस आणि करुणरस
हे रस जीवनांत आणि साहित्यांत महत्त्वाचे असले तरी लेखकांच्या दृष्टीनें
त्यांच्यामुळें फारशी पंचाईत उत्पन्न होत नाहीं. म्हणजे वत्सल आणि करुण
रसांचा जर अतिरेक झाला तर त्याचा शेवट अश्वीलतेमध्यें किंवा ग्राम्यतेमध्यें
तरी होत नाहीं. शृंगार व हास्य ह्यांचा वाङ्मयांत योग्य उठाव करतां येणे ही
अतिशय कौशल्याची गोष्ट आहे. हें कौशल्य हळूहळू हस्तगत करण्यास मराठी
लेखक शिकत आहेत. वाङ्मयांत ह्या नवीनच गोष्टी शिरलेल्या आहेत.
हास्परस हा तर कोल्हटकरांपासूनच मराठी साहित्यांत आलेला आहे. त्या
मानानें आपली केवढी तरी प्रगति झालेली आहे! गुजराथी, हिंदी वा इतर
देशी भाषांतील विनोद लक्षांत घेतला म्हणजे मराठी साहित्यांतील आधुनिक
विनोदाचा दर्जा किती थोर आहे हें कळून येतें.

ह्या गुणग्राहक दृष्टीनें खांडेकरांनी ललितवाङ्मयाकडे पाहिलेले नाहीं.
स्वतःच्या व्याधीनें त्यांची मनःस्थिति जर्जर झालेली असल्यानें, जीवनाकडे
आणि वाङ्मयाकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दृष्टीवर निराशेची आणि असमाधाना-
ची छाया पसरलेली आहे. मराठी वाड्ययातील एकहि गोष्ट त्यांना पसंत
नाहीं. मराठी साहित्यिक त्यांना घोडेस्वाराप्रमाणे घोडदौड करतांना दिसतात
पण त्यांच्या हातांत त्यांना तरवारी दिसत नाहींत, फक्त अलगुजेच दिसतात.
( ह्याचा अर्थ काय ते खांडेकर जाणोत!) ललितवाड्मय त्यांना फिक्कट

तरुणीसारखे म्हणजे जवळ जवळ कमल दीक्षितप्रमा(गेच दिसते! वर्तमानपत्रे,
सिनेमा आणि ज्योतिष ह्मांच्याकडे जास्त लक्ष देतात म्हणून त्यांना वाईट वाटतें.
पण वर्तमानपत्रांनी आज बहुजन समाजांत प्रचंड राजकीय जागूति केलेली आहे
इकडे त्यांनीं दुर्लक्ष केले आहे. बहुतेक मराठी बोलपट त्यांना भडक पांचट
वाटतात! 'लग्न पहावं करून'मध्ये दहा वर्षांची मुलगी आपल्या थोरल्या
बहिणीला नवऱ्याच्या खोलींत लोटण्यासाठीं अनेक युक्ताप्रयुकया लढवते आहे
हें दाखविण्यासाठी त्यांनीं स्वतः जो गर्भाधानी विनोद केलेला आहे त्यामुळें
त्यांना कदाचित् तसें वाटत असल्यास नवल नाहीं. .पण खरें पाहावयाचे
म्हणजे मराठी बोलपटानी धंद्याच्या आणि तंत्राच्या दृष्टीनें केवढी मजल
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?????????????????????????हडकुळ्या आणि उंच मुलाच्या अध्यक्षीय भाषणाचा. विषय होता. ह्या वीत-
एकवीस वर्षांत भराठी दुनियेत आणि साहित्यांत प्रचंड घडामोडी झाल्या,
इकडचे जग तिकडे झालें, पण १९२० मध्यें शिरोड्याला शिक्षक झालेला हा
मुलगा १९४१ मध्यें देखील तसाच उंच आणि हडकुळा राहिला आणि
त्याच्या नाकावर वीस वर्षांपूर्वी चढलेला जाड भिंगांचा चष्मा तसाच कायम
राहिला-कदाचितू त्याच्या चष्टयाचा नंबर अधिक वाढलाहि असेल!
म्हणून आम्ही म्हणतो कीं खांडेकरांचें हें भाषण म्हणजे एका उंच आणि
हडकुळ्या मागासाने हातांत ' केशवसुतांची कविता ' घेऊन जाड भिंगांच्या
चक्क्यांतून वाङ्मयाचें केले निरीक्षण होय! कारण त्या भाषणांत काव्य भरपूर
आहे, पण त्यांतील आशावाद हा एका हडकुळ्या आणि व्याधिग्रस्त माण.
साचा आहे, त्यांतील समालोचन हें जाड भिंगांच्या चष्म्यांमधून केलेले अबु
दृष्टीचें आहे! म्हणून मीं सुरुवातीला म्हटले आहे कीं खांडेकरांच्या भाषणा.
तले काव्य सुंदर आहे पण त्यांत प्रकट झालेला सूर निराशेचा आहे; आणि
वाडश्मयाचें त्यांनी केलेले निदान हैं पूर्वग्रह दूषित आहे.

फडके जसे अंतर्बाह्य म्हातारे झालेले आहेत-सध्यां नुसता ओठाचाम्हणजे)
शब्दांचा शृंगार त्यांच्याजवळ राहिलेला आहे-तसें खांडेकर हे कांहीं म्हातारे
झालेले नाहींत. पण खांडेकर हे व्याधिजर्जर झालेले आहेत. त्यामुळें त्यांचा
स्वभाव चिरचिरा, पिरपिरा आणि तऱ्हेवाईक झालेला आहे. त्यांना कशात
कांहीं चव राहिलेली नाहीं. पित्त झालेल्या माणसाला व्याप्रमाणें कशीत गोडी
वाटत नाहीं, पक्कान्नाचा वास तर दूरच राहो पण दर्शन देखील त्याला असह्य
होते; कोणी बोलले किंवा हसले तर त्याचें मस्तक उसळतें. जो कोणी समोर
दिसेल त्याच्या अंगावर तो भडकून धावतो, आपण स्वतः आजारी आहोंत
ही गोष्ट तो चुकून देखील कबूल करायला तयार नसतो, तसें सध्यां खांडेकरांचें
झालेलें आहे. ललित-वाड्ययाचा आपल्या भाषणांत आढावा घ्यावयाचा ही
खांडेकरांची कल्पनाउत्तम आहे, पण ललितवाङ्मयाच्यागुणाचागौरव न करतां
केवळ त्यांतील वैगुण्याचीच चर्चा करावयाची ही कोठली पद्धत? निःपक्षपात.
बुद्धीनेच पाहावयाचे तर गेल्या वीस वर्षात मराठी साहित्यातील ललितवाङ्मय
किती तरी समृद्ध झालेले आहे! इतर प्रांतांतील वाङ्मयाशी जर मराठी
साहित्याची तुलनाकेली तर केवढा अभिमान वाटण्यासारखी परिस्थिति आहे!
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मराठी ललितवाङ्मयांतल्या प्रत्येक क्षेत्रांत नवीन नवीन अशा किती तरी गोष्टी
साध्य झालेल्या आहेत! शास्त्र, संशोधन, निबंध, नाट्य, कादंबरी, काव्य,
लघुकथा, पटकथा, वृत्तपत्रे इत्यादि प्रत्येक शारवेंत नामवंत लेखकांनी थोर थोर
कर्तृत्व करून दाखवलेले आहे. श्री. तात्यासाहेब केळकरांसारखे साहित्यभीष्म
अद्यापिहि आपल्या प्रतिभेच्या तेजाने महाराष्ट्राला थक्क करून टाकीत आहेत.
रावसाहेब सरदेसाई, प्रो. माटे, प्रो. बाबूराव फाटक, प्रो. दत्तोपंत पोतदार,
प्रो. नाना कुलकर्णी, आचार्य जावडेकर. शेजवलकर, प्रो. बनहट्टी,प्रो.आळते-
कर यांच्यासारखे रथी-महारथी महाराष्ट्राच्या संशोधक आणि विचारी बुद्धीला
अजूनहि चालना देत आहेत! त्यांच्या मागोमाग श्री. क्षीरसागर, श्री. सरवटे)
श्री. अनंत काणेकर, प्रो. वि. पां. दांडेकर, श्री. वा. ना. देशपांडे, श्री. पां. वा.
गाडगीळ, श्री. अंबेकर, श्री. तळवलकर आणि निरंतरही ताज्या दमाची तरूण
मंडळी रस्ता कापीत चाललेली आहेत. खुद्द खाडेकरांनादेखील ही गोष्ट मान्य
आहे. कादबरीआणि लघुकथांच्याक्षेलांतप्रो. वामनराव जोशी, प्रो. फडके, खांडे-
कर, पु. य. देशपांडे, माडखोलकर, मामा. वरेरकर, ना. वि. कुलकर्णी, य. गो.
जोशी, तळवलकर, बेडेकर, दिवाकरकृष्ण, बोकील, विभावरी शिरूरकर, कृष्णा-
'चाई, शांता नाशिककर त्यांनीं केवढी प्रचंड कामगिरी करून ठेवलेली आहे.
नाड्यक्षेत्रात मामा वरेरकर, शं. प. जोशी, माधवराव जोशी आणि मी त्यांनीं
मिळविलेले यश कांहीं सामान्यदर्जाचे नाहीं. विनोदाच्यादालनांत प्रो. चिं. वि.
जोशी प्र श्री. कोल्हटकर, रांगणेकर, बांदेकर, शामराव ओक ह्यांनींकाय कमी
चमत्कार करून दाखविले आहेत? काव्याच्या वाटिकेत गिरीश आणि यशवंत
ह्यांच्या प्रतिभेला पूर्वींप्रमाणेच बहर येत आहे! त्याचप्रमाणे ठोकळ, ना. घ.
देशपांडे, काणेकर, काळे, भवानीशंकरपंडित, शांताराम आठवले हे कवि गेल्या
वीस वर्षांतच उदयास आले ना? वृत्तपलांमध्यें देखील ज्ञानप्रकाश, नवाकाळ,
लोकमान्य, सकाळ, लोकशक्ति,विविधवृत्त, चित्रा, प्रतिभा, मौज, नवयुग त्यांनीं
किती तरी नवीन नवीन टीकापद्धति आणि वाङ्मयप्रकार महाराष्ट्रास उपलब्ध
करून वृत्तपत्रवाचकांची संख्या हजारोंनी वाढवून ठेवलेली आहे.. गेल्या वीस
वर्षांत मराठी भाषा अत्यंत सुलभ आणि ठसठशीत झालेली आहे, त्यामुळें ती
बहुजनसमाजाच्या जास्त आटोक्यात आलेली आहे. लेरवनपद्धति जास्त कला-
लक, तंत्रबद्ध आणि म्हणून अधिक आटोपशीर, आकर्षक आणि सुटसुटीत
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???????????????????????????????झालेली आहे. भावगीते, त्रुटित का, मुक्तछंदी काव्यें, एकाकी नाटिका,
दीर्घ लघुकथा, लघुतम लघुकथा, लघुनिबंध, दुडिखलब, व्यंगटीका असे किती
तरी नवे वाङ्मयप्रकार मराठी वाङ्मयांत रूढ झालेले आहेत. लेखकवर्ग जास्त
व्यासंगी आणि विचारी झालेला आहे आणि नवनवीन विचार निर्भीडपणे '
व्यक्त करण्याइतके धाडस त्याच्या अंगीं आलें आहे. वाचकवर्ग जास्त वाङ्मय-
प्रेमी, जास्त रसिक पण अतिशय चोरवंदळूझालेला आहे! सगळ्यांतमहत्त्वाची
गोष्ट म्हटली म्हणजे वाचकवर्ग आतां जास्त जिवंत: आणि प्रामाणिक झालेला
आहे! तो पोट भरून मनसोक्तपागें हसूशकतो, ही गेल्या २० वर्षांत केवढी
तरी मोठी सिद्धि प्रात झालेली आहे! त्यामुळें लेखनांत आणि भाषणांत
लेखकांना आणि वक्त्यांना हास्यविनोद, चटकदारपणा आणि लालित्य ह्यांचें
संगोपन करणें आज अमुरिहार्थ, झालेलें आहे. वीस वर्षापूवर्डिया सामान्य
साहित्यांतील शब्दांचीआणिविचारांचीक्लिष्टता,रूक्षता नि नीरसता आतां पार
नाहींशी झाली आहे. वृत्तपत्रांमधेनिस 'पत्रकर्त्याच्या स्फुट सूचना', 'लिआम.'
इत्यादि भानगडी नाहीशा होऊन त्यांतील मजकूर आणि मथळे जास्त खमंग
आणि चटकदार झालेले आहेत. गेल्या वीस वर्षांत मराठी साहित्याची एवढी
सर्वांगीण प्रगति झालेली असतांना, खांडेकरांना ती जाड भिंगांच्या चष्म्य'
दिसूं शकत नाहीं हा केवळ त्यांच्याच अधू डोळ्यांचा दोष म्हटला पाहिजे.
शिक्षणाचा, संस्कृतीचा आणि ज्ञानाचा वर्षानुवर्षे स्वतःकडे मक्ता घेणाऱ्या
पांढरपेशा वर्गाच्या उदूबोधनासाठीं निर्माण होणारआकुंचित विचाराचे आणि
वर्गीय दृष्टीचे वाङ्मय, आतां जास्त व्यापक सुलभ व सुगम झाल्याने त्याचा
फायदा बहुजनसमाज आज अधिक प्रमाणांत घेऊं लागलेला आहे, हा काय
त्यावाङ्मयाचाअधःपातम्हणायचा? ललितवाड्मयबहुजनसमाजामध्येंसाक्षर-
तेचा केवढा प्रचंड प्रसार करीत आहे हें त्या वाङ्मयाचे राष्ट्रीय स्वरूप विसरून
कसें चालेल? वाचकवर्ग आज वाङ्मयातील सर्व रसांचा आस्वाद घेण्यास
शिकलेला आहे. त्याला हास्य आणि शृंगार हे रस अत्यंत आवडतात. आणि
त्यामुळें सामान्य वाचकवर्गाचा जीवनाबद्दलचा उत्साह आणि आशावाद
जास्त जास्त वाढत चाललेला आहे, ही गोष्ट नाकबूल करण्यांत काय अर्थ

आहे! लेरवकांनी वाचंकवर्गामध्यें ही जी जागृतकेलेली आहे त्याबद्दल त्यांचें
अभिनंदन करावयाचें कीं त्याचीनिर्भर्त्सना करावयाची? मी म्हणत लेखकांचे



४९
-४-

एक म्हातारा अन् दुसरा आजारी
क -४४ ??????थोडेफार चुकले असेल! शृंगार आणि हास्य हे दोन असे चमत्कारिक रस

आहेत, कीं त्यांची भट्टी जर नीट साधली नाहीं तर त्यांचें अलीलता आणि
ग्राम्यता ह्यामध्यें सहजच पर्यवसान होतें. वीररस, वत्सलरस आणि करुणरस
हे रस जीवनांत आणि साहित्यांत महत्त्वाचे असले तरी लेखकांच्या दृष्टीनें
त्यांच्यामुळें फारशी पंचाईत उत्पन्न होत नाहीं. म्हणजे वत्सल आणि करुण
रसांचा जर अतिरेक झाला तर त्याचा शेवट अश्नीलतेमध्यें किंवा ग्राम्यतेमध्यें
तरी होत नाहीं. शृंगार व हास्य ह्यांचा वाङ्मयांत योग्य उठाव करतां येणे ही
अतिशय कौशल्याची गोष्ट आहे. हें कौशल्य हळूहळू हस्तगत करण्यास मराठी
लेखक शिकत आहेत. वाङ्मयांत ह्या नवीनच गोष्टी शिरलेल्या आहेत.
हास्यरस हा तर कोल्हटकरांपासूनच मराठी साहित्यांत आलेला आहे. त्या
मानानें आपली केवढी तरी प्रगति झालेली आहे! गुजराथी, हिंदी वा इतर
देशी भाषांतील विनोद लक्षांत घेतला म्हणजे मराठी साहित्यांतील आधुनिक
विनोदाचा दर्जा किती थोर आहे हें कळून येतें.

ह्या गुणग्राहक दृष्टी खांडेकरांनीं ललितवाङ्मयाकडे पाहिले नाही.
स्वतःच्या व्याधीनें त्यांची मनःस्थिति जर्जर झालेली असल्यानें, जीवनाकडे
आणि वाङ्मयाकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दृष्टीवर निराशेची आणि असमाधाना-
ची छाया पसरलेली आहे. मराठी वाङ्मयांतील एकहि गोष्ट त्यांना पसंत
नाहीं. मराठी साहित्यिक त्यांना घोडेस्वाराप्रमाणे घोडदौड करतांना दिसतात
पण त्यांच्या हातांत त्यांना तरवारी दिसत नाहींत, फक्त अलगुजेंच दिसतात.
( ह्याचा अर्थ काय ते खांडेकर जाणोत!) ललितवाड्मय त्यांना फिक्कट

तरुणीसारखे म्हणजे जवळ जवळ कमल दीक्षितप्रमाणेच दिसते! वर्तमानपत्रे,
सिनेमा आणि ज्योतिष ह्यांच्याकडे जास्त लक्ष देतातम्हणूनत्यांनावाईटवाटतें.
पण वर्तमानपत्रांनी आज बहुजन समाजांत प्रचंड राजकीय जागति केलेली आहे
इकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलेले. अपि. बहुतेक मराठी बोलपट त्यांना भडक पांचट
वाटतात! 'लग्न पहावं करून'मध्ये दहा वर्षांची मुलगी आपल्या थोरल्या
बहिणीला नवऱ्याच्या खोलींत लोटण्यासाठीअनेकयुक्ताप्रयुकया लढवते आहे
हें दाखविण्यासाठी त्यांनीं स्वत: जो गर्भाधानी विनोद केलेला आहे त्यामुळें
त्यांना कदाचित् तसें वाटत असल्यास नवल नाहीपण खरें पाहावयाचे
म्हणजे मराठी बोलपटानी धंद्याच्या आणि तंत्राच्या दृष्टीनें केवढी मजल
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------------,-,--------------मारलेली आहे हें त्या धंद्यातले मर्म समजणारांना सांगावयास नको. हल्लींच्या
काव्यांत 'डुलविते 'खुलवित' हे सुसलुसीत शब्द फार येतात म्हणून.
त्यांना वाईट वाटतें, पण हींकाव्ये आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातआबाल-
वृद्धांना, अशिक्षित अडाण्यांना गुणगुणता येतात ह्याबद्दल त्यांना हर्ष वाटत
नाहीं. फडके-माडखोलकर ह्यांच्या कादंबरींतील शृंगार त्यांना विकृत काम-
विकार वाटतो! ( शृंगारावर योग्य अभिप्राय देण्याइतकी आरोग्यपूर्ण प्रकृति
खांडेकरांना कधींच लाभलेली नाहीं ही मोठी दुर्देवाची गोष्ट आहे.)
तथापि फडकेमाडखोलकर ह्यांच्या कृगारी कादंबऱ्यांनी महाराष्ट्रांतील अनेक
सांसारिकांना आणि ब्रह्मचाऱ्यांना किती; तरी आल्हाद दिलेला आहे हें
कोणालाहि नाकबूल करतां येणारं नाहीं.

एवंच, खांडेकरांना आजच्या ललितवाडूमयात उदात्तता दिसत नाहीं,
पावित्र्य दिसत नाहीं, उच्च ध्येये दिसत नाहींत, लेखकांमध्यें जीवनाचा अनुभव
आणि व्यापक जाणीव असलेली दिसून येत नाहीं! जिकडे तिकडे पांचटपणा,
पोरकटपणा वैयक्तिक टवाळी, कामविकृतिमाजलेली फक्त त्यांना दिसत आहे!
मराठी भाषेतील ललितवाड्मय हें किडलेलें आणि सडलेले आहे असें त्यांचें
अखेरचें निदान आहे! सदर निष्कर्ष काढण्याची खांडेकरांची दृष्टि आणि मार्ग

निराळे असले तरी अखेरशेवटीं ते प्रो. फडके आणि कृष्णराव मराठे ह्यांच्याच
मुक्कामाला येऊन पोहोचले आहेत! आणि एवढेहि करून आपली भूमिका
वकीलाची नसून न्यायाधीशाची आहे असें खांडेकर बजावीत आहेत. न्याया-
सनावर अधिष्ठित झालेली न्यायदेवता ही कितीहि आंधळी असली, आणि
जाड भिंगांचा चष्मा ती घालीत नसली, तरी ती हातांत तराजूघेत असते,
कुऱ्हाड घेत नाहीं हें खांडेकर विसरल्यासारखे दिसतात. फडके म्हातारे झाले
म्हणून त्यांना वाङ्मयांत दोप दिसतात, तर खांडेकर आजारी असल्यानें
त्यांना वाङ्मयाची प्रकृति सपशेल बिघडल्यासारखें दिसते! वाड्मयल्या
प्रगतीच्या दृष्टीनें दोघांच्याहि निर्णयाची किंमत सारखीच आहे!
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सोलापूरचें साहित्यसंमेलन साहित्यविषयक विचाराच्या दृष्टीनें अत्यंत प्रति-

गामी झालें यांत संशय नाहीं. हुकूमशाहीचे युरोपांत जें सध्यां आसुरी
मृत्य चालले आहे त्याचा तीव्र निषेध ह्या संमेलनांत जो प्रामुख्यानें
व्हावयाला पाहिजे होता तो झाला नाही एवढेच नाहीं, तर साहित्याचा आणि
राजकारणाचा कांहीं एक संबंध नाहीं, महायुद्धाच्या वणव्याने सारें जग पेटून
भस्मसात झालें तरी हरकत नाहीं, आम्ही साहित्यिक केवळ पुस्तकी साहित्यां-
तील शाब्दिक गोष्टीचीच चर्चा करणार, अशी अत्यंत प्रतिगामी घोषणा
त्या साहित्यसंमेलनाने केलेली आहे. खांडेकर, फडके प्रभूतींना सध्याच्याच
किंवा कोणत्याच राजकारणाचा श्रीगणेशा देखील कळण्याची पात्रता नाहीं.
तथापि सामान्य जनतेला राजकारण आवडतें, म्हणून, आपल्या कादंबऱ्या
लोकप्रिय करण्याच्या स्वार्थी हिकमतीने, त्यांच्यांतून संबंध असो वा नसो-
राजकारण घुसडून देण्यास जे मागेपुढे पाहत नाहींत, त्याच फडके-खांडे-
करांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या संमेलनांत राजकारण आणि साहित्य ह्यांचा
कांहीं एक संबंध नाहीं असें जाहीर झालें हें एका अर्थी बरें झालें. ह्यापुढे
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आपत्तीपासून वाचकांची सुटका होईल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
( सगळ्यांत मौजेची गोष्ट म्हणजे फडके आपल्या कादंबऱ्यांत राजकारणाची
उगाच सरमिसळ करतात म्हणून खांडेकरांनीं आपल्या भाषणांत त्यांच्यावर
टीका केलेली आहे. ते म्हणतात, '' फडक्यांच्या सारख्या चतुर कलावंतानें
प्रेम, गांधीवाद आणि मजुरांचा संप ह्या सर्वांचें संमिश्रण करण्याचा अट्टाहास
कां करावा? कुठें शृंगाराचा रंग उधळ, कुठें राजकारणाचा मुलामा दे असें
केल्याशिवाय कथा मोहक होतच नाहीं अशी त्यांची समजूत कां व्हावी? ''
वास्तविक ह्या बाबतींत फडक्यांना नावे ठेवण्याचा खांडेकरांना मुळींच अधिकार
नाहीं. त्यांनींहि आपल्या कादंबऱ्यांतून कारखाने, मंजूर, भांडवलवाले, सत्या-
ग्रह असदया समाजसत्तावादीय आणि राजकीय कल्पनांचा पोकळ आवाज
कांहीं कमी काढलेला नाहीं! दोघेहि ह्या बाबतींत सारखेच दोषी आणि
म्हणून ढोंगी आहेत.)

संमेलनांतील ठराव जितके प्रतिगामी, तिक खांडेकरांचें भाषणहि
बहुतांशी प्रतिगामी झालें असेंच मोड्या दुःखानें म्हणावें लागतें. खांडेकरां-
चा मुख्य सूरच मुळीं निराशेचा आहे. पुरोगामी मनुष्य हा निराशावादी
असूच शकत नाहीं. ज्याला सभोवती निराशेचेच वातावरण दिसते,
त्याच्या अंगीं प्रगतीचा उत्साह कोठून येणार? आणि तो दुसऱ्याला
प्रोत्साहन तरी काय देणार? गेल्या वीस वर्षांच्या ललितवाङ्मयांत खांडेकर-
ना गुणापेक्षां दोषच जास्त दिसतात. आम्ही असें मुळींच म्हणत नाहीं,
कीं प्रमुशील मनुष्याने घडलेल्या किंवा घडत असलेल्या चुकांकडे दुर्लक्ष

कराव. दुरुस्त करण्याच्या दृष्टीनें चुकांची पाहणी करणें हाच पुरोगामी
माणसाचा दृष्टिकोण असं शकतो. खांडेकरांनीं आधुनिक ललितवाडूमयांतील
गुणांचें प्रोत्साहनपूर्ण समालोचन करून मग त्यांतील निरनिराळ्या दोषांचे
विश्लेषण केले असतें, तर त्यांच्या भाषणामुळें ललितलेखकांना केवढी तरी
स्फूर्ति मिळाली असती? पण जन्मभर मास्तरकी केलेला एखादा माणूस
नशिबानें शेवटीं दिपोटी झाल्यावर शाळातपासणीच्या वेळीं शिक्षकांच्या कामा.
तील बारीकसारीक दोष हुडकण्यांत जसा आनंद मानतो, तद्वतू स्वत: इतकी
वर्षे ललितलेखनाचा धंदा करून शेवटीं संमेलनाध्यक्ष होतांच, इतर ललित-
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लेखकांच्यावर मिटक्या मारीत मारीत खांडेकरांनीं शेणसडा फेकलेला आहे.
आणि गमतीची गोष्ट अशी कीं, जे जे म्हणून दोष त्यांना इतर ललित-
लेखकांत आढळून येतात ते ते सर्व दोष अत्यंत प्रामुख्याने खांडेकरीय
साहित्यांत आढळून येतात. खांडेकर म्हणतात काव्याला ओहोटी लागली
आहे. पण खुद्द खांडेकरांच्या काव्याला एकदा देखील कधीं भरती
आल्याचें माहिती नाहीं. त्यांच्या प्रतिभेची एकुलती एक पणती अद्यापिहि
पिचपिचे डोळे करून मिणमिणत बसलेली आहे. 'खुलवित' 'डुलवित' 'थयथय'
'राया' इत्यादि नाजुक नाजुक शब्द कवींच्या काव्यांत फार वेळां येतात, आणि
त्यामुळें आधुनिक काव्य निर्जीव आणि यांत्रिक झालेलें आहे, हा त्यांचा
आक्षेप खुद्द त्यांच्याच काव्याच्या बाबतींत घेता घेण्यासारखा आहे. त्यांनीं
ह्याच शब्दांची कोशिंबीर वेळीं-अवेळीं आपल्याहि काव्याच्या वाचकांना
भरपूर चारलेली आहे. प्रासयुक्त काव्याबद्दल खांडेकरांची ही तक्रार आहे.
तथापि गद्य-कठियाबद्दल बोलावयाचें झाल्यास खुद्द खांडेकरांच्या लिखाणा-
बद्दल सर्रहा असें म्हणतां येईल कीं, काऱ्यालकाराच्या अमर्याद वेडानें
खांडेकरींनी मराठी वाचकांना सुळ्रुाए कापळ्रोरकुरूररनुरसोडले आहे. काव्यात्मक
शब्दांचा वेडावाकडा उपयोग केल्यावांचून खांडेकरांना एकहि मराठी वाक्य
धड लिहिता येत नाहीं असा त्यांचा लौकिक सर्वविश्रुत आहे. जीवन ही
खिडकी आहे, हृदय हें फडताळ आहे, संसार हा खटारा आहे, प्रेम हें वंगण
आहे, असें खांडेकरी लेखनपद्धतीचे अगदीं थोडक्यांत विडंबन करतां येईल.
सध्याचा विनोद हा हास्यास्पद आणि बाष्कळ असल्याची त्यांची तक्रार आहे.
तथापि शब्दाशक्यटणवर हास्यास्पद कोड्या करण्यांत खांडेकरांचा हात निदान
महाराष्ट्रांत तरी कोणी धरणार नाहीं. 'लग्न पहावं करून'मध्यें त्यांनीं आपल्या
पाणचट गर्भाधानी विनोदाचा भरपूर पुरावा देऊन ठेवलेला नाहीं का? दहा
वर्षांची लहान मुलगी आपल्या वडील बहिणीला नवऱ्याच्या खोलींत ढकल-
ण्याचा प्रयत्न करीत आहे हें कोणत्या समाजातले वास्तवादी दृश्य; आणि हा
कोठल्या उच्च आणि पवित्र विनोदाचा नमुना? फडक्यांचा आणि माडखोल-
करांचा शृंगार विकृत आणि वैषयिक आहे असें म्हणणारा हा बहाद्दर तर, दहा
वर्षांची पोरगी 'कोकशास्त्रा'त तरबेज आहे असे भयंकर दृश्य स्वत: निर्माण
करतो ह्याला काय म्हणावे! लावणीकार शाहीर ज्याप्रमाणें 'वय वारा तेरांत
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आली बहरांत! ' असें बारा-तेरा वर्षांची मुलगी तारुण्याच्या ऐन भरांत
आल्याचे वर्णन करतात, त्यांच्याच पंक्तीला खांडेकरांची ही दशवर्र्षाय मानस-
कन्या बरंशकते. खांडेकर म्हणतात, '' लेखकांनीं काळाशीसमरस व्हावयाला
पाहिजे. समुद्राच्या अफाट विस्ताराला भिऊन नदी कधीं मागें फिरली आहे
का? '' कल्पना फारच भव्य आहे, पण ती खांडेकरांच्या बावतींत खरी
आहे का? त्यांच्या प्रतिभेचा शिरोडे गांवांत उगम पावलेला ओढा त्या
गावच्या पंचक्रोशीभोंवर्तीच रंगण घालीत असलेला दिसून येतो. त्यांच्या कोणत्या
लिखाणांत काळाशी समरस झाल्याच्या खुणा आहेत? जीवनाबद्दल व्यापक
जाणीव धरा म्हणून ते स्वतः हंबरडा फोडतात. पण जीवन काय आहे ह्याचा
खांडेकरांना ओझरतासुद्धा वास नाहीं! वाचनालयांत बसून. वाङ्मय निर्माण
करणें हेंच खांडेकरांच्या साहित्यसेवेचे बरोबर वर्णन होऊं शकेल. 'सजीव
प्रेमकथा लिहावयाला लागणारे अनुभव आमच्या समाजांत दुर्मिळ आहेत! '
असें ते म्हणतात. जीवन जगणाऱ्या माणसाला कोणतहि अनुभव दुर्मिळ
नाहींत. खांडेकरांच्या विशिष्ट स्वभावामुळे आणि पद्धतीमुळे आरोग्यपूर्ण
जीवनातले कोणतेहि अनुभव त्यांच्यासारख्या पुस्तकांतील कीटकाला
दुर्मिळच म्हणावयाला पाहिजेत! म्हणूनच खांडेकरांच्या कादंबऱ्यांत आढळून
येणारी समाजजीवनाची चिलें आणि पार्ले एकंदरींत नेभळीं, दुवळी आणि
तकलादी वाटतात. 'अरबी भाषेतील मुरत चमत्कारे वाचून खांडेकर कादंबऱ्या
लिहावयास शिकलेले असावेत असा माझा समज आहे. आयुष्यांत कधींहि न
आढळून येणारे अद्मुतरम्य प्रसंग आणि घटना, एका प्रसंगाशी दुसऱ्या
प्रसंगाचा कधींहि न जुळणारा अनुक्रम आणि अधूनमधून निरर्थक काव्यमय
सुभाषिते, गरीबी, माणुसकी इत्यादि विषयांवरील प्रवचनत्मिक चुष्टितु-तु-जुर्वेगे
एवढे सौर लटांबर अडीचशै-तीनश पानांत छापून काढलें म्हणजे झाली
खांडेकरांची कादंबरी! एवंच, स्वतःच्या दिव्याखालीं खंडीभर अंधार असतांना
दुसऱ्याच्या दिव्यातील वातीवरील काजळी झाडण्यासाठी अस्तन्या सारून
पुढें येणे यापरतें हास्यास्पद धार्ष्ट्य कोणताहि दुसरा लेखक -करूं शकणार नाहीं
आम्ही असें मुळींच म्हणत नाहीं, कीं कोणत्याहि ललितलेखकांत वरील दोष
असूशकत नाहींत. खांडेकरांच्या वाङ्मयांत जे जे दोष आहेत त्याहीपेक्षा
ढोबळ दोष खुद्द माझ्याहि वाङ्मयांत असं.शकतील. पण केवळ मिळालेल्या



अरेरे! बोलपट बघून मुलगा बिघडला !.१५
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
अधिकाराचा फायदा घेऊन उगीच दुसऱ्याच्यानाकांत काड्या घालीत बसा
वयाचे हें कांहीं शहाणपणाचे आणि चांगुलपणाचे लक्षण नव्हे. सर्व ललित-
लेखकांत सामान्यत्वेंकरून आढळून येणाऱ्या दोषांचा खांडेकरांनीं तरी जास्त
सहानुभूतीनें विचार करावयाला हवा. स्वतःच्या तोंडावरले डाग साऱ्या
जगाला दिसत असतांना, दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर पडलेल्या डागावर डागण्या
देत बसणें हें कांहीं माणुसकीचे लक्षण नव्हे. निदान ज्या ललितलेखनावर

-०--०.आपण जगत आहोंत त्या ललितलेखनाशी तरी खांडेकरांनीं कृतज्ञ राहावयाला
पाहिजे. बोलपटलेखनावर आज खांडेकर पोट भरीत आहेत; पण त्या
वाङ्मयाकडे पाहण्याची देखील खांडेकरांची तीच कृतझतेची वृत्ति आहे.
म्हणे बोलपट पाहून मनावर अनिष्ट परिणाम होतात! निदान खांडेकरांनीं तरी
असें बोलावयास नको होतें! त्यामुळें कृष्णराव मराठ्यांची शेंडी ताठ होऊन
आतां कल्पवृक्षाच्या पारंब्यापर्यत पोंहोचली असावी! बोलपटाच्या अनिष्ट
परिणामाबद्दल खांडेकरांनीं आपल्या मुलाचें उदाहरण दिलें. 'गीता' बोलपट
पाहून म्हणे त्यांचा पोऱ्या चोऱ्या आणि मारामाऱ्या करूं लागला!
खांडेकरांच्या 'ध्येयात्मक' कादंबऱ्यांच्या आणि लघुकथांच्या वातावरणांत
जन्माला आलेला त्यांचा मुलगा, एक बोलपट पाहून जर इतका बिघडू शकतो,
त्या अर्थी तो बोलपट वाईट असण्यापेक्षां खांडेकरांच्या कादंबऱ्या आणि
लघुकथा निर्जीव असल्या पाहिजेत हा देखील तर्क निघू शकतो! किंवा
खांडेकरांचे लिखाण चांगले असेल, 'गीता' बोलपटहि चांगला असेल, पण
खांडेकरांचा मुलगा उडाणटप्पू असेल असाहि तर्क निघूशकेल! खांडेकराना
आपला मुलगा वृहस्पति आहे असें वाटत असेल म्हणूनच त्यांनीं तो बिघड.
दयाचे खापर बोलपटाच्या डोक्यावर फोडले असावें! कोणत्याहि वाड्रमयानें
मनावर चांगला किंवा वाईट परिणाम होऊं शकतो ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी
सिद्ध आहे. ह्या गोष्टींवर आम्हां लेखकांचा विश्वास आहे म्हणून तर आम्ही
ह्या भानगडींत पडून हाडाची कार्ड करतो. 'तुकाराम' बोलपट पाहून आपला
मुलगा मोक्षाला जाण्याच्या गोष्टी करूं लागला असे खांडेकरांनीं कां सांगितलें
नाहीं? शीतेचे तेवढे उदाहरण त्यांनीं कां दिले.! उद्या 'लग्न पहावं करून'
हा पट पाहून त्यांची मुलगी एखाद्या गमार्धानप्रसंगी ' असील पुढाकार '
घ्यावयाला लागली तर तें उदाहरण कोणी सांगावयाचें? एवंच, आधुनिक



१५६अग्र उवाच

-----ललितवाङ्मयाचें खांडेकरकृत विश्लेषण अत्यंत विकृत दृष्टीचे म्हणजे जाड
भिंगांच्या चक्क्यांतून झालेलें आहे. ललितवाङ्मय हें आजचें खरेखुरे राष्ट्रीय

लोकवाङ्मय आहे. बहुजनसमाजीत ह्या वाङ्मयाने वाचनाची अभिरुचि
निर्माण करून वाचनाचा केवढा तरी प्रसार केलेला आहे. ज्या कल्पनांचें
आणि विचारांचें लोण इतर कोणत्याहि साधनानें जनतेपर्यंत पोंहोचलें जाणे
शक्य नव्हतें तें ललितवाडरमयानें पोहोचवलेलें आहे. ललितवाङ्मयलया
ह्या राष्ट्रीय स्वरूपाकडे खांडेकरांनी डोळेझाक केली म्हणूनच आम्ही त्यांचे
भाषण प्रतिगामी स्वरूपाचें आहे असें म्हणतो.



मराठी तत्तपलाच काका २७
काकासाहेबांची आणि माझी पहिल्याने कधीं ओळख झाली हें आज मला

आठवत नाहीं. त्यांची माझी पहिली भेट केव्हा झाली, कुठे झाली, कां
झाली किंवा कोणी करून दिली, ह्यांपैकी एकहि गोष्ट मला आतां स्मरत
नाहीं. मला माझी स्मरणशक्ति अत्यंत तीष्ण आहे असे वाटतें. तथापि
काकासाहेबांच्या आणि माझ्या मैत्रीच्या आरंभाचे चित्र रेखाटण्याच्या कामी
तिनें एवढे कां रुसून बसावे हे मला कळत नाहीं! आज मला असेंच वाटतें
कीं, काकासाहेबांची आणि माझी अनेक वर्षांची मैत्री आहे. जणू कांहीं
आम्हीए.गटूचे, एकाच आळींतले किंवा एकाच कुटुंबांतले आहोंत.
इतका जिव्हाळा, इतका आपलेपणा मला काकासाहेबांबद्दल वाटतो.

मी इंग्लंडहून १९२८ सालीं परत आल्यानंतर माझ्या विशिष्ट पद्धतीनें
जाहीर व्याख्याने देण्यास सुरुवात केली. इंग्लंडमध्यें डॉ. बेंलार्ड ह्या नांवाचे
एक विख्यात शिक्षणशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांची शिक्षणशास्त्र आणि मानसशास्त्र
ह्यांजवरचीं व्याख्याने ऐकण्याची मला संधि मिळाली. डॉ. थेंलार्ड हे
कोणत्याहि विषयावर बोलोत त्याची व्याख्याने विनोदी उदाहरणांनी



अत्रे उवाच १५८
??????????????????????????आमूलाग्र भरलेली असावयाची. त्यामुळें श्रोत्यांच्या हसून हसून मुरकुड्या

करत्या व्याख्यानपद्धतीनें माझ्या मूनाची पकड घेतली. श्रोत्यांच्या गळी
आपले विचार आणि कल्पना उतरविण्यास विनोदासारखें र्रमबाण शस्त्र

नाहीं याची मला खात्री पटली, आणि परत इकडे आल्यानंतर मी त्या
पद्धतीनें व्याख्यान देण्यास सुरुवात केली. माझ्या व्याख्यानांबद्दल काकांनीं
कुठं ऐकले कोणास ठाऊक. पण त्यानंतर माझ्या व्याख्यानांची प्रतिवृत्तें
'ज्ञानप्रकाश'मध्यें 'हशा आणि टाळ्या' हा कंसांतल्या सुप्रसिद्ध जोडगोळी-
सह प्रसिद्ध होऊं लागली. माझी व्याख्याने जितर्कां लोकप्रिय होऊं
लागली, त्यापेक्षांहि मुद्रित स्वरूपांत तीं जास्त लोकप्रिय झाली. व्याख्याता
म्हणून माझा लौकिक महाराष्ट्रांत पसरविण्यास काकासाहेबच कारणीभूत झाले.
आणि हाच लौकिक माझ्या पुढील वाङ्मयीन यशाला साहाय्यक ठरला.
माझी आणि काकांची' तोपर्यंत प्रत्यक्ष अशी मुळींच ओळख नव्हती. तेव्हां
दोस्तीच्या पोटीं माझी जाहिरात करण्यात काका प्रवृत्त झाले असें जर कोणी
म्हणेल तर तें- खोटे आहे. पण काकांची जी विशिष्ट संपादकीय शैली आहे
तिचा हा 'उद्योग' आहे. समाजांत जें जें कांहीं नवीन, चटकदार, आकर्षक
असें निर्माण होईल, त्याची सर्वींच्या आधीं दुष्टशिरी-वेट्ट्यांत काका
जागरूक असत. माझी व्याख्यानपद्धति ही अभिनव असून ती समाजांत
लोकप्रिय होण्यासारखी आहे, एक निराळीच 'गंमत' समाजापुढे यामुळे
येण्यासारखी आहे, महाराष्ट्राच्या एऱ्हवींच्या गंभीर जीवनाला कलाटणी
देण्यास हा एक चांगलाच उतारा आहे, ह्या भावनेने काकांनी माझी शेकडो
भाषणे सविस्तरपणे 'ज्ञानप्रकाशा'त छापली अर्थात् प्रश्न माझ्या भाषणांचा
नाहीं. ती एक निमित्तमात्र गोष्ट होती.. पण त्यामुळें व्याख्यानांची प्रतिवृत्त
वृत्तपत्रांत छापण्याची एक अभिनव पद्धति काकांनी महाराष्ट्रांत सुरू केली
ह्यांत शंका नाहीं. काकांच्या 'ज्ञानप्रकाश'च्या ह्या वैशिष्ट्याचे यशस्वी अनुकरण
अद्यापि एकाहि वृत्तपत्राला करतां आलें नाहीं, ह्यांतच काकांच्या प्रतिभेचें
मर्म आहे. भालाकार भोपटकर, श्री. काकासाहेब गाडगीळ, श्री. मोरे,
कै. बागडे, अशा अनेक वक्त्यांचीं भाषणे, पुणें म्युनिसिपालिटीच्या आणि
इतर अनेक जाहीर सभांचे अहवाल, ह्याच पद्धतीने छापून ' मुद्रित व्याख्यान
हा एक अभिनव वाङ्मयप्रकार काकांनी मराठी साहित्यांत रूढ केलेला आहे.



१५९ मराठी वृत्तपत्राचे काका
काकांनींव्यक्तिशः माझ्यावरउपकारकेले-आणिम्हणून त्यांच्याबद्दल माझ्या

मनांत आपलेपणा आहे हें मला असें तसेंच महाराष्ट्रातल्या अनेक लोकांना
वाटतें. गेल्या बारापंधरा वर्षांत सार्कजनिक जीवनामध्यें कोणत्या ना कोणत्या
तऱ्हेने ज्या ज्या प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध व्यक्ति डोकावल्या असतील, त्यांची
दलखगिरी काकांनी घेतली नाहीं असें कधींच झालें नाहीं. कोणतीहि पुण्या-
तली सभा असो हजर राहणाऱ्या लोकांची ' मे. बापूसाहेब जठार ते श्री.
( किंवा प्रो.) बापूराव पोंक्षे' येथपर्यंत यादी ही यावयाचीच. कोणताहि
समारंभ असो, नाटक असो, खाजगी ट्रायल असो, 'बाबूराव श्रोत्री किंवा
श्री. ओक त्यांनीं निमंत्रितांची व्यवस्था उत्कृष्टपणें ठेवली होती' हा मजकूर
असावयाच. बडोद्याचे प्रो. चिं. वि. जोशी, प्रो. दांडेकर, नागपूरचे डॉ. पेंडसे
किंवा प्रो. बेहेरे हे पुण्यांत आले कीं, 'थोरामोठ्यांच्या हालचालींत त्यांची
वर्दी लागावयाचीच. डॉ. अण्णा नवले असो, प्रशानेश्वर यति असो, राजभोज
असो वा तात्याचा गायकवाड असो, जो जो माणूस आपापल्या मतीन आणि
शक्तीनें कांहीं ना कांहीं करीत असेल, त्यानें लिहून पाठविलेला मजकूर
' ज्ञानप्रकाश 'मध्ये हा यावयाचाच. कोणी नाटककार असो, कवि असो,
लघुकथाकार असो, त्याच्या कृतीचा सत्कार काकांनीं सहानुभूतीने केला नाहीं
असें कधींहि व्हावयाचें नाहीं. कित्येक प्रसंगीं तर ह्या कामी त्यांनीं अग्रलेख-
हि खर्च केलेले आहेत. काकांचें पल एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचे
असलें तरी, उत्तेजनाचे आणि सहानुभूतीचे जें अन्नछत्र काकांनी उघडले होतें
त्यामध्ये त्यांनीं कधीहि पक्षभेद वा पंक्तिप्रपंच केला नाहीं. राजकीय निवड-

???मुकीच्या अगदीं प्राणघातक धामधुमींतहि प्रत्येक पक्षाचे उमेदवार प्रसिद्धी-

साठी आणि मदतीसाठी काकांच्याकडेच धाव घेत. स्वतःच्या पक्षाच्या
वर्तमानपत्रापेक्षां काकांचा 'ज्ञानप्रकाश'च त्यांना जवळचा वाटत असे. त्या-
मुळें काँग्रेस, हिंदुमहासभावाले, आंबेडकर पंथीय, समाजसत्तावादी, सत्यशोधक,
सनातनी, नवमतवादी अशा निरनिराळ्या पक्षांतील लोकांना काकांची
संपादकीय कचेरी म्हणजे स्वतःच्या घरासारखी वाटे. आणि मौजेची गोष्ट

अशी कीं, काका अमुक एका पक्षांतील माणसाला मदत करीत आहेत म्हणून
दुसऱ्या पक्षांतील माणसाला काकाबद्दल बिलकुल राग येत नसे. उलट त्या-
मुळें त्यांचा काकांबद्दलचा आदर दुणावतच जाई.
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??????????????????????गेल्या दीड तपांतल्या सर्व राजकीय,सामाजिक, वाङ्मयात्मक वा शैक्षणिक
चळवळी आणि त्या चळवळींत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भाग घेणाऱ्या व्यक्ति
ह्मांचा सहानुभूतिपूर्वक आणि उत्तेजनपूर्वक समाचार घेऊन काकांनी महा-
राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीला फारच मोठें साहाय्य केलें आहे. ह्या कामी त्यांनीं
कधींहि गय केली नाही किंवा आळस दाखवला नाहीं की दिरंगाई केजी नाहीं.
एवढेच नव्हे तर त्या त्या व्यक्तींना त्या त्या वेळीं खाजगी पत्रे देखील न
चुकता लिहून त्यांचें त्यांनी अभिनंदन केलेले आहे. म्हणून आजच्या घटकेला
काका हे 'महाराष्ट्राचे सार्वजनिक काका झालेले आहेत. आणि 'जगन्मित्र
काका' म्हणून त्यांचा चोहोकडे गौरव होत आहे. ह्या सर्व गोष्टीला एकच
कारण म्हणजे काकांचा अत्यंत गोड स्वभाव होय. काकांच्या इतका गोड
आणि मजेदार माणूस उम्या महाराष्ट्रांत आढळणार नाहीं. केव्हांहि काकांच्या-
कडे जा, त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य हें चमकत असावयाचेंच. कांहींहि विचारा,
त्याला त्यांचें उत्तरु 'होय!' हें ठरलेले. दुसऱ्याच्या मनाला लागेल असा
शब्द त्यांच्या तोंडून कधीं निघावयाचा नाही, अशी कृति त्यांच्या हातून कधीं
व्हावयाची नाहीं. कोणी घरीं येवो, त्याच्याशी मनमोकळेपणानें बोलल्याशिवाय
काका राहावयाचे नाहींत. कसलीहि अडचण त्यांच्यापुढे मांडा-त्यांनीं त्या-
मधून वाट कशी काढावी हें चटकन् सुचविले नाहीं असें व्हावयाचेंच नाहीं.
कोणत्याहि गोष्टीचा काकांना कधीं आळस नाहीं कीं कंटाळा नाहीं. प्रत्येक
गोष्टीबद्दल काकासाहेबांना जबरदस्त हौस! किंबहुना दुसऱ्याच्या हौसेपेक्षां
काकासाहेबांचीच हौस जास्त आणि त्यांनाच त्या कामाची जास्त जरूरी!
त्यामुळें प्रत्येकाला काका आपले खाजगी मित्र आहेत असे वाटे. प्रत्येकाला
ते हवेसे असत. नुसता शाब्दिक सहा देऊन काका थांबत नसत, तर अनेक
प्रसंगीं स्वतःचा कोणत्याहि तऱ्हेचा फायदा नसतांना स्वतःच्या पदुर्राल्रा खार

-रूलावून, स्वतःचा वेळ गमावून आणि पुष्कळशी पायपीट करून त्यांनीं अनेक
व्यक्तींना मदत केलेली आहे. वृत्तीची ही लोकसंग्रहात्मकता, भाषणाचा हा
गोडवेपणा आणि स्वभावाचे हें सौजन्य ह्मा गुणांमुळे 'संपादक-काकासाहेब'
ह्यांच्यापेक्षां 'काकासाहेब-व्यक्ति' हीच पुष्कळांना अतिशय थोर वाटेल १

आणि काकासाहेबांचे व्यक्तिमत्व आणि चारित्र्य इतकें श्रेष्ठ नसतें, तर त्यांचें।

संपादकत्व इतकें यशस्वी कधींहि होऊं शकले नसतें.



१६१ मराठी वृत्तपत्राचे काका
मात्र लोकसंग्रह करतांना लोकाराधनेसार्ठी काकानी आपलें विचारस्वातंत्र्य

कधीहि गमावले नाहीं. प्रत्येकाचें समाधान व्हावें म्हणून जो भेटेल त्याला
खूष करण्यासाठीं काकासाहेवानी तोंडदेखली भाषा कधींच केली नाहीं.
दुसऱ्याला न दुखवता आपली स्वतःची मतें त्याच्या गळी उतरवण्यांतआणि
आपली छाप त्याच्यावर टाकण्यांत काकासाहेब फार कुशल आहेत. काकांचा
स्वभाव आग्रही नसल्याने त्यांच्या सूचनांचा स्वीकार करण्यास कोणाला
यत्किचितहि संकोच वाटत नाहीं. उलट कांहीं वेळानें त्या काकांच्या सूचना
नसून आपल्याच डोक्यांतून निघालेल्या कल्पना आहेत असेंच प्रत्येकालावाटूं
लागतें. काकासाहेबांची टीका करण्याची पद्धत फार बारकाव्याची आणि
मर्मभेदी आहे हें त्यांचे अग्रलेखच ज्यांनीं बारकाईने वाचले असतील त्यांना
सांगायला नको. दुसऱ्याच्या जिव्हारी.lाउग्राएलु असा एकच शब्द किंवा शब्द-
सांप्रदाय अवतरण चिन्हांत ते वापरतील, पण त्यामुळें प्रतिपक्षी चीत झाल्या.
शिवाय राहणार नाहीं. नुसत्या मथळ्यानेच विरोधी माणसांना गारद करण्यांत
त्यांचा हातखंडा आहे. त्यांच्या अग्रलेखाचे मथळे वाचा किंवा सभेच्या
वृत्तांताला त्यांनीं दिलेले मथळे पाहा! मथळ्यावरून स्वत: काकांचें त्या त्या
बाबतींत काय मत असावें हें जाणाराला चटकलूकळून येतें. काकांची वाणी
जरी गोड असली, तरी त्यांच्या लेखणीची धार फार तिखट आहे ह्यांत शंका
नाहीं. काका आज 'नेमस्त पक्षांत असले आणि राजकीयदृष्ट्या ते घटनावादी
असले तरी, त्यांची विचारसरणी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय विचारसरणीशीं जास्त
जुळणारी आहे. अर्थात् काँग्रेसचे धोरण एखाद वेळीं चुकत असलें तर त्यावर
कडकपणे टीका करावयासाते कधींहि मागेपुढे पाहणारे नाहींत. समाजसत्ता-
वादाचें व्यावहारिक स्वरूप जरी सर्वस्वी त्यांना मान्य नसलें तरी वैचारिक-
दृष्ट्या ते साम्यवादीअसून भांडवलवाले आणि मजूरह्यांच्याझगड्यांत मजुरांची
बाजूउचलण्यास ते कधीहि मागें राहणार नाहींत. म्हणूनच श्री. नामजोशी
किंवाश्रीशामरावपरुळेकर ह्यांच्याबद्दल त्यांचीसहानुभूतिहिपुष्कळशी वैचारिक
आहे. सावरकरांची 'हिंदुमहासभा' त्यांना मान्य नसली तरी समतेच्या भूमिके-
वर घडवून आणलेले 'हिंदुसघटन' त्यांना मान्य आहे. सावरकरांच्या 'मराठी
शुद्धीकरणाच्या चळवळीला त्याच्याइतके सक्रिय साहाय्य केणीच केलें नसेल.
सामाजिक आणि वाङ्मयीन बाबतींत तर ते कुडे पुरोगामी आहेत. पुरोगामी
उ. ११
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?---.------विचारांचा त्यांच्याइतका पुरस्कार दुसऱ्या कोणत्याहि संपादकाने केलेला
नसेल. पडकेरवाडेकर ह्यांच्या प्रतिगामी विचारसरणीवर एवढ्याचसाठीं त्यांना
प्रहार करावे लागले. नाहीं तर त्यांच्या वाङ्मयाबद्दल काकांना किती तरी
आदर आहे.

काकासाहेबांचे वाचन आणि अवलोकन फारच मार्मिक असलें पाहिजे. ते
केव्हा वाचतात आणि विचार करतात हेंकळण्यास मार्ग नाहीं. कारण चोवीस
तास त्यांच्याभोवती माणसांचा गराडापडलेला असतो. असा कोणताहि विषय
नाहीं कीं दोन-तीन तासांचे अवधींत त्यांनीं त्यावर एखादा उत्कृष्ट अग्रलेख
तयार केलेला नाहीं! प्रत्येक लेखांत त्यांचा अभ्यास आणिव्यासंग दर्शविणारे
भरपूर संदर्भ आणि उतारे भरलेले असावयाचेच. काकासाहेबांची लेखनशैली
अत्यंतओघेवती, प्रसारदुरपूर्णुर आणि प्रभारी आहे. त्यांचें सर्व स्कूरटूलेखन एकत्र
झालें म्हणजेमग त्यांच्याशैलीचेसामर्थ्य प्रत्यक्षपणेंपाहावयास मिळेल. त्यांच्या
लिहिण्य्रात एक प्रकारचा जिवंतपुणा. आणि ज्रिरव्हाळा आहे; ह्याचें कारण
आपल्या कचेरीतल्या खुर्चीवर बसून लेख लिहिणारे ते संपादक नाहीत तर
आफयाभोंवती चाललेल्या सामाजिक जीवनांत प्रत्यक्षपणे भाग घेऊन; तें
जीवन जख-अभ्याक्त मग लेखन करणारे ते संपादक आहेत, गेल्या दीड
तपांत महाराष्ट्रातली अशी एकहि चळवळ झालेली नसेल, कीं जिच्यांत काका-
साहेबांनी प्रामुख्याने नसला तरी अंशतः भाग घेतलेला नसेल! अनेक
चळवळींची तर मागें राहून त्यांनींव्हे। हलविलेलींआहेत. अनेक भानगडींची
चर्चा आणि निकाल खुद्द त्यांच्या घरीं व कचेरीत लागलेला असेल! जीवना-
कडे पाहण्यांची त्यांची वृत्ति फारच व्यापक आहे! बोलपट असो, नाटक
असो, सहभोजन असो, मित्रविवाह असो, हरिजन चळवळअसो वा सर्वपक्षीय

परिषद असो, काकासाहेबांना ज्यात गति नाहीं असा एकहि विषय नाहीं!
काकासाहेबांना ज्याबद्दल जिज्ञासा नाहीं अशी एकहि बाब नाहीं! काका-
साहेब सर्वात आहेत आणि कशांतहि नाहींत! एखाद्या माणसाची एखादी
गोष्ट काकांना आवडत नसली तर तेवढ्यामुळे ते त्या माणसाचा तिरस्कार
करीत नसत. ज्याच्यामध्यें जें आवद्ययासारखेआहे त्याचाच आस्वादघेण्याची
आणित्याचागौरवकरण्याचीत्यांची प्रवृत्ति! त्यामुळेंप्रत्येकमाणसालाहि असेंच
वाटे कीं, काकांना आपली अमुक एक गोष्ट माहीत नाहीं, एवढेच फक्त त्यांना
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माहीत आहे! औदार्य व समजूतदारपणा हा काकांच्या रसिकतेचा आत्मा आहे.
काकासाहेब कृतीने किंवा आकृतीने जरी फारसे रसिक नसले, तरी त्यांच्या
वृत्तींत आणि स्वभावांत रसिकपणा नुसता सुतुषीतु भरलेला आहे. ते फारसे
बोलत नसले तरी त्यांना सगळे ठाऊक आहे; जकळडूसगळ कळतें आणि तें
सगळे ओळखून आहेत! जीवनाबद्दलची त्यांची ही जाणीव असल्यानेंत्यांच्या
लेखनशैलीत जिवंतपणा आला आहे! आणि त्यामुळेंच गेल्या दीड तपांत
'ज्ञानप्रकाशे हा महाराष्ट्रीय जीवनाचें एक प्रभावी व्यासपीठ होऊन बसलेला
आहे. ह्या काळांतील महाराष्ट्राचा राजकीय, सामाजिक वा वास्तूमयात्मक
इतिहास जर कोणाला लिहावयाचा असेल तर त्याला काकासाहेबांच्या
'ज्ञानप्रकाश'च्याच फायली चाळाच्या लागतील! पुरोगामी महाराष्ट्रीय
जीवनाशी काका समरस होऊं शकले म्हणूनच 'ज्ञानप्रकाश' हें तरुणांचें पल
झालें, आणि ब्रह्मवृंदाच्या 'सर्वारिष्टशात्यर्थ चाललेल्या जपजाप्याच्या बातम्या
छापण्याच्या धोरणामुळेंच 'केसरी' हें कुचकामी म्हाताऱ्याचं पत्र होऊन बसले!

काकासाहेबांना स्वतःची स्तुति आवडत नाहीं-त्यांना स्वतःची प्रसिद्धि

आवडत नाहीं-स्वतः अंधारांत राहून दुसऱ्यावर प्रकाश टाकणे हें त्यांच्या
जीविताचें ध्येय आहे. त्यांची राहणी अगदीं साधी आणि वागणे अगदीं
सरळ आहे. केव्हांहि त्यांच्या घरीं जा. बाहेरून फाटकांतून हाक मारा-
'काकासाहेब आहेत काय?' त्यांच्या खोलीचे दार लोटलेले असेल. त्यांची
मुलगी किंवा मुलगा धावत येईल, आणि क्षणानें काकासाहेबांची मूर्त हसत
हसत दरवाजात प्रकट होईल. खोलींत गेलें तर सभोवार पुस्तकांचे,
वृत्तपत्रांचे ढीग अस्ताव्यस्त पडलेले आहेत-निळे सरकारी रिपोर्ट आहेत,
ताज्या वर्तमानपत्रांचे गट्टे पडलेले आहेत, एक आरामखुर्ची आहे आणि एक
सतरंजी आहे. काकासाहेब आरामखुर्चीवर किंवा सतरंजीवर बसून मांडीवर
चतकोर कागदावर मिळेल त्या लेखणी किंवा फाउन्टन पेननें अग्रलेख
लिहीत आहेत व मधून मधून पुफें तपाशीत आहेत-वर्षानुवर्षे हा आपला
काकासाहेबांचा रशुक्य्रा चाललेला आहे. दुपारी तास दीड तासांत त्यांचें
लेखन पुरे झालें म्हणजे मग त्यांचा लेखणीला हात कधींहि लागावयाचा
नाहीं. त्यानंतर मग ते फिरून आपल्या मित्रमंडळींच्या गराड्यांत सामील
झालेच म्हणून समजा. आज श्री. रामभाऊ तटगीस आले, त्यांच्याबरोबर
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'' ?----?'.------..,-------.,?,?,--.,.-'----..-??.-.--.--जा. उद्या भाऊसाहेब गडकरी म्हणताहेत शिकारीला दौडच्या रानांत
चला, काकासाहेब चालले त्यांच्या बरोबर! परवा अत्रे म्हणाले चला मुंबईच्या
चित्रमंदिराच्या उद्घाटनाला, काका चालले मुंबईला! संध्याकाळीं मात्र

काकांचा मुक्काम श्री. शामराव भोळे ह्यांच्या मिनर्व्हा थिएटरवर. त्या
ठिकाणी पुण्यातील निरनिराळ्या व्यक्ति येऊन काकासाहेबांना हजेरी देऊन
गेल्या नाहींत असें कधीं व्हावयाचें नाहीं. साऱ्या दिवसांतल्या घडामोडींची
आणि राजकारणाची चर्चा .तेथें चालावयाची. इंग्लंडमध्यें जॉन्सनच्या वेळीं
प्रसिद्धीस आलेल्या 'कॉफी-हाउस'प्रमाणें 'मिनर्व्हांला काकांच्यामुळे
वाङ्मयामक स्वरूप आले होतें. रात्रौ १ १।। वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम

चालावयाचा. नंतर फिरून मध्यरात्रीच्या सुमारास ' ज्ञानप्रकाशेच्या
छापखान्यांत चक्कर मारून एखादी बातमी असेल तर शेवटच्या घटकेला ती
अंकांत घालावयाची, आणि मग घरीं जाऊन झोपावयाचें. काकांची प्रकृति
जाग्रणामुळे मध्यंतरी पुष्कळच खालावलेली होती. सामान्यतः ते संध्याकाळीं
जेवत नाहींत. चिकणी सुपारी एवढं एकच त्यांना व्यसन! जेवण अगदीं
साधे. त्यामुळें त्यांना जेवाव्याला बोलावल्याने कोणालाहि अडचण पडत
नाहीं किंवा संकोच वाटत नाहीं.

दीड तपाच्या दीर्घ कालांत महाराष्ट्राची जीवनुस्ते अंधारांत राहून हलवणारी,
पुण्यामधील अनेक संस्थांच्या, चळवळींच्या आणि व्यक्तींच्या जीवनामधील
महत्त्वाच्या घटना घडवून आणणारी ही प्रभावशाली मूर्ति म्हणजे डोक्यावर
काळी टोपी, अंगांत पिवळसर लांब कोट, धोतर, पायांत वहाणा आणि
हातांत क्ली घेऊन न बोलतां गंभीरपणे चालणारी एक व्यक्ति आहे असें
सांगितलें तर: पुष्कळांना खरेंहि वाटणार नाही. काकासाहेबांच्या ह्या नम्र

व विनयशील स्वभावामुळें 'काकासाहेब लिमये' हें नांव 'काकासाहेब
लिमये' ह्या व्यक्तीपेक्षा महाराष्ट्राला जास्त माहिती आहे. 'वृत्तूपत्र हें व्यापक
सामाजिक जीवनाशी जितकें समरस होईल तितके तें जास्त लोकप्रिय आणि
प्रभावी होईल ' हें काकासाहेबांच्या संपादनाचे रहस्य आहे. ह्या त्यांच्या
धोरणामुळें त्यांनीं गेली पंधरा वर्षें 'ज्ञानप्रकाशं हें पत्र अत्यंत लोकप्रिय
करून वृत्तपलव्यवसायाला त्यांनीं नवीन दिशा दाखवलेली आहे. महाराष्ट्रांतील
बहुजनसमाजाला प्रिय असलेल्या वृत्तपत्रपरंपरेचे कै. अच्युतराव कोल्हटकर हे
जनक असले तर श्री. काका लिमये हे त्या परंपरेचे पितृतुल्य प्रेमानें संगोपन
आणि संवर्धन करणारे 'काका' आहेत हें कोणीहि मान्य करील!
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ता ८ ऑगस्कवा सरीत श्री. तात्यासाहेब केळकर यांनी एक पुंचृरऊस्उतृऐमुरऊाई

' अधुळेतू लिहून सावरकरांची भरमसाट स्तुति आणि गांधी नि कॉग्रेस
ह्यांची ल्लनिदा करून घेतलेली आहे. सर्व चळवळींतून सन्मानाने निवृत्त
झाल्यानंतरे वौस्तविक आतां तात्या केळकरांना राजकारणांत फिरून तोंड
घालण्याचे कांहीं कारण नहीं. फार झाले तर त्यांनीं एखादी कादंबरी लिहावी,
एखाद्या घोलपटाचें उद्घाटन कराव, किंवा 'वाज, वाज घटिके' असली
कविता जुळवीत घरीं बसावें. तात्यासाहेबांनी आयुष्यांत पुष्कळ केले, पुष्कळ
साधलें. त्यांच्या एवढा बुद्धिमान नि कर्तृत्ववान् लेखक महाराष्ट्रांत अद्यापि
होऊन गेलेला नाहीं हें त्यांचा शत्रु देखील मान्य करील. तात्यांनी आयुष्यांत
एवढें स्थान नि एवढा मान मिळवलेला आहे कीं, त्यांच्या एवढी सूति आणि
तुष्टि कचितच एखाद्या व्यक्तीला आपल्या जीवनांत लाभलेली असेल. माणें
आशाठेवण्यासाररवें तात्यांना आतां कांहीं उरले नाहीं. त्यांच्या टाइपरायटरची
घंटा वाजून किती वर्षे तरी झाली! त्यांच्या कर्तृत्ववान् जीवनाची ओळ संपून
गेली! आतां 'क्कं अगतिक झाला! तरी तात्या अस्त मनांत उरलेले
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क-कळत नाहीं! साहित्यांत, वृत्तपत्रांत, वित्तेत, जीवनांत तात्या हे अत्यंत
थोर आहेत हें आम्हांस संपूर्णतया मान्य अपि. पण राजकारणांत तात्या हे
एक 'पराभूत' आणि 'पडेल पुढारी' आहेत हें सत्य आहे, त्याला कोण
काय करणार? १९२० च्या असहकारितेच्या चळवळींत लोकमताच्या सामर्ध्या-
मुळें तात्यांना गांधींच्या राजकारणांत पडाव लागलें. गांधींची चळवळ ही
कांहीं मूठभर सुशिक्षितांची किंवा ब्राह्मणांची चळवळ नव्हती. हजारों वर्षें
निद्रितावस्थेंत पडलेल्या बहुजन समाजाच्या जागृतीची ती चळवळ होती.
महाराष्ट्रातल्या पांढरपेशा नि वज्रनदार पुढाऱ्यांच्या बौद्धिक श्रेष्ठतेच्या आत्म-
विश्वासाला ही चळवळ मानवण्यासारखी नव्हती. त्यामुळे तात्यांची ह्या चळ-
वळीत खूप तिरपीटुउडाली. पांढऱ्या खादीच्या टोपीऐवजी, त्यांनीं काळी
टोपी घातली, नंतर तिला भगवा रंग दिला-अन् शेवटीं फिरून किरमिजी
पगडीवरच आले! असहकारितेच्या नाकावर टिन त्यांनी 'प्रतियोगी
सहकारिता' काढली, 'अहिंते'ला उत्तर देण्यासाठी 'ठोशाला ठोस्रा' लगा-
च्य्याचे राजकारण निर्माण केलें, अलू अखेरीस 'हिंदुमहासभे'च्या लावणीत
येऊन ते दाखल झाले. राष्ट्रीय चळवळीच्या झगड्यांत बंगाल, गुजरात,
संयुक्तप्रांत वा मद्रास ह्यांच्या बरोबरीनें महाराष्ट्राला स्थान मिळू शकले नाहीं
याचे कारण तात्या-अण्णा छापाचे घमेंडखोर आणि लटपटे पुढारी त्या वेळीं
महाराष्ट्राला मिळाले! राजकीय पुढारीपण म्हणजे कांहीं बौद्धिक कोड्या करून
लोकांना चकित करावयाचें नाहीं किंवा ह्य्राघोटावरर्चउँफैरत्या-बोडावर
हातचलारवीनें उडवून दाखवावयाची नाहीं! आजची राजकीय चळवळ ही
राष्ट्राच्या संपूर्ण स्वातंश्यासाठीं स्वत्वावर त्यागपूर्वक तिलांजलि देण्याची आहे!
ह्या कुखोडीला-उतुरयाइतका त्याग आणि निःस्वार्थीपणा तात्यामध्ये नव्हता.
त्यामुळे तरुण महाराष्ट्राचा तेजोभंग झाला आणि महाराष्ट्राचे सामर्थ्य खंडित
होऊन महाराष्ट्रांत बुद्धिभेद उत्पन्न झाला!

तथापि महाराष्ट्रांतील बहुजन समाज काँग्रेसच्या चळवळीने अधिकाअधिक
जागृत होत गेला आणि महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय चळवळीची लाट इतकी पुढें गेली
आहे की थकलेल्या तात्यांच्या ती आटोक्यात योगे शक्य नाहीं. हा परावभाचा
डंख तात्यांच्या मनांत अद्यापि सलतो आहे! अजून त्यांचें मानी मन मधून

--.जऽ
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मधून उरचलु रव्रातें! रत्नागिरीच्या तुरुंगांत एका काळीं असलेला ब्रह्मदेशचा
पदच्युत राजा थिबा हा जसा सफकाठी बसून, फिरून राज्य मिळविण्याचा
विचार करीत असे, तशा प्रकारचे 'मनोराज्य' चितारण्याची हुक्की तात्या-
साहेबांना मधून मधून येत असल्यास नवल नाहीं! गांधींच्या राजकारणामुळे
केळकरांच्या कृपाळी हा वुनवासु आला त्या गांधीबद्दल व कौग्रेसबद्दल त्यांच्या
मनांत अद्यापिहि डाचतअुमुलेविष सावरकराच्या स्तुतीचे निमित्त करून
बाहेर ओकण्याची संधि म्हणूनच तात्यासाहेब गमावीत नसावेत.

इतिहासाच्या प्रश्नपत्रिकेत 'औरंगजेब आणि शिवाजी' ह्यांची तुलना करा,
असा प्रश्न विचारण्यांत येतो. ह्या प्रश्नाचेंउत्तर देतांनाशिवाजीला दाढी होती,
औरंगजेबाला दाढी होती, दोधेहि पायघोळ अंगरखे घालीत होते. एक हिंदु
होता. एक मुसलमान होता.' अशा थाटाचा पोरकट साभ्यभेद ज्याप्रमाणें मुले
करतात तशाच तऱ्हेची हास्यास्पद तुलना तात्यासाहेबांनी सावरकर-गांधी
त्यांच्यामध्यें केलेली आहे.

वास्तविक दोघांमध्यें एका तरी गोष्टीचे साम्य आहे काय? कुठें गांधी-
अ६ सावरकर! दोघांचीतुलनाकरण्याचानुसताप्रयत्न करणें म्हणजेहास्यास्पद
मूखपणा आहे! मग हा मोठा तो छोटा, हा श्रेष्ठ हा कनिष्ठ, हा निर्णय देणे
हा निखालस बेऽवकूबफगा आहे? गांधी काय आहेत हें सारें जग जाणते!
आजचे हिंदुस्थान ही गांधीजींची निर्मिति आहे! गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानाबद्दल

वाटेल तेवढे मतभेद असले तरी जगाच्या जीवनावर परिणाम करणार असें
गांधीजींचे स्वतंत्र, विशिष्ट असें प्रभावशाली तत्त्वज्ञानआहे! आणि सावरकर?
एक वेळ त्यांच्या जीवनांत किंवा विचारांत कांहीं तरी ध्येय होते! त्या ध्येया-
साठी ते सर्वस्वाचा त्याग करावयाला सिद्ध होते. पण आज त्यांना तें देखील
ध्येय उरलेले नाहीं! आज सावरकर हा एक विझलेला निखारा आहे,
मालवलेली ज्योत आहे, झडलेल्या आयाळीचा तो एक सिंह आहे! ब्रिटिश
सिंहाची मानगूट गदगदा हलवणारेसावरकर, आपला देश स्वतंत्रकरण्यासाठीं
फासावर जाण्यास सिद्ध असणारे सावरकर, दोन काळ्या पाण्याची शिक्षा
डोक्यावर घेऊन अंदमानच्या नरकवासांत जीवन कठणारे सावरकर आज
संपूर्ण सरकारजमा सावरकर झालेले आहेत. ते व्हाइसरॉयापासून रूझवेल्टपर्यत
'तंत्री संदेरशुर पाठवणारे, मुलाखती घेणारे निर्जीव सावरकर झालेले आहेत!
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???????????????????????????गांधी आणि सावरकर ह्यांची तेव्हांच तुलना करणें शक्य होतें कीं जेव्हां
सावरकर हे हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वस्वाचा होम करायला सिद्धहोतें!
आजच्या सावरकरांना हिंदुस्थान स्वतंत्र करावयाचा नसून हिंदुस्थानांत फक्त

हिंदूचेच साम्राज्य स्थापनकरावयाचेंआहे. जीनांना जसें पाकिस्तान हवें तसेंच
सावरकरांना हिंदुस्थान पाहिजे आहे! त्यामुळें हिंदुस्थानांतील सर्व जातींच्या
व धर्मांच्या लोकांना स्वातंत्र्य देण्यासाठी झगडणारी जी कॉग्रेस संस्था ती
सावरकरांना शत्रुवतूवाटते. सावरकरमागें एकदाम्हागालेहोतेकीं,तीनपावलांनी
विश्व व्यापणाऱ्यावामनाचा जर मींअवतारघेतला,तर पहिलें पाऊल काँग्रेसच्या
डोक्यावर टाकीन, दुसरें पाऊल मुसलमानांच्या डोक्यावर व तिसरेंपाऊल
ब्रिटिशांच्या डोक्यावर टाकीन! म्हणजे बिटिश सिंहाला एक वेळ गदगदा
हलवणारे हे सावरकर आज ब्रिटिशांना बाजूला ठेवून काँग्रेसचा नाश करण्या-
साठीं सिद्ध झालेले आहेत! आणि हा माणूस म्हणे 'स्वातव्यवीर'! तात्या-
साहेब केळकर म्हणतात कीं, सावरकर हे महाराष्ट्राच्या नशियानें लाभलेले एक
अद्वितीय पुढारी आहेत! सावरकर कोणाचे पुढारी आहेत १ सावरकरांच्या
मागें कामकरी नाहींत, मव्ह नाहींत, हरिजन नाहींत, ब्राह्मणेतर नाहींत वा
बहुजनसमाज नाही! सावरकरांच्या मागें कोणी असलेच तर भिक्षुकी वृत्तीचे
मूठभर ब्राह्मण अन् ब्रिटिश राज्य टिकवण्यास उत्सुक असलेले सरकारजमा
पेन्शनर आणि लाठी घेऊन लांड्या विजारीमध्यें गांवांत हिंडणारी त्यांचीं पोरे!
म्हणूनच आम्ही म्हणतो, कीं सावरकर हे महाराष्ट्राचे पुढारी नसून मूठभर
ब्राह्मणांचे पुढारी आहेत! तात्यासाहेब केळकर म्हणतात, सावरकरांच्या
व्याख्यानाला गांधींच्या व्याख्यानापेक्षां जास्त गर्दी जमते !' नुसती गर्दीचीच
बाब घेतली तरकेडगांवच्या नारायागमहाराजांना पाहण्यासाठी लाखो लोकांची
गर्दी जमूशकते! हिंदुत्वाच्या नांवावर लाखों देवभोळे आणि दुबळे लोक
हा देशाच्या दुर्दैवाने एकत्रजमू शकतात! पण ती कांहीं अभिमान बाळगण्या-
सारखी बाब नाहीं. सगळ्यांत चीड आणण्यासारखी अत्यंत खोटी गोष्ट

केळकरांनी सावरकरांच्या माथ्यावर मारली ती ही कीं, सावरकर म्हणे टिळकांचे
अनुयायी आहेत! जे लोकमान्यहिंदु-मुसलमानांच्या ऐक्यासाठी मुसलमानांना
'कोरी हुंडी' द्यावयापर्यत सिद्ध झाले, ज्या लोकमान्यांनी काँग्रेसचे संवर्धन
आणि संगोपन करून ती हिंदुस्थानांतील एकमेव बलिष्ठ राजकीय संस्था



१६९ सूठभर ब्राह्मणांचे पुढारी सावरकर
करण्याचा प्रयत्न केला त्या लोकमान्यांची राष्ट्रीय चळवळ आज सावरकर पुढें
चालवितात असें म्हणणें म्हणजे लोकमान्यांची निवळ बदनामी आहे!
काँग्रेसची बदनामी केळकरांना काय करावयाची असेल ती त्यांनीं खुशाल
करावी, पण निदान त्यांनीं लोकमान्यांच्या पवित्र परंपरेला झुंबर फु]ड्युयाचा
तरी प्रयत्न करूं नये!



स्वातंत्र्यवीर का स्वातंन्याचे शत्रु
केळकरमणीत गांधी-सावरकर तुलना
गांधर्व आणि सावरकर ह्याची तुलना करण्याचा हास्यास्पद पोरकटपणा

श्रा. तात्यासाहेब केळकरानीं 'केसरी'मध्यें केला ह्याची माहिती गेल्या
अंकांत मीं माझ्या वाचकांना दिलेलीच आहे.

तात्यासाहेब म्हणतात की, काँग्रेसवाल्यानी शिव्या देण्यासारखे असें सावर-
कर कांहींच बोलत नाहींत- सावरकर आणि काँग्रेस ह्यांचा दृष्टिक्रोण मूलतःच
कसा भिन्न आहे हें आपण पाहू हिंदु समाजाचें संरक्षण करणें हे हिंदूने आपलें
कर्तव्य समजावे. ह्या सावरकरांच्या म्हणण्याशी कोणत्याहि काँग्रेसजनाचा
मतभेद अद्ययाचें काक्या नाहीं. पण हिंदु आणि मुसलमान ही ह्या देशांतील
दाने राष्ट्रें आहेत, आणि हीं दोन राहू मिळून ह्या देशांत एक राज्य (स्टेट)
झालें पाहिजे, ही 'सावरकरी' कल्पना हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीयऐक्यास निस्वातंन्य-
प्रासीत अत्यंत विघ्रातकु आहे. हिंदु लोक हिंदुस्थानांत जरी बहुसंख्याक असले
तरी ह्या देशांत त्यांचें स्वतंत्र राष्ट्र आहे असे मानणे चुकीचे आहे. ह्या

अवाढव्य देशांत सर्व जातींच्या व सर्व धर्मांच्या लोकांची इतकी सरभेसळ



१७१ स्वातंत्र्यवीर का स्वातंत्र्याचे शत्रु
?????????????????????????????????????????? तऽ३ ०-.., ?????????????? -च्छा

झालेली आहे, कीं धर्मवाचक गटांच्या नांवाखाली त्यांना वेगळे निवडून
काढणें हें अशक्य आहे; आणि ही गोष्ट अराष्ट्रीय पण आहे. हिंदु आणि
मुसलमान लोक ह्या देशांत निरनिराळ्या गटांनी राहत नाहींत, दोघांचे
आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक हितसबंध एकमेकांशी शेंकडो वर्षें निगडित
झालेले आहेत. दोघांचीहि संस्कृति जिनासाहेब म्हणतात तितकी भिन्न नाहीं.
दोघांच्याहि भाषा, दोघांचेहि इतिहास, दोघांचेंहि भवितव्य परस्प्ररारवुलुब्री

आहे. अशी परिस्थिति असतांना ह्या दोन जमातींमध्यें अधिकाधिक ऐक्य
साधणे ह्यांतच राष्ट्राचे अंतिम कल्याण आहे. हिंदु आणि मुसलमान ह्यांचे
वैयक्तिक धर्म कांहींहि असले तरी त्यांचा 'राष्ट्रूधर्म' एकच आहे. दोघांच्या
भूतकालीन वैमुनुरस्व्रारमुळें हिंदुस्थानचें स्वातंत्र्य गमावले, आणि आजहि
दोघांमधील गैरसमजामुळे देशाचे स्वातंत्र्य दुरावत आहे. ज्या मार्गाने हिंदु-
स्थानचें स्वातंत्र्य गेलें, त्या मार्गांनेच तें परते येणार आहे आणि तो मार्ग
म्हणजे हिंदु-मुसलमानांचें ऐक्य ( अर्थातच यांत इतर सर्व धर्मीच्या ऐक्याचा
आम्ही समावेश करतो) हा एकच होय. मुसलमानांचें स्वतंल. पाकिस्तान
कल्पिणारे जीना किंवा हिंदु-मुसलमान हाइं दोन स्वतंज राई आहेत असें मान-
णारे सावरकर, हे दोघेहि हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचे शत्रु आहेत! दोघेर्हि
अप्रत्यक्षपणे बिटिशांची ह्या देशावरील सत्ता व राज्य कायम ठेवण्यास साहाय्य
करीत आहेत. हिंदु नि मुसलमान ह्यांचें ऐक्य झालें तर परकी सत्ता ह्या
देशांत एक क्षागभरहि राहणार नाहीं हा काँग्रेसचा दृष्टिकोण आहे. परकी
सत्ता जर ह्या देशांतून गेली तर हिंदु लोक आपल्यावर राज्य करतील असें
जीनांना भय वाटतें; आणि मुसलमान लोक आपल्यावर अत्याचार करतील
असें सावरकरांना भय वाटतें. त्थापेक्षा आपण आधीपासूनच स्वतंत्र झालेले
बरे, असा आत्मसंरक्षणाचा अत्यंत आकुंचित आणि स्वार्थी दृष्टिकोण
ह्या दोघांचाहि आहे, दोघांनाहि आपापल्या धर्मीयांसाठी 'स्वातंत्र्य'
पाहिजे आहे. पण मुसलमानांचें वेगळें पाकिस्तान झालें किंवा हिंदूंचे
निराळें 'राष्ट्र जर स्थापन झाले तर ह्या 'पाकिस्तानाला वा ह्या 'हिंदु-
स्थानाला मिळणार असणार स्वातंत्र्य हें हिंदुमुसलमानांच्या ऐक्यामुळे अखिल
भारताला प्रात होणाऱ्या (पुऱ्य्राह्य नि निर्भेळ स्वातंत्र्यापेक्षा किती तरी
हिणकस हरेल ह्याची ह्या दोघांहि पुढाऱ्यांना कल्पना नसावी ही दुःखाची
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गोष्ट आहे! ब्रिटिशांची साम्राज्यशाही ह्मा देशांतून जाऊन आपला देश
संपूर्णतया स्वतंत्र झाला पाहिजे हें काँग्रेसचें ध्येय आहे, हिंदूंचें राष्ट्र (वा
.राज्य) ह्या देशांत स्थापन करण्याचें जें सावरकरांचें ध्येय आहे तें ह्या देशा-
तील बिटिशांची सत्ता पर्यायानें दृढमृलु करण्यास कारणीभूत होणार असल्यानें

-ब्रिटिशांना काँग्रेसचें जेवढें आज भय वाटतें तेवढे सावरकरांचे भय त्या क्षणाला
त्यांना वाटत नाहीं. १९०८ च्या सावरकरांची खरोखरच भीति बिटिशाना
वाटत होती. कारण त्या वेळी ते ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे राजु होते. निव्वळ
हिंदूंसाठी स्वातंत्र्य पाहिजे अस्मयाची भाषा त्या वेळीं ते बोलत नव्हते. 'माझा
सबंध देश स्वतंत्र झाला पाहिजे, माझी मातृभूमि स्वतंत्र झाली पाहिजे, माझा
अखिल भारतवर्ष स्वतंत्र झाला पाहिजे, अशा तेजस्वी घोषणा त्या वेळीं सावर-
करांच्या तोंडून निनादत होत्या. त्या वेळीं सावरकर हे खरोखरच 'स्वातंत्र्यवीर'
.सावरकर होते. १९०८ चे सावरकर जर देशाला पुन्हा दिसतील तर 'स्वातव्य'
वीर सावरकरांच्या जयजयकारानें हा देश अरासुएतुराइरहुमुाचलूरर दुमदुमून जाईल.!
'पण आजचे सावरकर हे आतां स्वातंत्र्यवीर रहिले नाहींत. त्यांना कॉग्रेस-
चा जितका मनापासून द्वेष वाटतो, काँग्रेस हें नांव निघाल्याबरोबर त्यांच्या
तळपायाची आग जितकी झपाड्यानें त्यांच्या मस्तकांत जाऊन पोहोचते,
.तितका द्वेष, तितका संताप, त्यांना परकीय साम्राज्यशाही सत्तेतेबद्दल आज
वाटत नाहीं. सरकारशी सहकार्य करण्याची भाषा आज ते उघड उघड
बोलतात, आणि सरकार देशांत अनंत काळ राहील असलें राजकारण लढ-
विण्यांत आज ते गुंतले आहेत; म्हणून आम्हांला ते आज 'स्वातंडदवीर'
वाटत नाहींत, किंबहुना आमच्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे शत्रू आहेत
.असेंच मोठ्या दुःखाने आम्हांला म्हणावे लागते.

तात्यासाहेब म्हणतात कीं, 'नेमस्त वा काँग्रेसवाले ह्यांच्या तोंडून
मुसलमानांना जे शब्द कधीं ऐकू आले नाहींत ते सावरकर उच्चारतात!'
हा तात्यांचा मुद्दा अजब आहे! मुसलमानांना शिव्या देण्यांत अभिमानाची
गोष्ट काय आहे? आज शेकडो वर्षें आम्ही हिंदुमुसलमान एकमेकांना भुई-शिव्या देत आलों नाहीं काय? एकमेकांना शिव्या देत आलोत म्हणूनच
आम्हांला ही परकीयांची गुलामगिरी पत्करावी लागली! मुसलमानांना
जितक्या 'इऽर्र्रेस्र्रीनेर- सावरकर आज शिव्या देत आहेत, तितक्या श्लेषाने
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????????????????? ??????????????????????????शिव्या ते आज दास्याला वा गुलामगिरीला देत नाहींत हेंच देशाचे दुर्भाग्य

आहे! १९०८ सालचे सावरकर ' शेणाम्राज्री बांधुनि वाडे नादुत्रिश्एउाZराउकिडुरए,!'

असे जळजळीत शाप सरकारी नोकरीत रमर्लैं?ख्यौखातेल्यशाईना देत असत,
ही वीकओठवेणे अद्यापि बुजलेली नाही! मुसलमानांबद्दल वाटेल तें.

बोलण्याचे आम्हांला कारण काय? आमचें स्वातंत्र्य मुसलमानांनीं हिरावून.
नेले नाहीं! दोघेहि आज एका देशामध्ये, एका घरामध्ये 'दुसऱ्याचे गुलाम'
आहोंत! ज्यांनीं आमचे स्वातंत्र्य आमच्यापासून हिसकून घेतलें त्यांच्याशी
आम्हांला लढावयाचें आहे, त्यांना पाहिजे तर आम्ही शिव्या देऊं! दोन
गुलामांनी वा दोन भिकाऱ्यांनी एकमेकांना शिव्या देण्यांत हशील काय ?'

सावरकर म्हणतात, '' वेळ पडली तर आम्ही हिंदु, इंग्रजांशी आणि
मुसलमानांशी लवून स्वातंन्य मिळवूं! '' सावरकरांच्या ह्या निव्वळ राणा
.भीमदेवी छापाच्या नुाटुकुाउईvऊlऊगुरऊनूाऊउ. आहेत! ज्याला गेल्या हजार वर्षांचा
हिंदूंचा इतिहास माहिती आहे, बाहेरून आलेल्या प्रत्येक परकीय सत्तेने
एतद्देशीय हिंदूवर राज्य केलें आहे ही गोष्ट ज्यांना अवगत आहे, त्यांना
सावरकरांच्या वल्गना हास्यास्पद वाटल्याखेरीज राहणार नाहींत. आम्ही
निःशस्त्र झाल्यामुळें तेजोहीन, दुर्बल झालो ह्याबद्दल सावरकरांइतकाच
आम्हांलाहि त्वेष वाटतो. पण त्या दुबळेपणाचा वचुपा नुसत्या कोरड्या
वल्गना करून कसा निघणार? आपल्या सामर्थ्याच्या आणि साधनाच्या
मर्यादा ओळखणे ह्यांतच खरा मोठेपणा आहे. सशस्त्र युद्धाच्या मार्गाने
कोणत्याहि राष्ट्राला ह्यापुढें स्वातंत्र्य मिळविता यावयाचे नाहीं. थोडा वेळ
मिळाले असें वाटलें तर तें फार वेळ टिकू शकणार नाहीं, हा धडा चालू
महाथुद्धानें आपल्याला शिकविलेला आहे. '' उद्या स्वराज्यप्रासीसाठीं सशस्त्र
युद्ध सुरू झाले तर त्यांतला पहिला पाइक मी होईन.'' ही सावरकरी घोषणाहि
अगदीं नाटकी आणि म्हणून हास्यास्पद आहे.

'उद्या स्वराज्यप्रासीसाठीं सशस्त्र युद्ध सुरू झालें तर-' अशी 'जुरधतारी! भाषा
एररव्राद्यज्उयेरारारइतषुाप्रमाणें सावरकर कां बोलतात हें आम्हांला कळतें नाहीं.
'सशस्त्र युद्धाचानो सावरकरांना जर मनापासून खरोखरच पसंत असेल
तर त्या मार्गाचा त्यांनीं जाहीरपणें असंदिग्ध शब्दामध्यें पुरस्कार करावा
किंवा त्या कल्पनांचा देशांत उघडपणे प्रचार करीत हिंडावे! ' सैन्यांत जेथे
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' '?IrंIrं?-ए---------------------.---,-----------------------,---.--जागा सापडेल तेथें शिरा! '' हा सध्यां ते करीत असलेला उपदेश तर उररपर्युरक्तुर

स्वराज्याप्रीत्यर्थ सशस्त्र युद्धाचा त्यांचा प्रचार नसेल ना? सैन्यांत शिरून
स्वराज्य मिळविण्याचा सावरकरांचा शेरवुम्रृहंरमद्रीर कट पाहिला म्हणजे

-त्यांच्या राजकारणविषयक अज्ञानाची कवि करावीशी वाटते! मग आजपर्यंत
'पेन्शनत् लोक तरी काय, हेंच म्हणत होते! 'सरकारी नोकरींत शिरा,
सर्व सरकारी जागा पटकावा, म्हणजे आपलें राज्य झालें, स्वराज्यकराज्य तें
त्यापेक्षा काय निराळें!' ह्या पेन्यानरी भावनेपेक्षा सैन्यांत शिरून स्वराज्य
जिंकण्याची सावरकरी कल्पना ती कितीशी निराळी आहे? 'सशस्त्र युद्ध सुरू
झालें तर मी पहिला पाइक होईन !' हें सावरकरांचें म्हणणें आज बोलायला
ठीक आहे! १९०८ चे सावरकर असें छातीठोकपणॅ खास म्हणूंशकले असते,
पण चोवीस तास एक शीख शरीरसंरक्षक घेऊन मगच बाहेर पडणाऱ्या
१९४०-४१ च्या भेकड सावरकरांच्या तोंडीं मात्र ही भाषा कशीशीच दिसते!

'गांधी आणि सावरकर ह्या दोघांनी बॅरिस्टरीचा काळा झगा अंगावर
घेतला. पण गांधींनीं तो झगा घालून पैसे मिळवले आणि सावरकरांचा काळा
झगा त्यांच्या प्रेताला गुंडाळावयाला उपयोगी पडतो कीं काय अशी परिस्थिति
उत्पन्न झाली ' अशी जी तात्यासाहेबांनीं दोघांमध्यें तुलना केली आहे ती
अत्यंत कुत्सित आणि अधमवृत्तीची द्योतक आहे! गांधींनी बॅरिस्टरी करून
पैसे मिळविले असले तरी ते सर्व राष्ट्रकार्याला अर्पण केलेले आहेत! साउथ.
आक्रिकेमध्यें ते बॅरिस्टरी करीत असतां हिंदी लोकांच्या हक्काचा प्रश्न हातांत
घेऊन त्यांनीं आपणा स्वतःवर किती प्राणघातक संकटे ओढवून घेतली हा
इतिहास तात्यासाहेबांना सांगावयाला पाहिजे असें नाहीं. आणि गेल्या वीस
वर्षीत महात्माजींनी राष्ट्रासाठी आपले प्राण अनेकवेळा पणाला लावले आहेत
ही गोष्ट जगजाहीर आहे! फाशी जण्याचें संकट सावरकरांनीं फार झालें तर
एक वेळा ओढवून घेतलें असेल, पण महात्माजींनीं आपल्या प्राणांवर अनेक
वेळां पाणी सोडलेले आहे! ( अर्थात् तात्यांनी आपल्या प्राणाला अपाय
होईलअशीला गोष्ट अद्यापर्यंत केलेली नाहीं ही गोष्ट निराळी!) तेव्हां
कोण आपल्या प्राणावर किती उदार आहे हें एखाद्या तिऱ्हाईत उपऱ्यानें
चोलण्याचें कारण नाहीं!
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सावरकर नि गांधी त्यांच्यामध्यें एकच महत्त्वाचा फरक आहे असें तात्या
म्हणतात, तो फरक म्हणजे गांधीजींच्या मागें अनेक लरवपति गुर्जर-मारवाडी
अनुयायांचा परिवार आहे आणि सावरकरांच्या मागें कोरड्या सहानुभूतीने
पाहणारा फक्त दरिद्री महाराष्ट्रीय समाज आहे. तात्यांच्या मते ' पैसा हाच
चळवळीचा आधार आहे! हें मत आम्हांलाहि सर्वस्वी मान्य आहे.
गायकवाडवाड्यामधील ज्या कांहीं चळवळी आज इतकी वर्षे चालल्या आहेत
.त्यांना पैशाचा आधार आहे ही गोष्ट उघड आहे. गांधीजींना पैसे देण्यास
ख्येडोप्रति सिद्ध आहेत ही गोष्ट खरी असली तरी, गांधीजींनीं आजपर्यंत जें
जें केलें, जें जें साधलें, जें जें घडविले आणि जें जें लढवले तें केवळ पैशाच्या
साहाय्यामुळें असें म्हणणें म्हणजे वस्तुस्थितीचा दिपूर्वासकरासार आहे.
गांधीजींचे विलक्षण लोकोत्तर तत्त्वज्ञान, त्यांचे आत्मिक बल, त्यांचें तेजस्वी
चारित्र्य, त्यांच्या विचासरणींतील आणि त्यांनी उपयोगांत आणलेल्या
साधनांमधील प्रभावी सामर्थ्य ह्यामुळें त्यांनीं देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा ह्या
ठप्पापर्यंत आणून सोडला! सावरकरांचें राजकारण जर खरेखुरे राष्ट्रीय होईल,
.देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा एखादा प्रभावशाली कार्यक्रम जर जनतेपुढे
ते मांडू शकतील तर त्यांच्या गळ्यांत ह्याहीपेक्षां जास्त हार पडतील ( इतकें
कीं ते त्यांना माजेताहि येणार नाहींत!) आणि त्यांच्यापुढे कोच्यवधि
रुपयांचा ढीग पडेल! मग ' सावरकरांना पैसे द्या! ' असा केविलवाणा हंबरडा
कैसरींच्या स्तंभांतून फोडण्याची आपत्ति आमच्या थकलेल्या तात्या
केळकरांच्यावर कधींहि येणार नाही! निव्वळ पैशाने राजकारण चालविता
येत नाहीं! गायकवाडवाड्यांतील माणसांना लो. टिळक एवढे 'फंड' ठेवून
गेलेले आहेत, पण त्यामुळें देशाचे कोणतें प्रभावी राजकारण त्यांनीं चालवून
दाखविले? सावरकरांना दोन लक्षच रुपयेपाहिजेअसतील तरतेत्यांना एकट्या
गायकवाडवाड्यांत मिळू शकतील अशी आमची खात्री आहे!

सर्वांत शेवटची एक विनोदीगोष्ट सांगावयाची राहिली. श्री. तात्यासाहेब
केळकरहेएक उत्कृष्ट विनोदी लेरवकआहेत. पण त्यांनीं आजपर्यंत केला नसेल
असाएक विनोद ह्मा लेखामध्ये साधला आहे. ते म्हणतात, '' हिंदु महासभे-
प्रमाणें लोकशाही स्वराज्य पक्षहि सावरकर त्यांच्यामुळे बळकटीला आलेला '
आहे! '' लोकशाही स्वराज्य पक्षाचे सोवळेंभांडे तात्या उगाच एखाद्या लोचट
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---'भिक्षुकाप्रमाणे सावरकरांच्या गळ्यांत अडकवीत आहेत! खुद्द सावरकर देखील
हा तात्यांचा विनोद ऐकून पोट धरधरून हसतील! जवाहरलाल नेहरूंनी ज्या
स्वरांत '' लोकशाही स्वराज्य पक्ष ए क्या चीज है १ '' असें म्हणून पुण्यांत
प्रचंड हशा पिकवला होता त्याच स्वरांत आम्ही म्हणतो की, '' कुठला लोक-
शाही स्वराज्य पक्ष अन्कुठली सावरकरामुळे त्याला आलेली बळकटी! ''



नारापणमहाराज बेटांतून पळाले

कांहीं दिवसांपूर्वी केडगांवचे सुप्रसिद्ध नारायणमहाराज हे एके दिवशीं
त्यांच्या बेटांतून एकाएकीं अदृश्य झाले! जे नारायणमहाराज

सांजसकाळ, तिन्ही त्रिकाळ, आपल्या असंख्य मक्तजनांच्या वर्तुळांत, आपल्या
नैमित्तिक कृत्यांमध्ये गुंग असावयाचे-ते महाराज एकाएकीं .नाहींसे झाले,
कोणाला कांहीं एक न कळविता नाहींसे झाले. कोठे गेले, कसे गेले,
कशामध्यें गेले, कुणाबरोबर गेले, कोणत्या दिशेनें गेले-बहिदिशेला गेले का
ऊर्ध्य दिशेला गेले- केव्हा परत येणार त्यापैकीं एकाहि गोष्टीची वाच्यता
आपल्या एखाद्या निकटवर्ती कल्याण शिष्यापाशी न करतां महाराज पसार

-झाले! ही बातमी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होतांच सर्व महाराष्ट्रभर पसरलेल्या
महाराजांच्या असंख्य शिष्यशिष्यिणींना एखाद्या धरणीकंपाप्रमाणें जबरदस्त
धक्का बसला! एवढेच काय, पण नारायणमहाराजांचे सुतकसोयर ज्यांना
नाहीं अशा तुमच्याआमच्यासारख्या शेकडो पाखंडी लोकांनाहि मोठा अचंबा
वाटला! नारायणमहाराजांच्या अस्तित्वाबद्दल. जे आजपर्यंत उदासीन होते ते
देखील कावराबावरा चेहरा करून एकमेकांच्या कानांत सागू लागले कीं,

उ. १२
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???'???ं?ं?'?'??????----टू-'--'' अहो, नारायणमहाराज नाहींसे झाले! '' रस्त्यांत, घरांत, कचेरींत,
आगगाडीत, नाटकगृहात प्रत्येकजण भेटेल त्याला किंवा शेजारच्या माणसाला
चिंतातुर मुद्रा करून सागू लागला, '' अहो, नारायणमहाराज पळाले! ''
खुद्द नारायणमहाराजांच्या भक्तजनांमध्यें तर हाहाकार उडाला! जेवता
जेवता कोणी मूर्च्छित होऊन पडले! बसल्या जागेवरच कोणाचे डोळे पांढरे
पडले! कोणी त्याच क्षणाला अन्नपाणी ग्रहण न करण्याच्या गुणार भ्र्रीमुरदेव्रीर
प्रुउतिज्ञुा केल्या! नारायणमहाराजांच्या दर्शनाला निघालेले आगगाडीतील
भाविक उतारू जेथे त्यांना बातमी कळली तेथपासून आपल्या कमनशिवावर
हात मारून घेऊं लागले! शिष्यत्वापासून सावकारीपर्यंत म्हणून ज्यांचा
ज्यांचा नारायणमहाराजांशीं आजपर्यंत संबंध आला असेल ती ती. सारी
मंडळी एकदम हवालदिल होऊन बसली! रामदासस्वामी लग्नसमारंभांतून
एकदम पसार झाले त्या वेळीं इतका हाहाकार झाला नसेल, दुसरे बाजीराव
पेशवे अचानक पळून बेपत्ता होत त्या वेळीं देखील एवढे आश्चर्य लोकांना
वाटत नसेल, किंवा अगदीं अलीकडचीं उदाहरणे घ्यावयाची झाल्यास
हिटलरचा ?ईए हर हेस ज्या वेळीं इंग्लंडमध्यें 'उडत' गेला तेव्ह?
जर्मन जनतेला जितका धक्का बसला नसेल, किंवा 'पुरोगामी ठोकळ्याचे
पुढारी सुभाषचंद्र बोस एकाएकीं अंतर्धान पावले त्या वेळीं अलम हिंदुस्थानांत
जेवढी खळबळ उडाली नसेल तेवढा हाहाकार, तेवढा धक्का आणि तेवढी
खळबळ नारायागमहाराजांच्या ह्या अनपेक्षित पलायनामुळे उडाला, बसला
आणि झाली!

नारायणमहाराज म्हणजे अवतारी साधुपुरुष! खुद्द परमेश्वराचे प्रेषित!
अवधूत दिगंबर दत्तात्रेयाची पृथ्वीतलावरील साक्षात् प्रतिमाच! नारायण-
महाराजांच्या अफत सामर्थ्यांच्या आणि दैवी चमत्काराच्या गोष्टी आम्ही
काय सांगल्यात! असा लोकोत्तर पुरुष मनांत आणील तेव्हां अदृश्य होऊं
शकतो! तिन्ही लोकांत तो केव्हांहि अनिरुद्धपणें संचार करूं शकतो. म्हणून
नारायणमहाराज जेव्हां अदृश्य झाले तेव्हां त्यांच्या भक्तजनांच्या मनामध्ये
साहजिकच असे विचार आले असतील कीं, भगवान दत्तालेयाशीं कांहीं तरी
आध्यात्मिक विषयावर चर्चा करावयाला तर महाराज परलोकामध्ये गेले नस-
तील! का हिंदुस्थानावर सध्या महागाई, दुष्काळ आणि अवर्षण ही संकटें
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आलेली आहेत, तीं ताबडतोबनाहीशींझालीं पाहिजेत, हिंदुस्थान हा आपल्या
पूर्वीच्या नांवाप्रमाणें धनधान्यसंपन्न देश झाला पाहिजे असें आग्रहानें इंद्राला
बजावण्यासाठीं तेइंद्रलोकीं तर गेले नसावेत! का युरोपमध्यें चाललेला राक्षसी
मानवीसंहार पाहणे महाराजांच्या कोमळ मनाला असह्य झाल्यामुळें, रूझवेल्ट-
चर्चिल त्यांची गुप्त मुलाखत जशी मध्य अटलांटिक महासागरांत कोठे तरी
झाली, तशी कुठल्या तरी अज्ञात समुद्रांत हिटलरची मुलाखत घेऊन, ' आतां
ताबडतोब युद्ध थांबवतोस, का तुझ्यावर सुदर्शन चक्र सोडावयास भगवाच
श्रीकृष्णाला सागू?' अशी धमकी त्याला देण्यासाठी महाराज गेले असावेत?
असे एक ना दोन, अनेक तर्क निरनिराळ्या भक्तांच्या मनांत येऊन, नारायण-
महाराजांबद्दल त्यांना वाटणारा आदर सहस्त्रगुणित झाला असेल, तोच कांहीं
पाडी वृत्तपत्रांनी बातमी छापून टाकली कीं, '' महाराज कांहीं देण्या-
घेण्याच्या भानगडींत आहेत. पैशाच्या कसल्यातरी व्यवहारांत सापडले आहेत,
म्हणून एका मारवाड्याबरोबर ते आपल्या लहानशा मोटार गाडीत बसून
मुंबईला पळाले आहेत. आणि सध्या कोठे तरी बोरिवली-कांदिवलीच्या भागांत
राहत आहेत! '' अरेरे, काय ही भयंकर बातमी १ नारायणमहाराजांचे सारे
भक्तगण गिरसप्पाच्या धबधव्याप्रमाणें एकदम नऊर्श फुटांवरून खालीं
आदळले आणि त्यांच्या भाविकतेच्या ठिकऱ्या ठिकऱ्या उडाल्या!

नारायणमहाराज आणि देण्यादेण्याच्या भानगडींत? नारायणमहाराजांना
पैशाच्या व्यवहाराची चिंता! महाराज आणि अडचण काळजी-काय हें? हे
कालयत्रीं तरी शक्य असेल काय? ह्या ऐहिक व संसारातील जीवनांतील सर्व

चिंता आणि काळज्या नाहींशा करण्यासाठीं जेथे अखिल जगांतील मानवप्राणी
महाराजांच्याचरणकमलांजवळ येतात, अनाथअपंग,दीनदुबळे, नाना तऱ्हेच्या
आधींव्याधींनीं ग्रस्त असलेले शेकडो लोकमहाराजाच्यानुसत्याक्षणैक दर्शनाने
मानसिक शांतीचा आस्वाद घेऊन समाधानाने परत जातात, जन्मोजन्मीची
अनेक पातकेंमहाराजांच्यापदरजर्स्ग्शानें खाकहोऊन जातात, एवढेच नव्हे तर
जन्ममरणाच्या दुःखमय फेऱ्यांतून आत्म्याची कायमची मुक्तता होण्याची
'गॅरंटी' ज्यांच्या गुरुमंतामुळें माणसाला लाभते, त्या नारायणमहाराजांना
पैशाची काळजी -छे, छे, हें शक्य नाहीं! हें कसें असू शकेल! अगदीं
म्हाताऱ्या भाविकालाहि मूल पाहिजे असेल तर तें महाराज देऊं शकतात!
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------ल्प--,.,.,-.----.-- --.---'--.-D,.-----.कोणाला नोकरी पाहिजे असेल, कोणाला बढती पाहिजे असेल, कोणाला
व्यापारांतएखादासट्टाजिकावयाचाअसेल, कोणाला कौन्सिलच्या वा असेंब्ली-
च्या निवडणुकीत यश मिळवावयाचें असेल, तर ह्या साऱ्या इच्छा नारायण-
महाराज पूर्ण करूं शकतात! असें जर आहे, तर खुद्द नारायणमहाराजांच्या
स्वतःच्या अडचणी मिटवण्याइतकें दैवी सामर्थ्य त्यांच्याजवळ नाहीं ह्यावर
कोणाचा विश्वास बसेल! झाकली मूठ उघडून जे महाराज तीर्थप्रसाद आणि
फुलें एका निमिषार्धीत काढू शकतात, त्या महाराजांना त्याच मुठींतून हजारों
रुपयांच्या 'करन्सी नोटा' काढता येणार नाहींत काय? महाराज पैशाच्या
अडचणींत आहेत ही गोष्ट स्वर्गीत भगवातू विष्णूना कळली, तर कुबेराच्या
स्वर्गामधील बँकेवरील एक ' ब्लॅक चेक स्व ते ताबडतोब महाराजांना पाठवून
दिल्याशिवाय कसे राहतील? महाराज पैशाच्या व्यवहाराच्या भानगडींत
सापडले आहेत ही गोष्ट जगन्माता लक्ष्मीला कळली तर, आपल्या गळ्यातील
एखादी पृद्धीमोलाची रत्नमाला ती अचानक केडगाव बेटावर फेकून दिल्या-
विना कशी राहिली असती? अरेरे, महाराज पैशाच्या भानगडीमुळे एका
मारवाड्याबरोबर मुंबईला पसार झाले ही ह्या पृथ्वीतलावरच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध

झालेली बातमी अद्यापि स्वर्गामधील देवादिकांनीं वाचलेली दिसत नाहीं!
का पुण्याची वृत्तपत्रे जर्सी मुंबईला मिळत नाहींत, किंवा मुंबईची वृत्तपलें
जशी पुण्याला दिसत नाहींत, तशी स्वर्गीय वृत्तपत्रं आमच्याकडे येत नसावींत
किंवा आमची स्वर्गामध्ये जात नसावींत! सगळ्या जगाच्या इत्यंभूत बातमीचे
'रेकॉर्ड' स्वर्गात ठेवणारा तो परमेश्वराचा सी. आय. डी. खात्याचा डायरेक्टर
चिलगुत ह्या वेळीं अमृताचे डोस चढविल्यामुळे धुंद झाला आहे काय? कांहींहि
असो, पृथ्वीवरील परमेश्वराची एजन्सी चालविणाऱ्या नारायणमहाराजांना
स्वतःच्या संकटकालीं मात्र परमेश्वराऐवजी एक मारवाडीच उपयोगी पडला
असें दिसते! बरोबर आहे, संकटकालीं कोणकोणाचें असतें! परमेश्वरानें तरी
काय दुसऱ्याला साहाय्य करण्याचा मक्ता घेतला आहे? ण्याचें नशीब त्याच्या-
बरोबरच असतें! शेवटीं नारायणमहाराजांच्या मदतीसाठी एक मारवाडीच
धावून आला! धन्य तो मारवाडी, धन्य ते पैशाचे व्यवहार, कीं लाखों
भक्तांनाहि दुर्मिळ असणारे नारायणमहाराज, ज्या पैशाच्या व्यवहारामुळे एका
मारवाड्याच्या गळ्यांत हात घालून मुंबईला गुपचिपपणें पसार होऊं शकतात!
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वाकी, एवढे मात्र खरें, नारायणमहाराजांचे इतर भक्त स्वर्गाला जावोत वा
न जावोत, त्यांना मोक्ष लाभो वा न लाभो पण महाराजांच्या संगतीचें पुण्य
मिळवणारा तो महाभाग महात्मा मारवाडी मात्र आतां स्वर्गात बालाजीच्या
मांडीला मांडी लावून बसणार!

महाराज अद्यापि केडगांवला परत आले नाहींत! महाराजांचे बेटामधील
व्यवहार पूर्वीच्याच यांत्रिक नियमितपणानेंचाललेले आहेत. बेटामधील त्यांचा
भक्तगण त्यांची प्रतिमा समोर ठेवून व्याकुळ अंतःकरणांनीं त्यांचे चिंतन
करीत बसलेला आहे! महाराजांच्या बेटांत तीन दिवस राहून पंचपक्वान्नांवर
ताव मारणारे भुकेबंगाल भाविकजन त्यांचीआठवण करीत, आणि डोळ्यांतून
सर्वे ढाळीत अन्नावर ताव मारतातच आहेत! हिंदुस्थानच्या निरनिराळ्या
विभागांतील महाराजांच्या धनिक नि व्यापारी भक्तांकडून नियमितपणे मनि-
ऑर्डरी आणि धान्याच्या गोण्या येतच आहेत! तथापि खुद्द महाराज हजर
नसल्यामुळें भक्तगणाची फारच पंचाईत झालेली आहे असें म्हणतात! दागिने
किंवा जमिनी, वा धरे महाराजांकडे गहाण ठेवून) कर्ज काढण्यासाठी येणारे
शेंकडों भक्त महाराज नसल्यामुळे हवालदिल होऊन; कपाळाला हात लावून
बसलेले आहेत! स्वतःचे दागदागिने आणि पैसे घेऊन महाराजांच्या सेवेला
येऊन बसलेल्या श्रीमंत कुळातील कांहीं विधवा, खुनाच्या खटल्यांत झालेली
शिक्षा भोगून परत आल्यानंतर उरलेले आयुष्यमहाराजांच्या सान्निध्यांत व्याज-
बट्टा करीत कंठणारे कांहीं आत्मे, राजकुलांत जन्म होऊनहि 'मोक्ष'प्रासीताठीं
जे आपल्या वैभवावर नि संपत्तीवर लाथ मारून महाराजांच्या पायांपाशीं येऊन
बसलेले कांहीं भाऊसाहेब महाराजांच्या गैरहजेरीमुळे अत्यंत व्याकुळ झालेले
आहेत! आठवड्याच्या इतर दिवशीं इराण्याच्या हॉटेलांत मुरगी-पुलाव्यावर
ताव मारणारे आणि 'वीक एंडला केडगांवला जाऊन जानवें-सोवळे घालून
महाराजांच्या पुढें डोळे मिटून बसणारे पुण्यातील कांहीं डॉक्टर आणि वकील,
आतां यापुढें 'वीक-एड'ला कोठें जावे ह्या चिंतेंत पडले आहेत? अरेरे, काय
ही विधिघटना! तिकडे केडगाव बेटांत श्रीदत्तात्रेयाच्या नांवाचा प्रचंड गजर
चालला असतां, इकडे मुंबईलाएका मारवाड्याजवळ महाराजहिशेवल्या वह्या

चाळीत बसलेले असावेत! तिकडेहजारोंभाविकमहाराजाच्यानावानें आक्रोश
करीत बसले असतांना, इकडे खुद्द महाराजांना एका मारवाड्याच्या समोर
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????????????????????पैपैसाठी आक्रोश करीत बसण्याची पाळी यावी! ह्याला म्हणतात पूर्वजन्मीचे

संचित! आमची अशी खात्री आहे, कीं व्या देण्याघेण्याचे हिशेब मिटवण्या-
साठी महाराज मुंबईला त्या मारवाड्याबरोबर आलेले आहेत, हें महाराजांचे
देणेघेणे ह्या जन्मीचें नसलें पाहिजे! कोठल्या तरी मागील जन्मांत महाराज
हे ऋणको नि तो मारवाडी धनको असला पाहिजे खास! तें मागील जन्मीचें
देणे सव्याज मिटविण्यासाठीच महाराजांनी एवढा त्रास घेतला असावा!
खरोखर, धन्य ते महाराज, कीं जे पूर्वजन्मीचे देणे सव्याज देण्याइतकें औदार्य
दाखवू शकतात! नाहीं तर आमच्यासारखे पापी लोक--! अहो, कालचें .देणे
आज कबूल करण्याइतका देखील भलेपणा आमच्यांत नाहीं-!
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गा अंकांतील नारायणबुवा केडगांवकर त्यांच्यावरील मजकूर आम्ही

लिहिल्यानंतर श्री. पंडित नांवाच्या पुण्यातील एका सेवानिवृत्त न्यायाधीशा-
नी आपण पूर्वी कर्जाऊ दिलेले पांच हजार रुपये ठरलेल्या मुदतीनें सव्याज
परत दिले नाहीत, म्हणून नारायणबुवावर पुण्याच्या कोर्टात मुकादमा दाखल
केल्याची बातमी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेली वाचावयाला मिळाली. नारायण-
बुवाच्या दैवी कीर्तीवर हा भयंकर आघात आहे असे म्हणावयाला पाहिजे.
आमची बहुतेक अशी निश्चिति आहे कीं श्री. पंडित हे नारायणबुवाचे पूर्वीचे
भक्त असले पाहिजेत. श्री. पंडित त्यांनीं पूर्वी केडगांवच्या नित्यनियमानें वाऱ्या
केल्या असल्या पाहिजेत. नारायणबुवांनीं कांहीं वर्षांपूर्वीं जे प्रचंड सत्यनारायण
साजरे केले त्या सत्यनारायणाचा शिऱ्याचा प्रसाद श्री. पंडित त्यांनीं बहुतेक
खालेला असावा. एवंच, नारायणबुवा आणि पंडित ह्यांचा गुरू-शिष्य ह्या

नात्यानेंच संबंध आलेला असावा. असें असतां श्री. पंडित ह्यांनी आपण
गुरूंना ५००० रु. कर्ज द्यावे आणि स्वतःला धनको बनवून आपल्या गुरूला
ऋणको वनवावे आणि अखेर गुरुमहाराजांनीं पैसे दिले नाहींत म्हणून त्यांना
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कोर्टात खेचावें हें गुरु-शिष्य भक्तीच्या पारमार्थिक स्वरूपाचें अत्यंत व्यापारी
अर्थात. व्यवहारी विडंबन आहे असें म्हणावयाला पाहिजे. आपल्या एक
वेळच्या गुरूवर आतां फिर्याद करण्यात सिद्ध झालेल्या श्री. पंडित ह्यांच्या
मनांत आतां आपल्या गुरूंच्या तथाकथितदैवी सामर्थ्याबद्दल कितपत आदर-
भाव असला पाहिजे हें उघड आहे. नारायणबुवा हे जर कोणी खरोखरच
अत्यंत लोकोत्तर व अफत पुरुष असते, नारायणबुवा हे जर खरोखरच
श्रीदत्तात्रेयाचे पृथ्वीवरील अवतार असते,. नारायणबुवा हे जर खरोखरच
परमेश्वराचे ह्या जगामधील 'अधिकृत एजंट' असते, तर त्यांना पांच
हजार रुपयाची गरज कदापिहि लागली नसती, आणि जरी लागली
असती अशी आपण क्षणभर कल्पना केली, तरी श्री. पंडित त्यांनीं हे पांच
हजार रुपये नारायणबुवांना कर्ज म्हणून न देता दक्षिणा म्हणून दिले असते,
म्हणजे आज कोटींत नारायणबुवावर जाहीरपणे फिर्याद करण्यास ते कधींहि
पुढें आले नसते

ह्यावरून ही गोष्ट उघड आहे कीं, अगदीं आरंभापासून जरी श्री. पंडित हे
नारायणमहाराजांचे शिष्य म्हणून केडगांवला वाऱ्या कसत असले, आणि
बाह्यात्कारी जरी त्यांनीं नारायणबुवाच्या शिष्यत्वाची विरुदें मिरविली असलीं
तरीनारायणबुवाच्या माहात्म्याबद्दल त्यांचा गैरसमज केव्हांहि झालेला नव्हता.
नारायागबुवाच्या सत्यस्वरूपाची त्यांना आरंभापासून अगदीं पुरेपूर कल्पना
आलेली होती. मोक्षाची वाट पुसण्यासाठी श्री. पंडित हे नारायागमहाराजा-
कडे गेलेले नसून सरकारी नोकरींत मिळविलेला पैसा अत्यंत सुरक्षितपागे

आणि परमेश्वरभक्ति करतां करतां व्याजाने गुंतवण्यासाठींत्यांना केडगावची पेढी
फारच सोईस्कर वाटली असावी; म्हणूनच ते तेथें 'गुरुमाउली'च्या चरणांपाशीं
गेलेले असावेत. श्री. पंडित ह्यांचें उदाहरण वैयक्तिक म्हणून आम्ही देत
नाहीं. केडगांवला नारायणबुवाकडे जाणारे बहुतेक सर्व भक्त श्री. पंडित
यांच्याच मालिकेत बसण्यासारखे आहेत. महाराष्ट्रांत आजपर्यंत नाना तऱ्हेचे
जे बुवा होऊन गेले आणि अद्यापि आहेत, त्यांच्या त्यांच्यापैकी प्रत्येकाचे
कांहीं तरी वैशिष्ट्य ठरून बसले आहे. 'बझ तेथें माया! झाड तेथें छाया!

????? -.,ऽ४आणि बुवा२ बाया! ' ह्मा नियमाप्रमाणे कांहीं बुवांचा डोळा आपल्या-
भोंवतीं जमलेल्या भक्तिणींवर आणि शिष्यिणींवर असतो. बायाबाजी करणारे
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?????????????????????????? ?? ???????०महाराष्टातील बुवा कोणकोणते आहेत ह्याची माहिती 'किर्लोस्कर' मासिकानें

आणि 'विविधवृत्तांनें ह्यापूर्वी महाराष्ट्रीय जनतेला दिलेलीच आहे. नारायण-
चुवाचा अवतार ह्यापेक्षा निराळा आहे. बायाबाजीबद्दल त्यांची विशेष ख्याति
असलेली ऐकिवात नाहीं. तथापि आपल्या बुवाबाजीच्या बुरख्याआड दडून
आपल्या भक्तभक्तिणींशीं व्याजवट्टा मिळवण्यासाठीं सावकारी करण्याचा
त्यांना विलक्षण नाद आहे ही गोष्ट आम्हांला पुष्कळ वर्षे माहीत आहे.
नारायणमहाराजांच्या परमेश्वरी सामर्थ्याच्या मसालेदार गोष्टी ऐकून शेकडो मूर्ख

लोक केडगांवला जमा होतात.' कोणाला मूल पाहिजे असतें, कोणाला नोकरी
पाहिजे असते, कोणाला आरोग्य पाहिजे असतें, कोणाला सांसारिक समाधान
पाहिजे असतें, अशा अनेक कारगासाठी गरजूभाविकांची गर्दी केडगांवास
एकसारखी जमत असते. कांहीं कांहीं एक ना दोन भाविक तीन दिवसांचे
'टेंपरवारी' रहिवासी असतात. तर कांहीं कांहीं दर महिन्याला, दर आठ-
वड्याला नियमानें येणारे भाविक असतात. ह्या भाविकांमधील डबोलेवाले,
पैसेवाले, जमीनजुम्लावाले भक्त कोणते हे नारायणबुवा आणि त्यांची साथी-
दार मंडळी ह्यांना हेरून ठेवण्यास फारसा वेळ लागत नाहीं. आणि अशी
मंडळी एकदा टेहळून ठेवली कीं, त्यांच्याशी विशेषसलगी करणें, त्यांना 'सेवे'-
साठी आपल्या 'चरणा'पाशी वारंवार बोलावणे, त्यांना आपल्या 'खास' शिष्य-
वर्तुळांत समाविष्ट करणें, आणि अशा तऱ्हेने त्या त्या लोकाशी उत्तम तऱ्हेनें
'घसट' जमल्यानंतर मग त्यांच्याबरोबर हलके हलके आर्थिक व्यवहार सुरू
करणें ही नारायागबुवाच्या बुवाबाजीमधील 'ग्यानबाची मेख' आहे.

केडगांवला प्रत्यहीं जमागाऱ्या शेंकडों देवभोळ्या अडाणी भाविकांना
नारायणमहाराजांच्या बुवाबाजीचे हें भांडवलशाही स्वरूप सहजासहजीं लक्षांत
येत नाहीं. श्रीदत्तात्रेयाच्या मंदिराचे ते श्रीमंती वैभव, तो भव्य मंडप, त्या
आजूबाजूच्या सुंदर इमारती, राहण्याची आणि भोजनाची उत्तम व्यवस्था,
ह्या थाटामाटानें भाबडे भाविक लोक भांबावून जातात. नारायणमहाराजांच्या
ईश्वरी (!!) अलौकिकत्वावर त्यांचा खरोखरच विश्वास बसतो. हिऱ्याच्या
गुंड्या असलेला रेशमी शर्ट घालून परमेश्वराच्या नांवाचा जय करीत असलेल्या
नारायणबुवाचें तें राजविलासी सोंग पाहून नाटकांतील 'राजा' पाहिल्यावर
प्रेक्षकांचे डोळे जसे दिपतात, तशा भाविकांच्या वृत्ति विस्मयानें दिसून जात
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??ं?'?ं?ंं'?ं?ं?ं?'?'?ं?'ं????ं?ं??'ंं?ंं?'??'?'?'?'?'ं?'?'??'???-,.,. .-...,-......--.,'.--.--असतील ह्यांत नवल काय? तथापि नारायणमहाराज जय करतां करतां
मनांतल्यामनांत गेल्या महिन्यांत मिळालेल्या व्याजाचा हिशेब करीतअसतील
किंवा पुढील महिन्यांत कोणाकडून किती येणे आहे ह्याची बेरीज स्वतः-
च्या मनामध्ये ते घेत असतील, असा चुकून देखील संशय एखाद्या भक्ताच्या
मनांत येत असेल काय? एवंच, नारायणबुवाचे केडगांवचें पीठ ही भाव-
भक्तांची पेठ नसून ती एक व्याजबड्याची सावकारी पेढी आहे! ह्या पेठेत
वैकुंठीला जाण्याचेंपारमार्थिक व्यवहार होतनसून, घराच्या किंवा दागिन्याच्या
तारणावर घेतलेल्या कर्जाच्या देण्याघेण्याचे ऐहिक व्यवहार होत असतात!
म्हणून श्रीनारायागबुवा हे महाराज नाहींत किंवा 'बुवा' नाहींत. ते सर्व-
सामान्य सावकाराप्रमागे, मारवाड्याप्रमाणे किंवा पठाणाप्रमाणें सावकारी
करणारे एक इसम आहेत. वास्तविक त्यांनीं आपल्या दत्तमंदिरावर 'नारायण-
बुवा बँकर्स, केडगाव', अशी पाटी लावावयाला पाहिजे. माखाड्याच्यादुकानांत
व्याप्रमाणें बालाजीची तसवीर असते, किंवा सावकाराच्या पेढीवर जसें एखादे
रामपंचायतनाचें चित्र लावलेले असतें, त्याप्रमाणें नारायणण्युवांनी आपल्या
पेढीवर दत्तात्रेयाचे चित्र न लावता दत्तात्रेयाच्या मंदिरांत आपली सावकारी
पेढी उघडलेली आहे. ल्गमध्यें अर्थात् दुहेरी फायदा आहे. दत्तालेयाच्या
दर्शनाला येणाऱ्यामाविकलोकांकडूनदक्षिणाहि मिळते, आणि त्यांना दिलेल्या
कर्जावर व्याजहि मिळतें. शिवाय आपल्या दैवी सामर्थ्याची पकड भाविक
कागकोंद्यया मनावर घट्टपणे बसली असल्यामुळें त्यांच्याकडून कर्ज बुडण्याचेहि
भय नसतें. त्यामुळें नारायणमहाराजांच्या सावकारीचे बस्तान इतर सावकारां-
पेक्षां उत्तम तऱ्हेने बसले आहे आणि ह्या धंद्यातली त्यांची किफायत ही
फार मोठ्या प्रमाणावर होत असली पाहिजे. माहितीप्रमाणें बँकेमध्यें नारायण-
बुवाची दोन-दोन तीनत्तीन एकरव रुपयांची रक्कम नेहमी पडून असते.
नारायणमहाराज हे प्रासीवरील कर देत आहेत कीं नाहीं हें आम्हांला माहीत
नाही. बहुतेक देत असावे. पण जर देत नसले तर सरकारच्या इन्कमटॅक्त
खात्यांतील अधिकाऱ्यांचें लक्ष आम्ही ह्या गोष्टीकडे मुद्दाम वेधू इच्छित.
नारायणबुवांनी आजपर्यंत मिळविलेल्या उत्पन्नावर जर सरकार कर वसूल
केला तर ही रक्कम सामान्यतः अंकगणिताच्या उदाहरणांमध्यें आढळूनयोगाऱ्या
रकमेपेक्षा किती तरी पटींनीं जबर होईल त्याविषयी आम्हांला शंका वाटत
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नाहीं. मजुरांच्या कष्टावर ऐदीपणानें जगणाऱ्या भांडवलदार मालकचाजीपेक्षां
अडाणी जनतेच्या भोळ्या मूर्खपणावर सावकारी करणाऱ्या या भांडवलदार
बुवाबाजीचे स्वरूप अत्यंतहिडीसआहे ह्यातशकानाही. म्हणून शेतकऱ्यांच्या,
मजुरांच्या व कामरूयाच्या वतीने सावकारांच्या आणि भांडवलदारांच्या
विरुद्ध आज जो समाजांत लढा चाललेला आहे त्यांत अडाणी जनतेच्या बाजूने
असल्याव्याजपिपासूबुवांच्या विरुद्ध लढा चालविला पाहिजे. ह्या गोष्टीचाहिअंत-
भीव अवश्यमेव व्हावयाला पाहिजे असें आमचे मत आहे. वास्तविक पाहता
नारायणमहाराजांचीसांपत्तिक स्थिति अतिशय उत्तम असतां ते पैशाच्या कांहीं
व्यवहारामुळे अडचणींत येऊन मुंबईला पळून कां जातातकिंवा त्यांचाएरवादा
भक्त पैशासाठी त्यांच्यावर फिर्याद करण्यात कां सिद्ध होतो, ह्याचें कारण
आम्हांला कळत नाहीं. यावरून अलीकडे नारायणबुवांना आकड्याचें किंवा
सट्ट्याचें तर व्यसन लागलें नाही ना? असा संशय आमच्या मनामध्यें येतो !'
असेंच कांहीं तरी जबरदस्त कारण असल्याशिवाय नारायणबुवा एकाएकीं
पैशाच्या अडचणींत आले आहेत ह्या गोष्टीवर आमचा विश्वास बसत नाहीं.

नारायणबुवावर गेल्या अंकांत आम्ही पहिला लेख लिहिल्यावर मशार-
निल्हे बुवांच्या किराणा व्यापार करणाऱ्या एका सतूश्ह्यियाकडून आम्हांला
अचकट विचकट शिव्यांनीं भरलेलें एक पत्र आले आहे. नारायणबुवाच्या
गुरुमंत्रामुळे म्हणा किंवा शिकवगुकीमुळें म्हणा, इरसाल शिव्या देण्याच्या
कामांत बुवांचे शिष्य किती पटाईत झालेले आहेत ह्याचा आमच्याजवळ
आतां लेखी पुरावा आहे. सदर शिष्योत्तमाच्या पत्रातील शिव्यांचा भाग
वजा केला तर त्याचें असें म्हणणें आहे कीं, नारायगमहाराज हे एक तुमच्या-
आमच्यासारखेच प्रापंचिक मनुष्यप्राणी आहेत. तेव्हां सर्वसामान्य माणसांतले
दोष बुवामहाराजांच्या अंगांत असल्यात नवल नाहीं! तेव्हां त्यांनीं कांहीं
पैशाचे व्यवहार केलेले असले किंवा कांहीं पैशाच्या अडचणींत ते आले असले
तर त्याबद्दल त्यांच्यावर आम्ही तुटून पडण्याचें कांहींच कारण नाहीं!
'नारायणमहाराज तुमच्या-आमच्यासाररवे सामान्य मनुष्यप्राणी आहेत'
हें महाराजांचे शिष्यप्रणीत समर्थन म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणाचे आहे!
आज हजारो मूर्ख अडाणी लोक नारायणमहाराजांच्या पायांवर टाळकी
आपटण्यासाठीं केडगांवला जातात आणि महाराजहि आपले पाय भरपूर लांब
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पसरून हे भक्तांचे आघात आपल्या चरणकमलावर सहन करतात ते कांहीं
सामान्य प्रापंचिक मनुष्यप्राणी म्हणून नव्हत! नारायण नांवाचा हा इसम
.स्वतःच्या नांवामागे ' महाराज ' ही उपाधि लावून आज इतकी वर्षें भोळ्या
अज्ञानी लोकांचा पैपैसा नागवीत, केडगांवीं मुक्काम मांडून जो वसलेला आहे
तो कांहीं 'सामान्य माणूस म्हणून नव्हे! आपल्यांत कांहीं तरी दैवी
सामर्थ्य आहे असें जगाला डांगोरा पिटून सांगावयाचें आणि हें दैवी
सामर्थ्य जगाला पटवता आलें नाहीं किंवा आपलें कांहीं तरी बेंड बाहेर
फुटले म्हणजे आम्ही काय, आम्ही अगदीं सामान्य मनुष्यप्राणी आढीत,
आम्ही कधीं तुम्हांला सांगितलें होतें कीं, आमच्याजवळ दैवी सामर्थ्य आहे
म्हणून! अशी वर साळसूद बतावणी करावयाची ही ह्या ढोंगी बुवांची आणि
त्याच्या भोंदू शिष्यांची नेहमींचीच युक्ति आहे. कावळा बस आणि डहाळी
मोडणे ह्या न्यायाने हातून कांहीं चमत्कार घडला तर हे पहा आमचें दैवी
सामर्थ्य म्हणून जगापुढे पांचजन्य फुंकावयाचा, नाहींच कांहीं साधलें तर
म्हणायचें कीं, आम्ही काय आपली सामान्य माणसे, तुम्हीच विनाकारण
आमच्या मागें लागता। असें हें बुवाबाजीच्या फसवणुकीचे दुतोंडी स्वरूप
आहे. नारायणबुवांनीं आणि त्यांच्या शिष्यांनीं आतां कितीहि लटपटपंची
केली तरी, केडगांवचा हा नारायणबुवा हा केवळ बुवाबाजीचे ढोंग करून
-०-याजबट्टा करणारा एक सामान्य धनलोभी सावकार आहे ही गोष्ट आतां
जगजाहीर झालेली आहे.

नारायणचुवांनी जनतेच्या डोळ्यांत आजपर्यंत धूळ टाकून जनतेला
फसविले आहे, हजारों गरीब बायाबापड्यांना नागवून अन्नान्न करावयाला
लाविलेलें आहे, शेकडो विचारी आणि कर्तृत्ववान् माणसांना प्रज्ञाहत करून
त्यांना आयुष्यांतून अजीबात उठविले आहे, समाजांतील दुष्ट, घातकी,
आणि लबाड लोकांना साळसुदपणे एकत्र जमवून समाजाला फसवायला
ढोंगाचे ऐसपैस पांघरूण पुरविलेले आहे! म्हणून नारायणबुवा हा एक
समाजाचा भयंकर शत्रु आहे असें आम्ही समजतो! सदर नारायणबुवा हो
महाराज नाहींच नाहीं, पण सामान्य माणुसकी देखील त्याच्या अंगांत
नाहीं! आजपर्यंत त्यानें लाखों रुपये लोकांकडून लुबाडले पण त्यांतील एक
पैदेरवील त्यानें एखाद्या राष्ट्रीय, शैक्षणिक किंवा सामाजिक संस्थेला दिलेली
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नाहीं. मेहेरबानांनी ज्याप्रमाणें वेड्या लोकासाठी इस्पितळ उघडले आहे
त्याप्रमाणें ह्या नारायणचुवानें गरीबांसाठी एखादे टोलेजंग इस्पितळ उघडले:
असतें, तरी त्याच्या सार्वजनिक पापाचे कांहीं तरी परिमार्जन झाले असतें! पण
तेवढे देखील सस्कृत्य त्याच्या हातून घडले नाहीं. एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्यानें
फसवले तर तो इंडिअन पीनल कोडखालीं गुन्हा होतो. पण एखादा बुवा
समाजांतील शेकडों लोकांना राजरोसपणे वर्षांनुवर्षे जरी फसवीत असला तरी,
त्याला ठेचून काढणारा एखादा 'इंडिअन पीनल कोड समाजाजवळ नसावा
हें निव्वळ आमचें दुर्देव होय! सुदैवानें नारायणबुवाचे सावकारी चिंग
त्याच्याच कर्माने आज बाहेर आले आहे. हा संधीचा फायदा घेऊन
त्याच्या आतापर्यतच्या चरित्रांतली एकूण एक वेडे फोडून बाहेर काढायला
सध्याची वेळ अतिशय उत्तम आहे. समाजाच्या हातावर काळपुरुष प्रगतीच्या
उदकाची धार ओतीत असतांना, त्या झारीच्या तोंडींत येऊन बसणाऱ्या ह्या
समाजघातक बुवाचे डोळे शुक्राचार्याप्रमाणे फोडून काढणें हीच आजच्या
घटकेची सर्वात मोठी समाजसुधारणा ठरणार आहे!



ज्यांनीं मारले ते मेले;
मी अजून जिवंत आहे

मी पुण्यास कां गेलों १
रविवार ता. २८ सरटेंभर रोजी सकाळी पुणे येथें कै. माधवराव पटवर्धन

ह्मांच्या स्मारकाच्या साहाय्यासाठी काहीं कविकवियत्रींचें काव्यगायन
होण्याचें ठरलें होतें. त्या मंडळींत मी एक होतों. तेवड्याचसाठीं मी पुण्यास
जाणार होतों. एकदोन दिवस आधीं पुण्याहून सर परशुरामभाऊ कॉलेजमधील
एक विद्यार्थी, श्री. रामदासी नांवाचे, मजकडे आले. 'कलिजच्या नियत-
कालिकाला नुकतीच पंचवीस वर्षें झालेलीं आहेत, त्याचा 'सिल्व्हर ज्युबिली'
अंकप्रकाशनाचा नि निबंधलेखकांना बक्षिसें देण्याचा समारंभ माझ्या
अध्यक्षतेखालीं भरविण्याची संपादक मंडळाची इच्छा आहे, म्हणून मीं
एखादा सोइस्कर दिवस त्यांना कळवावा' असें श्री. रामदासी त्यांनीं मला
सांगितलें. ही गोष्ट कॉलेलच्या प्रिन्सिपलच्या परवानगीने होत आहे ना? असें
स्पष्टपणे श्री. रामदासी ह्यांना विचारले. त्यांनी सांगितले, '' अर्थातच! ''
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तेव्हां मी त्यांना म्हणालो, '' मी रविवारीं सकाळच्या कार्यक्रमासाठी पुण्याला
येणारच आहे, तेव्हां दुपारच हाहि कार्यक्रम उरकून घेऊं, म्हणजे मला
पुण्याला येण्याची दगदग नको.'' रामदासी म्हणाले, ' फार उत्तम! मी आतां
तारेनेच कळवितो. नंतर ते गेले. शनिवारी दुधारी माझें रामनारायण रुइया
कॉलेजमध्यें विद्यार्थ्यांपुढे व्याख्यान होतें. तें संपवून मी सायंकाळच्या गाडीनें
पुण्यास गेलों. राखी मला कांहीं मंडळी भेटली व त्यांनीं मला सांगितलें,
' उर्जा सर परशुरामभाऊ कॉलेजमध्यें कांहीं तरी दंगल होणार आहे असें
कळतें तरी तुम्हा तेथें न गेले बरें! '' माझी प्रकृति बरी नव्हती. ताप
येण्याची चिन्हे दिसत होतीं, तशा स्थितींत मीं त्या सर्वांना सांगितलें, '' मग
मला तेथें गेलेंच पाहिजे! '' सकाळी मी जास्तच आजारी झाली. ताप
चांगलाच अंगांत वाढला. म्हणून मी सभेच्या चालकांना निरोप कळविला कीं,
'' मला कांहीं काव्यगायन करतां यावयाचे नाहीं. त्यानंतर मे. विठ्ठलराव घाटे
आणि श्री. काकासाहेब लिमये हे मजकडे आले व निदान मीं सभागृहांत
यावें आणि लोकांना स्वत: सांगावे असा त्यांनीं आग्रह धरला.
५कट।चा मारंभ प्रभात टॉकीजमध्ये

मी प्रभात 'टॉकीज'मध्यें गेलो. दोन कविता कशाबशा म्हटल्या आणि
पडद्यामागें मित्रमंडळीमध्यें विश्रांति घेत बसलों तशी, बाह्यतः तरी माझ्याशी
मैली दाखवणारे, पण राजकारणांत माझ्याविरुद्ध असणारे एक-दोन लोक
मजकडे आले नि मी दुपारी कॉलेजमध्ये जाणार किंवा नाहीं म्हणून
'चिंतातुर चेहऱ्यानें' त्यांनीं चौकशी केली. त्याशिवाय दहा-पंधरा लोकांनी
मला तेथेंच सांगितलें कीं, आज दुपारी कॉलेजमध्यें गडबड करण्याचा कांहीं
मंडळींचा विचार आहे, म्हणून मीं सावध असावें. माझी त्या वेळची प्रकृति
लक्षांत घेता वास्तविक एरवीं मी दुपारी सभेला जाण्याचें टाळले असतें. पण
सर्व मंडळींची ती 'चिंतातुरता' बघून मी चिडलों. '' असें असेल तर काय
वाटेल तें होवो, मी जाणारच जाणार! '' असें मी सर्वांना सांगितलें. श्री.

रामदासी ह्यांना श्रोतृवृंदांतून बोलावून घेतलें. त्यांनीं मला कॉलेजच्या मासिका-
.चा 'सिल्व्हर जुबिली'चा अंक दिला व जरूर येण्याबद्दल पुन्हा सांगितलें.

घरीं गेलों व आंघोळ, जेवण झाल्यानंतर साडेतीन वाजेपर्यंत मी विसावा
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आणि मी पावणे चारच्या सुमारास कॉलेजांत गेलों.

५मा. सत्तागरा आणि गडवडवाजा
कॉलेजच्या आवारांत दोन? मंडळी येत जात होती. गाडी पोर्चमधून

एका दरवाजाकडे गेली. वर जाऊन प्रोफेसरांच्या कॉमनरूममध्ये मीं थोडा वेळ
वसावे म्हणून मला वर नेण्यांत आले. तेथें 'कॉमनरूम'ला कुत्वूप होतें. तेव्हां
मी खालीं येऊन पोर्चच्या दारांत उभा राहिलो. तितक्यांत प्रो. सत्तेगिरी
आले. त्यांना मीं सहज हसून विचारले, '' काय हो, आज कांहीं गडबड
बिडबड आहे म्हणे! '' प्रो.सत्तेगिरी म्हणाले, '' त्यांत काय अर्थ आहे, शिवाय
मी आहेच! '' त्यावर मी म्हणालों, '' चला, आतां वेळ कशाला घालवता?
मला बरं वाटत नाहीं. व्याख्यान उरकून टाकू! '' तेथेंच पाणी मागवून मी
प्यालो व आम्ही दोघे लेडी रमाबाई हॉलमध्ये गेलों. मी जातांच नेहमी-
प्रमाणें टाळ्यांचा कडकडाट झाला. मी व सत्तेगिरी मध्यभागी शेजारी शेजारी
बसलों. सभागृहाचा तळमजला विद्यार्थ्यांनीं भरलेला होता. वरचा मजला
बहुतेक मोकळा होता. डाव्या बाजूला पंचवीस-तीस विद्यार्थिनी होत्या..
प्रो. सत्तेगिरींनीं मला विचारले, 'कार्यक्रम कसा करावयाचा?' मीं 'तुमचें
आधी काय व्हावयाचें असेल तें होऊं द्या, माझें व्याख्यान शेवटीं ठेवा, असें
सांगितलें. सुरुवातीला चार बक्षिसे द्यावयाची होतीं तीं मी दोन विद्यार्थ्यांना

दिली. दोन विद्यार्थिंनी- कु. जोगळेकर नि. कु. देवधर हा आल्या नाहींत.
नंतर श्री. रामदासी ह्यांनी मला बोलण्यास विनात केली. मी उठून उभा
राहताच सभागृहातील सर्व श्रोत्यांनीं टाळ्या वाजवल्या. माल डाव्या याजूच्या
दोनतीन विद्यार्थ्यांनी ' सावरकर की जय!' 'शेम-शेम' असा आरडा
जोरांत सुरू केला. मी दीडएक मिनिट तसाच उमा राहिलो; व ' तुमचें
होऊं द्या काय व्हायचें असेल तें! असे म्हणून खालीं बसलों. सत्तेगिरी उभे
राहून कांहीं रागाने बोलले. पण पूर्वीची ओरड चालूच होती. इतक्यांत
आठ-दहा विद्यार्थी डाव्या बाजूच्या दरवाजाने व्यासपीठावर आले. त्यापैकी
एकजण माझ्यासमोर येऊन म्हणाला, '' तुम्ही सावरकरांबद्दल हें लिहित।
ते काय म्हणून? '' मी म्हणालों, '' तूं मला विचारणारा कोण? तुझ्या
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दरडावणीला मी काय भिणार आहे ?'' एवढ्या वेळांत पाचसहा कांदे व
टोमॅटो उजव्या बाजूकडून जोरानें माझ्या रोखानें आले. त्यांपैकीं एक मीं
झेलला देखील. इतक्यांत एक विद्यार्थी उजव्या बाव्हें पुढें येऊन ढोंगी
आवाजांत मुलांना बजावून म्हणाला, '' अन्ने ह्यांचें व्याख्यान शांतपणें ऐकून
घ्या! '' अर्थात् तें खुणेचे वाक्य होतें.
कटाचा इशारा देण्यांत आला

एवढे होतें न होते तोच समोरून शेंदोनशे विद्यार्थ्यांची झुंड 'सावरकर
की जय' अशी गर्जना करीत समोरून, मागून, सर्व बाजूंनी माझ्या अंगावर
चाळून आली. सत्तेगिरी तेवड्यांत कोणाला तरी शिव्या देत व्यासपीठावरून
उतरून उजव्या बाजूने कोठे नाहींसे झाले. ह्या सर्व गोष्टी एका क्षणार्धींत
झाल्या. मी खुर्चीवर तसाच बसलो. तसें ' हाणा-भारा-बघतां काय?'
अगदीं कौरव-पांडव युद्धातील गर्जना करीत पन्नास विद्यार्थी एकदम माझ्यावर
तुटून पडले. दहावीस मुलांनी मला मागाहून खुर्चीवर आवळून धरले आणि
खुर्ची लवंडून मला खालीं पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्याबरोबर मी एकदम
,उठलों, खालीं पडूं शकलों नाहीं. ह्या सुमारास हत्या करणारे सर्व विद्यार्थी
व्यासपीठावर चढले. त्यामुळें ते अरुंद व लांबलचक व्यासपीठ पार भरून गेलें.
मला कोणत्याहि बाजूनें मागे-पुढें सरकण्यास जागा नव्हती. दीडशे एक
विद्यार्थी माझ्यावर गुद्दे, तुक्या, चापट्या इत्यादि साधनानी निकराचा मारा
करूं लागले. कांहीं मुले खालीं सरपटून त्यांनीं माझे पाय दोन्ही बाजूनी
ओढण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, मीं कांहीं एक न करतां शांतपणे दमा
होतो. कुणी मला पुढें ढकलत होते, कोणी मागें ओढीत होते. ह्यानंतर
काड्या, जोडे इत्यादि आयुधांचा माझ्यावर मारा होऊं लागला. कमरेवर,
पाठीवर, खांद्यावर, गळ्यावर, पोटावर आणि घरगड्यांवर एकसारखे प्रहार
होत होते. तथापि हल्ल्याचा सारा रोख माझ्या डोक्यावर होता. मला खालीं
पाडून सर्वींनी माझ्या अंगावर पडावयाचें आणि माझा निकाल लावायचा
असा सर्वांचा 'खुनी हेतु' स्पष्टपणे मला कळला. श्रोतृवृंद शांत वसला असावा
असें वाटतें. कोणी ओरडले नाही-कोणीहि माझ्या मदतीला धावून आले
नाहीं. दरवाजाच्या समोर क्षणैक मला प्रो. सोनोपंत दांडेकर ह्यांची मूर्ति

उ. १३
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दिसली, पण त्यांनीं कोणत्याहि तऱ्ड्यएची आरडाओरड केली नाहीं. पुढें ते
मला दिसले नाहींत. ह्यानंतर त्या गर्दीतून माझ्या रोखानें पाचसहा इसम
मजवर विशेष जोरानें प्रहार करूं लागले. ते कॉलेजबाहेरील गुंड असावेत
असें मीं तात्काळ ओळखले.
मो. ओतूरकरांची साहाय्यी गर्जना

अशा मारामारीच्या गर्दीत मी कसात्रता व्यासपीठाच्या दरवाजापर्यंत
पोहोचलो. तेवड्या सुमारांत प्रो. ओतुरकर गर्जना करीत विद्यार्थ्यांवर चालून
आले! तथापि, त्यांच्यावरीचे काहींनी हात, टाकला आणि त्यांचा चष्मा
उडताना मला दिसला. माझ्या मदतीसाठीं तीनचार मंडळी आली, पण
त्यांचा त्या गर्दीत टिकाव लागेना. नंतर सी दरवाजाच्या पायऱ्या उतरू
लागली, तोच एकाने माझा खादीचा कोट मागून अर्धा फाडला व डाव्या
अंगाचा अर्धाभाग मागच्या मागेंच खेचून त्याचे तुकडे केले. उजव्या कोटार्धा-
सह मी खालीं तिसऱ्या पायरीवर जसा आलों तसे मागल्या याव्हे कोणी
तरी सोड्याच्या बाटलीनें माझ्या डोक्यावर तीन चार तडाखे जोरानें मारले. र

एकाने ठेचलेला कांदा माझ्या उजव्या डोळ्यांत खुपसला. एकानें मागाहून
तिखट फेकले. तरीहि मी माझें बळ एकवटून पुढें चाल व कॉलेजच्या
पटांगणांत आलों. येवून कॉलेजच्या पोर्चमध्यें २०० पावलांचें अंतर असेल.
कोणी मला 'तिकडे चला' म्हणाले तेव्हां मी त्या दिशेनें जाऊं लागलो.
इतक्यांत एका 'पहिलवानाने' मला टांग घालून खालीं पाडण्याचा प्रयत्न

केला. मी खालीं धडपडलो. पण पुन्हा सावरून वर उठलों. येथून पोर्चपर्यत
जाईपर्यत पुन्हा त्या 'मारेकरी मंडळींनी माझ्यावर निकराचे प्रहार केले.
पोचेंमध्यें गेल्यानंतर लोखंडी गजांचा सरकता दरवाजा कुणी तरी अर्धवट
उघडला. मी आतमध्यें गेलों व डाव्या बाजूच्या जिन्यानें वर पहिल्या
मजल्यावरील दक्षिणेकडच्या रुंद व्हरांड्यांत गेलों, तेथें एक बाक होता. तेथें
मी जाऊन बसलों. अंगातला अर्धा कोट आणि हातातली खादीची टोपी
मी बाजूला काढून ठेवली व निःश्वास टाकतो आहे तो, घालून पुन्हा त्या
शेदीडशे विद्यार्थ्यांची झुंड निरंनिराळ्या गावठी पुढाऱ्यांच्या नांवांच्या गर्जना
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सुमारास माझ्या मदतीस पाच-सहा विद्यार्थी आले व ते ह्या झुंडीला
अडवण्याचा प्रयत्न करूं लागले. मी व्हरांड्यांतून कॉमनरूमच्या दिशेकडे
'वळलों. रविवार असल्यानें प्रत्येक वर्ग आणि कॉमनरूम कुलूपबंद होती.
कॉमनरूकया कोपऱ्यात आलों आणि तेथें माझा मागे खुंटला तेधून परतहि
फिरता येईना व पुढेंहि जातां येईना. तेव्हां मीं तेथें तसाच उभा राहिलो.
तेथें उजेड अपुराच होता. एवढ्या वेळांत माझे हलेकरी येऊन पोंहोचले
आणि फिरून त्यांनीं पूर्वीचाच 'उद्योग' अधिक जोरानें सुरू केला.
हल्ल्याचे भीषण स्वरूप

येथें हछयाचे स्वरूप अत्यंत भीपण झालें. बाहेर उघड्यावर हल्ला होत
होता तो ह्यापेक्षा बरा असें मला आढळले. एकाने कांहीं तरी तीसग पदार्थ
खुपसून मला जखम केली. तथापि ती फार जिव्हारी बसली नाहीं. पूर्वांचे ते
पाचसहा बाहेरील गुंड येथें होतेच. '' सावरकरांची माफी मागा, लिहून द्या!
लाही तर आम्ही खून करूं! '' अशा गर्जना गुंड करीत होते. अशा तऱ्हेनें
व्हरांड्यांत तीस मिनिटे एकसारखा प्रहार सहन करीत मी शांतपणे उभा
होतों. इतक्यांत कॉलेजमधील एक डेमव्हेटर तेथें आले. त्यांनीं असल्या
सावरून साऱ्यांना मागें पिटाळले. तत्क्षणीं मारेकरी विद्यार्थी वितळू लागले.
एवढ्यांत माझ्या वतीने आणखी दहा बारा विद्यार्थी धावून आले. एकानें
कॉमनरूमची किल्ली आणली व दार उघडले. मी आत जाऊन खुर्चीवर बसलों.
इतक्यांत व्हाइस प्रिन्सिपल केरकर, प्रो. ज. नी. कर्वे, प्रि. करमरकर, प्रो. वाटवे,
लायबरीयन कोल्हटकर, प्रो. हेर्लेकर इत्यादि मंडळी आली. मग अर्थातच
वातावरण बदललें. प्रि. करमरकरांना मीं म्हणालों, '' चला, सभा झाली
पाहिजे! मी तयार आहे! '' नंतर सोडा घेतला व सोबतच्या मंडळींशी
बोलून पाच-सहा मिनिटांनी तसाच उघड्या डोक्यानें व नुसत्या शर्ट मी
लेडी रमाबाई हॉलमध्ये गेलों.
खुनाच्या मयत्नानंतर

खुनाच्या प्रयत्नानंतर ह्या वेळीं सभागृहात भयंकर गर्दी झाली होती.
प्रि. करमरकरांनीं झाल्या प्रकाराची कडक शब्दांत निर्भर्त्सना केली. त्यानंतर
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??????????????????????????????????????मीं एक तासभर माझ्या नेहमीच्या पद्धतीने खेळकर वातावरण निर्माण करून
व्याख्यान दिलें. झालेल्या प्रकाराबद्दल मी एवढेच म्हणालों, '' माझ्यावरहला
केल्याबद्दल मी विद्यार्थ्यांना दोष देत नाहीं. आपल्या अंगातले चैतन्य त्यांनीं.
दाखविले. तथापि मला तें दाखवण्यापेक्षां आपल्या शत्रूला दाखविले बरें. मी,'
कांहीं तुमचा शत्रु नाहीं. माझ्याशी लढण्याची ज्यांना हौस आहे त्यांनीं
एकेकट्या येऊन पटांगणांत माझ्याशी लढण्याचा प्रयत्न करून पाहावा.
तुमचे माझे कांहींहि मतभेद असले तर ते मिटवण्याचे हें स्थळ नव्हे आणि
हे मार्गहि नव्हेत. मूठभर पोरांच्या दमदाटीने मी माझींराजकीय मतें बदलीन
असें वाटतें कीं काय? तुम्हांला माझी सभा मोडावयाचीच असेल तर बाहेर
शनिवारवाड्यासमोर चला! तेथें पुण्यातील जनता कोणाच्या मागें आहे हें
मीं अनेक वेळां दाखविले आहे. आज आपल्या कॉलेजमधील मासिकाच्या
'सिहहर ज्युपिली'समारभाला अध्यक्ष म्हणून तुम्ही मला बोलावलेत. माझ्या-
बद्दल तुम्हांला आदर नसला तरी, निदान कॉलेजबद्दल, कॉलेकया कार्या-
बद्दल तरी आदर आहे कीं नाहीं? आज आपल्या कॉलेक्तया आवारांत मला
मरण आलें असतें तर मी अमर झाल असतो! पण तेवढे भाग्य तुम्ही मला
मिळवून दिले नाहीत! पुण्यातील कोणत्या तरी शिक्षणसंस्थेच्या भूमीवर मृत्यू
येवो हीच माझी इच्छा आहे! ''
खुनी हल्ल्यापासून मी कसा बांचल १

कलिजमध्यें चार वाजता मी व्याख्यान देण्यास उभा राहिलों. तेधून मारा-
मारीत सुरुवात झाली. रमाबाई हॉलमध्येंपंधरार्मिनिटें, पटांगणांत दहामिनिटें
व कॉमनरूमच्या व्हरांड्यांत तीस मिनिटं, अशीं जवळ जवळ पंचावन मिनिटे
दीडशे विद्यार्थी माझ्यावर प्रहार करीत होते आणि ह्यांच्या साहाय्याला बाहेर
जवळ जवळ शंभर एक विद्यार्थी होते. केवळ मीच, माझ्या सामर्थ्यानें, शक्तीने
आणि सुदैवाने म्हणून ह्या 'रवूनी हल्ल्यांतून' वाचूशकलो. माझ्यावरील ह्या
दीर्घ हल्ल्याचें स्वरूप अधिक घातक अशा स्वरूपाचें होतें-इतकें कीं, भर
दिवसा माझा 'खून' करण्याचा तो प्रयत्न होता ह्याविषयी माझी मनोमन
खात्री झालेली आहे. कांहीं वर्तमानपत्रांत 'पंधरा वीस मुलानी हला केला,
विशेष कांहीं त्यांत नव्हतें' अशा तऱ्हेने ह्या हल्ल्याच्या घातुक स्वरूपाबद्दल
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दिशाभूल करणारा मजकूर छापला आहे, तो सर्वथैव खोटा आहे. माझ्यावर
प्राणघातक हल्ला होऊनहि मी त्यांतून वांचलों हें माझें सुदैव म्हणा, किंवामाझें
सामर्थ्य म्हणा! मारेकऱ्यांचे. हेतु पराभूत झाले म्हणून त्यांच्या उद्देशांतील
घातुकपागा त्यामुळें सुतराम. कमी होत नाहीं! डोक्याला टेंगळें आली;
कपाळ दोन्ही बाजूला सुजलें, पाठीला खरचटले, एक जखम झाली, मुका मार
तर जेथें बसलेला नाहीं असा शरीराचा एकहि भाग नाहीं-तथापि एवढेंहि
असून मी जाहीरपागॅ सांगू शकतो कीं, अक्सहि मी जिवंत आहे आणि उत्तम
तऱ्हेनें जिवंत आहे. माझी प्रकृति अत्युत्तम आहे, मनःस्थिति तर जास्त प्रफुल
आणि आशावादी झालेली आहे! माझ्या नेहमींच्या कार्यक्रमांत ह्या अपघातानें
एक क्षागाचाहि खंड पडला नाहीं! नुकसान माझें झालें तें हें-माझा खादीचा
कोट फाटला, कोटाचा जो भाग पळवला गेला त्यात एक चष्मा, कांहीं
कागदपत्र, आणि पांचशे रुपयांच्या नोटा व चिलर होती ती नाहींशी झाली.
उरलेल्या भागांत कांहीं 'चेक्त होते, ते मला मिळाले.

३ खुनेकरी कोण १

मंडळींकये प्रामुख्याने भरणा अर्थात् सर परशुरामभाऊ कॉलेजमधील
विद्यार्थ्यांचा होता ह्याविषयी तर मला मुळींच संशय नाहीं. तथापि भल्यांपैकी
बहुसंख्याक कॉलेजचेविद्यार्थि ह्या गुंडविद्यार्थ्याच्याविरुद्धहोते हेमला मागाहून
प्रत्यक्षपणे दिसून आलें. माझ्यावर हल्ला करणाऱ्या मंडळींत बाहेरचे पाचदहा
इसम होते. सदर इस हिंदुत्वनिष्ठ सावरकरपंथी होते. 'सावरकर की जय!'
अंशी गर्जना करीत सदर मंडळींत माझ्यावर हला केला, त्या अर्थीं मीं
'नवयुग'मध्यें सावरकरांवर जी टीका केली त्याचा हा सूड असावा हें उघड
आहे. सदर व्याख्यानाचे वेळीं माझ्यावर हला करण्याचा हा कट पुष्कळ
दिवसांपासून आधीं ठरलेला असावा! विद्यार्थ्याना चिथावणी देण्याच्याकामीं
गावातील कांहीं हिंदुसभेचे गुंड, कांहीं रा. स्व. संघाचे बेजबाबदार सभासद
आणि इतर माझे वैयक्तिक शमु आहेत ह्याबद्दलचे मजजवळ पुरावे आहेत,
ते योग्य प्रसंगीं आणि योग्य वेळीं मी प्रसिद्ध करीनच.
समारंभास तीनच प्रोफेसर कां १

कॉलेजच्या मासिकाच्या 'सिल्व्हर ज्युबिली' अंकाचा तो प्रसिद्धीसमारंभ
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असल्यानें .साहजिकच कॉलेजचा प्राध्यापकवर्ग आणि इतर आमंत्रित मंडळी
त्या ठिकाणी हजर असतील अशी माझी अपेक्षा होती. तथापि, इन मीन तीन
प्रोफेसर आणि मी, एवढ्याखेरीज व्यासपीठावर कोणीहि नव्हतें. कॉलेजचे
बहुसंख्याक प्रोफेसर एवढ्या महत्त्वाच्या प्रसंगीं गैरहजर वा उदासीन कां
ह्याचा विचार केला तर भलतेच निष्कर्ष निघू शकतील म्हणून मी त्या
भानगडींत पडत नाहीं.

हे कॉलेज नव्हे- सदाशिवपेठी गुंडांचा आखाडा आहे
प्रो. विनायकराव आपटे ह्यांच्या संस्थेमध्ये पूर्वी राष्ट्रीय बाण्याचे प्राध्यापक

होऊन गेलेले आहेत हे सर्वानामाहीत आहे. सध्यां ह्या संस्थेच्या विद्यालयांत
जातीय राजकारणाचा बुजबुजाट झालेला आहे. कॉलेजमध्यें रा. स्व. संघाच्या
चळवळीला ऊत आलेला आहे. कॉलेजचे पुष्कळसे प्राध्यापक भिक्षुकी वृत्तीचे
हिंदुसभावाले' आणि रा. स्व. संघाचे अधिकारी आहेत. सावरकरल्यासुद्र
आकुंचित आणि प्रतिगामी राजकारणाचा ह्या लोकांच्या मनावर जास्त पगडा
बसलेला आहे. त्यामुळें कोणत्याहिस्वातंत्र्यवादी, राष्ट्रीय स्वाभिमानी माणसाने
ह्या संस्थेमध्यें पाऊल टाकणें यापुढें किती धोक्याचे झालेलें आहे हें माइय'.
अनुभवाने स्पष्ट झालेलें आहे. ज्या कॉलेजच्या प्राकारांत दोनशे विद्यार्थि एक
तासभर दिवसाढवळ्यामाझाप्राण घेण्याचा प्रयत्ने करतात, त्या कलेमधील
शिस्त, सभ्यता, ज्ञानाचे पावित्र्य इत्यादि. गोष्टी काय दर्जाच्याअसाव्यात ह्याचा
जनतेने शांतमनानें विचारकरावा! 'बाहेरचे गुंड आमच्या कॉलेजमध्यें आले
आणि त्यांनी हा दंगा केला' असें जर ह्या कॉलेजच्या चालकांचे झालेल्या
प्रकाराबद्दल समर्थन असेल तर, त्यांच्या शहाणपणाची नि कर्तृत्वाची कविच
केलेली बरी. सदर संस्थेची विद्यालथें 'सदाशिवपेठी' मनोवृत्तीच्या सावरकरी
गुंडांचे आखाडे झालेले आहेत हें सत्य ह्या प्रसंगीं मोड्या खेदानें मला जग-
जाहीर करा लागत आहे. अशा ह्या एक वेळच्या श्रेष्ठ सस्थेचे सध्यांचें
विकृत नि प्रतिगामी स्वरूप बदलून तें पूर्वींप्रमाणेच पवित्र नि राष्ट्रीय
होईपर्यंत ह्मा संस्थेला महाराष्ट्रांतल्या जनतेने कितपत आर्थिक मदत
करावी, किंवा द्या संस्थेमध्ये' गुंडगिरीचे शिक्षण घेण्यासाठीं आपली
मुले पाठवावीत किंवा नाहीं, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
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'' ' .,?..--.--.------,-----------..-.--.,...,-...,.,.------.---------संस्थेचे सध्याचे चालक त्यांनीं ह्याबद्दल जनतेला ताबडतोब जाहीर आश्वासन
दिलें तरच जनतेचा ह्या संस्थेवर विश्वास बसेल.
गुंड गारद्यांना माझा संदेश

माझ्यावर हल्ला करणाऱ्या 'सावरकरी गारद्यांना' माझा पुढील संदेश आहे-
'' तुम्ही दीडदोनशे लोकानी एकट्या माझ्यावर हला करून जो एवढा पराक्रम
गाजवला आहे, त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या इतिहासांत तुमची नांवें सुवर्णाक्षरांनी
लिहिली जातील! शिवरायाचा महाराष्ट्र तुम्हा दीडशे मारेकऱ्यांची स्तुतिस्तोत्रें
गात बसेल ह्यांत शंका नाहीं! केवढा तुमचा पराक्रम! दडिशे मर्दांनी एकट्या
असहाय माणसावर एक तासभर हल्ला केला! दुर्देवाची गोष्ट एवढीच की,
तुम्हांला तुमच्या पराक्रमाचा हा इतिहास मान वर करून उघडपणे कोणाला
सांगतां येणार नाहीं! तुम्हांला अगदीं जवळच्या मित्राला वा आप्ताला दारें
बंद करून हा तुमचा पराक्रम कानांत कुजबक्त सांगावा लागेल! मी मात्र
साऱ्या जगाला ओरडून सांगतो आहे कीं, मी भ्याड आहे, दीडशें लोकानी
मला इतकें मारले, पण मीं ते शांतपणे सहन केले! सावरकर हे इतिहासांत
पारंगत आहेत. त्यांनाच तुम्ही जाऊन विचारा कीं, त्यापैकी भ्याड कोण
आणि मर्द कोण!
गुंडगिरी म्हणजे पराक्रम नव्हे!

गुंडगिरी म्हणजे पराक्रम नव्हे! मारेकरी हा वीर नव्हे! खरे वीर आपल्या
प्रतिपक्षाशी कांदे, बटाटे, जोडो आणि सोड्याच्या बाटल्या घेऊन लढत
नसतात! तुम्ही आपल्या खोलींत आरशासमोर हातांत वहाण, सोड्याची
वाटली घेऊन तुमच्रें 'पराक्रमी स्वरूपे कसें दिसते तें क्षणभर पाहा! किंवा
तशा तऱ्हेचा एखादा फोटो काहून घ्या! तुमच्या आवडत्या माणसांना पत्रे

लिहून तुम्ही कळवा, '' आम्ही सावरकरी पंथाचे वीर आहोंत! आम्ही जोडे,
कांदे, बटाटे घेऊन शत्रूवर हल्ला करतो! '' जोडे, कांदे, टमाटो घेऊन लढणे
ही आमच्या हिंदु धर्माची आज्ञा आहे! ''

तुम्ही मला मारण्याचा 'प्रयत्न' केलात, पण तुम्ही त्याच क्षणी मेलांत!
तुमचे नांवहि मागें शिलक राहणार नाही! मी अजून जिवंतआहेआणि माझ्या-
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???????????????????????????????????????????????वरील हजारों आघातांनी माझें सामर्थ्य पूर्वीपेक्षांहि शतपटींनीं वाढले आहे
हें तुम्ही पक्के लक्षांत ठेवा! सावरकर ह्यांचें माझें वैयक्तिक असें कांहींहि
वाकडे नाहीं. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी त्यांनीं पूर्वी जो कमालीचा
त्याग केला आहे, त्याला तुलना नाही! तें त्या वेळीं खरोखरच स्वातंत्र्यवीर
होते. आजच्या सावरकरांचे राजकारण अत्यंत प्रतिगामी, आकुंचित
आणि राष्ट्रघातकी आहे-किंबहुना देशांतील तरूणांची ते दिशाभूल
करीत आहेत हें माझें ठाम आहे.
स्वातंन्य नुसते हिंदूंना नको- तें सर्वांना हवे १

हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य पाहिजे आहे आणि तें स्वातंत्र्य हिंदुस्थानांत
राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला, मग ती हिंदु असो, मुसलमान असो, खिस्ती वा
कोणत्याहि धर्मीची असो-मिळालें पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेचे खरेखुरें राष्ट्रीय
स्वातंन्य देशाला मिळवून देणारी कॉग्रेस ही एकमेव संस्था आहे ह्यावर माझा
पूर्ण विश्वास आहे. सावरकर हे तोंडाने मुसलमानांना शिव्या देतात, पण
माझ्यावर ज्याप्रमाणें त्यांच्या गुंडांनी हला केला, तसा एका मुसलमान वक्ता-
वर ला करण्याचें त्यांचें सामर्थ्य नाहीं. सावरकर हे इंग्रजांपेक्षां किंवा मुसल-
मानांपेक्षां कॉग्रेसचा जास्त द्वेष करतात. कारण त्यांना ह्या देशांत 'राष्ट्रीय

राज्यं नको आहे; भिक्षुकांचे हिंदु राज्य हवें आहे! सावरकरांचें राजकारण
जोंपर्यत असें प्रतिगामी आहे, तोपर्यत त्याचा प्रतिकार करणें हें प्रत्येक राष्ट्रीय

वृत्तीच्या माणसाचे कर्तव्य आहे.
ऽ., ३मा स्वातंत्र्यवीर नाहीं, पण स्वातंव्यपारक आहे.
मी राष्ट्रीय वृत्तीचा एक स्वातंत्र्यवादी देशसेवक आहे हाच सावकारी

गुंडांच्या दृष्टीनें माझा भयंकर गुन्हा आहे. हा गुन्हा असेल तर ह्या गुन्ह्या.
साठी वाटेल तो देहदंड भोगावाला मी तयार आहे! ज्या सामर्थ्याच्या वा
शक्तीच्या जोरावर मी ह्या संकटांतून वाचलो ती शक्ति मला हजार वेळा
वाचवील! पाम ज्या क्षणी तें माझें सामर्थ्य नाहींसे होईल, त्या वेळीं मला
कोणी मारण्याच्या आधीं मरून गेलेला आढळेन. लो. टिळकांची प्रभावी
वाणी नेहमी माझ्या कानांत घुमत असते!
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आपलें कार्य आपल्या त्यागाने आणि हालअपेष्टानचिं जास्त यशस्वी होतें
आणि तें कार्य सत्यावर अधिष्ठित आहे असा जर आपला विश्वास असेल, तर
त्यासाठीं वाटेल तो त्याग करण्यांतच मनाला एक प्रकारचा आनंद वाटतो,
तो आनंद हा क्षणी मला होत आहे. असा आनंद मला वाटतो म्हणून मला
मारले असें जाहीरपणे जगाला सांगण्यांत मला केव्हांहि अभिमान
वाटेल! आणि अत्रे ह्यांना आम्ही मारले असे उघडपणे कबूल करण्यांत
ह्या ' भ्याड गुंडांना ' रेपर्यंत शरम वाटेल!



'मुमुसु' साहित्यिकाचा वैकुंठवास
जुन्या पिढीतील एक श्रेष्ठ वाद्ययमहर्षि, संतकल्याचे नि चरित्राचे एक

आमरण व्यासंगी आणि संशोधक, पंडित, भक्तिसंप्रदायांत रंगलेले एक
प्रासादिक आणि रसाळ वक्ते ह. भ. प. लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर हे गेल्या
सोमवारी वर्धा येथें वैकुंठवासी झाले. पांगारकर ही मागील पिढीच्या साहित्य-
क्षेलांत वावरणारी एक अरमितप्रमावी आणि आकर्षक अशी विभूति होती.
गेली तीन तपें महाराष्ट्रांत त्यांचें नांव ज्यांना माहीत नसेल असें बाळबोध
बळाचें एकहि कुटुंब नसेल. त्यांच्या 'मक्तिमार्गप्रदीपा'नें त्यांचें नांव
प्रत्येक घराघरांत अगदीं मुलाचाळापर्यत नेऊन पोहोचवलें होतें. भक्तिमार्ग-
प्रदीप ह्या त्यांच्याकाव्यसग्रंहांत त्यांनींनिवडलेली संतवाव्ययांतील रसाळ आणि
भाविक गीते महाराष्ट्रांतील आबालवृद्धांच्या तोंडी गेली चाळीस वर्षे खेळत
आहेत. ह्या पुस्तकाच्या अनेक आवृत्त्या आणि प्रती निघाल्या; तथापि त्याची
लोकप्रियता अद्यापिहि कमी झालेली नाही. महाराष्ट्रीय कुटुंबामध्ये सोऊजळ
आणि भाविक वातावरण निर्माण करण्याचें श्रेय आम्ही पांगारकरांच्या 'भक्ति-
मार्गप्रदीपा'लाच देतो. लहानपणी माझ्या मनावर ह्या पुस्तकानें जो परिणाम
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?? क ?? ६-- ल. -.-८ -.-,- -ऽ३ -३- लक लका ऽ०-००६० ?? -का --ककेला तो अद्यापिहि तसाच आहे. माझ्या 'पायाची दासी' ह्या बोलपटामध्ये

'भक्तिमार्गप्रदीप' जो मीं आणलेला आहे त्याचें कारण हेंच आहे. 'भक्ति-
मार्गप्रदीपा'वरोबरच महाराष्ट्रांतील त्यांची लोकप्रियता वाढविण्यास कारणी-
भूत होणारे त्यांचें दुसरें कर्तृत्व म्हणजे त्यांनीं अनेक वर्षें चालविले 'मुमुझे
हें पत्र! 'मुमुसु' ह्या शब्दाचा अर्थ मला कळत नव्हता तेव्हांपासून मी त्या
पत्राचा एकनिष्ठ वाचक होतों. संतवाङ्मयाचा आणि भक्तिसंप्रदायाचा ह्या
पत्रामधून पांगारकरांनीं एवढा प्रचंड पुरस्कार केलेला आहे कीं, त्याला मर्यादा
नाहीं. अनेक संतकवीच्या काव्याचे उतारे संतांची चरित्रे, त्यांच्या काव्यातील
आणि चरित्रातील निरनिराळ्या प्रसंगांची रसाळ चर्चा ह्याची पेवेंच्या येथें
त्यांनीं आपल्या 'मुमुसु'मधून भाविकांना मोकळी करून दिलेली आहेत.
पांगारकर हे संतकाव्याचे नुसते व्यासंगी विद्यार्थीच नव्हे, तर ते कै. राजवाडे
ह्यांच्या वृत्तीचे अत्यंत कष्टाळू आणि निरलस असे एक संशोधक होते. संत-
काव्याचे संशोधन करण्यासाठीं महाराष्ट्र, वऱ्हाड, मोगलाई इत्यादि विभागांत
त्यांचा एकसारखा संचार चालू असे. त्यामुळें महाराष्ट्रांत अनेक ठिकाणच्या
लोकाना त्यांच्या प्रासादिक निरूपणाचा, व्याख्यानांचा आणि प्रवचनांचा वेळो-
वेळीं लाभ मिळून त्यांची लोकप्रियता एकसारखी वाढत गेली. पांगारकरांच्या
लोकप्रियतेला एक दुसरी बाजूहोती. टिळक-आगरकरांच्या विद्यार्थ्यापैकीं ते
होते. ते शाळेत असतांना आगरकरांचा आणि त्यांचा मतविरोध असूनहि
आगरकराचें त्यांच्यावर अत्यंत प्रेम होतें. पुढें टिळकांच्या जहाल राजकारणा-
च्या प्रभावी काळांत त्यांचे टिळकांच्याकडे येणे-जाणे असे. प्रत्यक्ष राज-
कारणांत त्यांनीं भाग घेतला नसला तरी, सामान्यतः टिळकांच्या प्रभावळींतले
म्हणून समजले जात असल्यानें पुष्कळ दिवसपर्यत गुप्त पोलिसांचा त्यांच्या-
मागें ससेऽमि)रलागलेला असे. 'रामदासीब्रुवा' नांवाचें त्यांनी लिहिलेले एक
चोपडे त्याच काळांत सरकारजमा झाल्याचें ऐकिवात आहे. एवढ्या साऱ्या
कार्यव्यातीमधून ग्रंथलेखन आणि निर्मिति करण्याचे कामी त्यांनीं केव्हाहि
आळस केलेला नाहीं. ह्यावरून त्यांची बुद्धिमत्ता आणि कार्यनिष्ठा केवढी
प्रखर होती हें दिसून येतें. 'मोरोपंतांचे चरिल, आणि काव्य-विवेचन ',
'तुकाराम चरित्र', 'मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासाचे तीन खंड' असे एकापेक्षा
एक तेजस्वी आणि प्रदीर्घ मौलिक ग्रंथ लिहून मराठी सारस्वताची त्यांनी
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ओर सेवा केलेली आहे. मोरोपंतांच्या काव्याबद्दलचे त्यांचें वेड सुप्रसिद्ध

आहे. 'मयूरभक्त पांगारकर' असे ते स्वतःला संबोधीत असत. 'तुकारामा'-
वरील त्यांचा ग्रंथ अधिक चिकित्सक आणि मार्मिक आहे असें तज्ज्ञ मानतात.
मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासाचे त्यांचे सर्व खंड प्रकाशित होऊं शकले नाहींत
ही दुःखाची गोष्ट आहे. ज्ञानेश्वर, एकनाथ आणि रामदास असे त्यांचे तीनच
खंड प्रसिद्ध आहेत. हे ग्रंथ संतकवीच्या अभ्यासकांना मार्गदर्शक होणारे
असे आहेत. त्या त्या कवींच्या काळांतील निरनिराळ्या कवींची नि काव्याची
जेती ह्या खंडांत बिनचूक देण्यांत आलेली आहे. हा ग्रंथांशिवाय लहानमोठी
अशीं त्यांनीं लिहिलेली किंवा संपावलेली किती तरी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.
पांगारकरांएवढा विस्तीर्ण लेखनसंसार निर्माण करणारे फारच थोडे लेखक
महाराष्ट्रांत होऊन गेले असतील. अलीकडे त्यांनीं आत्मचरित्रात्मक. असा
'चरिलचंद्रे नामक ग्रंथ लिहिलेला होता. तोहि बराचसा मौजेचा आणि
वाचनीय झालेला आहे. पांगारकरांचे लिखाण आधुनिक टीकाकारांच्या दृष्टीनें
पाहिले तर फारसे चिकित्सक आणि विश्लेषणात्मक नसे. चिकित्सापद्धतीपेक्षां
श्रद्धाळू रहत्योदूग्राही पद्धति त्यांना अधिक अभ्रिप्रेत असे. बुद्धिवादी
दृष्टिकोण असणें त्यांना शक्य नव्हतें. तथापि त्यांनीं जें जें म्हणून
लिहले तें अत्यंत गोड भात लिहिले असल्यामुळें वाचनीय झालेलें आहे.
त्यांची लेखनशैली स्वतंत्र वळणाची, ठळक, बालबोध आणि प्रासादपूर्ग अशी
आहे. संतवाङ्मयाच्या सतत अम्यासानें त्यांच्या भाषेला एक प्रकारचे ओज
प्राप्त झालेले होते. जुन्या पिढीमध्ये इतकी लालित्यपूर्ण नि पाणीदार
लेखनशैली असलेला लेखक आमच्या डोळ्यांपुढें दुसरा नाहीं. त्यांच्या
लेखणीप्रमाणेच त्यांची वाणी अत्यंत रसाळ, ओजस्वी आणि प्रासादिक असे.
किंबहुना पांगारकरांची महाराष्ट्रांतील लोकप्रियता वाढविण्यास त्यांचें प्रभावी
वक्तृत्वच कारणीभूत होतें. '' अमृतातेही पैजा जिंके! '' अशी त्यांची गोड
.आणि मधुर वाणी होती. व्याख्यान देत असतां 'ब्रह्मानंदी लागली टाळी ।

कोण देहातें संभाळी' अशी स्थिति होण्याइतके ते विषयामध्यें रंगून
जात असत. बाह्य जगाची त्यांना सुतराम शुद्ध राहत नसे., कांहीं तरी दैवी
शक्तीचा संचार त्यांच्या अंगांत झालेला आहे किंवा काय असा भास होत
असे. डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा वाहत आहेत, मुखांतून एकामागून एक
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अभंग, ओव्या, कटाव ह्यांचा रसाळ धबधबा वाहतो आहे, खांदे एकसारखे
उडत आहेत, धोतर अगदीं फिटण्याच्या बेतांत आलें आहे तरी बुवांना
त्याचा पत्ता नाहीं असा तो पांगारकरी वक्तुरवाचा भाळोभाबडा पण प्रासादिक
थाट ऐकणाराच्या विस्मरणांतून कदापिहि न जाणारा असा आहे. तासन्
तास हजारों श्रोते त्यांच्या -०-याख्यानामध्यें तलीन होऊन जात, हें दृश्य मीं
स्वतः डोळ्यांनीं पाहिले आहे. पाठांतर ही त्यांच्या वक्तत्वामधील यशाची
किली आहे. एवढे प्रचंड आणि जिवंत पाठांतर असलेला एकहि वक्ता आम्ही
आमच्या आयुष्यांत पाहिलेला नाहीं. ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत आणि
भारूड, दासबोध, अनंतफंदी, रामजोशी नुसते जिभेच्या टोकावर थयथय
नाचत असत. भोजनाच्या पंक्तीमधून देहभान विसरून गाणी म्हणत
फिरण्याचा बुवांना फार नाद असे. पुण्याच्या शारदोपासक संमेलनाचे अध्यक्ष

असतांना त्यांनीं भोजनप्रसंगीं 'दार उघड बया दार उघड' किंवा ' बोबड्या
गवळया'चें ' कुत्ना, थमाल ले थमाल अपुल्या गाई' ही गाणी म्हणून तेथें
जमलेल्या सर्व साहित्यिकांना डोलावयाला लावले होतें. तें दृश्य अस्कृहि
आमच्या डोळ्यांसमोर आहे. पांगारकर हे साहित्यिक असूनहि लक्ष्मीची
त्यांच्यावर भरपूर कृपा होती. पैशाची वाण त्यांना आयुष्याच्या उत्तरार्धांत
तरी निदान कधींच माखलेली नाहीं. इंदूरचे माजी महाराज सैर तुकोजीराव
होळकर त्यांवर बेहद्द खूप होते. ' ज्ञानेश्वरी' सांगण्यासाठी कांहीं वर्षे त्यांनीं
बुवांना इंदूर येथे आपल्या राजवाड्यांत मोठ्या पगारावर ठेवून घेतलें आणि
पंचवीस हजार रुपयांची बिदागी त्यांनी जातांना बहाल केली. भक्तिमार्ग-
प्रदीपावरहि त्यांनीं पुष्कळ पैसा मिळविला. त्यामुळें पांगारकरांनीं आपला
संसार आजपर्यंत मोठ्या सुखासमाधानाने केला. अलीकडे कित्येक वर्षांपासून
ते नाशिक येथें स्थायिक झाले होते. त्यामुळे त्यांचा कै. लक्ष्मीबाई टिळक,
दत्तोपंत टिळक, सोपानदेव चौधरी आणि इतर आधुनिक कर्बीशी संबंध
आला होता आणि आधुनिक काव्याबद्दल व साहित्याबद्दल त्यांना थोडीशी
दृष्टि आलेली होती. तथापि, एकंदरींत ते आधुनिक काव्याच्या विरुद्धच होते.
सतकाव्यहेंच खरेंपुरोगामीकाव्यआहेआणि सताच्यामुखांतूननिघालेलें अक्षर

अन्अक्षर हें खरें, जिवंत आणिपुरोगामीसाहित्यहोयअतेंत्यांनींशारदोपासक
संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून सांगितलें होते. आधुनिक साहित्य 'धष्टपुष्ट
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नाहीं आणि भोजनप्रसंगीं लोक म्हणून म्हणण्याजोगें एकहि आधुनिक काव्य
नाहीं अशी त्यांची आधुनिक वाङ्मयाविरुद्ध तक्रार होती. गोविंदाग्रजांचे
'गुलाबी कोडे' वाचून माझ्या बायकोनें जर त्या कवितेमधील पत्नीप्रमागे
फाजील प्रश्न केला असता, तर मीं तिच्या थोबाडींत मारून तिचें श्रीमुख
गुलाची केलें असतें असें ते म्हणाले होते. त्यांनीं स्वतः भक्तिपर अशी
थोडीशी कविता केलेली आहे. जुन्या संतकवींमध्यें कधीं कधीं आढळून
येणारा आडमुठा आणि गांवढळ विनोद आपल्या काव्यांत करतांना त्यांना
संकोच वाटत नसे. पाऊस कसा पडतो असें एका मुलानें आपल्या वडिलांना
विचारिलें, तेव्हां परमेश्वर स्वर्गींत 'लघुशंका' करीत आहे ती पावसाच्या रूपाने
जमिनीवर पडते असें वडिलांनी उत्तर दिलें. अशी ' विनोदी' कविता
पांगारकरांनीं लिहिलेली आहे. आधुनिक सुधारकी तऱ्हेच्या, पोषाखाच्या
आणि शिक्षणाच्या विरुद्ध ते होते. भोर येथें 'शकराजी नारायणाच्या
पुण्यतिथीच्या वेळीं विकच्छ..सुरगडें-नेसून झालेल्या एका विदुषीवर भर सभेत
त्यांनीं ताशेरा झाडला. '' आम्ही-लिहिणेंर्शिकलों सद्गुरुपाशी'' ही ओळ
घेऊन पूर्वींच्या- विदुषी संतस्त्रिया विनकासलाची लुगडी नेसत नव्हत्या
अशा अर्थात्वे प्रवचन करून त्यांनीं त्या वेळीं सभेत खूपच गंमत केली.
बडोद्याचे ईसलकर त्यांच्या घरीं दूधभात खाऊन नंतर बुवांनी प्रायश्चित्त

घेतलें आणि त्यामुळें खूपच वाद निर्माण झाला, हें प्रकरण प्रसिद्धच आहे.
बुवांचें हें गमतीदारु डणु-ईशिष्ट्य छगगि? पुराणमतवादित्व आतां केवळ
त्यांची आठवण म्हण्भ्युज्ञेध्याम्ही उल्लेखित आहोंत. मराठी साहित्यांत
त्यांचें नांव आणि कतृत्व अमर आहे. संतकाव्याचा त्यांच्याएवढा ऊर्जस्वल

उद्गाता आणि भक्तिसंप्रदायाचा प्रभावी प्रवक्ता आजपर्यंत दुसरा कोणी
होऊन गेला नाहीं. लेखणी प्रासादिक, वाणी रसाळ, वागणे प्रेमळ, राहणी
साधी आणि भोळीभाबडी असें वुवासाहेबांचें थोडक्यांत वर्णन करतां येईल.
बुवांच्या मृत्यूमुळे मराठी सारस्वताची जी मोठी हानि झाली आहे तिचें यथार्थ
स्वरूप सध्याच्या काळांतील जनतेला आकलन होणें कठीण आहे. मराठी
साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान त्यांना देण्यांत आलेला नाहीं ही
फार दुखाची गोष्ट आहे. विशेषत; नाशिक येथें बुवांच्या गांवीं आगामी
साहित्यसंमेलन भरण्याचे ठरलें असतां बुवा हयात नसावेत हा योग हृदय
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ठरविलें होतें; पण सयाजीरावमहाराजांच्या मृत्यूमुळें तो प्रसंग तहकूब झाला.
लुवांचें व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या लेखनकर्तूत्वाइतकेंच आकर्षक होतें. त्यांची ती
उंच आणि स्थूल शरीरयष्टि, डोक्याला कसाबसा गुंडाळलेला बावळट रुमाल,
बंदाचा सैल आणि लांब आंगरखा, करवतकांठी उपरणें, अर्ध्या गुडघ्यापर्यंत

उचलले धोतर आणि पायांत जाड पुणेरी जोडा ही त्यांची मूर्त अद्यापि
डोळ्यांसमोर उभी राहते! पांगारकरांचा निरलस व्यासंग, कार्यनिष्ठा, त्यांचा
प्रेमळपणा, त्यांची श्रद्धा हे गुण आधुनिक साहित्यिकांत तितक्या प्रभावानें
आढळून येत नाहींत म्हणूनच पांगारकरांची आठवण महाराष्ट्राला पुष्कळ
काळपर्यंत झाल्यावांचून राहणार नाहीं!
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